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Mikið byggt á Suðurlandi
� Íbúum á Suðurlandi fjölgað um fimmtung á fimm árum � Mikil spurn eftir
lóðum og mörg hverfi skipulögð � Fólk sækir í rólegra umhverfi og heimavinnu
Helgi Bjarnason
helgi@mbl.is

Íbúum hefur fjölgað mikið í helstu
byggðakjörnum fastalands Suður-
lands á undanförnum árum. Síðustu
fimm ár hefur fjölgað um rúmlega
þrjú þúsund íbúa og nemur fjölgunin
20%. Ásókn í að flytja á Suðurlandið
heldur áfram og eru stjórnendur
sveitarfélaganna að búa sig undir
það með skipulagningu nýrra mis-
stórra íbúðahverfa. Til dæmis eru
hafnar byggingaframkvæmdir í nýju
hverfi á Selfossi sem áformað er að
taki við 2.500 íbúum á næstu árum.

Áætla má að hátt á annað þúsund
íbúðir séu á ýmsu stigi skipulagning-
ar og framkvæmda í fimm bæjar-
félögum á Suðurlandi, jafnvel fleiri.
Mest hefur fjölgað í Árborg en einn-
ig í Hveragerði, Ölfusi, Rangárþingi
ytra og Rangárþingi eystra. Það
þýðir að fjölga mun áfram, ef áætl-
anir sveitarfélaganna ganga eftir. 

Sækir í lægra íbúðaverð
Líklegt er að lægri byggingar-

kostnaður og íbúðaverð og fleiri val-
möguleikar um kaup á húsnæði ráði
því að fólk velur sér búsetu á Suður-
landi fremur en höfuðborgarsvæð-

inu. Lóðaverð er til að mynda mun
lægra en á höfuðborgarsvæðinu.

Bæjarstjórar telja að fólk sé einn-
ig að sækja í rólegra og fjölskyldu-
vænna umhverfi, fjarri skarkala höf-
uðborgarsvæðisins en þó svo nærri
að auðvelt er að sækja þangað vinnu
eða menningu og afþreyingu. Þá hef-
ur sú þróun sem orðið hefur á kór-
ónuveirutímum, að fólk getur unnið
að heiman og er hvatt til þess af
vinnuveitendum, opnað augu fólks
frekar fyrir búsetu utan höfuðborg-
arsvæðisins.

MStraumurinn liggur ... »4

Fjölgun og stækkun

» Stærstu hverfin sem tekin
hafa verið til bygginga á Suður-
landi eru Björkurstykki á Sel-
fossi og Kambaland í Hveragerði

» Íbúum hefur fjölgað mest á
Selfossi síðustu fimm árin, um
26%. Hveragerði hefur bætt við
sig 18% og Ölfus og Rangárþing
ytra 14%. Í Rangárþingi eystra
fjölgaði um 11%.

Mikið byggt á Suðurlandi
Morgunblaðið/Eggert

Framkvæmdir Unnið er að gatnagerð, lögnum og byggingum um allt Suðurland um þessar mundir. Þannig er frekari fjölgun íbúa undirbúin.
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Straumurinn liggur á Suðurland
� Mikið skipulagt og byggt á Suðurlandi og útlit fyrir að áfram þurfi að byggja til að halda í við 
eftirspurn � Fólk sækir í rólegra umhverfi og margir vinna heima að hluta eða stunda fjarnám
BAKSVIÐ
Helgi Bjarnason
helgi@mbl.is

Íbúum hefur fjölgað mikið í helstu
byggðakjörnum fastalands Suður-
lands á undanförnum árum. Síðustu
fimm ár hefur fjölgað um rúmlega
þrjú þúsund íbúa og nemur fjölg-
unin að meðaltali 20%. Ásókn í að
flytja á Suðurlandið heldur áfram
og eru stjórnendur sveitarfélaganna
að búa sig undir það með skipulagn-
ingu stórra íbúðahverfa. Til dæmis
eru hafnar byggingarframkvæmdir
í nýju hverfi á Selfossi sem áformað
er að taki við 2.500 íbúum.

Mest hefur fjölgunin orðið í Sveit-
arfélaginu Árborg þar sem Selfoss
er stærsti bærinn, 26%. Einnig hef-
ur fjölgað verulega í Sveitarfélaginu
Ölfusi þar sem Þorlákshöfn er þétt-
býlið og í öðrum bæjarfélögum í Ár-
nes- og Rangárvallasýslu. 

Líklegt er að lægri byggingar-
kostnaður og íbúðaverð og fleiri val-
möguleikar um kaup á húsnæði ráði
því að fólk velur sér búsetu á Suður-
landi fremur en höfuðborgarsvæð-
inu. Lóðaverð er mun lægra en á
höfuðborgarsvæðinu og getur þar
munað allt að 15 milljónum á dæmi-
gerðri einbýlishúsalóð. Ekki þarf að
fjölyrða um að flesta munar um að
þurfa ekki að greiða afborganir og
vexti af 15 milljónum. Segja má að
uppbyggingarstefna Reykjavíkur-
borgar sé að hrekja fólk í önnur
sveitarfélög. Það er álit sumra við-
mælenda. 

Vill hafa góða þjónustu
„Það sem fólk horfir til þegar það

flytur í Árborg, fyrir utan hag-
kvæmara húsnæði, er að hér er það
með alla þjónustu við höndina. Við
leggjum mikla áherslu á þjónustu
við fjölskylduna, höfum góða grunn-
skóla og leikskóla og höfum fé-
lagslega þjónustu í forgrunni. Jafn-
framt er stutt til höfuðborgarinnar
og fólk getur haldið sínu starfi, að
minnsta kosti til að byrja með á
meðan það er að leita að nýju,“ seg-
ir Gísli Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri í Árborg. 

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölf-
usi, ræður af samtölum við nýja
íbúa að fólk vilji búa í minna og nán-
ara samfélagi en á höfuðborgar-
svæðinu og leiti sér að búsetu þar
sem þjónustustig er hátt. Hann
nefnir einnig nálægð við náttúruna. 

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
í Hveragerði, segir að íbúar séu
ánægðir og margir sem nýlega hafi
flutt spyrji sig hvers vegna þeir hafi
ekki flutt fyrir löngu.

Margir kjósa að vinna áfram á

höfuðborgarsvæðinu. Aldís segir að
með bættum vegum hafi vegalengd-
in frá höfuðborgarsvæðinu styst í

huga fólks. Ekkert mál sé að búa í
Hveragerði og vinna í bænum.
„Fjórða iðnbyltingin gerir það að
verkum að vinnustaðurinn er ekki
nafli alheimsins þegar fólk ákveður
búsetu, það lítur frekar til þess
hvaða umhverfi fjölskyldan vilji
hafa,“ segir Aldís og bendir á að
umferðartíminn á höfuðborgar-
svæðinu sé orðinn svo langur að fólk
græði heilmikinn tíma á því að búa
úti á landi. Þá bendir hún á að
vegna aðstæðna á síðasta ári hafi
komið risastökk inn í framtíðina við
að fólk vinni meira að heiman. Ekki
verði bakkað út úr því og sumir
vinnuveitendur ætlist jafnvel til
þess að starfsfólk vinni heima að
hluta. Þá skipti ekki máli hvar það
býr á Íslandi eða í útlöndum.

Svefnbæir eða ekki?
Þótt margir vinni annars staðar

vilja bæjarstjórarnir ekki tala um
staðina sína sem svefnbæi. Talið er
að um fimmtungur vinnufærra Sel-
fyssinga sæki vinnu á höfuðborgar-
svæðið. Gísli Halldór segir að vissu-
lega þurfi fólk að drepa tímann
einhvern veginn á meðan það aki á
milli og það geti skapað vandamál
hjá fólki sem er með börn í leikskóla
ef bæði hjónin vinna í Reykjavík.
Hann reiknar með að starfsaðstaða

fólks flytjist
meira á Selfoss í
framtíðinni, með
skrifstofuhót-
elum eða öðru.
„Það fellur ekki
að þeirri lífsstíls-
breytingu sem
fólk er að sækjast
eftir að Selfoss sé
svefnbær fyrir
Reykjavík,“ segir
hann.

Segir Gísli Halldór að fólk viljiSegir Gísli Halldór að fólk vilji
komast út úr þeirri firringu sem er
á höfuðborgarsvæðinu og vísar sér-
staklega til umferðarinnar. Ef ekki
verði breytingar á því haldi þessi
þróun áfram. 

Elliði segir að stjórnendur í Ölf-
usi vinni markvisst gegn því að Þor-
lákshöfn verði svefnbær. Það sé
gert með fjölgun atvinnutækifæra,
ekki síst í tengslum við uppbygg-
ingu hafnarinnar. Fjöldi fyrirtækja
sé að byggja upp starfsemi þar, svo
sem í laxeldi, og iðnfyrirtæki að
flytja starfsemi sína þangað.

Fjölmennt hverfi á Selfossi
Yfirferð um áform um uppbygg-

ingu í umræddum fimm bæjar-
félögum sýnir að verið er að skipu-
leggja eða byggja að minnsta kosti
vel á annað þúsund íbúðir, jafnvel
fleiri. Áform og byggingar eru á
mismunandi stigum.

Á Selfossi er verið að undirbúa og
byggja upp fjögur hverfi, á vegum
sveitarfélagsins og einkaaðila.
Einnig er verið að huga að skipulagi
á Eyrarbakka og Stokkseyri.
Stærsta hverfið er Bjarkarstykki,
hverfi fyrir um 2.500 íbúa suður af
Selfossi. Sveitarfélagið er að leggja
götur og lagnir til að geta afhent
lóðir og Bjarg íbúðafélag og verk-
takar hafa hafið framkvæmdir.
Einkaaðilar eru að undirbúa Jórvík-
urhverfi og Árbakkahverfi og aust-
an við Selfoss er að byggjast upp
Dísastaðahverfi. Samhliða er verið
að ljúka deiliskipulagi fyrir atvinnu-
lóðir, Víkurheiði.

Kambaland byggist
Aldrei í sögu Hveragerðisbæjar

hefur verið jafn mikil uppbygging
og nú, að sögn Aldísar Hafsteins-
dóttur bæjarstjóra. Bærinn festi
kaup á Kambalandi fyrir nokkrum
árum en það er vestast í byggðinni,
neðan við Kambana. Þar eru útsýn-
islóðir; einbýlishús, raðhús og allt
að tveggja hæða fjölbýlishús. Nú-
verandi deiliskipulag gerir ráð fyrir
283 íbúðum og mun hverfið því hýsa
um 1.000 íbúa þegar það verður full-
byggt. Á suðurhluta svæðisins eru

hafnar framkvæmdir við fjölda
húsa og fleirum verður úthlutað á
vormánuðum.

Deiliskipulag við annað nýtt
hverfi, Hlíðarhaga, gerir ráð fyrir
45 íbúðum í tveggja hæða fjölbýlis-
húsum. Framkvæmdir munu hefj-
ast þegar skipulagið hefur hlotið
staðfestingu, sem búist er við að
verði í vor.

Framkvæmdir munu halda áfram
á Edenreitnum og þar bætast við
nærri 40 íbúðir á árinu. Aldís segir
að sala íbúða hafi gengið vel og íbú-
ar flutt inn í þær íbúðir sem þegar
eru risnar. Þá er ótalinn fjöldi íbúða
sem byggðar eru á ýmsum stöðum í
bænum, meðal annars á svæðum
þar sem áður voru gróðurhús.

Nægt land í Ölfusi
Elliði Vignisson bæjarstjóri segir

að mikil ásókn sé í lóðir í Þorláks-
höfn, bæði íbúðar- og iðnaðarlóðir.
Því sé mætt með því að skipuleggja
ný hverfi og hefja úthlutun þar þeg-
ar þær fáu lóðir sem eftir eru verði
uppseldar. Vekur hann athygli á því
að sveitarfélagið hafi yfir nægu
landi að ráða til að byggja á svo það
verði aldrei takmarkandi þáttur.
Jafnframt sé verið að bæta við lóð-
um í eldri hverfum. Áætlar hann að
nú séu í byggingu á annað hundrað
íbúðir, allt frá því að byggingarleyfi
hafi verið veitt og að langt komnum
íbúðum í byggingu. 

Elliði telur að hinir dæmigerðu
nýju búar séu ungt barnafólk. Það
hafi orðið til þess að á tveimur ár-
um hafi meðalaldur íbúa bæjarins
lækkað.lækkað.

Allt selst á Hvolsvelli
Rangárþing eystra mun á næst-

unni auglýsa til úthlutunar lóðir í
hluta af nýju hverfi á Hvolsvelli.
Gatan heitir Hallgerðartún og þar
verða lóðir fyrir 24 íbúðir, aðallega
einbýlishús. Jafnframt verða aug-
lýstar fáeinar lausar lóðir í eldri
hverfum og lóðir fyrir verslun og
þjónustu samkvæmt miðbæjar-
skipulagi. Seinni hluti nýja íbúða-
hverfisins, Bergþórugerði, verður
auglýstur síðar.

„Það er gríðarleg eftirspurn eftir
lóðum. Mikið hringt og spurt,“ seg-
ir Lilja Einarsdóttir, sveitarstjóri
Rangárþings eystra. Hún segir að
fasteignamarkaðurinn sé líflegur,
nánast allar eignir seljist strax og
þær komi í sölu.

Lilja segir að ungt fólk vilji setj-
ast þarna að, gjarnan fólk sem hafi
einhver tengsl við héraðið. Margir
nýti möguleika á að vinna að heim-
an eða stunda fjarnám og síðan sé
stutt að skreppa til höfuðborg-
arinnar.

Sprenging á Hellu
Mikið hefur verið byggt á Hellu

síðustu tvö árin svo líkja má við
sprengingu. Ágúst Sigurðsson
sveitarstjóri segir að uppsöfnuð
þörf hafi verið fyrir nýtt húsnæði.
Með samstilltu átaki sveitar-
félagsins og verktaka voru byggðar
tiltölulega litlar íbúðir í raðhúsum á
Öldusvæðinu, rétt við flugvöllinn.
Þar er nú búið að byggja liðlega
þrjátíu slíkar íbúðir, auk íbúða sem
byggðar hafa verið annars staðar í
þorpinu. Enn er eftirspurn og nú er
búið að úthluta lóðum fyrir 27 íbúð-
ir til viðbótar í þessu hverfi og
verktakar að undirbúa fram-
kvæmdir.

Ágúst telur að ekki sé langt í að
byrjað verði að úthluta fleiri lóðum
á þessu svæði en þar hafa verið
skipulagðar lóðir fyrir 65-80 íbúðir í
einbýlis-, par- og raðhúsum. Stefnt
er að því að hefja gatnagerð þar á
þessu ári. 

Hann segir að uppsöfnuð þörf
hafi verið fyrir smærra húsnæði
fyrir fólk sem vildi minnka við sig.
Einnig sé ungt fólk sem á rætur í
sveitarfélaginu að flytja heim.

Morgunblaðið/Eggert

Hveragerði Íbúðarhús spretta hratt upp um allt Suðurland um þessar mundir og er Kambaland dæmi um það. 

11%
14%

18%18%

14%

26%

Fjölgun í nokkrum bæjarfélögum á Suðurlandi
Íbúafjöldi og fjölgun (%) frá 2015 til 2020*

Rangárþing eystra Rangárþing ytra Hveragerði Ölfus Árborg

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020

1.770 1.960 1.540 1.750 2.420 2.760 1.960 2.310 8.200 10.370
Fjölgun: 190 Fjölgun: 210 Fjölgun: 340 Fjölgun: 350 Fjölgun: 2.170

Samtals fjölgun: 3.260 íbúar, 20%

*Tölur frá lokum 3. ársfj.
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H
Áfall að geta ekki haldið veislu
Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ – 40 ára

Áfall að geta ekki haldið veislu
H

alla Gunnarsdóttir
fæddist 8. janúar 1981
í Reykjavík og ólst
upp í Mosfellsbæ. Hún
gekk í Varmárskóla

og Gagnfræðaskóla Mosfellsbæjar og
lauk stúdentsprófi frá Kvennaskól-
anum í Reykjavík. Halla lauk kenn-
araprófi frá Kennaraháskóla Íslands
og er með meistaragráðu í alþjóða-
samskiptum frá Háskóla Íslands.

Halla starfaði sem blaðamaður á
Morgunblaðinu 2003-2009. Hún hefur
einnig unnið að dagskrárgerð fyrir
Ríkisútvarpið, Skjá einn, NFS og
Nashville Public Radio. Halla var að-
stoðarmaður Ögmundar Jónassonar,
fyrst heilbrigðisráðherra og síðan
innanríkisráðherra, í tíð vinstri-
stjórnarinnar 2009-2013.

„Ég bjó í Bandaríkjunum 2013-
2014 og vann þá sjálfstætt, m.a. við
dagskrárgerð hjá Nashville Public
Radio, markaðsmál og fótboltaþjálf-
un. Ég bjó síðan í Bretlandi 2014-2017
og starfaði fyrst á alþjóðlegri lög-
mannsstofu og leiddi síðan stefnumót-
un hjá Women’s Equality Party, sem
er stjórnmálaflokkur ekki ósvipaður
íslenska Kvennalistanum.“ Halla var
ráðgjafi ríkisstjórnarinnar í jafnrétt-
ismálum 2018-2020. „Ég leiddi vinnu
við ýmsar umbætur, einkum er lýtur
að kynferðisofbeldismálum.“

Halla tók við stöðu framkvæmda-
stjóra ASÍ á liðnu ári. „Ég gekk út af
tómri skrifstofu og inn í tóma bygg-
ingu um miðjan apríl. Þetta var sér-
stakur tími til að ganga til liðs við
verkalýðshreyfinguna: í miðjum
heimsfaraldi, djúpri kreppu og gríð-
arlegu atvinnuleysi. En þetta er ótrú-
lega spennandi starfsvettvangur og
mikill heiður að fá að starfa fyrir eina
öflugustu verkalýðshreyfingu í
heimi.“

Halla hefur verið virk í félags-
störfum, m.a. á vettvangi Femínista-
félags Íslands, Vinstrihreyfingar-
innar – græns framboðs og
Neytendasamtakanna. Hún er félagi í
Rithöfundasambandi Íslands og hef-
ur ritað fjórar bækur: tvær ljóðabæk-
ur, Slæðusviptingar: raddir íranskra
kvenna og Hjartað ræður för: ævi-
saga Guðrúnar Ögmundsdóttur.

Halla hefur skipulagt ótal ráð-

stefnur og viðburði, þar á meðal var
hún hugmyndasmiður og einn aðal-
skipuleggjandi #metoo-ráðstefn-
unnar sem var haldin í september
2019.

Áhugamál Höllu eru margvísleg.
„Ég er hagyrðingur í mótun og hef
tekið þátt í landsmóti hagyrðinga og

mörgum hagyrðingamótum, einkum
á Borgarfirði eystra en einnig í Breið-
firðingabúð. Ég hef spilað fótbolta
alla ævi en aldrei verið framúrskar-
andi í þeirri íþrótt eða nokkurri ann-
arri, en er ágætur fótboltaþjálfari og
er félagi í Knattspyrnuþjálfarafélagi
Íslands.“ Halla æfir sund með Garpa-

sundi Brynjólfs. „Ég þyki sérstaklega
góð og tignarleg í flugsundinu! Svo
syng ég og glamra á gítar en þyki
ekkert sérstaklega góð í því heldur.
Ég kann samt að halda úti eftir-
partíum og þyki almennt góð í að
skipuleggja veislur. Þótt það sé vissu-
lega lúxusvandi þá var það mér mikið

Í Burstabrekku Sextugsafmæli móður Höllu. „Tveir pabbar, ein mamma, hálfsystur bæði frá mömmu og pabba og
svo börn stjúppabba og svo kona pabba og dóttir hennar. Öll mætt til að fagna afmæli mömmu!“

Með gítarinn Halla að halda uppi stemningunni í sumarbústað. Fjölskyldan Sveinn, Sólveig Fífa og Halla. 
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áfall að þurfa að fagna fertugsafmæl-
inu í samkomutakmörkunum, því ég
er rosalegt afmælisbarn og elska að
halda upp á það og vil helst hafa alla
sem ég þekki eða langar til að þekkja
með.“

Á yngri árum ferðaðist Halla mikið
með bakpoka. „Ég fór á alls konar
skrítna staði, þar á meðal með Ferða-
félaginu Patreki sem er frekar frægt
ferðafélag, og ég fór tvisvar sinnum í
skiptinám á háskólaárunum. Ég elska
að ganga á fjöll og þræða firði, sér-
staklega á Austfjörðum. Ég hef tekið
þátt í smalamennsku á Víknaslóðum,
en þótti ekkert sérstaklega liðtæk þar
sem ég kunni hvorki að lýsa rollum í
útliti né reka þær.“

Fjölskylda
Eiginmaður Höllu er Sveinn Máni

Jóhannesson, f. 29.6. 1987, nýdoktor í
bandarískri sögu við Háskólann í
Edinborg. Þau eru búsett í 105
Reykjavík. Foreldrar Sveins eru
Birna Sólveig Guðmundsdóttir, f. 1.3.

1957, sjúkraliði, búsett í Reykjavík,
og Jóhannes Jónsson, f. 27.2. 1952,
fyrrverandi bóndi, búsettur í Reykja-
vík.

Dóttir Höllu og Sveins er Sólveig
Fífa, f. 23.12. 2017.

Hálfsystur Höllu eru 1) Geirþrúður
Gunnhildardóttir Gunnarsdóttir, f.
26.9. 1975, húsmóðir og braskari, bú-
sett á Akureyri; 2) Kristín Ýr Gunn-
arsdóttir, f. 2.6. 1983, almannatengill,
búsett í Reykjavík; 3) Unnur Regína
Gunnarsdóttir, f. 23.9. 1992, þátta-
gerðarmaður, búsett í Reykjavík; 4)
Erla Sigríður Sigurðardóttir, f. 16.5.
1993, sjúkraflutningamaður, búsett á
Selfossi.

Foreldrar Höllu eru Guðbjörg
Magnúsdóttir, f. 11.7. 1959, bókari,
búsett í Burstabrekku í Rangárþingi
ytra, og Gunnar Sigurðsson, f. 16.3.
1959, framkvæmdastjóri og leikstjóri,
búsettur í Reykjavík. Stjúpfaðir
Höllu er Sigurður Ó. Lárusson, f.
24.4. 1955, þjónustufulltrúi, búsettur í
Burstabrekku í Rangárþingi ytra.

Halla Gunnarsdóttir

Jóhannes Þorsteinsson
bifreiðastjóri í Garði

Stefanía Sigurðardóttir
húsmóðir í Garði og

starfsmaður Hrafnistu

Sigurður Jóhannesson
rafvirki íMosfellsbæ

Hulda Regína Egilsdóttir
kaupkona í Reykjavík

Gunnar Sigurðsson
leikstjóri og

framkvæmdastjóri í Reykjavík

Egill Jónsson
vegaumdæmisstjóri á

Sauðárkróki og Reyðarfirði

Þórdís Gunnarsdóttir
húsmóðir á Sauðárkróki og Reyðarfirði

Lárus Halldórsson
skólastjóri í Brúarlandsskóla

Kristín Magnúsdóttir
húsmóðir á Brúarlandi

íMosfellssveit

Magnús Lárusson
smiður íMosfellsbæ

Hallfríður Georgsdóttir
húsmóðir íMosfellsbæ

Georg Vilhjálmsson
bílamálari í Reykjavík

Guðbjörg Kristín Meyvantsdóttir
húsmóðir í Reykjavík

Úr frændgarði Höllu Gunnarsdóttur

Guðbjörg Magnúsdóttir
bókari, bús. í Burstabrekku

í Rangárþingi ytra
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Loo gæti þurft umhverfismat
� Skipulagsstofnun þarf að taka á ný fyrir áform Malasíumannsins Loo Eng Wah
um uppbyggingu ferðaþjónustu í Landsveit �Nágrannar telja hættu á mengun
Höskuldur Daði Magnússon
hdm@mbl.is

„Nú bíðum við bara. Ég mun ekki
gefa út nein framkvæmda- og bygg-
ingarleyfi fyrr en þetta liggur fyrir,“
segir Haraldur Birgir Haraldsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi
Rangárþings ytra.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála felldi nýverið úr gildi
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá því
í maí í fyrra um að fyrirhuguð upp-
bygging verslunar- og þjónustu-
svæðis í landi Leynis 2 og 3 í Land-
sveit skuli ekki háð mati á
umhverfisáhrifum. Skipulagsstofn-
un mun á næstunni ákvarða hvort
framkvæmdin í Leyni þurfi að fara í
umhverfismat, að teknu tilliti til
uppfærðrar greinargerðar
framkvæmdaaðilans.

Sá er malasíski kaupsýslumaður-
inn Loo Eng Wah en áform hans um
uppbyggingu ferðaþjónustu á svæð-
inu hafa vakið mikla athygli á síð-
ustu misserum eftir umfjöllun
Morgunblaðsins. Loo, sem fer fyrir
hópi fjárfesta frá Malasíu, hefur
stórar hugmyndir um svæðið en
óánægju hefur gætt með áform hans
meðal hagsmunaaðila í kring og
kærðu þeir úrskurð Skipulagsstofn-
unar. Umfang uppbyggingarinnar
hefur verið gagnrýnt sem og að upp-
byggingin hafi hafist án þess að til-
skilinna leyfa hafi verið aflað. Eftir
mótmæli nágranna breytti Loo
áformum sínum nokkuð og eru þau
minni í sniðum en upphaflega var
stefnt að.

Óttast mengun og jarðskjálfta
Í úrskurði úrskurðarnefndar er

rakið að Loo hyggist reisa allt að 200
fermetra þjónustuhús fyrir tjald-
svæði í Leyni 2 og 3, allt að 800 fer-
metra byggingu fyrir veitingastað,
verslun, móttöku og fleira og allt að
45 gestahús á einni hæð, sum þeirra
60 fermetra að stærð og kúluhús við
hvert og eitt. Gestahúsin gætu rúm-
að allt að 180 gesti. Athugasemdir
komu fram við áform um skólp-
hreinsun enda sé uppbyggingin á
skilgreindu fjarsvæði vatnsverndar.
Þá bentu kærendur á að verulegur
vafi hefði verið á því hvort Skipu-
lagsstofnun hefði búið yfir fullnægj-
andi eða réttum upplýsingum við
meðferð málsins og vísa þar til þess

að mikil sprungumyndun sé á svæð-
inu og stutt niður í grunnvatnsyfir-
borð. Ríkt tilefni hefði verið til þess
að rannsaka það, bæði með tilliti til
hættu á grunnvatnsmengun og í
tengslum við hættu á jarðskjálftum. 

Loo er í startholunum
Í athugasemdum frá Loo var þessÍ athugasemdum frá Loo var þess

krafist að kæru kærenda yrði vísað
frá úrskurðarnefndinni þar sem þeir
eigi ekki lögvarða hagsmuni af úr-
lausn málsins, einkum vegna fjar-
lægðar frá fyrirhuguðu fram-
kvæmdasvæði. Athugasemdum
kærenda var alfarið hafnað.

Í úrskurðinum er gerð athuga-
semd við að Skipulagsstofnun hafi í
engu vikið að undirlagi jarðvegs á
svæðinu þó tilefni hafi verið til. Seg-

ir að ákvörðun Skipulagsstofnunar
sé slíkum annmörkum háð að ekki
verði komist hjá ógildingu hennar.

„Loo bíður bara, hann er í start-
holunum. Ég veit ekki hvað hann
gerir ef hann þarf að fara í tveggja
ára umhverfismat,“ segir Haraldur
Birgir hjá Rangárþingi ytra en þar á
bæ er enn stefnt að því að uppbygg-
ing verði á Leyni 2 og 3. Skipulags-
stofnun samþykkti nýlega breytingu
á landnotkun þar og verður deili-
skipulag svæðisins kynnt á íbúa-
fundi í sveitarfélaginu í vikunni. „Við
getum ekki leyft okkur að bíða með
skipulagið þótt þetta standi yfir. En
á meðan ekki liggur fyrir ákvörðun
Skipulagsstofnunar get ég ekki gef-
ið leyfi á forsendum skipulagsins,“
segir hann ennfremur.

Morgunblaðið/Hari

Stórhuga Malasíumaðurinn Loo Eng Wah við hjólhýsi og kúluhús sín í Leyni 2 og 3 í Rangárþingi ytra.
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Sjálfbær íslensk áburðarframleiðsla:

Allt lífrænt hráefni til áburðarframleiðslu verður kortlagtAllt lífrænt hráefni til áburðar
Marvin Ingi Einarsson, verk efnis
stjóri hjá Matís, stýrir samstarfs
verkefni sem gengur út á að þróa 
íslenskan áburð með sjálfbær
um framleiðsluaðferðum. Rétt 
fyrir jól fékk verkefnið vilyrði 
fyrir tæplega 150 milljóna króna 
stuðningi úr Markáætlun um 
samfélagslegar áskoranir, en það 
er áætlað til tveggja ára og mun 
hefjast formlega á næstu vikum. 
Fyrstu tilraunir með áburðar
blöndur eru fyrirhugaðar hjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Landgræðslunni næsta sumar.Landgræðslunni næsta sumar.

Marvin segir tilgang verkefnisins 
vera að kortleggja það hráefni sem 
fellur til á Íslandi, sem getur nýst 
sem áburður. „Notkun lífræns hrá-
efnis er ekki ný af nálinni og hafa 
Matís, LbhÍ og Landgræðslan öll 
notað og gert tilraunir með lífrænt 
aukahráefni sem áburð. Framleiðsla 
Atmonia á köfnunarefni opnar hins 
vegar dyr fyrir notkun fleiri lífrænna 
efna sem ekki hafa verið skoðuð 
áður með sama hætti, vegna lágs 
hlutfalls köfnunarefnis [N]. Raunar 
verður þetta í fyrsta skipti sem 
áburðablöndur eru framleiddar úr 
svo fjölbreyttum lífrænum úrgangi.

 Atmonia hefur nú þegar smíðað 
fyrstu frumgerð ferlisins frá nitri 
í ammóníak og síðar nítrat sem er 
uppspretta N. Þessi frumgerð verður 
nýtt til að skala upp framleiðsluna. 
Vinna Atmonia í verkefninu mun 
felast í bestun rafefnahvatanna fyrir 
ferlið og umbreytingu yfir í nítrat,“ 
segir Marvin.

Mykja, slóg, seyra,
beinmjöl og þari

Að sögn Marvins er verkefnið stórt 
samstarfsverkefni margra fyrir-
tækja og stofnana, meðal annars 
Matís, Landbúnaðarháskóla Íslands 
(LbhÍ), Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands (NMÍ), Landgræðslunnar, 
Landsvirkjunar og Atmonia. „Þessir 
aðilar hafa það sameiginlega mark-
mið að besta nýtingu þess hráefnis 
sem fellur til sem aukaafurðir á 
Íslandi sem áburð. Við munum 
kortleggja aðgengilegt hráefni og 
næringarinnihald þeirra – eins og 
mykju, slóg, seyru, beinmjöl, þara 
og fleira – og leita lausna til að stilla 
af það innihald svo það henti sem 
NPK áburður [köfnunarefni, fosfór 
og kalí], auk brennisteins [S]. 

Samkvæmt grófri áætlun fellur 
til nægjanlegt K í þessu hráefni til 

að uppfylla þarfir íslenskrar jarð-
ræktar. Við munum þurfa að leita 
vel og kreista allt P úr aukaafurðum 
til að uppfylla þær þarfir, og hlutfall 
S er alla jafna óþekkt. Þess vegna 
er Landsvirkjun virkur þátttakandi í 
þeim tilgangi að nýta þann brenni-
stein sem fellur til í virkjunum hjá 
þeim. Að lokum er mikilvægt að 
viðurkenna það, að jafnaði er skortur 
á N í öllum þessum hráefnum og í 
ljósi þess að N áburður er framleidd-
ur á mengandi hátt er Atmonia aug-
ljós þátttakandi í verkefninu.“

Atmonia þróar græna aðferð  
við ammoníaksframleiðslu

Árið 2012 kviknaði hugmynd í kolli 
frumkvöðulsins Egils Skúlasonar 
um að þróa lítinn tækjabúnað sem 
hver og einn bóndi geti notað heima 
á bæ til framleiðslu á ammoníaki; 
einungis með vatni, lofti og rafmagni. 
Nýsköpunarfyrirtækið Atmonia er 
stofnað árið 2016 og byggir á hug-
mynd Egils. 

„Atmonia hefur verið að þróa 
aðferð við framleiðslu á ammoníaki 
með nýjum hvötum. Með nýja ferl-

inu verður hægt að draga gífurlega 
úr losun gróðurhúsalofttegunda og 
nýta betur umframorku. Þróunarferli 
sem byggja á djúptækni eru í eðli 
sínu mjög tímafrek, og hefur Atmonia 
miðað hratt og örugglega áfram með 
tilliti til þess. Hluti af þeirri vinnu 
sem nú fer af stað er að besta raf-
efnafræðilegan hvata sem er notaður 
í ferlinu með tilliti til stöðugleika og 

framleiðsluhraða auk þess að þróa 
aukaferli sem gerir N-áburðinn frá 
Atmonia ferlinu aðgengilegri fyrir 
plöntur. 

Þessi vinna verður unnin í sam-
starfi Atmonia og Matís. Aðkoma 
LBHÍ, NMÍ og Landgræðslunnar 
er mjög mikilvæg í þessu samhengi 
en þar renna saman þekking á jarð-
vegi, plönturíki, efnafræði, líffræði 
og verkfræði,“ segi Marvin.

Slíkt samstarf ekki
áður sést á Íslandiáður sést á Íslandi

Marvin segir styrkveitinguna skipta 
sköpum um þróun verkefnisins. 
„Þetta verkefni er gríðarstórt sam-
starfsverkefni margra þátttakenda 
og væri ekki mögulegt án styrk-
veitingar af þessu tagi. Fram að 
þessu hefur mikil þekking safnast 
á mörgum stöðum varðandi hluta af 
því sem verkefnið snýst um og það 
mun nýtast vel, en samþætting og 
samstarf á þetta breiðum vettvangi 
hefur ekki áður sést á Íslandi.

Við vitum að hefðbundin áburða-
framleiðsla er ósjálfbær. Gengið er 
á næringarefni á borð við fosfór í 
námum sem munu klárast og það 
verður alltaf erfiðara og erfiðara að 
nálgast þessi næringarefni. Á sama 
tíma og styrkveiting sem þessi styð-
ur við nýsköpun er hér verið að skil-
greina hvaða hráefni falla til á Íslandi, 
í hvaða magni, hversu aðgengileg þau 
eru og hvernig beri að vinna það með 
tilliti til uppskeru og matvælaöryggis. 
Hér er því verið að leggja grunn að 
hringrásarhagkerfi á Íslandi og mun sú 
þekking sem hér skapast nýtast fjölda 
hagaðila í komandi þróunarvinnu á 
næstu árum og áratugum.“

 Nothæfar lausnir
  

Þegar Marvin er spurður um mögu-
legan ávinning fyrir bændur og 
landbúnaðinn af þessu verkefni, 
segir hann að erfitt sé að fullyrða 
um mögulega hagræðingu í upp-
hafi verkefnisins. „Við munum 
horfa til kostnaðarliða, en það er 
líklegt að lífrænn úrgangur verði 
ódýrari en tilbúinn áburður með 
hækkandi áburðarverði. Þó fylgir 
óhjákvæmilega meira umstang að 
meðhöndla lífrænan áburð.

Lykillinn að framtíðarvelgengni 
lausnanna sem við finnum í þessu 
verkefni er fólginn í því að sam-
starfshópurinn er breiður með 
mikla reynslu á öllum sviðum, og 
þá sérstaklega þátttaka endaneyt-
enda eins og Landgræðslunnar og 
LbHÍ. Þau munu tryggja að lausn-
irnar verði nothæfar fyrir bændur 
sem hafa í mörg horn að líta og 
þurfa að tryggja að allt gangi hratt 
og örugglega fyrir sig. 

Mykja og önnur lífræn hrá-
efni sem nýtt eru í dag eru oftar 
en ekki með óhagkvæm hlutföll 
næringarefnanna N,P,K og S. Því 
mun blöndun mismunandi hráefna 
bæta hlutföllin, og bæting amm-
oníaks eða nítrats frá Atmonia 
og S frá Landsvirkjun vega upp 
næringarsamsetninguna og draga 
úr áburðarkaupum,“ segir Marvin 
að lokum. Hann fer með verkefn-
isstjórn, en aðrir 11 starfsmenn 
koma að vinnu við verkefnið. 
Einnig verður auglýst eftir nem-
endum til að vinna að því, bæði 
á sviði umhverfisverkfræði og 
búfræði. 

    /smh
búfræði. 

    /smh

Allt lífrænt hráefni til áburðarframleiðslu v

Jarðræktartilraun á Möðruvöllum.  Mynd / Jarðræktarmiðstöð LbhÍ

Mykja borin á tún.  Mynd / Landgræðslan

framleiðslu verður kortlagt

Starfsmenn Landgræðslunnar dreifa kjötmjöli á landgræðslusvæði í Bolholti 
í Rangárþingi ytra.  Mynd / Landgræðslan

Marvin Ingi Einarsson er verkefnisMarvin Ingi Einarsson er verkefnis
stjóri.
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Grafa undan samkeppninni
� Framkvæmdastjóri SVÞ segir lögbrot Íslandspósts grafa undan einkafyrirtækjum á póstmarkaði 
� Pósturinn greiði með pakkasendingum út á land � Undirverðlagningin sé brot á samkeppnislögum 
BAKSVIÐ
Baldur Arnarson
baldura@mbl.is

Gjaldskrá Íslandspósts grefur
undan samkeppni vegna undirverð-
lagningar póstsendinga út á land. 

Þetta segir Andrés Magnússon,
framkvæmdastjóri Samtaka versl-

unar og þjón-unar og þjón-
ustu, en þau
gæta m.a. hags-
muna flutninga-
fyrirtækja.

Máli sínu til
stuðnings bendir
Andrés á að
þrátt fyrir met-
fjölda pantana
hjá netverslunum
í nóvember sl.

hafi einkafyrirtækjum á flutninga-hafi einkafyrirtækjum á flutninga-
markaði gengið illa að fá viðskipti
úti á landi.

Hefur áhrif um allt land
Þetta hafi komið skýrt fram íÞetta hafi komið skýrt fram í

samtölum SVÞ við fulltrúa flutn-
ingafyrirtækja. Þar með talið í Vík í
Mýrdal, á Hvolsvelli, á Hellu, á Sel-
fossi, í Keflavík, á Akranesi, í
Borgarnesi, í Grundarfirði, í Stykk-
ishólmi, á Hólmavík og á Sauðár-
króki.

„Nóvember var metmánuður í
netverslun á Íslandi og voru þá 17%
af veltu smásölu í formi net-
verslunar. Stórverslanir á höfuð-
borgarsvæðinu fengu eðlilega fjölda
pantana út á land. Smærri flutn-
ingafyrirtæki á markaðnum reyndu
hvað þau gátu til að ná þessum við-
skiptum en þau áttu ekki mögu-
leika. Pósturinn bauð pakkasend-
ingar upp að 10 kílóum á miklu
lægra verði. Dæmi er um að það
kostaði aðeins 800 krónur að senda
helluborð frá Reykjavík til Víkur í
Mýrdal enda var það undir 10 kíló-
um. Hér á höfuðborgarsvæðinu er
hins vegar algengt að það kosti
a.m.k. fimm þúsund krónur að fá
raftæki send heim,“ segir Andrés. 

Að auki styrki niðurgreiðslurnar
samkeppnisstöðu verslana á höfuð-
borgarsvæðinu á kostnað verslana
úti á landi, sem veiki rekstrar-
forsendur þeirra síðarnefndu. 

Dræm viðbrögð þingmanna
Andrés segir SVÞ hafa komiðAndrés segir SVÞ hafa komið

þessum sjónarmiðum á framfæri á
fundi með fulltrúum umhverfis- og
samgöngunefndar í lok janúar en
fengið dræm viðbrögð. „Við skýrð-
um fyrir þeim hvernig landið liggur
en það kom okkur á óvart hvað
landsbyggðarþingmenn höfðu lítinn
áhuga á málinu,“ segir Andrés.

Hafa verði í huga að flutninga-
þjónusta með pakkasendingar úti á
landi muni skerðast ef einkafyrir-
tæki þurfa að óbreyttu að rifa segl-
in vegna undirverðlagningar Pósts-
ins. Sá tekjubrestur kunni aftur að
neyða einkafyrirtækin til að hækka
gjöld vegna flutninga á stærri
sendingum. 

Velja eðlilega ódýrari kostinnVelja eðlilega ódýrari kostinn
„Það er auðvelt að setja sig í spor

seljenda. Þegar þeim býðst að flytja
vöru á svo lágu verði taka þeir því
boði. Það eru augljósir viðskipta-
hagsmunir sem liggja þar að baki,“
segir Andrés. 

Samtök verslunar og þjónustu
hafa jafnframt ritað samgöngu- og

sveitarstjórnarráðuneytinu bréf þar
sem málið er reifað en póstmál
heyra undir ráðuneytið. Með fylgdi
minnisblað hæstaréttarlögmanns
um meint lögbrot sem fjallað er um
í grein hér neðar á síðunni.

„Við höldum því fram að gjald-
skrá Póstsins hafi falið í sér undir-
verðlagningu á undanförnum árum.
Það er skýrt kveðið á um það í lög-
um að gjaldskrá alþjónustu skuli
taka mið af raunkostnaði að við-
bættum hóflegum hagnaði. Sé horft
til þess hversu mikil meðgjöf rík-
isins hefur verið af alþjónustu á
undanförnum árum stefnir í veru-
lega meðgjöf árið 2020,“ segir
Andrés. Það stefni með öðrum orð-
um í verulegan halla af rekstri
Póstsins af pakkasendingum sem
aftur kalli á meiri meðgjöf frá eig-
andanum sem er ríkið. Án slíkrar
meðgjafar, sem kunni að hlaupa á
hundruðum milljóna, leiki vafi á
rekstrarhæfi Póstsins.

Standi öllum til boða
Til upprifjunar segir í lögum umTil upprifjunar segir í lögum um

póstþjónustu að alþjónusta sé sú
lágmarkspóstþjónusta sem notend-
um póstþjónustu skuli standa til
boða á jafnræðisgrundvelli og er
hún útlistuð í 9. grein laganna: Allir
notendur póstþjónustu á Íslandi
eigi rétt á alþjónustu sem uppfylli

gæðakröfur og sé á viðráðanlegu
verði.

Andrés rifjar upp að samkvæmt
lagafrumvarpi hafi ákvæði um sama
verð alþjónustu á landinu öllu átt að
ná til bréfsendinga upp að fimmtíu
grömmum en í meðförum þingsins
hafi verið ákveðið að ákvæðið næði
til pakkasendinga að tíu kílóum.
Það hafi komið verulega á óvart.

Undirverðlagningin ólögleg
Samkvæmt lögum ber Póst- og

fjarskiptastofnun (PFS) að viðhafa
eftirlit á póstmarkaði. 

Spurður um þetta hlutverk stofn-
unarinnar segir Andrés að skilin
milli hlutverks PFS og Samkeppn-
iseftirlitsins hafi valdið vanda. 

„Póst- og fjarskiptastofnun hefur
það lögbundna hlutverk að hafa
eftirlit með póstrekendum en við
teljum að Samkeppniseftirlitið hefði
átt að grípa inn í varðandi undir-
verðlagninguna sem er ólögleg
samkvæmt samkeppnislögum,“ seg-
ir Andrés.

Tilgangurinn með þessum mála-
rekstri sé að fá stjórnmálamenn til
að bregðast við vandanum. Óbreytt
staða muni enda kippa stoðunum
undan rekstri fyrirtækja sem eru í
samkeppni við Íslandspóst, hvort
heldur úti á landi eða á höfuðborg-
arsvæðinu.

Breyting á gjaldskrá ekki
í samræmi við póstlöginí samræmi við póstlögin
� Hæstaréttarlögmaður telur Póstinn hafa brotið lög
Hörður Felix Harðarson, hæsta-
réttarlögmaður hjá Mörkinni lög-
mannsstofu, vann minnisblað fyrir
Samtök verslunar og þjónustu
(SVÞ) um lögfræðileg álitaefni
vegna pakkasendinga Póstsins.

Rifjað er upp að hinn 1. janúar
2020 hafi einkaréttur hins opinbera

á sviði póstþjón-á sviði póstþjón-
ustu endanlega
verið afnuminn
til samræmis við
tilskipun
Evrópuþingsins
og -ráðsins.

Samhliða hafi
verið gerðar
breytingar á
póstlögum m.t.t.
alþjónustu og
Póstinum falið

með bráðabirgðaákvörðun að ann-með bráðabirgðaákvörðun að ann-
ast tímabundið alþjónustu sam-
kvæmt lögum. 

Gildir til ársins 2030
Með ákvörðun 13/2020 hafi Póst-

og fjarskiptastofnun útnefnt Póst-
inn sem alþjónustuveitanda á sviði
póstþjónustu um allt land til 31.
desember 2030. Undir hana falli
meðal annars pakkasendingar inn-
anlands upp að tíu kílóum.

Hörður Felix rifjar svo upp að
samhliða afnámi á einkaréttinum í
ársbyrjun 2020 hafi Pósturinn
breytt verðskrá vegna pakkasend-
inga innanlands upp að 10 kg. Áður
hafi gjaldskráin verið svæðisbundin
og skipst í þrjú svæði. Gjaldið á
svæði 1, höfuðborgarsvæðinu, hafi
verið lægra og í sumum tilfellum
hafi munað tugum prósenta. Með
breytingunni hafi gjaldskrá innan
alþjónustu upp að 10 kg miðast við
svæði 1.

Lækkaði á svæðum 2 og 3
„Var það gert með vísan til ný-„Var það gert með vísan til ný-

mælis í 2. mgr. 17. gr. laga nr. 98/
2019 þar sem kveðið er á um að
gjaldskrá fyrir alþjónustu skuli

vera sú sama um land allt. Með
þessari breytingu lækkaði gjald-
skrá fyrir pakkasendingar á svæði
2 og 3 umtalsvert,“ skrifar hann. 

Veki áleitnar spurningar
Spurningar hafi vaknað um lög-

mæti þessarar ákvörðunar og málið
vakið „áleitnar spurningar um eftir-
litshlutverk PFS og hvort stofnunin
hafi sinnt því hlutverki með full-
nægjandi hætti“.

Samkvæmt bókhaldi Póstsins
hafi verið tap af innlendum pakka-
sendingum árin 2018 og 2019.

Svo rifjar Hörður upp að sam-
kvæmt lögum skuli gjaldskrá fyrir
alþjónustu taka mið af raunkostn-
aði við að veita þjónustuna, að við-
bættum hæfilegum hagnaði.

Telur Hörður Felix ljóst að því
fari fjarri að verðlagning Póstsins á
þessari þjónustu hafi verið í sam-
ræmi við lög um póstþjónustu.

Hann fer yfir samkeppni Póst-
og fjarskiptastofnunar og Póstsins
sem hann telur gefa „skýrt til
kynna að PFS hafi gert sér grein

fyrir því að allar líkur væru á því
að gjaldskráin væri hvorki í sam-
ræmi við ákvæði laga um póstþjón-
ustu né ákvæði samkeppnislaga“.
Stofnunin hafi hins vegar beðið
með aðgerðir með vísan til óvissu
um afkomu árið 2020.

Ekki í samræmi við skyldur
Hörður Felix rökstyður svo þaðHörður Felix rökstyður svo það

mat Markar lögmannsstofu að
eftirlit PFS með starfsemi Póstsins
sé ekki í samræmi við þær skyldur
sem hvíla á stofnuninni. Ætla megi
að niðurgreiðslur íslenska ríkisins á
starfsemi Póstsins séu hvorki í
samræmi við ákvæði samkeppnis-
laga né sáttar sem Pósturinn undir-
gekkst við Samkeppniseftirlitið,
sbr. ákvörðun nr. 8/2017. Að auki
vakni spurningar um hvort niður-
greiðslan teljist ólögmæt ríkis-
aðstoð í skilningi 61. gr. EES-
samningsins. Fjárveitingar frá rík-
inu séu til þess fallnar að raska
samkeppni og með því sé tilteknu
fyrirtæki ívilnað á kostnað annarra
fyrirtækja.

Morgunblaðið/Hari

Við höfuðstöðvarnar Deilt er um breytingar á gjaldskrá Póstsins í fyrra.
með bráðabirgðaákvörðun að ann-

Hörður Felix 
Harðarson

Morgunblaðið/Ómar

Annríki Netverslun sló met í haust
sem leið. Pósturinn fann fyrir því.

hafi einkafyrirtækjum á flutninga-

Andrés
Magnússon
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Rangárþing ytra:
Mikil uppbygging fram und-
an á skólasvæðinu á Helluan á skólasvæðinu á H
Miklar framkvæmdir eru fyrir-
hugaðar hjá Rangárþingi  ytra á 
þessu ári, og reyndar næstu árum, 
vegna uppbyggingar skólasvæðis-
ins á Hellu. 

Arkís arkitekar hafa verið ráðnir 
ins á Hellu. 

Arkís arkitekar hafa verið ráðnir 
samkvæmt sérstökum hönnunar-
samningi vegna þróunar svæðsins. 
Miðað er við allt að 2.000 m2 
skólabyggingu og 1.200 m2 leik-
skólabyggingu. ásamt aðlögun á 
núverandi byggingum, sem svarar 
um 1.200 m2.  „Við áætlum að hafa 
frumdrög, byggingar- og kröfu-
lýsingar og kostnaðaráætlun klára 
þann 20. apríl 2021. Þá munum við 
taka næstu skref en framkvæmda-
tími nær mögulega inn á árið 2021 
en síðan 2022-2023,“ segir Ágúst 
Sigurðsson sveitarstjóri. 

 /MHH
Sigurðsson sveitarstjóri. 

 /MHH

æðinu á Hellu

Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri 
Rangárþings ytra.
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Tómstundastyrkir í boði
ÚR BÆJARLÍFINU

Tómstundastyrkir í boði
Óli Már Aronsson
Hellu

Rangárþing ytra hefur opnað fyrir
umsóknir á sérstökum íþrótta- og
tómstundastyrkjum fyrir börn sem
búa á tekjulægri heimilum þar sem
markmiðið er að jafna tækifæri
þeirra til þátttöku í skipulögðu
íþrótta- og tómstundastarfi. Hægt er
að sækja um styrk fyrir börn sem
fædd eru á árunum 2005-2014 og búa
á heimili þar sem heildartekjur heim-
ilisins voru að meðaltali lægri en
740.000 kr. á mánuði á tímabilinu
mars – júlí 2020. Styrkurinn er
45.000 kr. á hvert barn. Einungis er
styrkt vegna barna á aldrinum 6-16
ára, fæddra á árunum 2005 til 2014,
þ.e. á grunnskólaaldri. Umsókn-
arfrestur er til 1. mars.

� � �

Sumarið 2020 hófu Jarðgerðar-
félagið í samstarfi við Sorpstöð
Rangárvallasýslu bs. og Land-
græðsluna tilraunaverkefni á Strönd
til að meta nýtni svonefndrar
bokashi-jarðgerðar til meðhöndlunar
á lífrænum heimilisúrgangi í Rang-
árvallasýslu. Bokashi er jarðgerð-
araðferð sem felst í að gerja lífræn
hráefni við loftfirrtar aðstæður og
þar með losnar minna koldíoxíð en
við hefðbundna jarðgerð sem fer
fram við loftaðar aðstæður. Einnig er
öll vinnsla og meðhöndlun úrgangs-
ins einfaldari en við hefðbundna
moltugerð. Stóra markmiðið er að
minnka losun gróðurhúsalofttegunda
og hámarka nýtni næringarefna í
heimilisúrganginum, því afurðin nýt-
ist vel sem áburður.

� � �

Rangárvallasýsla er fyrsta
svæðið á landinu til að þróa bokashi
til miðlægrar sorpmeðhöndlunar.
Tilgangur verkefnisins er að skoða
hvort mögulegt sé að vinna þau líf-
rænu hráefni sem safnað er hálfs-
mánaðarlega frá heimilum í sýslunni
á staðbundinn og umhverfisvænan
máta. 

� � �

Landsmót hestamanna, sem
átti að fara fram á Gaddstaðaflötum

við Hellu árið 2020, var fellt niður
vegna Covid og fer fram þess í stað
árið 2022. Mikil hestamennska er
stunduð á Hellu og nágrenni þar sem
eru nokkrir hestabúgarðar í sveit-
unum í kring. Nú er boðið upp á þjón-
ustu við hestamenn á flutningum
hesta norðan úr landi og til baka einu
sinni í viku og er endastöð sunnan-
lands á Hellu. Það er fyrirtækið
Sleipnir hestaflutningar ehf. sem
getur flutt allt að 10 hesta í einu á
stórum vagni og hefur nætursetu á
Hellu.

� � �

Íshampur er verkefni sem nokkr-
ir Rangæingar og danskt fyrirtæki
hafa settt á laggirnar. Hugmyndin að
þessu verkefni kviknaði eftir að
heimilt varð að rækta iðnaðarhamp á
Íslandi með þeim tækifærum sem
sjálfbær framleiðsla og ræktun getur
þýtt fyrir íslenskan efnahag. Að-
standendur eru; Eldfell Innovation
IVS, Sigurjón Haraldsson, Gunnar
Aron Ólason, Sigurður B. Magn-
ússon, Magnús Sigurðsson og Birgir
M. Guðmundsson. Verkefnið hefur
hlotið styrki frá Uppbyggingarsjóði
Suðurlands og nýsköpunarráðuneyt-
inu.

� � �

Hugmyndin gengur út á það að
finna hvaða vörutegundir (t.d. plast,

byggingarefni o.fl.) fluttar eru inn, og
hvort sé hægt að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda með því að
framleiða viðkomandi vörur úr inn-
lendum ræktuðum hampi. Þegar
mest losandi og gjaldeyrisnotandi
vörutegundin hefur verið fundin, að
reikna út hversu mikið magn af
hampi þarf til að framleiðsluverk-
smiðja beri sig og að kanna hvort
hægt sé að rækta nægan hamp á Ís-
landi til að anna þeirri eftirspurn sem
slík verksmiðja þarf. Verkefnið hefur
mikið gildi fyrir atvinnusköpun á
Suðurlandi og tengir saman nýja
ræktunarmöguleika og framleiðslu
iðnaðarvara úr iðnaðarhampi.

� � �

Stjórn Miðjunnar á Hellu hefur
gert leigusamning við Sigurð Elías
Guðmundsson í Vík í Mýrdal um
verslunarrými Kjarvals, sem Festi
rekur núna. Sigurður hefur samið við
Festi um kaup á nafninu Kjarval og
rekstrinum í heild. Leigusamning-
urinn er til 10 ára og á að taka gildi 1.
maí nk. Beðið er eftir samþykki Sam-
keppniseftirlitsins. Að sögn Sigurðar
er samið við vöruhús Krónunnar um
sameiginleg innkaup og á vöruverð
að haldast óbreytt. Samið hefur verið
við núverandi starfsmenn um að
halda áfram. Sigurður er ekki ný-
græðingur í svipuðum rekstri, en
hann rekur hótel í Vík og Víkurskála.

Tómstundastyrkir í boðiTómstundastyrkir í boði

Morgunblaðið/Óli Már Aronsson

Hella Íþrótta- og tómstundastarf er mikilvægt fyrir börn á grunnskólaaldri.
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Tíkin Zenta spjarar sig 
vel á þremur löppum
Tíkin Zenta á bænum Árbæjar „Já, hún var nokkuð fljót að 
vel á þremur löppum
Tíkin Zenta á bænum Árbæjar
hjáleigu í Holtum í Rangárþingi 
ytra varð fyrir því óhappi síðasta 
haust að hestur sparkaði í hana, 
sem leiddi til þess að það þurfti 
að taka af henni hægri afturlöpp. 

Það var erfið ákvörðun fyrir 
að taka af henni hægri afturlöpp. 

Það var erfið ákvörðun fyrir 
eiganda hennar en engin spurning 
þar sem hún var með þriggja vikna 
gamla hvolpa. Eiríkur Vilhelm 
Sigurðsson, eigandi Zentu, segir að 
það sé búið að vera hreint ótrúlegt 
að fylgjast með bataferlinu.

emur löppum
„Já, hún var nokkuð fljót að 

verða alveg sjálfbjarga og hefur 
svo braggast jafnt og þétt. Í dag 
leikur hún sér, smalar hrossum og 
gerir allt eins og áður og verðum 
við frekar að halda aftur af henni. 
Eina sem sér á henni í dag, auðvitað 
fyrir utan það að það vantar eina 
löpp, er að hún hefur gránað 
töluvert. Hvolparnir döfnuðu allir 
vel og við ákváðum að halda eftir 
tveimur tíkum, Skvísu og Rúsí,“ 
segir Eiríkur Vilhelm.  /MHH

Zenta og Eiríkur Vilhelm í Árbæjarhjáleigu en Zenta, sem er labrador, er 
aðeins með þrjár lappir.  Mynd / MHH

Tíkin Zenta spjarar sig 
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Kosið um sameiningu 
á Suðurlandi í haustá Suðurlandi í haust
Sveitarstjórnir Skaft ár
hrepps, Mýrdalshrepps, 
Rangárþings eystra, 
Rang árþings ytra og 
Ása hrepps hafa sam
þykkt að kosið verði um 
sameiningu sveitarfélag
anna samhliða alþingis
kosn ing unum í haust, 
eða laugardaginn 25. 
september. 

Samþykki íbúar til-
september. 

Samþykki íbúar til-
löguna verður til langstærsta sveitar-
félag Íslands og þar af leiðandi stærsta 
skipulagsumdæmi landsins. Innan 
marka sveitarfélagsins yrði stór hluti 
hálendisins, Vatnajökulsþjóðgarður, 

merkar náttúruminjar og margir af 
helstu ferðamannastöðum landsins. 
Íbúar sveitarfélagsins yrðu um fimm 
þúsund og fjögur hundruð.

   /MHH
þúsund og fjögur hundruð.

   /MHH

uðurlandi í haust
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Höfnuðu kaupanda að Kjarvali
� Samkeppniseftirlitið samþykkti ekki sölu matvöruverslunar á Hellu � Þrjár atrennur verið gerðar
Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Samkeppniseftirlitið hafnaði í síð-
ustu viku samningi sem kominn var
á um að Sigurður Elías Guðmunds-
son, hóteleigandi og verslunarmað-
ur í Vík í Mýrdal, keypti af Festi
hf. verslunina Kjarval á Hellu. Við-
bára eftirlitsins er meðal annars að
kaupandinn hafi ekki nægan fjár-
hagslegan styrk og sé háður og
hagsmunatengdur Festi þar sem
hann hefur verið lengi umboðsmað-
ur N1 á Vík. „Þessi niðurstaða er
okkur mikil vonbrigði þar sem við
vildum klára sölu á verslun Kjar-
vals á Hellu samkvæmt skilyrðum
sáttar sem á sínum tíma var gerð.

Við áttum okkur
hreint út sagt
ekki á niðurstöðu
Samkeppniseftir-
litsins þar sem
kaupandinn hef-
ur þekkingu og
fjárhagslega getu
til að reka þarna
verslun áfram í
núverandi
mynd,“ segir

Kristófersson, forstjóri
mynd,“ segir

Eggert Þór Kristófersson, forstjóri
Festar, í samtali við Morgunblaðið.

Skilyrði voru sett

Samkeppniseftirlitið samþykkti
samruna N1 og Festar, undir
merkjum síðarnefnda félagsins, í

sumarlok 2018 en setti þó ýmis
skilyrði, sem áttu að vernda virka
samkeppni á eldsneytis- og dag-
vörumörkuðum. Eitt af því var að
selja Kjarvalsbúð fyrirtækisins á
Hellu. Festi rekur einnig Krónu-
verslun á Hvolsvelli og til vara hef-

ur verið opnað á að selja megi hana
í stað Kjarvals á Hellu, en sam-
keppnisyfirvöld telja og segja að
samruninn á sínum tíma dragi úr
virkri samkeppni á Hvolsvelli og
Hellu. Er þess því krafist að Festi
minnki umsvif sín á svæðinu.

Vorið 2019 var kominn á samn-
ingur um kaup heimamanns í
Rangárþingi á búðinni á Hellu, en
þegar á reyndi vildi sveitarfélagið,
Rangárþing ytra, sem á verslunar-
húsið við Suðurlandsveg, ekki fram-
selja leigusamninginn til viðkom-
andi. Nokkru seinna ætlaði
Samkaup að kaupa rekstur Krón-
unnar á Hvolsvelli og setja undir
sitt merki. Þá kom afsvar frá Rang-
árþingi eystra, sem á húsnæði

verslunarinnar, sem vildi ekki ljá
Samkaup það. Þá var þriðja atrenn-
an gerð, um sölu til Sigurðar Elías-
ar, og samningur undirritaður í
nóvember síðastliðnum. Ekkert
verður hins vegar, sem fyrr segir,
af sölunni eftir niðurstöðu Sam-
keppniseftirlits.

Viðskiptavinir vilja okkur

„Viðskiptavinir í Rangárvalla-
sýslu vilja halda í verslanir okkar,
það er alveg ljóst,“ segir Eggert
Þór Kristófersson. „Við munum
halda þessari vegferð áfram; að
reyna að selja Kjarval til nýrra og
öflugra eigenda til að tryggja
áframhaldandi öfluga verslun á
Hellu.“

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hella Verslun Kjarvals er í vestur-
hluta þessa stórhýsis á myndinni.

Eggert Þór Kristófersson,

Eggert Þór
Kristófersson
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Undir Eyjafjöllum vorar snemma
� Fuglarmannlífsins verpa í mörgum hreiðrum í sveitinni�Hlýindi úr suðri og skjól undir hamra-
görðunum� Kokkurinn ermættur og Trumparar gista í Skálakoti� Ríkisstjórnin tekur úr lás
Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

„Sveitin mín er í sérflokki,“ segir
Guðmundur Viðarsson, bóndi í
Skálakoti undir Vestur-Eyjafjöllum.
„Hvergi á landinu vorar jafn
snemma og einmitt hér. Háir hamra-
garðarnir veita skjól fyrir norðanátt
og nú þegar hlý sunnanátt berst á
landinu njótum við hennar ein-
staklega vel. Eyjafjallabændur eru
því margir byrjaðir í jarðvinnu og
alls ekki einsdæmi að hún fari af
stað strax í marsmánuði. Hér eru
nokkur stór bú en líka ýmis önnur
atvinnustarfsemi sem er gæfa þess-
arar sveitar. Fuglar mannlífsins hér
hafa orpið eggjum sínum í mörg
hreiður.“

Vel borgandi Bandaríkjamenn
Ferðaþjónusta hefur verið mikil-

væg atvinnugrein undir Eyjafjöllum
og á nokkrum bæjum hefur boðist
gisting, veitingar eða afþreying.
Margt áhugavert er að sjá í sveit-
inni, sem svo margir ferðamenn fara
í svokölluðum suðurstrandarferðum.
Í Skálakoti er starfrækt hótel með
14 herbergjum; sem eru í burstahúsi
sem vakið hefur athygli fyrir stíl-
hreinan arkitektúr. Rólegt hefur
verið á hótelinu að undanförnu, en
nú er allt að glæðast.

„Hótelstjórinn minn fór til síns
heima suður til Ítalíu í haust, en um
daginn sendi ég henni skilaboð um
að snúa hið snarasta aftur. Kokk-
urinn er kominn til starfa og ferða-
menn farnir að sjást aftur,“ segir
Guðmundur. „Gestir hjá mér hafa
gjarnan verið vel borgandi fólk, til
dæmis frá Bandaríkjunum. Ég kalla
þessa gesti stundum Trumpara, fólk
sem er kannski í fjórar nætur og

gerir héðan út; fer austur að Jökuls-
árlóni, til Vestmannaeyja, í Land-
mannalaugar og Þórsmörk. Þeir
allra flottustu jafnvel leigja þyrlu í
þessar ferðir. Efnafólk í útlöndum
kemur ágætlega undan kórónu-
kreppunni og leggst í ferðalög um
leið og bólusetningu er lokið. Opnun
landsins fyrir bólusettum er raunar
strax farin að telja í fyrirspurnum og
bókunum hjá okkur. Ríkisstjórnin á
lof skilið fyrir að taka úr lás,“ segir
Guðmundur og heldur áfram:

„Ég held annars að mjög verðugt
sé núna að velta fyrir sér hvaða fólk
muni helst koma til Íslands á allra
næstu árum. Allar kannanir sýna að

þrengingar af völdum Covid hafa
leikið millistéttina illa – svo fólk í
þeim hópi hefur minni peninga
handa á milli. Því segir sig sjálft að
fólk sem á ekki fyrir mat á mánudegi
fer ekki í ferðalag á þriðjudegi. Að
minnsta kosti held ég að einhverjir
mánuðir líði þar til millistéttarfólkið
byrjar aftur að ferðast að einhverju
ráði.“ráði.“

Heildin hafi slagkraft

Eins og algengt er með lands-
byggðafólk er Guðmundur í Skála-
koti með mörg járn í eldinum. Hefur
sterkar skoðanir á málefnum í nær-
samfélagi sínu og hefur látið til sín

taka í sveitarstjórn Rangárþings
eystra. Þar talar hann eindregið
fyrir sameiningu sveitarfélaga á
austanverðu Suðurlandi, það er frá
Þjórsá austur að Skeiðarársandi.
Sameinaðir verði Ásahreppur,
Rangárþing ytra, Rangárþing
eystra, Mýrdalshreppur og Skaftár-
hreppur sterk heild sem hafi slag-
kraft til mikilvægra verkefna. Að
framhaldsskóli á þessu svæði verði
settur á laggirnar sé aðkallandi mál.
Einnig þurfi að heimila fleirum að
nýta Landeyjahöfn en bara útgerð
Herjólfs. Fjárfestingin í höfninni sé
mikil en nýtist ekki sem skyldi. Úr
því eigi að vera auðvelt að bæta.

SPENNANDI TÆKIFÆRI

Sjálfbærni
„Rangárþing eystra er rótgróið
samfélag þar sem landbúnaður,
iðnaður og ferðaþjónusta eru
undirstöðurnar. Hér undir Eyja-
fjöllum hefur okkur almennt
farnast vel og byggðin stendur
á traustum grunni,“ segir Guð-
mundur Viðarsson.

„Ungt fólk hefur í nokkrum
mæli snúið aftur heim í sveitina
sína og tekið við búskap hér
sem er gott. Við hér í Skálakoti,
ég og Jóhanna Sólveig Þórhalls-
dóttir konan mín, erum utan
ferðaþjónustunnar hér með
hross og um 300 fjár. Afurðir af
því hef ég að stórum hluta tekið
heim og þær verið matreiddar á
hótelinu hér. Framlegðin verður
mest þannig og að búa vel að
sínu með sjálfbærni er dyggð. Í
sveitinni bjóðast nefnilega
tækifæri til þess að gera svo
ótrúlega marga spennandi hluti
sér til viðurværis. Verkefni sem
telja og skila sér til samfélags-
ins,“ segir Guðmundur.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Eyfellingur Gæfa sveitar, segir Guðmundur í Skálakoti, hér framan við reisulega byggingu; hótel og íbúðarhús.

Hestaferð Ferðamenn á góðum
degi við Írafoss við Skálakot.
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Íbúar vilja óbreyttan rekstur
matvöruverslunar á Hellumatvöruverslunar
Stefán E. Stefánsson

ses@mbl.is

Oddviti Rangárþings
eystra segir íbúa vilja
óbreyttan rekstur á verslun
í gamla Kaupfélaginu. For-
stjóri Festar segir fyrirtækið
lítið spennt fyrir áframhald-
andi rekstri.

„Okkur hugnaðist ekki að þeir aðilar
sem í fyrstu tveimur tilraununum
reyndu að kaupa reksturinn hjá Festi,
tækju við verslunarrekstrinum hér á
Hellu,“ segir Björk Grétarsdóttir,
oddviti Rangárþings ytra, í samtali við
Morgunblaðið. Sveitarfélagið á hús-
næðið sem reksturinn er í og kom í
veg fyrir að af sölunum yrði. „Við töld-
um að þessir aðilar myndu ekki geta
staðið undir verslunarrekstri eins og
þeim sem við viljum hafa hér í bæn-
um. Við erum raunar á þeirri skoðun
að best væri að halda þessu óbreyttu,
eða sem enn betra væri, að hér yrði
opnuð Krónuverslun á vegum sömu
aðila og reka verslunina í dag,“ segir
Björk.

Hún segir íbúa á svæðinu uggandi
yfir þeirri stöðu sem nú er komin upp.
Festi hefur lýst því yfir að í kjölfar
þess að óháður kunnáttumaður, sem
Samkeppniseftirlitið (SKE) skipaði til
að hafa eftirlit með þeirri sátt sem
Festi gerði við stofnunina í kjölfar
samruna N1 og Festar, kom í veg fyr-

ir að þriðji kaupsamningurinn sem
Festi náði um sölu verslunarinnar,
næði fram að ganga.

Greint var frá því í Morgunblaðinu í
gær að Þórður Már Jóhannesson,
stjórnarformaður Festar, hefði haldið
uppi þungri gagnrýni á framgöngu
Lúðvíks Bergvinssonar, óháða kunn-
áttumannsins fyrrnefnda, og SKE á
aðalfundi fyrirtækisins sem haldinn
var í fyrradag.

Þar var því lýst yfir að allt stefndi í
að Festi myndi loka versluninni á
Hellu á vori komanda þegar leigu-
samningur við Rangárþing ytra rynni
sitt skeið á enda.

Eggert Þór Kristófersson, forstjóri
Festar, segir fyrirtækið hafa gert allt
sem í þess valdi stendur til þess að

uppfylla sáttina við SKE og koma
versluninni í hendur nýs samkeppn-
isaðila.

„Það hefur ekki gengið og núna er-
um við að leita að mögulegum kaup-
anda meðal þeirra fyrirtækja sem nú
þegar eru á þessum markaði. Ef það
gengur ekki er rekstrinum sjálfhætt.“

Eggert Þór segir fyrirtækið hafa
leitað á náðir SKE í fyrra þegar kór-
ónuveirufaraldurinn setti allt úr
skorðum í samfélaginu.

„Við óskuðum eftir því að sáttin
yrði tekin upp og að við fengjum heim-
ild til þess að reka verslunina áfram
enda umferð um Suðurland miklu
minni en verið hefur og forsendur all-
ar breyttar. Við fengum skýrt svar við
því að það kæmi ekki til greina.“

Spurður út í hvort Festi hefði
áhuga á því í núverandi aðstæðum að
halda rekstri Kjarvals á Hellu áfram
ef SKE endurskoðaði ákvörðun sína
segir Eggert Þór að staðan hafi
breyst frá því sem áður var.

„Við vorum á þeirri skoðun í fyrstu
en eftir að fyrsta tilraunin til að selja
reksturinn í árslok 2019 gekk ekki
ekki þá mátum við það í raun sem svo
að við vildum ekki halda þessu gang-
andi lengur. Við gerðum lokatilraun
til þess þegar kórónuveiran breiddist
út en þegar slegið var á þá hugmynd
var þetta í raun fullreynt af okkar
hálfu.“

Ekki náðist í Pál Gunnar Pálsson,
forstjóra SKE, í gær, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir.

matvöruverslunar á Hellu

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Svo gæti farið að eina matvöruverslunin á Hellu lokaði fyrir fullt og allt ef Festi nær ekki að selja hana.
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Átaksverkefni hjá hestamönnum á Hellu:

Hesthúsabyggðin færð úr 
þorpinu á Rangárbakka
Lögð hefur verið fram tillaga í 
þorpinu á Rangár
Lögð hefur verið fram tillaga í 
sveitarstjórn Rangárþings ytra um 
átaksverkefni tímabilið 2021–2022 
til að flýta uppbyggingu í nýju 
hesthúsahverfi á Rangárbökkum 
en eldra hverfi er víkjandi sam
kvæmt  skipulagi. 

Byggja á nýtt 30 stíu hesthús á 
kvæmt  skipulagi. 

Byggja á nýtt 30 stíu hesthús á 
vegum Rangárbakka ehf., sem er 
nú þegar með ein 28 stíu hesthús 
á staðnum. 

Átaksverkefnið gengur út á 
að húseigendur í eldra hverfi geti 
gert sérstakan samning við sveitar
félagið um flutning í nýtt hverfi. 
Sveitarfélagið kaupir þá eldra hús 
og er miðað við 50.000 kr. á fm og 
seljandi skuldbindur sig til að leggja 
fjármunina í nýtt hús í hinu nýja 
hverfi. Helmingur upphæðarinnar 
er greiddur við undirritun samnings 
og afgangurinn þegar sökkull á nýju 
húsi hefur verið kláraður. Einnig er 

hægt að semja án þess að byggja 
á nýjum stað en þá eru eingöngu 
greiddar 25.000 kr. á fm. Átakið 
verður auglýst vel og kynnt á fundi 
með hesthúsaeigendum á næstunni 
ásamt nánari upplýsingum um 
umsóknarferlið. Byggðarráði hefur 
verið falið að undirbúa verkefnið 
fyrir fjárhagsáætlun og eftir atvikum 
viðauka við fjárhagsáætlun þegar 
betur liggur fyrir með þátttöku í ver
kefninu.  /MHH

þorpinu á Rangárbakka

Hesthúsahverfið, sem er staðsett í 
þorpinu við Hellu, verður flutt í nýtt 
hesthúsahverfi á Rangárbökkum.
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Tilraunaverkefni í Rangárvallasýslu um bokashi-jarðgerð fyrir lífrænan heimilisúrgang:

Nýting á mikilvægu hráefni 
fyrir hringrásarhagkerfið

&&

fyrir hringrásarhagkerfið
– Talið að þetta sé með fyrstu verkefnum sinnar tegundar í heiminum – Talið að þetta sé með fyrstu v
Í Rangárvallasýslu, á Strönd í 
Rangárþingi ytra, stendur nú yfir 
tilraunaverkefni þar sem lífrænn 
heimilisúrgangur er jarðgerður 
með svokallaðri bokashi-aðferð. 
Um samstarfsverkefni er að 
ræða á milli Jarðgerðarfélagsins, 
Sorpstöðvar Rangárvallasýslu og 
Landgræðslunnar.

Frumkvæðið að þessari tilraun 
sem hófst sumarið 2020 á Björk 
Brynjarsdóttir, stofnandi Jarðgerðar
félagsins, sem er frumkvöðlafyrir
tæki og vinnur með hringrásarlausnir 
í bokashijarðgerð fyrir sveitarfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. 

Nýting á auðlind  
heimilisúrgangsins

Hugmyndafræðin gengur út á að 
fullvinna og nýta þá auðlind sem 
lífrænn heimilisúrgangur er. Helstu 
kostir aðferðarinnar eru að um stað
bundna aðferð er að ræða, hún er 
orkunýtin, dregur úr losun gróður
húsalofttegunda og lokaafurðina má 
nota til landgræðslu, skógræktar og 
endurheimt vistkerfa.

Bokashiaðferðin er gerjunarað
ferð sem er loftfirrð, hún er hraðvirk
ari en hefðbundin moltugerð; tekur 
einungis fáeinar vikur en að molta 
tekur gjarnan nokkra mánuði að lág
marki – og nánast engin lyktarmeng
un er af bokashiaðferðinni. Dýr 
dragast ekki að lífræna úrganginum, 
auk þess sem hann er óaðgengilegur. 
Niðurbrotsferlinu er komið af stað 
með örverum sem blandað er saman 
við lífræna úrganginn. 

Björk og samstarfskona hennar, 
Julia Miriam Brenner, standa að 
Jarðræktarfélaginu og tilraunarver
kefninu. Björk segir að Rangárþing 
ytra hafi verið ákjósanlegur upphafs
reitur fyrir verklega starfsemi 
Jarðræktarfélagsins og því hafi 
hún hafi ákveðið að athuga hljóm
grunninn hjá sveitarfélaginu. „Það 
var þegar til staðar ákveðin grunn
flokkun á lífræna úrganginum og svo 
eru höfuðstöðvar Landgræðslunnar 
auðvitað staðsettar innan sveitar
félagsins, í Gunnarsholti.

Við erum mikið að fókusera á 
þetta með lífkerfi í forgangi, það er 
að segja bæði mannleg eða samfé
lagsleg lífkerfi og lífkerfi í jarðvegi 
– en ég er menntuð í samfélags
hönnun og teymisþjálfun og Julia 
er jarðvegsfræðingur. Gott viðhorf 
og rökrétt, umhverfisvæn og stað
bundin meðhöndlun á lífrænum hrá
efnum er svo frábært verkfæri til að 
byggja upp hringrásarsamfélög og 
hringrásarhugsun hjá fólki – og það 
er svo ótrúlega skýr ávinningur af 
því,“ segir Björk og telur að líklega 
sé þetta með fyrstu verkefnum sinnar 
tegundar í heiminum.

Góður skóli

„Við fórum svo inn í þetta verk
efni þannig að við vildum læra 
sem mest, bæði hratt og ódýrt. 
Lykilspurningin var hvort þetta 
væri fýsileg leið fyrir sveitarfélög 
til að nýta þennan ónýtta lífræna 
úrgang – eða „hráefni“ sem ég kýs 
frekar að kalla þetta. Við unnum 
innan þess ramma sem þegar var 
til staðar í sorpflokkun og söfnun í 
sýslunni; þar sem lífrænt er flokkað 
í maíspoka og sótt á tveggja vikna 
fresti. Íbúarnir hafa verið að flokka 
lífræna úrganginn frá 2019, í þeim 

tilgangi að hann fari síðan í iðnaðar
jarðgerð hjá Terra í Hafnarfirði. 
Ein af niðurstöðunum núna var til 
dæmis að maíspokarnir virka ekki 
til niðurbrots í bokashijarðgerð – 
og það kemur fram í niðurstöðum 
skýrslu um fyrsta fasa verkefnisins 
sem við vorum að klára. 

Við erum svo nýlega komnar aftur 
af stað að leita eftir áhugasömum 
íbúum í Rangárvallasýslu sem væru 
til í að taka þátt í öðrum fasa verk
efnisins, til að prófa aðeins öðruvísi 
flokkunarferli sem er sérstaklega 
hugsað fyrir bokashijarðgerð, en 
ekki iðnaðarjarðgerð. Þegar þeim 

fasa lýkur, vonandi í sumar eða 
snemma í haust, verður komin 
heildarniðurstaða fyrir verkefnið 
og sýslan fær þar með tækifæri til 
að ákveða hvort þau vilji innleiða 
bokashimeðhöndlun að fullu á 
Strönd og stuðla þannig að staðbund
inni hringrás,“ segir Björk. 

Hún vonast til að fleiri sveitar
félög fylgi í kjölfarið og Ísland geti 
orðið leiðandi í þessum málum í 
nánustu framtíð. „Sérstaklega held 
ég að þetta sé vænlegt fyrir sveitar
félög á landsbyggðinni því það er 
bæði dýrt að reisa og reka iðnað
arjarðgerð. Flutningar á þessu hrá
efni eru líka kostnaðarsamar – fjár
hagslega og loftslagslega – og auk 
þess missa þau þessi verðmæti út 
úr sveitarfélaginu. Svo getur lífræn 
áburðargjöf aukið hreysti jarðvegs, 
en hraustur jarðvegur hefur betri 
getu til að binda kolefni en eyddur 
jarðvegur.“ 

Tilraunin bar árangur

Í skýrslunni um fyrsta fasa verk
efnisins kemur fram að þrjú tonn 
af lífrænu hráefni hafi verið gerjuð 
í fimm 660 lítra fiskikörum til að 
kanna hvort aðferðin gæti virkað 
innan núverandi ramma sorpflokk
unar og söfnunar í sýslunni. Þar með 
var kannað hvort maíspokar væru 
efniviður til gerjunar og reyndust 
þeir ekki henta í slíkt. Pappírspokar 
reyndust hins vegar ákjósanlegri. 

Gerðir voru tilraunareitir þar sem 
birkigræðlingar voru gróðursettir 
með jarðgerðinni til að meta áhrif 
hennar á áburðarnotkun, að gerjun 
lokinni. Í skýrslunni kemur fram að 
bokashiaðferðin hafi heilt yfir borið 
árangur, þar sem háefnið í fjórum 
af fimm körum var full gerjað að 
átta vikum loknum. Mun skemmri 
tíma tekur gerjunin í heimajarðgerð. 
Næringargildi jarðgerðarinnar var 
hátt. Hlutfall kolefnis og niturs var 

 
15,7 sem gefur til kynna hátt inni
hald niturs miðað við kolefni. Lágt 
sýrustig var í jarðgerðinni eða 5,46, 
sem hefur bælandi áhrif á virkni 
metanógena og mögulegra sýkla 
og sjúkdómsvaldandi örvera.

Er dregin sú ályktun að þessar 
niðurstöður gefi til kynna að um sé 
að ræða bæði örugga og hverfisvæna 
meðhöndlun á lífrænu hráefni. Er 
aðferðin talin efnileg og skilvirk 
en tækifæri séu til að breyta örlítið 
heimaflokkun og meðhöndlun
ina á sorpstöð til að gera ferlið í 
Rangárvallasýslu enn skilvirkari og 
stöðugra. Með því að nýta hakkara, 
bæta heimilisflokkun og nota ekki 
maíspoka megi auka endurvinnslu
getu bokashijarðgerðar í sýslunni.

Hlutverk Landgræðslunnar  
að prófa áburðinn

Fulltrúi Landgræðslunnar í verk
efnisstjórn verkefnisins er Magnús 
H. Jóhannesson. „Landgræðslan 
leggur áherslu á að auka notkun líf
rænna efna til uppgræðslu. Lífrænn 
áburður hentar langtímamarkmiðum 
uppgræðslu vel þar sem áburðarefnin 
brotna hægt niður og verða aðgengi
leg plöntum til lengri tíma. Það er 
líka í anda aukinnar sjálfbærnihugs
unar að nýta allan lífrænan úrgang 
til góðra hluta í stað þess að urða 
hann eða farga með öðrum hætti. 
Næg eru tækifærin úti um allt land 
að nýta þetta efni til uppgræðslu eða 
ræktunar,“ segir hann.

„Hlutverk Landgræðslunnar í 
þessu verkefni er að prófa bokashi 
moltuna sem áburð til uppgræðslu. 
Gerðar verða samanburðartilraun
ir á bokashi moltunni og öðrum 
lífrænum áburði á rofnum melum 
í næsta nágrenni sorpstöðvarinn
ar. Tilraunirnar verða settar upp í 
vor og gróðurmældar í haust og 
svo árlega í a.m.k. tvö ár,“ segir 
Magnús.  /smh

alið að þetta sé með fyrstu verkefnum sinnar tegundar í heiminum 

Frá gróðursetningu birkigræðlingana í tilraunarreit við sorpstöðina Strönd 
síðasta haust, þar sem jarðgerðin var nýtt.  Myndir / Jarðgerðarfélagið

Björk og pabbi hennar Brynjar að sigta jarðgerðina í kjölfar gerjunar. Í fyrsta 
fasa tilraunarinnar var lagt upp úr því að læra bæði hratt og ódýrt og því 
minniháttar tækjabúnaður nýttur til að jarðgera fyrstu þrjú tonnin.

Björk Brynjarsdóttir og Julia Miriam Brenner, stofnendur Jarðgerðarfélagsins.
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Byggðaráð
telur nóg
komið
� Gagnrýnir hnút í
söluferli Kjarvals
„Nú er svo komið að við hér í Rang-
árþingi ytra teljum nóg komið,“ seg-
ir í yfirlýsingu byggðaráðs Rangár-
þings ytra vegna þess hnúts sem
söluferli Kjarvals á Hellu virðist
komið í.

„Annaðhvort fær Festi hf. leyfi til
þess að reka hér áfram sína ágætu
verslun, og þá gjarnan þannig að
bætt verði í og opnuð hér Krónubúð,
eða þá að Festi hf. snýr sér að því
að selja Kjarvalsverslun sína hér á
Hellu til aðila sem teljast keppinaut-
ar og hafa til þess nægjanlegt afl.“

Í yfirlýsingunni er forsaga máls-
ins rakin. Við kaup Festar hf. á N1
úrskurðaði Samkeppniseftirlitið að
Festi hf. væri komin í einokunar-
aðstöðu á dagvöruverslun í Rangár-
vallasýslu. Gerð var sátt í málinu
þar sem kveðið er á um að selja
skuli verslunina á Hellu.

Í skilyrðum sáttarinnar kemur
fram að verslunin Kjarval skuli að-
eins seld til aðila sem sé til þess fall-
inn og líklegur til að veita umtals-
vert samkeppnislegt aðhald við sölu
dagvöru á svæðinu.

Hljóti að teljast óhugsandi

„Nú höfum við hér í Rangárþingi
ytra fylgst með því að Festi hf. hef-
ur gert einhverjar tilraunir til að
selja frá sér verslunina en greinilegt
er að í engu tilfelli hefur þar ofan-
greint skilyrði 3. mgr. 12. gr. um-
ræddrar sáttar verið uppfyllt,“ segir
í yfirlýsingu byggðaráðs.

Þá segir að varla væri hægt að
hugsa sér verri útkomu úr stöðunni
en að versluninni yrði lokað án þess
að annað félag tæki við rekstri
hennar. Sú útkoma hljóti að teljast
óhugsandi því þar með sé fyrr-
greind sátt milli Festar hf. og
Samkeppniseftirlitsins fyrst þver-
brotin.

2

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hella Verslunarhúsnæðið þar sem
verslunin Kjarval er til húsa.
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Hella teygir sig yfir Ytri-Rangá
� Mikið byggt á Hellu og fólki fjölgar í sveitarfélaginu � Verið að skipuleggja síðasta hluta Ölduhverfis
� Síðar verða boðnar útsýnislóðir á vesturbakka Ytri-Rangár � Hugað að göngu- og hjólabrú
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Rangárþing ytra er að hanna síð-
asta hluta Ölduhverfis á Hellu.
Töluverð eftirspurn er eftir lóðum
og nú er sveitarfélagið að huga að
næsta íbúðahverfi. Það verður
vestan Ytri-Rangár og teljast það
talsverð tíðindi að byggðin teygi

sig þangað.sig þangað.
Ágúst Sigurðs-
son sveitarstjóri
segir að þar
verði öðruvísi
byggð en í öðrum
hlutum Hellu,
meðal annars
mikið útsýni til
fjalla.

„Það er að
fjölga hjá okkur.
Mikið er byggt

eftir lóðum. Ég er aðog eftirspurn eftir lóðum. Ég er að
undirbúa byggðarráðsfund á
fimmtudag [í dag]. Þar verða lagð-
ar fram átta lóðarumsóknir sem er
mikið á einum fundi í þessu sveitar-
félagi,“ sagði Ágúst Sigurðsson
sveitarstjóri í samtali við Morgun-
blaðið.

Samið hefur verið við verk-
fræðistofuna Eflu um hönnun
gatna í síðasta hluta svokallaðs
Ölduhverfis á Hellu. Í því hverfi
hefur verið mikið byggt á síðustu
árum og sveitarfélagið fer að verða
uppiskroppa með lóðir, að sögn
sveitarstjórans. Stefnt er að því að
hönnun hverfisins verði tilbúin í
byrjun júní og útboðsgögn fyrir
götuna Kjarröldu verði til reiðu í
lok júní. Stefnt er að því að bjóða út
framkvæmdir og hefja jarðvinnu í
lok júlí.

Öðruvísi lóðir

Ágúst segir að sveitarfélagið sé
að hefja undirbúning að skipulagn-
ingu nýs hverfis sem taki við þegar
Ölduhverfi verður fullbyggt. Með
því verða áfangaskil því Bjargs-
hverfi verður á landi sem sveitarfé-
lagið á vestan Ytri-Rangár en nú-
verandi byggð á Hellu er austan

árinnar. Er þetta um ellefu hektara
svæði sem afmarkast af Suður-
landsvegi, Árbæjarvegi og Ytri-
Rangá. „Við erum spennt fyrir

þessu hverfi. Það verða öðruvísi
lóðir en við höfum úr að spila, lóðir
fyrir einbýlishús og jafnvel einnig
raðhús með mikið útsýni til fjalla

og um þessa fallegu á,“ segir
Ágúst. Engir innviðir eru vestan
ár. Segir Ágúst að bæta þurfi sam-
göngur yfir ána. Rætt hefur verið
við Vegagerðina um að bæta að-
stöðu fyrir gangandi vegfarendur
um núverandi brú. Segir hann það
nauðsynlegt vegna mikillar um-
ferðar gangandi vegna uppbygg-
ingar ferðaþjónustu vestan brúar,
meðal annars Ægissíðuhella og
kaffihússins Auðkúlu. Þrátt fyrir
að fáir erlendir ferðamenn hafi ver-
ið á landinu á síðasta ári hafi um
fimm þúsund gestir heimsótt þessa
staði. Endurbætur á brúnni hafa
ekki verið ákveðnar en Ágúst segir
að bæði komi til greina að aðskilja
göngustíg á brúnni sjálfri frá um-
ferð bíla eða hengja sjálfstæða
göngubrú utan á brúna. Vegagerð-
in sé að skoða möguleikana.

Íbúar á Hellu hafa lengi haft

áhuga á að fá göngu- og hjólabrú
nálægt gamla brúarstæðinu við
Hellu. Brúin var byggð fyrir tæp-
um hundrað árum en aflögð þegar
núverandi brú var byggð. Hlutverk
göngubrúarinnar væri að auka úti-
vistarmöguleika og draga fólk inn í
gamla kjarnann á Hellu. Slík brú
myndi einnig gegna viðamiklu hlut-
verki þegar nýtt íbúðahverfi fer að
byggjast upp vestan ár.

Ekki eru heldur skóli og leikskóli
á vesturbakkanum. Ágúst segir að
grunnskóli og leikskóli séu á góð-
um stað í miðju þorpinu og myndi
nýtast íbúum í væntanlegu Bjargs-
hverfi, sérstaklega þegar sam-
göngur yfir ána verði bættar. Telur
hann að göngu- og hjólabrú sé
nauðsynleg. Bendir Ágúst á að ver-
ið sé að undirbúa mikla uppbygg-
ingu á skóla og leikskóla. Telur
hann hugsanlegt að framkvæmdir
við fyrsta áfanga viðbyggingar
hefjist undir lok þessa árs eða í
byrjun þess næsta.

Ekki liggur fyrir hvenær hægt
verður að hefja úthlutun lóða í
Bjargshverfi. Það ræðst meðal
annars af því hversu hratt lóðir í
Ölduhverfi ganga út. „Við ætlum að
nýta þetta land mjög vel og þá góðu
kosti sem það býður upp á,“ segir
Ágúst.

Hesthúsahverfi stækkað

Unnið er að hönnun gatna í nýju
hesthúsahverfi á Rangárbökkum.
Þar er gert ráð fyrir 30 hesthúsum
sem byggist upp í tveimur áföng-
um. Stefnt er að því að hefja fram-
kvæmdir við götur í fyrri áfanga í
júní. Segir Ágúst að eftirspurn sé
eftir lóðum og kominn tími til að
ganga frá skipulagi fyrir þetta
svæði til framtíðar.

Jafnframt er unnið að skipulagi
til framtíðar fyrir flugvöllinn og
svæði fyrir vélhjólaíþróttir þar í
nágrenninu. Segir Ágúst að hug-
myndin sé sú að mótordrifnar
íþróttir, svo sem akstur og flug,
verði norðan þjóðvegar en sunnan
vegar verði áherslan á hesta-
mennsku, reiðhjól og göngur.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Þorp Hella stendur á austurbakka Ytri-Rangár. Á túninu við brúna, á vesturbakkanum, sést hluti af landi Bjargs.

og eftirspurn eftir

Ágúst
Sigurðsson

Bjargshverfi

Fyrirhugað
íbúðahverfi, um
11 ha að stærð

H E L L A

Nýtt íbúðahverfi við Ytri-Rangá á HelluNýtt íbúðahverfi við Ytri-Rangá á Hellu
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Tveir kjördagar sameiningar
� Atkvæðagreiðslur um sameiningu verða á tveimur svæðum 5. júní og þær þriðju
samhliða alþingiskosningum � Undirbúningur hafinn að viðræðum á nokkrum stöðum
BAKSVIÐ

Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Kosið verður um sameiningu sveitar-
félaga í þremur landshlutum á þessu
ári. Ákveðnir hafa verið tveir kjör-
dagar, kosið verður á tveimur svæð-
um 5. júní en á Suðurlandi á kjördegi
til Alþingis í haust. Umræður um val-
kosti og vinna að sameiningu er víða
að hefjast, meðal annars á Norðaust-
urlandi og á nokkrum stöðum við
Breiðafjörð.

Tillaga um sameiningu fjögurra
sveitarfélaga í Austur-Húnavatns-
sýslu þar sem Blönduós og Skaga-
strönd eru þéttbýliskjarnarnir verður
lögð fyrir íbúana í atkvæðagreiðslu 5.
júní næstkomandi. Nú hafa sveitar-
stjórnir Þingeyjarsveitar og Skútu-
staðahrepps ákveðið að láta kjósa um
sameiningu á sama degi. Miðað er við
að málin verði kynnt og útskýrð fyrir
íbúunum í apríl. Ef það tekst ekki
vegna samkomutakmarkana gæti
þurft að fresta atkvæðagreiðslu því
margt fólk í sveitum hefur öðrum
hnöppum að hneppa yfir sauðburð-
inn.

Nú hefur sameiningarnefnd
sveitarfélaganna fimm á Suðurlandi,
Ásahrepps, Rangárþings ytra, Rang-
árþings eystra, Mýrdalshrepps og
Skaftárhrepps, lagt til við sveitar-
stjórnir að greidd verði atkvæði um
sameiningu samhliða kosningum til
Alþingis, 25. september. Með því eru
taldar líkur á að góð þátttaka fáist.taldar líkur á að góð þátttaka fáist.

Annast allan rekstur

Vinna við aðrar sameiningar sem
væntanlega mun ekki reyna á fyrr en
á næsta kjörtímabili er á ýmsum stig-
um. Það er að gerast þrátt fyrir að
óvissa ríki um afdrif stjórnarfrum-
varps þar sem kveðið er á um um lág-
marksfjölda íbúa sveitarfélaga.

Sveitarstjórn Svalbarðshrepps á
Norðausturlandi hefur lagt til við ná-
granna sína í Langanesbyggð að tekið
verið upp samstarf um mat á því
hvort rétt sé að sameinast. Kosnar
hafa verið viðræðunefndir í báðum
sveitarfélögum, rætt hefur verið við
fulltrúa sveitarstjórnarráðuneytis og
óformlegar viðræður hefjast eftir
páska. Jónas Egilsson, sveitarstjóri
Langanesbyggðar, segir að samein-
ing ætti ekki að vera flókin því Langa-
nesbyggð reki flesta málaflokka fyrir
Svalbarðshrepp, meðal annars skóla,
gegn því að hreppurinn greiði sinn
hluta kostnaðar. Sameinist sveitar-
félögin eiga þau von á 550 milljóna kr.
framlagi úr Jöfnunarsjóði sveitarfé-
laga til skuldajöfnunar og innleiðing-
ar nýrra verkefna.

Strandabyggð er að hefja vinnu við
greiningu á valkostum til sameining-

ar. Þorgeir Pálsson sveitarstjóri segir
að markmiðið sé að draga upp mynd
af kostum, göllum og tækifærum við
sameiningu við nágrannasveitarfélög.
Þar er annars vegar átt við Kald-

rananeshrepp og Árneshrepp sem
liggja norðar á Ströndum og hins veg-
ar Reykhólahrepp sem er vestan við
fjallveginn Þröskulda. Öll þessi sveit-
arfélög og raunar einnig Dalabyggð

eiga í margvíslegri samvinnu. Dala-
byggð hefur að lokinni valkostagrein-
ingu ákveðið að óska eftir viðræðum
við Húnaþing vestra annars vegar og
Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit
hins vegar. Jákvæð svör hafa borist
og hefjast viðræður eftir páska.
Reykhólasveit vinnur einnig að val-
kostagreiningu með aðstoð RR ráð-
gjafar, eins og Strandabyggð. Þorgeir
segir að hin sveitarfélögin viti af
vinnu Strandabyggðar og telur hann
eðlilegt að láta niðurstöðu valkosta-
greiningar ráða því til hvaða sveitar-
félaga verði leitað.

Reynt við Tálknafjarðarhrepp

Vesturbyggð vinnur að valkosta-
greiningu vegna sameiningar við
Tálknafjarðarhrepp sem er land-
fræðilega eins og eyja í Vesturbyggð.
Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar
að lítill áhugi hefur verið á Tálknafirði
á sameiningu við Vesturbyggð og
sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps
vildi ekki taka þátt í þessari vinnu.
Hugsanlegt er að aðrir kostir komi
upp við valkostagreiningu, þótt þeir
liggi ekki í augum uppi.

Verið er að kanna kosti og galla við
sameiningu Svalbarðsstrandar-
hrepps og Eyjafjarðarsveitar. Þá
vinna Kjósarhreppur og Sveitarfélag-
ið Vogar að valkostagreiningu, hvort
sveitarfélag fyrir sig.

SVALBARÐSHREPPUR

Vilja eiga jarðirnar áfram
Ýmis atriði geta orðið til þess að íbúar sveitarfélags vilja ekki sameiningu
við nágranna. Hér verður aðeins eitt atriði nefnt, það er eignarhald á
jörðum og þar með einhver stjórn á því hvernig þær nýtast til þróunar
samfélagsins. Hugsanlegt er að slíkt mál verði til þess að koma í veg fyrir
sameiningu Svalbarðshrepps og Langanesbyggðar.

Samhliða ósk um óformlegar viðræður við Langanesbyggð ákvað
sveitarstjórn Svalbarðshrepps að undirbúa stofnun sjálfseignarstofn-
unar utan um þær eignir sem ekki eiga að tilheyra sveitarfélaginu heldur
íbúasamfélagi við Þistilfjörð. Þar mun átt við þrjár laxveiðijarðir sem
hreppurinn hefur lengi átt. Umræður urðu um þetta á íbúafundi um sam-
einingarviðræður og kemur fram í fundargerð að þær hafi endað á þeirri
skoðun að búa þyrfti þannig um hnútana að jarðirnar yrðu áfram í eigu
byggðarlagsins, í hvað svo sem arðurinn yrði notaður. Arðurinn mun vera
eitthvað á annað tug milljóna á ári og hefur runnið í sveitarsjóð.

Eitthvað stendur þetta skilyrði í sveitarstjórn Langanesbyggðar því
þegar hún tók fyrir ósk Svalbarðshrepps um óformlegar viðræður um
sameiningu var bókað að ákvörðun um formlegar viðræður verði því að-
eins tekin að fullnægjandi upplýsingar liggi frammi um tilgang og mark-
mið með stofnun sjálfseignarfélags um eignir Svalbarðshrepps. Beiðni
þess efnis var afhent sveitarstjórn Svalbarðshrepps en svar hefur ekki
borist. helgi@mbl.is

Morgunblaðið/Líney

Þórshöfn Óformlegar viðræður eru að hefjast um möguleika á sameiningu Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps.
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Rammaáætlunarferli í uppnámiRammaáætlunarferli í uppnámi
� Orkustofnun auglýsti ekki eftir nýjum virkjunarvalkostum í tvö ár � Tafirnar sagðar ekki í anda laga
� Búið að eyðileggja verklagið sem átti að skapa sátt, segir formaður umhverfis- og samgöngunefndar
FRÉTTASKÝRING
Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Töluverðar tafir og óvissa settu
svip sinn á starf verkefnisstjórnar
vegna 4. áfanga rammaáætlunar
um vernd og orkunýtingu land-
svæða. Tafirnar má rekja meðal
annars til þess að Alþingi hefur
ekki afgreitt 3. áfanga, en verkefn-
isstjórn um þann hluta rammáætl-
unar skilaði af sér 2016 og er talið
að afgreiðsla þess hluta hafi tafist
vegna óeiningar innan ríkisstjórn-
arflokkanna um virkjunarmál.

„Starfsumhverfi verkefnisstjórn-
ar og faghópa varð allt annað en að
var stefnt í upphafi. Engan grun-
aði að þingsályktunartillaga byggð
á vinnu við 3. áfanga rammaáætl-
unar yrði enn ekki samþykkt af Al-
þingi þegar skipunartími verkefn-
isstjórnar og faghópa 4. áfanga
rynni út – fjórum árum eftir skip-
un,“ skrifar Guðrún Pétursdóttir,
formaður verkefnisstjórnar 4.
áfanga, í formála skýrslu hópsins
sem birt var 31. mars.

„Þessi dráttur á eðlilegri máls-
meðferð er sannarlega ekki í anda
laganna um rammaáætlun, enda
búa þau ekki yfir neinum leiðbein-
ingum um hvernig taka skal á
slíkri stöðu. Lagalega var verkefn-
isstjórn 4. áfanga rammaáætlunar
mjög þröngur stakkur skorinn við
þessar aðstæður,“ skrifar hún.

Í skýrslunni er einnig að finna
drög að tillögum um flokkun virkj-
unarkosta.

Guðrún segir í formálanum að
vegna þeirrar óvissu sem skapaðist
um framvindu rammaáætlunar hafi
Orkustofnun ekki auglýst eftir nýj-
um virkjunarkostum fyrstu rúm
tvö ár frá skipun verkefnisstjórn-
arinnar, en hún var skipuð til fjög-
urra ára 5. apríl 2017.

Knappur tími til rannsókna

„Í ársbyrjun 2019 sá verkefn-
isstjórn sér ekki annað fært en að
fara fram á það við Orkustofnun að
lýst yrði eftir nýjum virkjunar-
kostum til mats. Þegar þeir bárust
verkefnisstjórn vorið 2020 var
knappur tími til að framkvæma
þær rannsóknir sem nauðsynlegar
eru til að meta verðmæti viðkom-
andi landsvæða og hin margvíslegu
áhrif sem virkjanirnar kunna að
hafa á þau, á aðra nýtingarmögu-
leika svæðanna, og á viðkomandi
samfélög.

Í ljósi þessa varð að samkomu-
lagi milli ráðherra umhverfis- og
auðlindamála og verkefnisstjórnar
að hún stefndi að því á skipunar-

tíma sínum að ljúka mati og fyrstu
flokkun þrettán virkjunarkosta
sem tækir voru til meðferðar,“ út-
skýrir Guðrún.skýrir Guðrún.

Fram úr tímaramma

Niðurstaða verkefnisstjórnar
vegna 3. áfanga var afhent ráð-
herra 2016 en þingsályktun um
áætlun um vernd og orkunýtingu
landsvæða var lögð fyrir Alþingi
30. nóvember á síðasta ári og var
afgreidd til umhverfis- og sam-
göngunefndar 26. janúar.

„Menn eru komnir langt fram úr
þeim tímaramma sem lögin til-
greina. Það er búinn að vera mikill
vandræðagangur síðan 2016 og ég
hef tengt þetta við afgreiðslu
frumvarpsins um hálendisþjóð-

garð. Mér þykir fráleitt að nálgast
málið með þeim hætti að það sé
hægt að leiða hálendisþjóðgarðs-
málið til lykta áður en rammaáætl-
unin er kláruð. Í henni eru verk-
efni sem eru innan fyrirhugaðra
þjóðgarðsmarka,“ segir Bergþór
Ólason, formaður umhverfis- og
samgöngunefndar og þingmaður
Miðflokksins. „Ég hef gagnrýnt
það hversu seint rammaáætlun
kemur fram. Við erum á vorþingi
síðasta þings kjörtímabilsins og er-

um núna að fá málið til meðferðar í
nefndinni. Það er ekki gott,“ bætir
hann við.

Til aukinna sáttaTil aukinna sátta

„Ég get ekki annað gert en að
hafa skilning á þeim sjónarmiðum
sem verkefnisstjórnin kemur með,“
segir Bergþór sem telur ábyrgð á
stöðu mála liggja hjá Guðmundi
Inga Guðbrandssyni, umhverfis-
og auðlindaráðherra, og umhverf-
isráðuneytinu. „Það er alveg ljóst

að rammaáætlunarferlið er allt í
uppnámi. Það er búið að eyði-
leggja þessa leið sem var mótuð á
sínum tíma til þess að reyna að ná
sátt um hvernig ákvarðanir séu
teknar um hvaða virkjanakostir
eru settir í framkvæmdaferli og
hverjir ekki. Þetta var ágæt og
skynsamleg nálgun sem átti að
leiða til aukinna sátta í samfélag-
inu.“

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðar-
dóttur hafði frumkvæði að lögum
um verndar- og orkunýtingaráætl-
un og var frumvarp Katrínar Júl-
íusdóttur, þáverandi iðnarráð-
herra, samþykkt á Alþingi árið
2011. Bergþór segir umhverfisráð-
herra í sömu ríkisstjórn, Svandísi
Svavarsdóttur, hafa byrjað að
grafa undan fyrirkomulaginu árið
2012 þegar hún hóf að eiga við til-
lögur verkefnisstjórnarinnar sem
þá starfaði. „Þá byrjuðu undirstöð-
ur rammaáætlunarferlisins að
veikjast. Síðan hefur þetta jafnt og
þétt farið í þá áttina að formið, og
það verkfæri sem rammaáætlun
átti að vera, sé að verða ónýtt.“

Tímabært að leita
annarra leiða

Bergþór vísar í orð Guðna A.
Jóhannessonar orkumálastjóra
máli sínu til stuðnings. Guðni sagði
í jólaerindi sínu tímabært að
leggja af rammaáætlunarkerfið.
„Ég held við verðum að gera okk-
ur ljóst að allt þetta ferli er orðið
langur erfiður draumur eða mar-
tröð. Það er kominn tími til þess
að vakna upp frá þessu og finna
nýjar leiðir,“ skrifaði Guðni.

„Það er búið að eyðileggja þetta
verklag,“ fullyrðir Bergþór. „Það
sem fer í verndarhluta áætlunar-
innar er varið til framtíðar, en það
sem fer í nýtingarhluti er enn þá
deilt um. Þannig að þau verkefni
sem er mikil pólitísk samstaða um
og eiga að fara í framkæmd, þau
lenda í óteljandi hindrunum á
seinni stigum. Eitt gott dæmi er
Hvalárvirkjun fyrir vestan.“

Spurður hvort hann telji meiri-
hlutann ósamstiga í virkjunarmál-
um og að það hafi tafið afgreiðslu
málsins, svarar Bergþór: „Mér
þykir margt benda til þess að
stjórnarflokkarnir hafi mismun-
andi áherslur hvað rammaáætlun
varðar og það gæti orðið til þess
að málið tefjist.“

Reynt var, við vinnslu fréttar-
innar, að fá skýringu umhverfis-
ráðherra á því að afgreiðsla 3.
áfanga hafi tafist eins mikið og
raun ber vitni. Ekki náðist í ráð-
herra símleiðis eða í gegnum að-
stoðarmann hans í gær.

VERNDAR- OG ORKUNÝTINGARÁÆTLUN

Hlutverk verkefnisstjórnarinnar
Lög um verndar- og orkunýtingaráætlun voru samþykkt 2011 og mæla
fyrir um að Orkustofnun sendi verkefnisstjórn virkjunarkosti til mats.

Verkefnisstjórn, sem skipuð er af ráðherra, skipar faghópa með sér-
fræðingum til að fara faglega yfir virkjunarkostina, meta þá með stiga-
gjöf og skila rökstuddum niðurstöðum til verkefnisstjórnar.

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði sex manna verkefnisstjórn til
fjögurra ára þann 5. apríl 2017. Henni var gert að vinna tillögu fyrir 4.
áfanga rammaáætlunar um vernd og orkunýtingu landsvæða.

Verkefnisstjórnin vegna 4. áfanga skipaði síðan fjóra faghópa með 21
sérfræðingi alls en auk þeirra lögðu ýmsir sérfræðingar faghópunum og
verkefnisstjórn lið.

Hlutverk verkefnisstjórnarinnar

Bárust 34 vindorkukostirBárust 34 vindorkukostir
� Aðeins fimm kostum fylgdu nægileg gögn� Vindorku-
garður í Garpsdal í nýtingarflokk� Búrfellslundur í bið
Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

garður í Garpsdal í

Verkefnisstjórninni vegna fjórða
áfanga rammáætlunnar bárust 34
kostir um vindorkuver. Hins vegar
var það aðeins í fimm tilvikum sem
nægileg gögn fylgdu svo hægt yrði
að leggja mat á vindorkukostina.
Verkefnisstjórnin lætur af störfum
5. apríl og bíða því 29 vindorku-
valkostir úrvinnslu næstu verkefn-
isstjórnar.
Drög verkefnisstjórnarinnar að

flokkun virkjunarkosta gera ráð
fyrir að þrír virkjunarkostir vegna
vindorku fari í nýtingarflokk. Eru
það vindmyllugarðurinn í Garpsdal
í Reykhólahreppi þar sem 37 myll-

ur sem framleiða 130 MW eru fyr-
irhugaðar, auk Alviðru í Borg-
arbyggð þar sem gert er ráð fyrir 6
vindmyllum sem framleiða 30 MW
og Vindheimavirkjun í Hörgár-

byggð með 8 til 10 vindmyllur og 25
til 35 MW.
Þá er lagt til að hugsanlegt 120

MW vindorkuver með 30 vindmyll-
um í Búrfellslundi í Rangárþingi
ytra og 27 vindmyllur með 151 MW
framleiðslu að Sólheimum í Dala-
byggð verði færð í biðflokk.
„Þótt vindurinn sé óþrjótandi er

land undir vindorkuver það ekki.
Landið er hin takmarkaða auðlind í
þessu tilfelli. Vindmyllur eru nú um
150 m háar og fara hækkandi. Þær
eru því afar áberandi í landslagi og
sjást víða að. Vindorkuver munu
valda miklum breytingum á ásýnd
landsins ef ekki verður varlega far-
ið,“ segir í skýrslu verkefnisstjórn-
arinnar.

Búrfellslundur í bið

Ljósmynd/Landsvirkjun

Virkjanakostir Stækkun Hrauneyjafossstöðvar var ein þeirra þrettán framkvæmda sem lagt var mat á.

Guðrún
Pétursdóttir

Bergþór
Ólason

nýtingarflokk Búrfellslundur

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Vindur Landsvirkjun hefur staðið
að þróunarverkefni við Búrfell.
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Nágrannar lögðu fram
kæru vegna áforma Loo
� Óvíst með umhverfismat� Loomeð lóð við Stracta-hótelið
Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

Óvíst með umhverfismat

„Þessi bið hlýtur að hafa einhver
áhrif en ég tel þó ekki að hann sé af
baki dottinn,“ segir Haraldur Birgir

Haraldsson,Haraldsson,
skipulags- og
byggingafulltrúi
Rangárþings
ytra, spurður um
stöðu mála á upp-
byggingaráform-
um Malasíu-
mannsins Loo
Eng Wah í sveit-
arfélaginu.
Loo hyggstLoo hyggst

koma á fót ferðaþjónustu í landi
Leynis 2 og 3 í Landsveit en áformin
hafa verið umdeild. Nýverið felldi
úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála úr gildi ákvörðun Skipu-
lagsstofnunar um að framkvæmdir
þar skuli ekki háðar mati á umhverf-

isáhrifum. Skipulagsstofnun mun
því ákvarða á ný hvort þörf sé á um-
hverfismati á svæðinu og segir Har-
aldur Birgir aðspurður að Loo sé nú
að taka saman gögn fyrir Skipulags-
stofnun sem verði metin. Hefur
meðal annars verið ráðist í rann-
sóknir á jarðvegi að Leyni af þessum
sökum.
Þá hefur hópur landeigenda í ná-

grenni Leynis 2 og 3 nýverið kært
þá ákvörðun sveitarfélagsins að
samþykkja deiliskipulag fyrir svæð-
ið til úrskurðarnefndar umhverfis-
og auðlindamála. Er þess krafist að
sú ákvörðun verði felld úr gildi.
„Að mati kærenda fela skipu-

lagsáformin í sér að verið er að fórna
ríkum hagsmunum landeigenda og
íbúa á svæðinu í þágu eigenda á
þeim skika sem er undir í málinu. Þá
hefur að mati kærenda að engu leyti
verið hugað að hagsmunum um-
hverfisins við meðferð þessa máls og
ekki gætt að stöðu svæðisins sem

umhverfismat Loomeð lóð
vatnsverndarsvæðis,“ segir meðal
annars í kærunni. Haraldur Birgir
segir í samtali við Morgunblaðið að
Rangárþing ytra hafi lagt fram and-
svör við kærunni og niðurstöðu úr-
skurðarnefndar sé beðið.
Eins og komið hefur fram í Morg-

unblaðinu hefur Loo uppi frekari
áform um uppbyggingu ferðaþjón-
ustu í sveitarfélaginu. Hefur hann
fengið úthlutað tveimur lóðum í
miðbæ Hellu og kynnt hugmyndir
um hótelrekstur og fleira. Haraldur
Birgir upplýsir aðspurður að Loo
hafi einnig fengið vilyrði fyrir þriðju
lóðinni. Sú er sunnan Suðurlands-
vegar á Hellu, skammt frá hinu
kunna Stracta-hóteli. „Þetta er stórt
svæði og hann mun leggja fram til-
lögu um uppbyggingu þar. Það voru
aðilar sem féllu frá áformum um
uppbyggingu þarna. Loo tók við og
heldur áfram með gildandi skipulag
þar. Það er fullt í gangi hjá kall-
inum,“ segir Haraldur Birgir.

lóð við Stracta-hótelið

Loo EngWah
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Láglendisvegur um Mýrdal í umhverfismati
ÚR BÆJARLÍFINU
Jónas Erlendsson

Vík í Mýrdal

Mýrdalurinn hefur fundið verulega fyrir
áhrifum af Covid-19, þar sem stór hluti at-
vinnulífsins hefur undanfarin ár snúist í kring-
um þjónustu við ferðamenn. Það er því víða
erfið staða hjá þeim sem reka ýmiss konar
gistingu, afþreyingu og matsölustaði, og þar af
leiðandi einnig af allri annarri afleiddri at-
vinnu.

Covid-19-hópsmitið sem kom upp í vik-
unni í Mýrdalnum virðist þó vera mjög ein-
angrað, eins og sést af því hvað fáir hafa þurft
að fara í sóttkví vegna þess. En smitin sýna að
það þarf bara einn sem ekki fylgir reglum til
að úr verði jafnvel enn stærra hópsmit en
þetta.

� � �

Vegagerðin vinnur nú að undirbúningi og
rannsóknum í samræmi við gildandi samgöngu-
áætlun 2020-2024 vegna forhönnunar og mats á
umhverfisáhrifum vegna jarðganga í gegnum
Reynisfjall og nýrrar veglínu um Mýrdal. Bor-
aðar hafa verið holur í bergið beggja vegna
Reynisfjallsins og nú kjarnaborun uppi á Reyn-
isfjalli til að kanna bergið fyrir fyrirhugaða jarð-
gangalínu til þess að rannsaka nánar jarðlög
Reynisfjalls.

� � �

Sunnlenskir grunnskólar fá rúmlega
fjórar milljónir króna í nýrri úthlutun sprota-
sjóðs, sem styður við þróun og nýjungar í
skólastarfi. Víkurskóli í Vík í Mýrdal fékk
hæsta styrkinn, 1,2 milljónir króna, vegna
strandlínurannsóknar nemenda í Víkurfjöru
en verkefnið er unnið í samstarfi við Kötlu
jarðvang.

Sveitarstjórnir Mýrdalshrepps, Skaft-
árhrepps, Rangárþings eystra, Rangárþings
ytra og Ásahrepps hafa samþykkt að kosið
verði um sameiningu sveitarfélaganna í haust,

samhliða alþingiskosningum laugardaginn 25.
september. Verði sameiningin samþykkt verð-
ur þetta langstærsta sveitarfélag Íslands. Inn-
an marka sveitarfélagsins yrði stór hluti há-

lendisins, Vatnajökulsþjóðgarður, merkar
náttúruminjar og margir af helstu ferða-
mannastöðum landsins. Íbúar sveitarfélagsins
yrðu um fimm þúsund og fjögur hundruð.

Morgunblaðið/Jónas Erlendsson

Vík Karlinn í Kvíarnefinu austan við Vík í Mýrdal horfir á þessi fallegu glitský. Vestan Víkur er verið að skoða jarðgöng og nýja veglínu.
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Hanzi er eini hundur landsins sem 
er með vottun til að leita að myglu 
 „Hanzi er frábær hundur sem er að reynast 
er með vottun til að leita að m
 „Hanzi er frábær hundur sem er að reynast 
mjög vel. Hann er fjögurra ára, fluttur inn 
frá Svíþjóð og þjálfaður frá grunni af mér. 
Það er meira en nóg að gera hjá okkur en 
við erum í samstarfi við Mannvit þegar 
kemur að því að leita að myglu í húsum,“ 
segir Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir 
hundaþjálfari, sem býr á bænum Selási í 
Holtum í Rangárþingi ytra. 

Hanzi er fyrsti og eini mygluhundurinn á 
Íslandi með vottaða úttekt til leitar frá þýsku 
umhverfisstofnuninni. 

Brjálað að gera um páskana

„Það var brjálað að gera hjá okkur um páskana 
en Hanzi var þá að leita á stöðum þar sem 
enn var að greinast mygla þrátt fyrir að búið 
væri að lagfæra sjáanlegar skemmdir. En þar 
nýtist hann einmitt best, þar sem við sjáum 
ekki ummerki. 

Ég hvet fólk, ef það hefur grun um leynda 
myglu í húsum, finnur fyrir óútskýrðum 
höfuðverkjum, raddleysi eða öðrum veikindum 
sem tengjast ákveðnum rýmum og vilja athuga 
hvort mygla gæti verið að hreiðra um sig, hafi 

samband við mig í tölvupósti á allirhundar@
gmail.com og fyrir frekari skoðanir, úttektir 
og mat á byggingum að hafa samband við 
verkfræðistofuna Mannvit,“ segir Jóhanna enn 
fremur.  /MHH

Hér er Jóhanna Þorbjörg og tíkin Hallbera, 
sem hún er að þjálfa upp í efnaleit. Hallbera 
er innflutt frá Lettlandi, rúmlega eins árs og 
einn efnilegasti vinnuhundur sem Jóhanna 
hefur komist í tæri við.

ottun til að leita að myglu 

 

Hanzi er vinnuhundur og að vinna við leit er 
það skemmtilegasta sem hann gerir, ekki síst 
þegar um myglu er að ræða. Hann er þjálfaður 
upp af Jóhönnu Þorbjörgu.
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„Saumað í sveitinni“  – nýtt fyrirtæki Elínar Daggar Arnarsdóttur á Litluflöt í Holtum:

Saumar Covid-grímur, hestaábreiður 
og merkir fatnað og reiðtygi 
Elín Dögg Arnarsdóttir á bænum 
Litluflöt í Holtum í Rangárþingi 
ytra kallar ekki allt ömmu sína 
þegar kemur að saumaskap og 
alls konar vinnu með höndunum 
því hún hefur stofnað fyrirtækið 
„Saumað í sveitinni“ og þar er 
brjálað að gera.

og merk

Búin að sauma 700 grímur

„Þetta byrjaði þannig að ég keypti 
mér vél að utan sem sker út 
límmiða, og var það nú aðallega 
bara áhugamál, sem ég vann með 
í ferðaþjónustunni á Litluflöt. En 
svo kom Covid og þar með lítil 
vinna, grímuskylda hjá unglingnum 
í Fjölbrautaskóla Suðurlands á 
Selfossi, sem þoldi illa einnota 
grímurnar. Þá voru góð ráð dýr, 
ég fann frítt snið á netinu og fór 
að sauma grímur, svo fór það að 
spyrjast út  og hef ég saumað hátt 
í 700 grímur. Svo hægðist á því og 
þar sem við stundum hestamennsku 
líka fór ég að sauma ábreiður á 
hnakka og poka undir hjálminn með 
og merki þær með nafni og mynd 
af hesti og vakti það mikla lukku. 
En ég sker líka út vegglímmiða, 
bílamerkingar upp að ákveðinni 
stærð, merki alls konar fatnað og 
reiðtygi, skreyti alls konar gler, eins 
og blómavasa, kertaluktir, glerbakka 
og annað slíkt. Einnig hef ég verið 
að taka að mér fataviðgerðir og 
rennilásaskipti,“ segir Elín Dögg 
þegar hún var beðin um að segja 
frá helstu verkefnum sínum.

Frábærar viðtökur

Elín Dögg segist aldrei hafa átt von 
á þeim viðtökum sem hún hefur 
fengið, þær hafi verið frábærar.

„Já, viðtökurnar hafa farið langt 

framar mínum vonum enda hef ég 
haft meira en nóg að gera. Þegar 
sem mest var í grímusaumnum þá 
vorum við öll fjölskyldan að hjálpast 
að og ég sjálf var að vinna frá því 
eldsnemma á morgnana og langt 
fram á kvöld. Nú er vinnudagurinn 
orðinn miklu eðlilegri. Mér finnst 
öll verkefnin sem ég tek að mér 
skemmtileg og gefa mér ánægju. 
Það er líka gaman að fá skilaboð frá 
góðum viðskiptavinum, sem segjast 
vera ánægðir með það sem ég hef 
gert. Skemmtilegast finnst mér þá 
þegar ég fer í Bónus á Selfossi og 
sé að fólk er með grímur á andlitinu 
frá mér, það er góð tilfinning,“ segir 
Elín Dögg og hlær.

undan að afgreiða pantanir.

Gott að vinna í sveitinni

Elín Dögg segir einstaklega gott að 
vinna í sveitinni því þar er lítið áreiti 
og lítil umferð, hún geti því einbeitt 
sér að því sem hún er að gera. „Ég 
er með nokkuð góða aðstöðu fyrir 
verkefnin mín og er alltaf að. Ég er 
á Facebook, „Saumað í sveitinni“, 

fyrir þau sem vilja sjá hvað ég er að 
gera og setja sig í samband við mig. 
Ég stefni líka á að opna heimasíðu 
þar sem yrði hægt að versla beint 

við mig.  Ég er þakklát fyrir alla sem 
hafa keypt vörur af mér og hlakka til 

komandi tíma,“ segir saumakonan í 
sveitinni að lokum.  /MHH

eiðtygi 

Elín Dögg Arnarsdóttir að stoppa í buxur á vinnustofunni sinni. Hún er fædd 
og uppalin í Mosfellsbæ árið 1983, dóttir Arnars Stefánssonar í Litlagerði og 
Kristínar Helgu Þorsteinsdóttur. Hún er gift Vigni Frey Þorsteinssyni og eiga 
þau þrjú börn, elsta 17 ára, sem stundar nám á hestabrautinni á Selfossi, 
svo er drengurinn, 14 ára, og yngsta barnið, sem er stelpa, 9 ára, og þau 
eru í Laugalandsskóla í Holtum.  Myndir / Einkasafn

 

og merkir fatnað og reiðt

Hestaábreiðurnar frá Elínu Dögg hafa slegið í gegn enda hefur hún vart 
undan að afgreiða pantanir.

Elín Dögg hefur saumað um 700 
Covid-grímur, sem mikil ánægja er 
með hjá þeim sem hafa keypt þær 
hjá henni.



Morgunblaðið, 22.04.2021, síðu 4
grein stærð: 323.48 sm2
grein hæð: 21.07 sm

Vilja rækta upp efri hluta
Eystri-Rangár til laxveiða
� Sveitarfélagið er jákvætt gagnvart áformum áhugafólks
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.ishelgi@mbl.is

Þrír einstaklingar hafa áhuga á að
byggja efri hluta Eystri-Rangár
upp sem laxveiðiá og jafnframt
þjónustu við veiðimenn. Hafa þeir
óskað eftir viðræðum við Rangár-
þing ytra sem á stóran hluta lands
að ánni á þessum kafla og ýmsa aðra
hagsmunaaðila.

„Okkur líst vel á þetta, þeir eru
með spennandi áform,“ segir Ágúst
Sigurðsson, sveitarstjóri Rang-
árþings ytra, um viðbrögð sveitar-
stjórnar.

Er á byrjunarstigi

Beiðni Lýðs Skúlasonar, Guð-
mundar Inga Hjartarsonar og Finns
Björns Harðarsonar, um viðræður

við sveitarfélagið um langtímaleigu
eða eftir atvikum kaup á landi sem
liggur að efri hluta Eystri-Rangár
var tekin fyrir á fundi sveitarstjórnar
Rangárþings ytra fyrir skömmu.
Sveitarfélagið á jarðirnar Árbæ og
Foss sem eru vestan megin ár og
hlut í jörðum sem eru austan megin.

Lýður segir áformin á byrjunar-
stigi og verkefnið ekki komið á það
stig að hægt sé að segja nánar frá
því.

Eystri-Rangá er laxgeng upp að
Tungufossi og eru veiðifélög um
veiðihlunnindin þaðan og til sjávar.
Grundvallast veiðin á sleppingum
gönguseiða sem skila sér síðan að
hluta aftur í ána úr hafbeit. Eystri-
Rangá er langaflahæsta laxveiðiá
landsins. Þar veiddust yfir níu þús-
und laxar á síðasta ári.

Jákvæð áhrif á alla veiði

Þremenningarnir hafa áform um
að gera Tungufoss laxgengan og
hefja ræktun á laxastofni og sleppa
gönguseiðum þar ofan við. Ágúst
segir að sveitarfélagið myndi leigja
þeim aðgang að ánni í ákveðinn
tíma, á meðan starfsemin væri
byggð upp, og einnig lóðir undir
nauðsynlega uppbyggingu, svo sem
veiðihótel.

Tekur hann fram að mikil vinna
sé eftir hjá einstaklingunum sem
ætli að ráðast í þetta verk, til dæmis
að fá leyfi til nauðsynlegra fram-
kvæmda.

Segir sveitarstjórinn að ræktun í
efri hluta árinnar muni að sögn
fróðra manna hafa jákvæð áhrif á
veiði í allri ánni.

Morgunblaðið/Einar Falur

Enn einn laxinn Eystri-Rangá er langaflahæsta laxveiðiá landsins og þar var sett nýtt met á síðasta ári.
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Göngu- og reiðbrú á
Þjórsá í gagnið í júní
� Þjórsá brúuð við Þjófafoss � Hægt að aka yfir í neyð
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Vonast er til að ný göngu- og reiðbrú,
sem Landsvirkjun er að gera í sam-
vinnu við Skeiða- og Gnúpverjahrepp
og Rangárþing ytra, yfir farveg
Þjórsár skammt ofan við Þjófafoss,
verði tilbúin til notkunar seinni hluta
júnímánaðar. Við það tengjast saman
göngu- og reiðleiðir beggja vegna ár-
innar og betra aðgengi fæst að Búr-
fellsskógi. Brúin verður lokuð fyrir
umferð ökutækja en er hönnuð þann-
ig að björgunarsveitir eða aðrir við-
bragðsaðilar geta nýtt hana í neyð-
artilvikum.

Undirstöður brúarinnar voru
steyptar í haust og nú er búið að setja
upp stálbitana sem bera brúna. Er
verið að herða samsetningar á stálinu
og ganga frá því. Jafnframt er verið
að hefjast handa við að skrúfa saman
límtrésbitana sem bera uppi brúar-
gólf og handriðspósta. Það er gert í
einingum og verða þær settar upp á
stálbitana jafnóðum og þær verða til-
búnar. Ístak er aðalverktaki við fram-
kvæmdina.

Handrið sett saman

Björn Halldórsson, verkefnisstjóri
hjá Landsvirkjun, segir að smíði brú-
arinnar hafi gengið samkvæmt áætl-
un, eftir að framkvæmdir hófust í
haust. Veturinn hefur verið mildur en

framkvæmdir lágu niðri frá áramót-
um til páska, á meðan stálbitarnir
voru smíðaðir úti í Póllandi.

Vonast Björn til að hægt verði að
taka brúna í notkun seinni hluta júní-
mánaðar en tekur fram að það ráðist
þó af tíðarfari og vorflóðum. Ef
hleypa þarf vatni á farveginn sé ekki
hægt að vera með tæki undir brúnni á
meðan vatnið flæðir.

Þegar lokið verður við að setja
handriðið upp og klæða brúargólfið

með tvöfaldri timburklæðningu tekur
við lokafrágangur sem felur meðal
annars í sér frágang hestagerðis og
tenginga við göngu- og reiðleiðir
beggja vegna Þjórsár.

Íslenskt timbur notað

Leitast hefur verið við að nota sem
mest íslenskt timbur í brúna. Skóg-
rækt ríkisins útvegaði timbrið og
Límtré-Vírnet vann efnið, meðal ann-
ars þverbitana sem eru úr sitkagreni
úr Haukadalsskógi. Er það í fyrsta
skipti sem framleiddir eru CE-
vottaðir límtrésbitar úr íslensku
timbri. Brúargólfið verður einnig úr
íslensku greni. Þá verður gerð tilraun
til að nota innlendan við í hluta af
handlista á handriði brúarinnar en
megnið af þeim verður úr erlendum
harðviði.

Brúin er um 102 metrar að lengd.
Hún er liður í mótvægisaðgerðum
vegna framkvæmda Landsvirkjunar
við Búrfellsstöð 2 sem gangsett var á
árinu 2018. Tilgangur verkefnisins er
að bæta aðgengi að Búrfellsskógi en
hann hefur einangrast nokkuð eftir
framkvæmdirnar við stækkun Búr-
fellsvirkjunar. Aðgengi að skóginum
verður þá að austan, um þessa brú.
Þá mun brúin tengja saman kerfi
reiðleiða og göngustíga sem er
beggja vegna Þjórsár, í sveitarfélög-
unum Rangárþingi ytra og Skeiða- og
Gnúpverjahreppi.

Morgunblaðið/Helgi Bjarnason

Brúargerð Göngu- og reiðbrúin á Þjórsá ofan við Þjófafoss er veglegt mannvirki, 102 metrar að lengd.

Göngu- og reiðbrú á

Stál Stálbitarnir eru komnir upp og
er unnið að samsetningu á handriði.
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Malbikað að Oddabrú á Þverá í sumar
Vegtengingarnar að nýju Odda-
brúnni yfir Þverá á Rangárvöllum
verða malbikaðar í sumar. Brúin
sem hefur verið í notkun í ár verður
vígð við formlega athöfn 3. júlí, í
tengslum við Oddahátíð.

Rangárþing ytra annaðist brúar-
gerðina og tilheyrandi vegagerð
með stuðningi Vegagerðarinnar.
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að
afhenda Vegagerðinni mannvirkið í
samræmi við upphaflegan samning.

Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri
segir að eftir sé að malbika vegina
að brúnni. Það muni Vegagerðin
gera í sumar.

Bakkabæirnir svokölluðu hafa

verið úr tengslum við sveitarfélagið
að nokkru leyti en brúin tengir þá á
ný við sitt gamla höfuðból, Odda á
Rangárvöllum.Rangárvöllum.
helgi@mbl.is

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Oddabrú Ekið hefur verið yfir nýju brúna í
rúmt ár. Ný tenging innan sveitar varð til.
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Mikil gróska í félagsstarfi ullarvinnsluhópa 
og ýmis tækifæri eru í nýtingu hráefnisinsog ýmis tæk
Á dögunum var haldinn fyrsti 
Evrópski ullardagurinn. Ísland 
tók þátt í viðburðinum og safnað-
ist fólk saman í smærri og stærri 
hópum til að upplifa viðburðinn 
í beinu streymi frá Róm, þaðan 
sem útsendingunni var stjórnað.

Allnokkrir aðilar, einstaklingar 
sem útsendingunni var stjórnað.

Allnokkrir aðilar, einstaklingar 
og hópar, vinna markvisst að 
ullarvinnslu í stórum og smáum stíl 
á Íslandi og gjarnan í félagsskap sem 
myndaður er utan um áhugamálið. 
Hér á eftir fer umfjöllun um nokkra 
þá sem tóku beinan þátt í Evrópska 
ullardeginum auk annarra sem 
héldu hann hátíðlegan og eru virkir 
í ullarvinnslu með einum eða öðrum 
hætti. 

Spunasystur – Rangárvallasýsla

Spunasystur er hópur kvenna í 
Rangárvallasýslu. Saga þeirra 
hófst þegar nokkrar vinkonur tóku 
sig saman og fóru á námskeið til að 
læra að spinna. Þær hittust reglu-
lega til að æfa sig og vinna saman 
að þessu nýja áhugamáli og fljótlega 
bættust fleiri í hópinn sem höfðu 
sama brennandi áhugann á spuna 
og gömlu handverki.

Sextán Spunasystur

Í dag eru Spunasystur 16 talsins 
og hittast hálfsmánaðarlega yfir 
veturinn og skiptir þá engu hvernig 
veðrið er, það stoppar þær ekkert við 
að koma saman. Hver og ein mætir 
með sinn rokk, kembivél eða bara 
prjóna ef þeim sýnist svo. Þær eiga 
flestar kindur og því eru þær mikið 
að vinna sína eigin ull. Það gefur 
spunanum annan blæ þegar verið 
er að vinna með eigin ull því þá er 
nákvæmlega vitað hvaðan hráefnið 
er og hvað þær eru með í höndunum, 
auk þess sem þekking á hráefninu 
eykst og hægt að færa hana yfir í 
ræktunarstarfið og þannig efla þá 
eiginleika sem hverjum og einum 
þykir eftirsóknarverður. 

Þær hafa farið á ýmiss konar 
námskeið í alls konar spuna bæði 
hér á landi og erlendis og fengið 
til sín kennara víðs vegar að úr 
heiminum. Það má því segja að 

í hópi Spunasystra sé orðin til 
margþætt þekking á margs konar 
spuna og meðferð ullar og öðru 
hráefni sem má spinna úr. En þær 
láta spunann ekki einan nægja, 
heldur eru þær líka að lita, bæði 
með jurtum og öðrum efnum. Þær 
gera sápur, vefa, þæfa, flétta úr 
hrosshárum og súta gærur og skinn.

Áhrif af vinnu Spunasystra gætir 
orðið víða í Rangárvallasýslu og þá 
sérstaklega í Rangárþingi ytra og 
Ásahreppi. Þar má orðið finna þó 
nokkrar vinnustofur þar sem unnið er 
með ull, vefstofu, sútunarverkstæði 
og spunaverksmiðju. Og 
sauðfjárbændur horfa til þeirra 
í sinni ræktun og hafa bætt við 
litaflóruna í sínu fjárhúsi. 

Því má segja að ull og ræktun 
hennar hafi náð æði miklum fram-
förum síðan þær byrjuðu með sitt 
starf, því þekking á ullargæðum 
eykst þegar unnið er með ullina alla 
leið frá ræktun lambsins til fullunn-
innar peysu. 

Margar af Spunasystrum eru farn-
ar að rækta feldfé og hafa unnið bæði 

ull og gærur af þeim, en þar á meðal 
er einnig lögð áhersla á að rækta ull í 
fjölbreyttum litum og með háragerð 
sem hentar í ólík verkefni.

Handraðinn – Eyjafjörður

Handraðinn er hópur fólks í Eyjafirði 
sem í upphafi kom saman til að að 
sauma eða gera upp þjóðbúninga 
undir leiðsögn. Það kveikti áhuga 
fyrir þjóðlegum hefðum og hópur-
inn fór að sinna ýmsum tegundum 
handverks um leið og hópurinn 
stækkaði.

Einkenni Handraðans eru að 
leita þekkingar um horfna starfs-
hætti og miðla henni áfram, taka 
þátt í starfsdögum safna og menn-
ingartengdum viðburðum, að halda 
fræðslufundi og vera með námskeið 
til dæmis í spuna, vefnaði, tólgar-
sápugerð, útsaumi, skyrgerð, knipli 
og ýmislegt fleira að ógleymdum 
þjóðbúningasaumi sem er alltaf 
fullbókaður.

Heimili Handraðans er í gamla 
Húsmæðraskólanum á Laugalandi 
í Eyjafirði.

Stofnfundur var haldinn 
fimmtudaginn 22. nóvember 
2001 og hét félagsskapurinn þá 
Laufáshópurinn.

Stofnfélagar árið 2001 voru tæp-
lega 30, nokkrum árum seinna var 
nafni félagsins breytt í Handraðann 
með nokkra undirhópa.

Það geta allir gerst félagar og 
eru þeir núna um 190, en ekki nema 
um 50 virkir.

Tveir undirhópar Handraðans

Handraðinn er með tvo fasta daga 
í mánuði fyrir fundi og undirhópar 
í félaginu eru líka með einn til tvo 
fasta fundardaga í mánuði

ýtingu hráefnisins
Undirhópar, eða hópar innan 

félagsins, eru:

• Laufáshópur, sem er 
með starfsdaga í Laufási 
nokkrum sinnum á ári í 
samstarfi við Minjasafnið 
á Akureyri. Það fólk hefur 
saumað sér fatnað til að 
skarta þessa daga og eru það 
búningar frá um 1900-1930.

• Gásahópur/miðaldahóp-
ur hefur líka saumað sér 
búninga tengda tímabili 
Gásakaupstaðar og hafa 
verið í búðum þar eina helgi 
að sumri.

Báðir þessir hópar eru líka með 
ýmsa muni tengda þessum tímum 
og hafa verið með sýningar á 
Handverkshátíðinni á Hrafnagili.

Spunahópur hittist nokkrum 
sinnum í mánuði og spinnur saman og 
á Laugalandi er aðgangur að vefstól/
stólum til að vefa þjóðbúningasvuntur 
eða Brekán svo eitthvað sé nefnt.

Þingborg – Árnessýsla

 
 

Þingborgarullin er sérvalin úrvals 
lambsull.

Ullarvinnslan Þingborg rekur 
sögu sína aftur til ársins 1990, 
er hópur kvenna á Suðurlandi 
sótti þar námskeið í ullariðn, 
undir stjórn Helgu Thoroddsen 
vefjarefnafræðings og Hildar 
Hákonardóttur veflistakonu. Kennd 
voru bæði gömul og ný vinnubrögð 
við ullarvinnslu og almenn fræðsla 
um eiginleika ullar og vinnslu hennar.

Fljótlega kom upp hugmynd að 
verslun með ullarvörur og innan 
árs frá því fyrsta námskeiðið var 
haldið opnaði námskeiðshópurinn 
verslun í gamla samkomuhúsinu í 
Þingborg í gamla Hraungerðishreppi, 
nú Flóahreppi, og stofnað var 
samvinnufélag utan um hópinn og 
reksturinn og voru stofnfélagar 35.

Fyrstu árin skiptu Þingborgar-
konur með sér verkum í verslun-
inni á sumrin, en hún var eingöngu 
opin yfir sumarmánuðina. Síðan 
hafa einstakar konur innan hópsins 
tekið að sér að reka verslunina og 
stundum tvær saman. Verslunin var 
lengi rekin á kennitölu samvinnufé-
lagsins en frá 1. janúar 2019 hefur 
hún verið rekin sem einkahlutafé-
lag einnar í hópnum. Auk þess er 
starfskraftur í 60 prósent hlutastarfi 
og því hefur ræst sú sýn sem lagt 
var upp með, að skapa atvinnu fyrir 
konur á svæðinu.

Verslunin tekur ullarvörur í 
umboðssölu og eins er keypt inn 
nokkuð af vörum til að selja. Allar 
prjónavörurnar í versluninni eru 
úr Þingborgarlopa en hann er sér-
unninn fyrir Þingborg af Ístex og 
svo hefur verið allt frá árinu 1992. 
Þingborgarkonur fara í Þvottastöð 
Ístex á Blönduósi einu sinni á ári 
og velja lambsull sem svo er þveg-
in á Blönduósi og kembd hjá Ístex 
í Mosfellsbæ. Einnig er þvegin ull 
og kembd í kembivélinni okkar í 
Þingborg, bæði til sölu í versluninni 
og í verktöku.

Lopapeysur eru aðal söluvaran í 
Þingborg. Konur í hópnum sem og 
þær sem leggja inn peysur hanna sín 
eigin mynstur og þannig verður til 
mjög fjölbreytt flóra af lopapeysum. 
Einnig er mikið úrval af lituðu 
bandi og lopa, Þingborgarlopinn er 
eftirsóttur af prjónafólki.

Á fimmtudögum hittast Þing-
borgarkonur og bera saman bækur 
sínar. Oft er gestkvæmt þessa daga, 
áhugafólk leitar í þekkingarsmiðjuna 
og öll förum við glöð heim.

og ýmis tækifæri eru í nýtingu hráefnisins

í hópi Spunasystra sé orðin til 
Spunasystur hittast hálfsmánaðarlega og láta ekki óblítt veður stoppa sig.

 

Lopapeysur eru aðalsöluvaran í Þingborg.

Hópur úr Handraðanum prjónar saman á Evrópska ullardeginum.
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Hefðum haldið við

Ullarselið á Hvanneyri í Halldórsfjósi.

Ullarvinnslan hefur reynst 
mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni 
að halda við hefðum í ullarvinnslu 
og ekki síður að skapa nýjar. Ullin 
á mikla framtíð fyrir sér nú þegar 
augu fólks eru að opnast fyrir því 
að nota ull og önnur náttúruleg efni 
til fatagerðar o.fl. í stað gerviefna. 
Við leggjum einnig mikla áherslu á 
gæðastjórnun, siðræna verslun og 
sjálfbæra framleiðslu.

Sjá má vöruúrval á www.thing
borg.is 

Ullarselið – Borgarfjörður

Í Halldórsfjósi á Hvanneyri er að finna 
draumaheim ullarfíkilsins. Veröld sem 
umvefur þig hlýju og fegurð íslensku 
ullarinnar. Hvert sem litið er, er ull 
í einhvers konar formi. Peysur af 
öllum toga, húfur bæði hefðbundnar 
og óhefðbundnar, jurtalitað einband 
í öllum regnbogans litum, flókaskór, 
íleppar, púðar, teppi, sjöl, band og 
mynd af kindinni sem það kom af, 
og svo er það handspunna bandið. 

Handspunnið band, hvað er það? 
Margir Íslendingar eiga minningar 
af því þegar móðir þeirra eða amma 
sátu við rokk og spunnu ull í band. 
Taktfastur sláttur rokksins og liprar 
hendur sem teygðu lopann og mötuðu 
inn á snældu rokksins. Verk sem gekk 
kynslóða á milli lengur en búið hefur 
verið á Ísafold, fyrst var spunnið á 
spunatein, svo halasnældu og loks 
gamla góða rokkinn.

Gömul tóvinnuhefð

En það er þessi gamla hefð fyrir 
tóvinnu sem varð að stórum hluta til 
þess að Ullarselið var stofnað árið 
1992. Ári áður hafði kennsla í tóvinnu 
hafist í Bændaskólanum og strax varð 
ljóst að vantaði vinnustofu eða gallerí 
fyrir handverksfólk á Vesturlandi. 
Farið var að leggja grunn að því 
sem síðar varð Ullarselið. Lykilfólk 
í stofnun Ullarselsins voru Sveinn 
Hallgrímsson, þáverandi skólastjóri 
Bændaskólans, og Jóhanna Erla 
Pálmadóttir, en hún hefur kennt 
tóvinnu frá 1991 til dagsins í dag.

Ullarselið var stofnað með það 
að leiðarljósi að halda lífi í gömlum 
handverkshefðum, vera staður fyrir 
handverksfólk til að starfa saman 
og skapa frjósaman jarðveg. Einnig 
stuðla að því að handverk kvenna sé 
metið að verðleikum. Frá upphafi 
hefur verið lögð gífurleg áhersla á 
gæði og vandað handverk, engin vara 
fer í sölu án þess að fara í gegnum 
strangt gæðaeftirlit.

Ullarselir eru um 30 talsins, 
handverksfólk víðs vegar af 
Vesturlandi, nánast allt konur en 
með hópnum starfa tveir karlmenn. 
Reynt er að hittast reglulega yfir 
vetrartímann á spunakvöldum. Þau eru 
oftast haldin í kringum þann tíma er 
tóvinnan er kennd í Bændaskólanum 
og þá býðst nemendum að mæta og 
vinna í sinni handavinnu og fá aðstoð 
frá þeim viskubrunnum sem mæta. 
Spunakvöldin hafa undanfarin ár 
verið opin þeim sem langar að fá 
örnámskeið í spuna og fólk innan og 
utan héraðs hefur komið og lært. Þetta 
hefur vakið mikla lukku enda er alltaf 
gaman að fá inn nýtt fólk.

 Allt sem Ullarselið lætur frá sér 
er handgert úr íslensku hráefni og 
þar fer mest fyrir ullinni. Sú ull sem 
er notuð er ýmist gamli góði lopinn, 
handspunnið band, kembd eða ókemd 
ull í þæfðar vörur og ofnar. Svo með 
tilkomu smáspunaverksmiðjunnar 
Uppspuna eru konur farnar að senda 
ull úr eigin ræktun og fá til baka full
unnið band eða lyppur til að spinna 
úr. Einnig er hægt að fá handspunnið 
band úr kanínufiðu og geitafiðu. 
Íslenska geitin gefur af sér dásam
lega mjúka ull sem loksins er hægt 
að nýta til hins ýtrasta með tilkomu 
Uppspuna. Í Ullarselinu er eitt besta 
úrval landsins af handspunnu bandi 

og vörum úr því. Einnig er gott úrval 
af skartgripum og tölum og alls lags 
góssi úr hornum og beinum.

Ullarselið er til húsa í Halldórs
fjósi á Hvanneyri, það er opið allt árið 
um kring og tekið er vel á móti öllum 
sem vilja leggja leið sína til þangað.

Uppspuni – Rangárvallasýsla

 

Uppspuni er fjölskyldurekin 
smáspunaverksmiðja, staðsett rétt 
austan við Þjórsárbrú. Uppspuni tók 
til starfa 1. júlí 2017 og var opnað 
formlega 18. mars 2018. 

Í dag vinna tveir starfsmenn fulla 
vinnu við Uppspuna og 4 aðilar eru 
í hlutastarfi, enda verkefnin næg og 
fjölbreytt.

Uppspuni vinnur alla ull sem til 
fellur á búi eigendanna, auk þess sem 
ull er keypt í nágrenninu til vinnslu 
og sölu í lítilli verslun sem er fyrir 
ofan vinnsluna.

Þá er hægt að koma með ull af 
eigin kindum í Uppspuna og fá 
hana unna í band eftir óskum hvers 
og eins.

Sérstök áhersla er lögð á að vinna 
með sauðalitina eins og hver kind 
gefur. Þannig verður hver vinnslulota 
einstök og ekki alltaf mögulegt að fá 
nákvæmlega sama lit að ári. Það er 
misjafn litur milli kinda og það er 
einnig misjafn litur á kindum milli 
ára og þar spilar margt inn í ferlið.

Nokkrir áhrifaþættir eru veðurfar 
og fóður, en miklar rigningar hafa 
önnur áhrif á ull, bæði hvað varðar 
lit og gæði, heldur en mikið sólskin 
gerir. Eins er töluverður munur á 
ull af sauðfé sem gengur á hálendi 
Íslands yfir sumarið eða nýtir beit 
niðri við fjöruborðið. 

Flekkótt reyfi með því mýksta  
sem kemur í hús

 

Vinna með ull eins og kindin 
gefur hefur einnig sýnt okkur 
að mismunandi litir geta gefið 
mismunandi áferð eða mýkt og hefur 
vakið sér staka athygli að flekkótt reyfi 
eru oft með því mýksta sem kemur 
í hús.

Aldur kindarinnar getur sömuleiðis 
haft áhrif á garnið sem kemur úr 
vinnslusalnum og þótti sérstaklega 
áhugavert að elstu kindurnar voru 
stundum með allra mýkstu útkomuna.

Það er áhugavert og spennandi 
verkefni að fást við ull af íslensku fé 
alla daga og búið að vera afskaplega 
gefandi. Uppspuni er með nokkrar 
ólíkar tegundir af garni í reglulegri 
vinnslu, en auk þess ýmsar 
hliðarafurðir úr ull eða hluti sem má 
nota til að vinna ull með.

 Fram undan eru spennandi tímar 
þar sem enn frekari vinnsla með ull 
og aðferðir við vinnslu munu líta 
dagsins ljós. 

Feldfjárbændur á Íslandi

Feldfjárrækt er nokkuð nýleg 
hliðargrein í ræktun sauðfjár á Íslandi. 
Upp úr miðri síðustu öld var skoðað 
að rækta feldfé hér, en það náði ekki 
fótfestu. 

Um 1980 var farið að rækta það 
markvisst og þá helst í Meðallandi 
og fyrir vestan, m.a. á Vestfjörðum.

Á Bakkakoti í Skaftafellssýslu 
hjá Guðna Runólfssyni og Ingunni 
Hilmarsdóttur, varð til eitt öflugasta 
feldfjárræktarbúið. Rétt fyrir síðustu 
aldamót varð hrun í feldfjárrækt og 
henni einungis haldið áfram að litlu 

leyti í Meðallandinu. 
Upp á síðkastið þegar fólk hefur 

uppgötvað að nýju hve ull er frábær, 
er ekkert skilið eftir og feldfjárrækt
in fór að fá áhugasama ræktendur til 
liðs við sig sem töluðu máli hennar 
og óskuðu eftir að geta tekið þátt í 
þessari ræktun.

Sauðfjárveikivarnir hömluðu 
dreifingu erfðaefnis, en þegar 
sæðingarstöðvar Íslands tóku inn 
hrúta með feldfjárgenum fór boltinn 
að rúlla og í dag eru til kindur með 
feldfjárblóði víða um land og áhuginn 
er mikill.

Félag hefur verið stofnað um 
ræktunina og mikill metnaður lagður 
í að fylgja þeim markmiðum sem 
sett hafa verið til að kind geti talist 
til feldfjár.

Eitt aðalmarkmið feldfjárræktar 
er að rækta gráar kindur með langa 
hrokkna lokka sem hafa mýkt og 
gljáa. Mesta áherslan er lögð á áferð 
og útlit ullarinnar og gefin einkunn 
fyrir hvern þátt hennar, lit og þéttleika. 
En holdfylling skiptir litlu sem engu 
máli.  

Fyrst og fremst er það gæran 
af feldfé sem er verðmæt, en ullin 
er sömuleiðis áhugaverð og hafa 
feldfjárbændur prófað sig áfram 
við nýtingu hennar. Uppspuni hefur 
spunnið ull fyrir feldfjárbændur, 
en einnig hefur verið sent til 
spunaverksmiðja erlendis til að fá 
fjölbreyttari útgáfur af garni.

– Framhald á næstu opnu.

 

Ullarselið á Hvanneyri í Halldórsfjósi.

 

Hannyrðir í Uppspuna, á efri hæðinni fyrir ofan vinnsluna. 

&&

Gærur af feldfé.
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Fræðasetur um forystufé  
– Þingeyjarsýsla

Daníel Hansen forstöðumaður 
greinir hér frá starfseminni:

„Þegar ég flutti í Þistilfjörð fyrir all-
nokkrum árum sá ég fyrst hvernig 
forystufé vinnur og varð alveg heill-
aður. Ég fór að kynna mér þetta fé 
betur og sá fljótlega að þetta eru 
einstakar skepnur með hæfileika 
sem annað sauðfé er ekki með. Mér 
fannst sérstaklega merkilegt að það 
er hvergi til í heiminum nema hér 
á landi og er allt ættað úr Norður-
Þingeyjarsýslu. Á Svalbarði er gam-
alt samkomuhús og fékk ég hugmynd 
að því að stofna setur um forystufé og 
fá afnot af húsinu. Húsið hafði staðið 
autt í mörg ár og eftir að Fræðafélag 
um forystufé var stofnað 1. apríl 2000 
fór allt af stað. Mestur tími fór í að 
safna styrkjum til að gera við húsið 
og byggja upp Fræðasetur um for-
ystufé. Allt tókst að lokum með mik-
illi sjálfboðavinnu og aðstoð margra 
sérfræðinga. Setrið á hvergi betur 
heima en á því svæði þar sem allt 
forystufé á uppruna sinn. Fræðasetur 
um forystufé var formlega opnað í 
júní 2000. 

Upplýsingasetur

Í Fræðasetri um forystufé er búið 
að safna saman óhemju miklum 
upplýsingum um forystufé, greinum, 
frásögnum, myndum og öllu því sem 
þessu fé tengist. Þar geta allir sem 
áhuga hafa sótt upplýsingar og höfum 
við talsvert aðstoðað nemendur og 
vísindamenn sem eru að vinna að 
verkefnum bæði innanlands og 
erlendis. Þá hefur talsvert verið leitað 
til okkar, sérstaklega erlendis frá að 
fá okkur til að flytja fyrirlestra um 
forystufé en mikill áhugi á því er víða 
í nágrannalöndum okkar.í nágrannalöndum okkar.

Rannsóknir

Ekki eru miklar rannsóknir til um 
forystufé en þær sem gerðar hafa 
verið eru aðgengilegar í setrinu. Við 
höfum stuðlað að rannsóknum, m.a. 
samanburði á ull af forystufé og öðru 
fé og kom þar í ljós að forystufé er 
með öðruvísi ull.

Allstór rannsókn fór fram á 
erfðum forystufjár með tilliti til 
viðkvæmni gagnvart riðu. Voru 
tekin sýni úr nánast öllu forystufé 
í Norðausturhólfi. Þar kom í ljós 
að stór hluti forystufjár á svæðinu 
er með áhættuarfgerð gagnvart 
riðusmiti. Í kjölfar rannsóknarinnar 
hafa ræktendur reynt að nota þær 
upplýsingar sem þeir hafa til þess 
að eyða út forystukindum með 
áhættuarfgerð og nýta hinar til 
undaneldis.

Nú er að ljúka verkefni þar sem 
gagnagrunninum Fjárvís er breytt 
aðeins með tilliti til áherslna í ræktun 
forystufjár og forystufé er skilið frá 
hinum fjárstofni landsins í gagna-
grunninum. Í kjölfar þess að forystu-
fé verður í sér gagnagrunni er hægt 
að fara að sækja um hjá UNESCO 
að fá forystufé viðurkennt sem stofn 
í útrýmingarhættu en stofninn upp-
fyllir flest það sem þarf til þess. 
Aðeins eru um 1.400 hreinræktaðar 
forystukindur til í landinu og allar 
ættaðar af Norðausturlandi.

Ull

Fljótlega fórum við að kaupa ull 
af forystufé hjá bændum. Þá hófst 
þrautaganga. Engin spunaverksmiðja 
var í landinu sem gat unnið svo lítið 
magn sem við látum vinna, eða um 
100 kíló á ári. Mest létum við spinna 
fyrstu árin í Noregi en einnig svolítið 
í Svíþjóð og Litháen.

Þegar spunaverksmiðjan 
Uppspuni var opnuð var það eins 
og himnasending fyrir okkur og var 
öll okkar ull unnin þar í nokkur ár 
þar til Spunaverksmiðjan í Gilhaga 
í Öxarfirði var stofnuð. Hún er 
í nágrenninu og minnkar það 
sendingarkostnað fyrir okkur og 
kolefnissporið minnkar mikið.

Svolítill hluti ullarinnar er 
handspunninn og er hægt að fá 
allt hjá okkur, óþvegna ull, þvegna 
ull, lyppur, handspunnið band og 
vélspunnið. Þá höfum við látið 
sérspinna band í tweed-vinnslu. Það 
er ofið á Suðureyjum fyrir Kormák 
og Skjöld og er þar í gangi hönnun 
á vörum úr forystu-tweedi.

  Ull af forystufé er mýkri en ull 
af öðru fé og allt öðruvísi viðkomu. 
Þetta gerir ullina eftirsóknarverða 
og að auki er meðhöndlun hennar 
þannig að bandið er feitara viðkomu. 
Í dag er unnið úr um 100 kílóum af ull 
og er mestöll ullin mislit og verðlítil 
fyrir bændur nema við kaupum kílóið 
á 500 krónur. Við getum ekki keypt 
mikla ull utan norðaustursvæðisins 
vegna sauðfjársjúkdóma.

  Gaman er að geta þess að gamlar 
sagnir segja: „Ef þú klæðist fatnaði 
unnum úr ull af forystufé þá ratar þú 
alltaf heim.“  Það er ekki ónýtt að fá 
það í kaupbæti.

Gilhagi – Öxarfirði

Í tilefni fyrsta evrópska ullardagsins 
sýndu þau Brynjar Þór og Guðrún 
Lilja í Gilhaga, Öxarfirði, úr 
Ullarvinnslunni Gilhaga á sínum 
samfélagsmiðlum vinnsluferlið 
í máli og myndum, frá ullarreyfi 
yfir í tilbúna hespu sem er tilbúin á 
prjónana. Farið var yfir hvert þrep 
í vinnsluferlinu og handtökin þar á 
bakvið útskýrð. Þar sem ullin kemur 
algerlega ómeðhöndluð til vinnslu 
hefst ferlið á því að ullin er þvegin. 
Síðan tekur við vinnsluferli þar sem 
ullarþræðirnir eru opnaðir, skilið 
í sundur tog og þel og ullin síðan 

 kembd í lyppur sem fara síðast í 
gegnum spunavélina. Eftir það er 
bandið tvinnað eða þrinnað, gufað 
og að lokum hespað í rétta lengd.

Dagurinn byrjaði á því að þrír 
góðir bændur frá nágrannabæjum 
komu við með rúningsgræjur og 
tóku léttan rúning. Eftir það tók 
við hefðbundinn vinnudagur í 
ullarvinnslunni en í hjáverkum var 
tekið upp vinnsluferlið til að deila á 
samfélagsmiðlum.  Í tilefni dagsins 
var ákveðið að setja kynningarpakka 
í sölu en hann inniheldur 5 hespur í 
þeim spunagerðum sem þau bjóða 
upp á. Hann er til sölu í vefverslun 
þeirra á www.gilhagi.is.

Ullarvinnslan Gilhagi hefur 
núna í sumar verið starfrækt í ár, 
við vinnsluna er einn starfsmaður í 
fullu starfi. Vinnur hún einungis ull 
af sínu sóttvarnarsvæði.

Stórhóll – Skagafirði

 

 

Á Stórhól í Skagafirði býr Sigrún 
Helga Indriðadóttir, handverkskona, 
bóndi og garðyrkjufræðingur.  
Stórhóll er við veg 752 tæpa 20 
km frá Varmahlíð. Þar rekur hún 
Rúnalist Gallerí, litla Beint frá 
Býli verslun og vinnustofu þar sem 
seldar eru vörur beint frá býlinu, 
Sauðaband, Lambaband, Bekraband, 
Geitaband, ull og Stökur. Undir 
merkjum BændaBita eru einnig í 
boði kjötvörur unnar úr sauðfjár- og 
geitaafurðum, ásamt fleiru.

Sauðaband, Lambaband, 
Bekraband og Geitaband er 
unnið fyrir okkur af Uppspuna 
smáspunaverksmiðju. Ullin kemur 
öll af okkar kindum, og er rekjanleg 
til viðkomandi kindar.  Sauðaband 
REBBA 2020 – er unnið úr ull af 
Rebbu, spunnið árið 2020.  Sauða- 
og Lambabandið er rekjanlegt 
til einstaklinga en Bekraband og 
Geitaband er rakið til hjarðar. 
Regnbogalitað Sauðaband er 
handlitað á býlinu.

Mikil vinna liggur að baki 
Geitabandinu. Geitur eru ekki rúnar 
eins og kindur, heldur kembdar með 
til þess gerðum kömbum.  Að kemba 
eina geit tekur drjúgan tíma og svo 
þarf að hreinsa strý og óhreinindi frá 
fiðunni áður en hægt er að spinna.  En 
að þessu ferli loknu verður útkoman 
dásamlega létt og mjúkt Geitaband, 
kasmír frá landnámsgeitunum okkar.

Í Rúnalist Gallerí býðst gestum 
einnig að sjá tóvinnubrögð og 
fræðast um ullina og geitafiðuna.  
Tekið er ofan af, sýndur munur á togi 
og þeli, kembt með ullarkömbum, 

  

 

spunnið á rokk og halasnældu, sýndir 
þráðaleggir og margt fleira er hægt 
að skoða.  Flestar vörurnar eru unnar 
út hráefni frá býlinu eða hráefni úr 
héraði (local) svo sem myndverk og 
smámunir úr roði og skinnum.

Geiturnar eru einnig til sýnis 
og einhverjar þiggja brauðmola og 
klapp.

Við getum tekið á móti litlum 
hópum í „kynnisferð“ um geiturnar 
og galleríið, sem einnig geymir 
gamla muni tengda búskap.  Einnig 
er hægt að panta smakk af afurðum 
BændaBita.

 
 Textílmiðstöðin á Blönduósi

 

 
 

Í gamla kvennaskólahúsinu á 
Blönduósi fer fram merkilegt starf 
sem snýst að öllu leyti um textíl.

Þangað er hægt að koma og 
sækja sér þekkingu á ýmsum 
sviðum og dvelja þar við handverk 
undir leiðsögn í lengri eða skemmri 
tíma. Haldin eru námskeið reglu-
lega, en einnig getur fólk komið og 

nýtt sér þann tækjabúnað sem er á 
staðnum og fengið leiðsögn ef þess 
gerist þörf.

Á Blönduósi er til dæmis eini 
stafræni vefstóllinn á landinu, en 
fleiri stafræn tæki eru á leiðinni til 
staðarins í gegnum verkefni sem 
heitir Centrinno og er þverevrópskt 
samstarfsverkefni, þar sem áherslan 
er fyrst og fremst að tengja textíl við 
stafræna þekkingu og ná í hráefni 
til að vinna með úr nágrenni hvers 
staðar.

Blönduós er staðsett í Austur-
Húnavatnssýslu og er því á Norð-
Vesturlandi. Þar eru flest bú sem 
starfrækja sauðfjárrækt staðsett 
og því sterk og öflug tengsl við 
sauðfjárbændur í nágrenninu. Í 
Textílmiðstöðinni er að byggjast upp 
víðtæk þekking og færni sem mun 
nýtast vel í framtíðinni og þar að auki 
hefur verið unnið stórt verkefni í að 
skrásetja gamlar og nýjar uppskriftir 
og munstur tengd vefnaði í stafrænan 
gagnagrunn.

Námskeiðshald er opið öllum, 

Uppstoppaðir hausar af forystufé uppi á vegg.   Mynd / úr einkasafni

í sundur tog og þel og ullin síðan 

 

 

 

Sigrún Helga Indriðadóttir, handverkskona, bóndi og garðyrkjufræðingur, 
býr á Stórhóli í Skagafirði.  Mynd / úr einkasafni

 

 

Jóhanna Erla Pálmadóttir er verkefnastjóri hjá Textílmiðstöðinni á Blönduósi. 
Hún er hér með prjónana á garðabandinu á Ullardeginum.
 Mynd / Svanhildur Pálsdóttir
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bæði Íslendingum og erlendum 
borgurum sem hafa áhuga á að 
dvelja á stað þar sem falleg náttúra 
og saga fortíðar umvefur fólk og 
blæs því í brjóst hugmyndum til að 
skapa og hanna sín eigin listaverk.

Við Textílmiðstöðina eru 2 
starfsmenn í fullri stöðu og 2 í 
hlutastarfi og stöðugt er unnið að 
því að auka þekkingu og efla starf 
í kringum textíl og textíliðnað með 

áherslu á að nýta íslenska ull í 
verkefnin eins og kostur er.

Ístex – Mosfellsbæ  
og Blönduósi

Íslenskur textíliðnaður hf. (Ístex hf.) 
hefur unnið að því í um þrjá áratugi 
að skapa verðmæti úr íslenskri ull, 
en þann 15. október næstkomandi 
eru þrjátíu ár frá skráningu félagsins. 

Íslenskir bændur eiga 80 prósenta 
hlut í félaginu.

Ístex hefur verið leiðandi 
í framleiðslu á ullarbandi úr 
íslenskri ull. Hér mætti nefna 
handprjónabandstegundir líkt og 
Léttlopi, Álafosslopi, Einband, 
Jöklalopi, Plötulopi og Hosuband. 
Loðband og Léttlopi á kónum hafa 
verið mikilvægar fyrir íslenskar 
prjónaverksmiðjur í gegnum tíðina.

Ístex gefur út á hverju ári 
fjölbreytta hönnun í Lopabókunum, 
en nú sem fyrr leita prjónarar eftir 
spennandi munstrum. Eitt stærsta 
safn í heimi af Lopauppskriftum má 
finna að stórum hluta á Lopidesign.
is. Ístex lætur vefa yfir 20 gerðir af 
ullarteppum úr Loðbandi og Léttlopa. 
Meðal nýjunga hjá Ístex er vélþæg 
íslensk ull, en félagið framleiðir 
sængur og einangrunarefni úr þessari 
íslensku nýjung. 

Rekin er ullarþvottastöð á 
Blönduósi en spuna- og bandverk-
smiðja í Mosfellsbæ.

Umfjöllunin var unnin í sam-
vinnu við Huldu Brynjólfsdóttur í 
Uppspuna og ullarvinnsluaðilana 
sjálfa.   /smh

Lopi í framleiðslu hjá Ístex.
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Vill fjöldahreyfingu sem hefur
sterkari rödd í samfélagsumræðunni
Hópurinn Reiðhjólabændur á Facebook varð fyrir

nokkrum árum að einskonar óformlegum vettvangi

hjólreiðafólks hér á landi þar sem voru fjölbreyttar

umræður um allt mögulegt tengt hjólreiðum, en

einnig hópur sem hélt utan um gríðarlega vinsælar

hóphjólreiðar einu sinni í viku.

Þ
ó hluti af æfingahlutanum
hafi færst yfir til hjólreiða-
félaganna er hópurinn enn
virkur og í fyrra ákváðu

forsvarsmenn hópsins að færa hann
í formlegri átt og reyna þannig á
einum stað að sameina rödd
fjöldans sem er á bak við hjólreið-
ar. Var það gert með formlegri um-
sókn í Landssamtök hjólreiða-
manna (LHM) sem var samþykkt á
aðalfundi samtakanna.

Birgir Birgisson er einn þeirra
sem standa á bak við bændahópinn.
Hann segir að ein ástæða þess að
fara þessa formlegu leið hafi legið í
því að þarna væri um sjö þúsund
manna hópur sem gæti komið fram
sem hagsmunahópur hjólreiðafólks
í opinberri umræðu, en slíkt hefði
oft á tíðum vantað, ekki síst vegna
þess að fjöldann á bak við röddina
vantaði oft.

„Það hafa verið margir smáir
þræðir hér og þar, en það hefur
ekki verið til sterk rödd hjólreiða-
fólks,“ segir Birgir „Landssamtökin
hafa verið til lengi, en það hefur
ekki tekist að fá inn þennan mikla
fjölda svona ef við berum okkur
saman við FÍB [Félag íslenskra
bifreiðaeigenda]. Þar er talað fyrir
hagsmuni allra bifreiðaeigenda, en
það hefur loðað við hjólreiðar að
hver svari fyrir sig og sína grein.“

Birgir tekur fram að lands-
samtökin hafi gert marga góða
hluti og að hann sé ekki að gagn-
rýna það góða starf sem þar fari
fram. Nefnir hann sem dæmi að
stjórnendur LHM hafi átt í góðum
samskiptum við sveitarfélög þegar
komi að skipulagsmálum og í alls-
konar umsögnum við lög og reglur.
„LHM er mjög gott í samskiptum
við opinbera apparatið á form-

legum nótum. En það vantar meira
þennan óformlega mannlega vinkil
sem við erum öll orðin svo vön, þ.e.
samskipti og viðbrögð á augnablik-
inu,“ segir Birgir.

Vantar rödd þegar
umræða fer af staðumræða fer af stað

Spurður út í dæmi um hver slík
mál gætu verið segir Birgir að gott
dæmi hafi komið upp fyrr á þessu
ári í svokölluðu lögreglumáli. Þá
svaraði lögreglan á höfuðborg-
arsvæðinu fyrirspurn á Face-
book-síðu sinni sem virtist beinast
gegn því að hjólreiðafólk nýtti sér
götur til að hjóla á. Svar lögregl-
unnar vakti gríðarlega sterk við-
brögð hjólreiðasamfélagsins, en á
því mátti skilja að athæfi hjólreiða-
fólksins hefði ekki verið í samræmi
við lög, en flest hjólreiðafólk taldi
svo ekki vera. „Það vantaði alveg
að einhver innan hjólreiða-
samfélagsins færi á fund lögregl-
unnar,“ segir Birgir og bætir við að
rétt hefði líka verið að bregðast þar
við með skrifum í blöð eða á öðrum
opinberum vettvangi. „Við þurfum
að eiga rödd þegar umræða fer af
stað.“

Birgir nefnir einnig annað dæmi
sem reglulega kemur upp og hann
telur að hægt sé að vera viðbúinn
fyrir. „Á hverju vori fer af stað
umræða um að hjólreiðafólk fari
ekki eftir lögum varðandi hjólaum-
ferð á stígum. Þarna vantar oft
rödd skynseminnar sem ýtir ekki
undir skotgrafahernaðinn.“ Þannig
segir hann að bæði þurfi viðkom-
andi að vera tilbúinn að svara því
til hreinskilnislega ef einhver hjól-
reiðamaður sé að haga sér „eins og
hálfviti“ en líka að taka umræðu á
vitrænum nótum og geta borið fyr-

ir sig reglur og lög án þess að
blanda tilfinningarökum inn í.
„Þessi hópur sem tekur til máls
þarf að hafa rétt fyrir sér og
byggja á staðreyndum. Annars er
hægt að hanka fólk á einhverjum
smáatriðum,“ segir hann og bætir
við að ef það gerist fari umræðan
alla jafna strax út í skurð aftur.
Þetta eigi meðal annars við núna
þegar umræðan um hjólreiðar og
hestamenn hafi farið af stað í vik-
unni, þó að það mál virðist vera
komið í góðan farveg.

„Það hefur vantað fjöldann á bak
við þetta, en þarna verður vett-
vangur til,“ segir hann. Eins og í
öðrum sambærilegum félagsskap
verður kosið í stjórn félagsins og
segir Birgir að vonandi muni Reið-
hjólabændum takast að verða þessi
rödd út á við.

Lítið brugðist við
kærum hjólafólks

Fleiri almenn málefni sem tengjast
hjólreiðum og hjólreiðasamfélaginu
liggja á Birgi sem hann segir að
vanti farveg þannig að hægt sé að
koma þeim áfram. Þannig bendir
hann á að fyrir nokkrum árum hafi
hann skoðað námsefni þeirra sem
fara í ökunám og komist að því að

þar væri meira talað um að gæta
þyrfti sín á sporvagnabrautum
heldur en að talað væri um hjól-
reiðar. Sjálfur hafi hann reynt að
ræða við Félag ökukennara frá
árinu 2018 um þetta, en vantað að
geta talað fyrir hönd stærri hóps
hjólreiðafólks.

Birgir nefnir einnig að hann viti
til þess að allavega sjö mál hafi
verið kærð til lögreglunnar þar
sem 1,5 metra reglan, um fjarlægð
bifreiða frá hjólreiðafólki við fram-
úrakstur, hafi verið brotin. Þessum
málum hafi jafnvel verið skilað með
miklum greinargerðum, vitni listuð
upp og jafnvel myndskeið fylgt
með. Hann segist telja að þessi mál
hafi ekkert verið rannsökuð. „Það
hefur allavega ekkert vitni fengið
símtal og ekkert verið ákært. Með-
an ekkert er gert verður þetta ekki
tekið alvarlega.“tekið alvarlega.“

Vill samstarf við
tryggingafélögin

Eins og fyrr segir eru þessi samtök
að fara af stað og segir Birgir að
eitt fyrsta verkefnið muni tengjast
því að ræða við tryggingafélög um
kjör og framboð hjólatrygginga.
„Af hverju eru ekki betri trygg-
ingar í boði fyrir hjól?“ spyr hann

og bendir á að þúsundir noti hjól
sem samgöngutæki sitt og fleiri í
allskonar útiveru og afþreyingu. Þá
sé þegar komin vinna af stað við að
koma upp raðnúmeraskrá fyrir hjól
þar sem hægt verði að fletta upp
hjólum sem séu í óskilum. Nefnir
hann í því samhengi að Bjartmar
Leósson hafi upp á sitt eindæmi
tekið að sér óeigingjarnt starf við
að koma hjólum sem hefur verið
stolið aftur í hendur eigenda sinna.
„Þetta sparar tryggingafélögum
líklega milljónir árlega,“ segir
Birgir og bætir við að með nokkur
þúsund hjólum á raðnúmeraskrá
megi auðvelda þetta verkefni til
muna og að það sé forsenda fyrir
að fá tryggingafélögin að borðinu
með mögulega kostnaðarþátttöku.
„Það þarf fjöldahreyfinguna á bak
við þetta,“ ítrekar Birgir.

Margt fleira sé á hugmyndaborð-
inu og nefnir hann þar sérstaklega
að hafa einhverskonar töðugjöld að
vori fyrir hjólreiðasamfélagið, að
sjálfsögðu þegar sóttvarnamál séu
komin í lag að nýju, þar sem hjól-
reiðafólk fagni tímanum fram-
undan.

Aðstaða á SævarhöfðaAðstaða á Sævarhöfða

Félagsskapurinn Reiðhjólabændur
verður að sögn Birgis opinn án að-
ildargjalds fyrir þá sem vilja taka
þátt í umræðu og hafa forsvarsaðila
í málum eins og þeim sem komið
hefur verið inn á hér að framan. Til
viðbótar við það segir hann að hug-
myndin sé að hafa einnig mögu-
leika fyrir félaga til að greiða lítið
aðildargjald og njóta meiri þjón-
ustu. Þar vísar hann til þess að ný-
lega fékk félagið litla aðstöðu á
Sævarhöfða hjá Hjólakrafti, en
nánar er rætt um Sævarhöfða-
verkefnið í öðrum stað í blaðinu.
Þar segir Birgir að verði hægt að
byrja og enda hjólatúra, fá sér
heitt af könnunni, setjast niður og
horfa á hjólakeppnir, halda fyrir-
lestra og fleira sem tengist hjól-
reiðum. Til viðbótar verði við-
gerðaaðstaða og jafnvel hægt að fá
afnot af hjólakerrum ef þessi hug-
mynd vindur upp á sig, en hug-
myndin sé enn sem komið er í þró-
un og verði útfærð síðar í ár.

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Birgir segir mikilvægt að koma upp rödd sem geti svarað fyrir málefni hjólreiða-
fólks þegar þau beri á góma í fjölmiðlum, sem byggi á staðreyndum.
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Hopp opnar raf-
skútuleigur víða
á landsbyggðinni
� Búið að opna leigur á Akureyri,
í Vestmannaeyjum og Múlaþingi
Rafskútuleigan Hopp hefur verið
að færa út kvíarnar að undanförnu
og gert samninga við sveitarfélög
víðsvegar um land um leyfi til að
reka stöðvalausar deilileigur fyrir
rafhlaupahjól.

Að sögn Eyþórs Mána Steinars-
sonar, framkvæmdastjóra Hopps,
er þegar búið að opna slíkar leigur
á vegum fyrirtækisins á Akureyri,
Egilsstöðum og í Reykjanesbæ og
á næstu vikum verða leigur opn-
aðar í Múlaþingi og á Selfossi.
Einnig er til skoðunar að opna
leigur í þéttbýlisstöðum í Fjalla-
byggð og á Hellu í Rangárþingi
ytra. Á þessum stöðum eru leig-
urnar reknar af sérleyfishöfum
undir nafni Hopp Mobility sem
eiga farartækin en Hopp sér um
hugbúnað og veitir aðstoð ef þarf.

Byggðaráð Rangárþings ytra
fjallaði um erindi Hopps í síðustu
viku og gerir ekki athugasemdir
við að deilileiga fyrir raf-
hlaupahjól verði sett upp á Hellu í
sumar. Í erindi Hopps til sveitarfé-
lagsins kemur fram að gert sé ráð
fyrir að þar verði leigð út 15 hjól.
Eyþór Máni sagði hins vegar ekki
ljóst hvort af því verkefni yrði í
sumar.

1.500 rafskútur1.500 rafskútur

Hopp hóf starfsemi í Reykjavík
haustið 2019 og síðasta haust var
fyrsta Hopp-sérleyfið gefið út fyrir
deilileigu í Orihuela Costa á Spáni.

Nú eru um 1.500 rafskútur undir
merkjum fyrirtækisins.

Eyþór vonast til þess að raf-
hlaupahjólin geti komið í stað
styttri bílferða.

„Samkvæmt bandarískri rann-
sókn er helmingur ferða sem farn-
ar eru á hlaupahjóli ferðir sem
annars hefðu verið farnar í bílum,“
segir Eyþór. „Sérstaklega í smærri
bæjarfélögum held ég að deili-
rafhlaupaþjónusta eins og Hopp
muni geta skorið niður töluvert af
bílferðum sem farnar eru innan
bæjarfélagsins.“ hans@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Hjól Hopp færir út kvíarnar.
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Beint flug
frá Ísrael
til Íslands
� Allt að 70 hópar
gætu komið í sumar
Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

„Ef allt gengur upp koma 50-70 hóp-
ar frá Ísrael til Íslands í sumar,“
segir Davíð Jónsson, framkvæmda-
stjóri bókunarþjónustunnar Hotel
Service KEF Airport.

Davíð hefur undanfarnar vikur
unnið að þessu verkefni ásamt sam-
starfsaðila sínum í Ísrael en þeir
hafa áður skipulagt ferðir Ísraela
hingað. Gengið er út frá því að 23-30
gestir verði í hverjum hópi og að
hver gisti að jafnaði 10-12 nætur á
Íslandi. Áætlar Davíð að þetta geti
skilað 7.500 gistinóttum í sumar.skilað 7.500 gistinóttum í sumar.

Flogið með Dreamliner-þotu

Hugmyndin er að fljúga þrisvar
frá Tel Aviv til Íslands í sumar á
vegum ísraelska flugfélagsins El Al.
Flogið yrði með 220 sæta Dream-
liner-vél frá Boeing. Jafnframt yrði
flogið með ferðamenn frá Ísrael til
Íslands með millilendingu í Evrópu.

Magnús Ólafsson, hótelstjóri
Landhótels í Rangárþingi ytra, seg-
ir komu Bandaríkjamanna, Breta og
Ísraelsmanna vekja vonir um að að-
sóknin glæðist í sumar. » 12

AFP

Í Tel Aviv Dreamliner-þota El Al.



Morgunblaðið, 11.05.2021, síðu 12
grein stærð: 538.25 sm2
grein hæð: 20.71 sm

Landhótel að vakna úr dvalaLandhótel að vakna úr dvala
� Hótelstjórinn segir bókanir frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Ísrael vekja bjartsýni um sumarið
� Ferðasumarið 2023 sé farið að líta vel út � Eigendur hótelsins fjárfesta í aukinni þjónustu við gesti

BAKSVIÐ

Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

Bókanir eru teknar að berast á
Landhótel í Rangárþingi ytra og
áætlar Magnús Ólafsson hótelstjóri
að herbergjanýtingin verði komin í
40-50% í júlí og ágúst. Það muni hins
vegar taka nokkur ár að ná upp
sömu nýtingu á Suðurlandi og var
fyrir kórónuveirufaraldurinn.

Eigendurnir eru engu að síður
bjartsýnir og áforma framkvæmdir íáforma framkvæmdir í

sumar. Meðal
annars verða
settir upp heitir
pottar og aðstaða
bætt til að skoða
norðurljós frá
yfirbyggðum
svölum. Þá verð-
ur gerður leik-
fimisalur og bætt
við öðrum ráð-
stefnusal í kjall-stefnusal í kjall-

ara hótelsins. Með breytingunum er
ætlunin að styrkja hótelið í sessi sem
fundarstað fyrir hópa og sem
áfangastað fyrir ferðalanga sem
sækja í útivist og afþreyingu. Vegna
staðsetningar sé stutt í hjólaleiðir,
gönguleiðir á fjöllum og fjallaskíða-
mennsku með þyrlum, svo eitthvað
sé nefnt. Ásamt heitum pottum verði
boðið upp á gufuböð og nudd.

Borað eftir heitu vatniBorað eftir heitu vatni

Magnús segir í þessu efni beðið eft-
ir niðurstöðu borana eftir heitu vatni í
nágrenninu. „Borað er eftir heitu
vatni í landi Múla í Landsveit sem er
Rangársýslumegin. Flestir bæir,
sumarhús og hótelið munu tengjast
þessari hitaveitu ef heitt vatn finnst
og gæti þessi lögn teygt sig alla leið til
Hellu ef vatn er nóg og hiti nægur,“
segir Magnús.

Hann bendir á að árið 2018 hafi
herbergjanýting hótela á Suðurlandi
verið að jafnaði 62%. Það ár hafi kom-
ið 2,3 milljónir erlendra ferðamanna,
sem er metfjöldi, og framboð á flugi
verið meira en nokkru sinni. WOW air
hafi verið með 14-15 þotur, Icelandair
með um 30 þotur og ríflega 30 önnur
flugfélög flogið til landsins. Afkasta-
getan sé nú aðeins brot af þessu og
því sé óraunhæft að fá hingað tvær
milljónir erlendra ferðamanna fyrr en
í fyrsta lagi árið 2023. Þá séu fyrst og
fremst Bretar og Bandaríkjamenn að
bóka Íslandsferðir þessa dagana en
minna fari fyrir Evrópubúum sem
hafi verið mikilvægir fyrir hótelið.

Þá séu Ísraelsmenn nokkuð áber-
andi í bókunum næstu mánuði en sú
eftirspurn sé tengd beinu flugi frá
Ísrael til Íslands og flugi þaðan til Ís-
lands með millilendingu í Evrópu.

„Það er nýtt fyrir okkur að fá svo
margar fyrirspurnir frá Ísrael. Við
erum þannig að fá hópa frá Ísrael en
það er töluvert í pípunum þar.“

Bóka langt fram í tímannBóka langt fram í tímann

Magnús kveðst bjartsýnn á að
komi tvær milljónir erlendra ferða-
manna sumarið 2023. Máli sínu til
stuðnings vísar hann til eftirspurn-
ar frá erlendum ferðaskrifstofum
sem bóki langt fram í tímann. Sú

eftirspurn bendi til að 2022 og 2023
verði greinin farin að rétta úr kútn-
um.

Væntir hann sömu þróunar á
skemmtiferðaskipum en þau muni
koma í hverfandi mæli í sumar miðað
við metárin fyrir faraldurinn.

Landhótel var opnað sumarið
2019. Það er skilgreint sem fjögurra
stjörnu hótel en áhersla er lögð á
rúmgóð herbergi og góða þjónustu.

Magnús segir aðspurður að hótel-
ið hafi verið opnað við erfiðar að-
stæður í ferðaþjónustunni. WOW air
hafi farið í þrot um vorið, Icelandair
verið í vandræðum með Boeing Max-
þoturnar og samdráttur verið hafinn

í ferðaþjónustu sem síðan breyttist í
algjört eftirspurnarfall í faraldrin-
um. Aðeins hafi rofað til síðasta sum-
ar en síðan öll eftirspurn dottið niður
frá október til janúar. Hún hafi síðan
tekið rólega við sér í vor.

Spurður hvort Landhótel hafi
fengið ríkisstuðning í faraldrinum
segir Magnús að fyrirtækið hafi að-
eins fengið styrki í formi hlutabóta
fyrir starfsfólkið. „Við vorum nýbúin
að opna þegar við lentum í fárviðrinu
og höfðum því ekki orðið fyrir nægu
tekjufalli til að uppfylla skilyrði
stuðningsins. Við höfum ekki fengið
krónu í styrk frá hinu opinbera.
Hvorki stuðningslán né viðspyrnu-
styrki af neinum toga. Hótelið var
með 40% eigin fé, sem er töluvert
hátt í þessum rekstri, en lánin hækk-
uðu eigi að síður um 10 milljónir í
hverjum mánuði. Ef við hefðum upp-
fyllt skilyrði viðspyrnustyrkja hefði
það skilað 7,5 milljónum sem hefði
dugað fyrir vöxtum í þrjár vikur. Ég
held að fáir hafi farið jafn illa út úr
faraldrinum og við,“ segir Magnús.

Nokkrir hluthafar

Stærstu hluthafar í hótelinu eru
Magnús og Guðmundur Björnsson
en jafnframt eiga Arev verðbréfa-
þjónusta, Jens H. Valdimarsson,
gjarnan tengdur við Ísbú, og þrír er-
lendir fjárfestar hlut í hótelinu.

Að sögn Magnúsar kviknaði hug-
myndin að hótelinu upp úr 2010.

Guðmundur Björnsson hafi átt
jörðina Heysholt og keypt viðbótar-
land í kring með það í huga að reisa
þar þyrpingu gistihúsa, ekki ósvipað
og gert hafi verið í Minniborgum,
með fjórum kjörnum við hringtorg.
Niðurstaðan hafi hins vegar verið að
reisa hótel en það er að hluta stað-
steypt og að hluta úr forsmíðuðum
og samsettum timbureiningum.

Um tvö og hálft ár tók að reisa
hótelið sem er með 69 herbergi.

Morgunblaðið/Baldur

Landhótel Um 15 mínútna akstur er frá þjóðveginum inn að Landhóteli en þaðan blasir Hekla við í austri.

Þægindi Setustofan á jarðhæðinni er við barinn. Sólskáli á efri hæð Útsýni til Heklu og nágrennis.

bjartsýnir og áforma

Magnús Ólafsson
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Trúði aldrei að ég endaði í sveit
Ásta B. Gunnlaugsdóttir, stuðningsfulltrúi og knattspyrnuhetja – 60 ára

Trúði aldrei að ég endaði í sveit

Á
sta Breiðfjörð Gunn-
laugsdóttir er fædd 13.
maí 1961 á Fæðingar-
heimilinu í Reykjavík,
bjó í Hafnarfirði í æsku

og síðan í Kópavogi frá 7 ára aldri.
Hún gekk í Kársnesskóla, síðan í
Kópavogsskóla og loks Digranes-
skóla. Gagnfræðaskólanám var í Víg-
hólaskóla.

Ásta stundaði frjálsar íþróttir í
Breiðabliki og ÍR, handbolta í
Breiðabliki og ÍR og knattspyrnu í
Breiðabliki. „Þetta byrjaði allt með
að vinur bróður míns var að fara að
keppa í Hljómskálahlaupi ÍR. Ég
heimtaði að fá að fara með og svo
vann ég hlaupið. Eftir það var ég
fengin til að æfa frjálsar með ÍR.“
Hún vann ýmis afrek í íþróttum sem
barn, setti fjölda aldursflokkameta í
mörgum greinum frjálsra íþrótta.
Ásta sigraði í þríþraut æskunnar og
vann þrenn gullverðlaun á Andrésar
Andar-leikunum í Noregi og varð
fyrst útlendinga til að sigra þar. Hún
var valin í boðhlaupssveit fullorðinna
um 13 ára aldur og keppti með A-
landsliðinu um hríð.

Ásta var afar fjölhæfur íþrótta-
maður og stundaði einnig handknatt-
leik og knattspyrnu af kappi. Hún er
eina íslenska konan sem hefur verið í
landsliði í meistaraflokki í þremur
íþróttagreinum, en það afrek hafa að-
eins unnið þrír Íslendingar. Hún er
eina íslenska konan sem valin var
knattspyrnumaður ársins á meðan
þeirri tign var ekki kynskipt. Hún var
einnig fyrsta móðirin til að leika með
kvennalandsliðinu í knattspyrnu.

Þegar Ásta var valin í landsliðið í
handknattleik minnkaði áherslan á
frjálsar íþróttir. En teningunum var
fyrst kastað þegar hún var valin í
fyrsta landslið kvenna í knattspyrnu.
Ásta skoraði í fyrsta landsleik ís-
lenskra kvenna, við Skota 1981, í
fyrsta leik kvennalandsliðsins í Evr-
ópukeppni, við Norðmenn 1982, og í
síðasta landsleik sínum, gegn Eng-
lendingum í 8 liða úrslitum Evrópu-
mótsins 1994. Ásta skoraði sigur-
markið á lokamínútu gegn Hollend-
ingum 1993, en markið fleytti Íslend-
ingum í 8 liða úrslitin. Þetta voru
sögulegir tímar hjá kvennalandslið-

inu, sem dregið var úr Evrópukeppn-
inni 1984 og lagt niður á árunum 1987
til 1992.

„Við þurftum alltaf að vera í bar-
áttu fyrir tilverurétti okkar, og þegar
við unnum ekki ákveðna leiki, þá var
sagt: Jæja, þið eruð ekki nógu góðar,
og landsliðið var bara lagt niður í
nokkur ár. Við þurftum t.d. að berjast
fyrir því að keppa í fótboltaskóm því
það var sagt að við myndum eyði-
leggja grasið. Við vorum eiginlega
settar á bekk með yngri flokkum
drengja. En kvennaboltinn var svo

nýr á þessum árum. Þegar ég byrja
að spila fótbolta 13 ára þá er bara til
meistaraflokkur, en svo þegar dóttir
mín Greta Mjöll byrjar, þá fer hún í
fjórða flokk. En svo eru stofnaðir
fleiri flokkar og hún fer afturábak í 6.
flokk. Svona var þróunin ör.“ Greta
Mjöll varð síðar fyrsta dóttir lands-
liðskonu í A-landsliðinu. Hún og
Hólmfríður Ósk systir hennar léku
báðar með unglingalandsliðum Ís-
lands.

Ásta lék alls 26 landsleiki og skor-
aði í þeim 8 mörk, tók þátt í öllum

landsleikjum Íslands á þessum tíma
nema tveimur, en þeir voru daginn
fyrir og eftir fæðingardag Gretu
Mjallar. Ásta varð 10 sinnum Ís-
landsmeistari með Breiðabliki og
fjórum sinnum bikarmeistari. Hún
varð þrisvar markadrottning Íslands-
mótsins. Markamet hennar, 154
mörk í 143 leikjum Íslandsmótsins,
stóð í 20 ár og met hennar árið 1982,
32 mörk í efstu deild, stóð í 24 ár.
Hún skoraði alls 206 mörk í 181 leik
með Breiðabliki. Ásta var valin knatt-
spyrnumaður ársins, íþróttamaður
Kópavogs og var á meðal 10 efstu í
vali íþróttamanns ársins árið 1994.
Hún var valin í Frægðarhöll Breiða-
bliks árið 2015.

Ásta starfaði frá unga aldri sem
verslunarmaður, m.a. í Síld og fiski
og versluninni Ásgeiri. Hún var
starfsmaður leikskóla um árabil,
starfaði við Íþróttamiðstöð Breiða-
bliks, í Smáranum og Fífunni frá
1994, þar af í 17 ár sem rekstrar- og
starfsmannastjóri. Árið 2017 flutti
hún með eiginmanni sínum á æsku-
slóðir hans í Rangárþingi ytra, þar
sem þau byggðu sér bæinn Björtuloft
í landi Gaddstaða. „Ég hefði aldrei
trúað því að ég ætti eftir að enda í
sveit. Ég hafði aldrei í sveit verið af
því ég hafði ekki tíma í það, allar
íþróttakeppnir voru á sumrin. En ég
hef ekki séð eftir því eina mínútu að
hafa flutt hingað. Ég er með heiminn
út um gluggann hjá mér.“ Hún er nú
stuðningsfulltrúi við Grunnskólann á
Hellu.

Áhugamál þeirra hjóna eru hesta-
mennska og útivist. Ásta er líka mikil
félagsvera og er í gönguhópnum Í
Fríðu föruneyti, í tipphópnum Til sig-
urs, hestakvennahópnum Hefðarkon-
urnar og saumaklúbbnum Fimir lim-
ir.

Ásta ætlar í borgarferð í tilefni af-
mælisins. „Við hjónin förum með
dætrum okkar, tengdasonum og
börnum, ætlum út að borða og gera
ýmislegt skemmtilegt. Enda er
Reykjavík heitasta borgin í Evrópu í
dag.“dag.“

Fjölskylda

Eiginmaður Ástu er Samúel Örn
Erlingsson, f 12.11. 1959, íslensku-

Í Björtuloftum Ásta og Samúel Örn með barnabörnunum.

Hestakonan Ásta með Ríkharð og
Mola, í hestaferð með Hefðarkonum.

Ljósmynd/Úr myndasafni KSÍ

Markahrókurinn Ásta fagnar sigur-
marki sínu gegn Hollendingum 1993.
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kennari og fv. íþróttafréttamaður og
íþróttastjóri RÚV. Foreldrar Sam-
úels Arnar: Erlingur Guðmundsson,
vörubílstjóri og vegagerðarmaður, f.
17.9. 1939, d. 16.4. 2016, og Sigurvina
Samúelsdóttir, f. 1.8. 1937, fv. kaup-
maður. Þau voru gift í 54 ár.

Börn Ástu og Samúels Arnar eru
1) Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir, f.
23.4. 1984, umsjónarkennari á Griða-
stöðum, í landi Gaddstaða. Maki:
Arnar Jónsson tæknifræðingur, f.
1985. Börn þeirra eru Ída María, f
2015 og Bastían, f. 2018; 2) Greta
Mjöll Samúelsdóttir, f. 5.9. 1987, upp-
lýsingafulltrúi á Djúpavogi. Maki:
William Óðinn Lefever, f. 1985, for-
stöðumaður og sósumeistari. Börn
þeirra eru Regína Anna, f. 2015,

Samúel Fróði, f. 2017, og Kolbeinn
Mói, f. 2019.

Systkini Ástu eru Óskar Gunn-
laugsson, f. 10.10. 1962, málarameist-
ari, býr í Mosfellsbæ; Kristrún Her-
mannsdóttir, f. 29.9. 1969, sjúkrahús-
starfsmaður, býr í Ósló, og Þórkatla
Hermannsdóttir, f. 14.12. 1974,
geislafræðingur, býr á Borg í Gríms-
nesi.

Foreldrar Ástu eru Guðbjörg
Greta Bjarnadóttir, f. 28.6. 1940, fv.
starfsmaður Landspítala, búsett í
Kópavogi, og Gunnlaugur Breiðfjörð
Óskarsson, f. 26.9. 1938, málara-
meistari, búsettur í Kópavogi. Þau
giftust 1961, en skildu 1965. Stjúpfað-
ir Ástu var Hermann Gunnarsson, f
15.9. 1934, d. 3.1. 2020.

Ásta B.
Gunnlaugsdóttir

Sigríður Jónsdóttir
húsfreyja í Hafnarfirði, f. í
Tortu í Biskupstungum

Helgi Sigurðsson
sjómaður í Hafnarfirði,

f. í Hafnarfirði

Ragnheiður Helgadóttir
húsfreyja í Hafnarfirði

Óskar Breiðfjörð Jónsson
sjómaður í Reykjavík

Gunnlaugur Breiðfjörð
Óskarsson

málarameistari í Hafnarfirði
og Reykjavík

Lofthildur Kristín Pálsdóttir
b. í Arnarbæli, f. á

Víghólsstöðum á Fellsströnd

Jón Kristófer Lárusson
b. og skipstjóri í Arnarbæli á Fellsströnd, síðar
fisksali í Rvík, f. í Rifgirðingum á Skógarströnd

Teitný Jóhannesdóttir
húsfreyja á Ósi á Blönduósi,

f. í Gröf á Vatnsnesi

Stefán Magnússon
bóndi í Dæli og á Stórhóli í
Víðidal, Hún., f. á Þingeyrum

Ásta Stefánsdóttir
húsfreyja í Reykjavík

Bjarni Maríus Einarsson
leigubílstjóri í Reykjavík

Þórkatla Þorkelsdóttir
b. á Eystri-Geldingalæk,
f. í Nýjabæ í Vogum

Einar Jónsson
bóndi og smiður á Eystri-Geldinga-

læk á Rangárvöllum, f. þar

Úr frændgarði Ástu B. Gunnlaugsdóttur

Guðbjörg Greta Bjarnadóttir
fv. starfsmaður Landspítalans,

búsett í Kópavogi
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ORF Líftækni veitt leyfi til útiræktunar á erfðabreyttu byggi í Gunnarsholti:

Framleiða á frumuvaka og önnur 
ORF Líftækni veitt leyfi til útiræktunar á erfðabreyttu byggi í Gunnarsholti:

Framleiða á frumuvaka og önnur 
prótein fyrir frumuræktað kjötprótein fyrir frumuræktað kjöt
Umhverfisstofnun hefur sam-
þykkt umsókn ORF Líftækni hf. 
um leyfi fyrir útiræktun á erfða-
breyttum byggplöntum í landi 
Landgræðslunnar í Gunnarsholti, 
Rangárþingi ytra. Ætlunin er sam-
kvæmt umsókninni að gera fleiri 
slíkar tilraunir á stærri skala, ef 
þessi skilar góðum niðurstöðum.  
Markmiðið er að framleiða frumu-
vaka og önnur prótein með sam-
eindaræktun sem eru mikilvæg 
fyrir frumuræktað kjöt.

Ætlar ORF Líftækni að bera 
fyrir frumuræktað kjöt.

Ætlar ORF Líftækni að bera 
saman ræktun yrkja á Íslandi við 
sambærilega ræktun fyrirtækisins 
í Kanada. Ræktunin er í samstarfi 
við Landgræðsluna og gerður er 
afnotasamningur milli rekstraraðila 
og Landgræðslunnar sem og 
samningur við Landbúnaðarháskóla 
Íslands (LbhÍ) um afnot af tækjum 
ásamt nauðsynlegri þjónustu. 
Starfsmenn LbhÍ munu sjá um 
sáningu, uppskeru og hreinsun tækja. 

5 hektara land árið 2025

Umhverfisstofnun hefur þrisvar 
áður veitt ORF Líftækni leyfi til 
útiræktunar á erfðabreyttu byggi, 
að fengnum jákvæðum umsögnum 
lögbundinna umsagnaraðila. Leyfin 
voru veitt á árunum 2003–2009. 
Árangur ræktunarinnar var misjafn 
vegna veðráttu. Árið 2009 var 
veitt leyfi á svæði sem er allt að 10 
hektarar að stærð. 

Á þessu ári er áætlað að 
ræktunarsvæðið verði 2 hektarar en 
aukið jafnt og þétt til 2025, en þá 
er gert ráð fyrir að stærð þess verði 
komið í 5 hektara.  

Sex umsagnir bárust um útdrátt 
umsóknarinnar frá níu aðilum. 
Að auki bárust umsagnir frá 
Náttúrufræðistofnun Íslands og 
ráðgjafarnefnd um erfðabreyttar 
lífverur, að ósk Umhverfisstofnunar, 
sem liggja til grundvallar afstöðu 
Umhverfisstofnunar um að ekki séu 
líkur á neikvæðum umhverfisáhrifum 
ræktunarinnar – auk fyrri reynslu af 
útiræktun í Gunnarsholti.

Ræktunin samræmist gildandi 
lögum og reglugerðum

Í fjórum umsögnum er bent á að 
slík ræktun gæti haft skaðleg áhrif 
á ímynd Íslands sem matvælafram-
leiðslulands, sem nú er án útirækt-
unar á erfðabreyttum plöntum. Í 
greinargerð Umhverfis stofnunar 
fyrir leyfinu er brugðist við þessum 
atriðum með þeim hætti að það sé 
löggjafans að taka afstöðu til þeirra, 
sem séu almenns eðlis hvað varðar 
notkun á erfðatækni. Það hafi þegar 

verið gert með gildandi lögum. 
Heimilt sé samkvæmt lögum að veita 
leyfi sem þetta að öllum skilyrðum 
uppfylltum. „Stofnunin minnir á að 
leyfi hafa verið veitt fyrir ræktun 
erfðabreytts byggs á sama svæði áður 
og íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið 
þá afstöðu að banna skuli ræktun á 
erfðabreyttum plöntum utandyra. 
Ræktunin, með þeim skilyrðum sem 
kveðið er á um í leyfinu, samræmist 
gildandi lögum og reglugerðum. 

Ekki hafa að mati stofnunarinnar 
komið fram í umsögnum eða á kynn-
ingarfundi sértæk siðferðisleg sjónar-
mið sem varða framkomna umsókn 
og leyfisveitingu útiræktunar á erfða-
breyttum byggyrkjum ORF Líftækni 
hf. í tilraunarreit í Gunnarsholti,“ 
segir í greinargerðinni.

Aðgerðir fullnægjandi

Umhverfisstofnun telur að hverfandi Umhverfisstofnun telur að hverfandi 
líkur séu fyrir hendi á útbreiðslu 
hins erfðabreytta byggs út fyrir 

tilraunareit og á mögulegri víxl-
frjóvgun erfðabreytta byggsins við 
annað bygg eða plöntur í nágrenni 
ræktunarinnar. 

Stofnunin telur einnig hverfandi 
líkur á að vaxtaþættir (próteinin) 
geti valdið neikvæðum áhrifum á 
lífríki á ræktunarstað eða nágrenni 
hans. 

Aðgerðir til að tryggja afmörk-
un ræktunarreitsins eru fullnægj-
andi að mati Umhverfisstofnunar, 
með þeim skilyrðum sem stofnun-
in setur í leyfið.

Leyfið er gefið út í samræmi 
við ákvæði laga um erfðabreyttar 
lífverur, reglugerðar um sleppingu 
og dreifingu eða markaðssetningu 
erfðabreyttra lífvera. Leyfið hefur 
þegar tekið gildi og gildir til 1. 
nóvember 2027, en síðasta tímabil 
ræktunar og uppskeru erfðabreytts 
byggs er árið 2025. Eftirlit með 
svæðinu verður tvö næstu ár þar á 
eftir þegar svæðið skal hvílt.  

    /smh
eftir þegar svæðið skal hvílt.  

    /smh

Tilraunaræktun ORF Líftækni í Kanada.  Myndir / ORF Líftækni

ein fyrir frumuræktað kjöt

Gróðurhús ORF Líftækni rétt hjá Grindavík á Reykjanesi.
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Ljósið á Sæmundi fróða
� Þór E. Jakobsson sendir frá sér fræðslu- og tilgátusögu
Steinþór Guðbjartsson

steinthor@mbl.is

Þór E. Jakobsson

Veðurfræðingurinn dr. Þór Jak-
obsson, formaður Oddafélagsins frá
stofnun 1990-2016 og nú heiðurs-
félagi, hefur skrifað og gefið út bækl-
inginn Vinir ævilangt – ævi og vin-ævilangt – ævi og vin-

átta Sæmundar
fróða og Jóns
helga. „Upp-
haflega samdi
ég litla sögu um
vinina fyrir
leikskólabörn
og síðan hefur
hún þróast í
fræðslurit og
tilgátusögu fyr-tilgátusögu fyr-

ir unglinga og fullorðna,“ segir hann.
Á meðal helstu markmiða Odda-

félagsins er að halda á lofti minningu
Sæmundar fróða Sigfússonar í Odda
á Rangárvöllum (1056-1133), „stuðla
að rannsóknum á ævi hans og verk-
um; rannsaka og miðla sögu Odda-
staðar og niðja Sæmundar, Odda-
verja; standa fyrir endurreisn
menningar- og fræðaseturs að Odda

fyrir almenning og fræðimenn,“ eins
og fram kemur á heimasíðu félags-
ins. Sæmundur lést 22. maí 1133 og
er dagurinn kallaður Sæmundar-
dagur hjá Oddafélaginu, sem þá
heldur svonefnda Oddastefnu. Vegna
kórónuveirufaraldursins verður hún
á rafrænu formi (Zoom) klukkan
13.15-15.15 á morgun. Boðið verður
upp á fjölbreytta dagskrá og meðal
annars verður fjallað um rím og
Oddarannsóknina, fornleifarann-
sóknir í Odda, hvar Sæmundur fróði
var við nám, og erindi flutt um rit-
verk hans. Núverandi formaður fé-
lagsins er dr. Ágúst Sigurðsson,
sveitarstjóri Rangárþings ytra.

sendir frá sér fræðslu-

Sæmundarstund útvíkkuð

Í formannstíð Þórs var svokölluð
Sæmundarstund við styttuna af Sæ-
mundi á selnum framan við aðal-
byggingu Háskóla Íslands haldin ár-
lega í samvinnu við Jón Atla
Benediktsson, rektor Háskóla Ís-
lands, og skrifstofu hans og stúd-
entaráð. Börn úr leikskólanum
Mánagerði sungu fyrir viðstadda.
„Ég hef lengi haft áhuga á sögu Sæ-

mundar fróða, mannsins á bak við
þjóðsöguna, og því samdi ég söguna í
fyrstu fyrir þessi leikskólabörn,“
segir Þór.

Veðurfræðingurinn hefur fyrst og
fremst skrifað fræðibækur og rit-
gerðir á náttúrufræðisviðinu en er
nú á nýrri braut og ritið er viðameira
en sagan sem sögð var við styttuna.
Höfundur leggur Sæmundi orð í
munn og lætur hann segja barna-
börnum sínum frá æskuárunum í
Odda, námi sínu í Frakklandi og
Þýskalandi og vináttu þeirra Jóns
helga Ögmundssonar frá Breiðabóls-
stað í Fljótshlíð, fyrsta biskups á
Hólum í Hjaltadal.

„Ég styðst við það sem er vitað en
fylli svo í eyðurnar eins og hlutirnir
gætu hafa gerst,“ segir Þór, sem
teiknaði líka myndirnar í ritinu. „Ég
held því fram að Sæmundur hafi lært
í miklum lærdómssetrum og kynnst
mönnum, sem urðu frægir í sögu
heimspekinnar. Því er heillandi að
hugsa til þess að hann hafi lært þar
sem best var að læra, lagt stund á
hinar sjö frjálsu listir og komið til
baka með æðstu menntagráður.“

fræðslu- og tilgátusögu

Ljósmynd/Kristinn Ingvarsson

Mennt er máttur Dr. Þór Jakobsson veðurfræðingur og Sæmundur á selnum framan við Háskóla Íslands.

Ljósið á Sæmundi fróða

inginn Vinir ævilangt
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Málsvari
litla fólksins

Tryggvi Gunnarsson er hættur sem umboðsmaður 
Alþingis eftir að hafa verið viðloðandi embættið í 33 ár. 

Hann vildi ungur verða „málsvari litla mannsins“ og hefur 
þess utan starfað við að veita valdhöfum aðhald. Hann tók 
á skipunum dómara, Landsréttarmálinu og lekamálinu og 
þurfti ítrekað að verjast ágangi valdamesta fólks landsins. 

É 
Alma Mjöll Ólafsdóttir alma@stundin.is

É g er vanalega í gúmmí-
stígvélum,“ segir 
Tryggvi Gunnarsson, 
umboðsmaður Alþingis 
til tuttugu og þriggja 
ára sem lét nýlega af 
störfum. Allt í allt hefur 

hann þrjátíu og þriggja ára reynslu af 
embættinu.

Umboðsmaðurinn sem má gjarn-
an finna á traktor á sveitabæ sínum, 
Syðri-Rauðalæk í Rangárþingi ytra, 
eða úti í hesthúsi að fara yfir lögfræði 
við hrossin og hundinn Álfgrím. „Það 
er mjög gott að tala um lögfræði við 
hrossin eða hundinn því þau eru ekkert 
að mótmæla manni,“ segir Tryggvi sem 
lýsir Rauðalæk sem athvarfi í starfi sínu 
sem umboðsmaður.

Hann er ekki allur þar sem hann 
er séður, maðurinn sem er búinn að 
vera viðloðandi embættið lengur en 
ég hef verið á lífi. Hann hlær þegar ég 
tilkynnti honum þessa staðreynd og 
okkur varð báðum ljóst að af mörgu 
er að taka. Lekamálið, Landsréttur, 
málefni frelsissviptra og auðvitað þegar 
Davíð Oddsson hringdi í hann með 
svo miklum yfirgangi að breyta þurfti 
reglum um samskipti ráðamanna við 
umboðsmann í kjölfarið. 

Milliliður litla mannsins við kerfiðMilliliður litla mannsins við kerfið
Upphafið má finna í hundrað og einum 
Reykjavík þar sem Tryggvi ólst upp. 
Sem barn bjó hann bæði á Laugavegi og 
svo seinna Lindargötu. Í miðbænum bjó 
að sögn Tryggva alls konar fólk sem bjó 
við mjög fjölbreyttar aðstæður. Hann 
kynntist því svo í Austurbæjarskóla að 
samnemendur hans áttu sumir hverjir 
brotið heimili að baki. Sumir þeirra 
náðu aldrei að fóta sig almennilega en 
Tryggvi tekur sem dæmi að þegar Guð-
mundar- og Geirfinnsmálið kom upp á 
sínum tíma hafi hann þekkt þar nokkra 
félaga sinna úr barnaskóla.

Auk þeirra sem þar bjuggu var 
fjöldinn allur af alls konar fólki sem 
lagði reglulega leið sína á Lindargötu 
til að versla í áfengisversluninni sem 
þar var starfrækt í fjölda ára. Tryggvi 
man vel eftir þessu fólki á Lindargötu 
sem hann komst ekki hjá að umgang-
ast. „Ég hef alltaf sagt það að ég bjó við 
hliðina á áfengisversluninni á Lindar-
götunni og að einhverju leyti var maður 
þess vegna alinn upp með rónunum 
í Reykjavík,“ segir hann og útskýrir 
hvernig sú reynsla hafði kynnt hann 
fyrir fjölbreytilegum aðstæðum fólks 
í hans nærumhverfi og hvatt hann á 
þann hátt að vilja koma þeim til hjálpar 
á einhvern hátt. Fólkið á Lindargötu og 

aðstæður þeirra hurfu aldrei úr minni 
Tryggva en í starfi sínu sem umboðs-
maður hét hann því að vera málsvari 
þessa fólks og annarra í svipaðri stöðu.

Í starfi umboðsmanns felst einmitt að 
vera einhvers konar milliliður fólksins, 
borgaranna, og stjórnvalda, stjórnsýsl-
unnar. Milliliður á milli kerfisins sem 
setur reglurnar og þeirra sem þurfa 
að lúta þeim. Milliliður á milli stóra 
mannsins og litla mannsins, eins og 
hann orðar það. „Við verðum alltaf að 
muna það, að þetta er litli og stóri. Þetta 
eru ekki tveir jafnir aðilar að ganga til 
viðskiptasamnings, langt í frá. Ríki og 
sveitarfélag hefur valdið og borgarinn 
er þiggjandi. Þetta jafnvægi þarf að 
tryggja,“ segir Tryggvi. Þó svo að Tryggvi 
sé milliliður í samskiptum borgaranna 
við stjórnsýsluna þá talar hann máli 
litla mannsins í þeim samskiptum í 
samfélagi sem hann lýsir sjálfur að 
hugsi ekki nægilega um heildina.

„Því er ekki að leyna að auðvitað 
í starfi eins og ég hef verið í, þá spyr 
maður sig stundum þeirrar spurningar: 
Þurfum við ekki að hugsa þetta meira 
sem heild? Ég hef stundum sagt að ef 
að Íslendingar geta ekki gert hlutina 
vel að því er varðar okkar sameigin-
legu málefni, hverjir geta það þá? Við 
erum tiltölulega vel efnum búin þjóð, 

við erum tiltölulega vel menntuð. Það 
er mikill kraftur í þessari þjóð og þess 
vegna leiðist mér óskaplega að hlusta á 
og lesa fréttir nánast daglega um það að 
veigamiklir þættir, til dæmis í velferðar-
kerfinu okkar, séu bara í ólagi,“ segir  
hann og staðnæmist um stund en bætir 
síðan við: „Mér finnst það sárt að okkur 
skuli ekki sem þjóð takast að gera þessa 
hluti betur.“ 

Aðspurður um það hvort Íslendingar 
hugsi nóg um heildina og heildar-
hagsmuni segir hann veiðiskap móta 
þjóðina. „Íslendingar eru í grunninn 
veiðimenn. Meðan það er einhver afli 
og möguleiki á afla og það eru ekki tak-
markanir þá bara veiðum við og það er 
í rauninni það sem skilur okkur svolítið 
frá öðrum þjóðum,“ segir hann.frá öðrum þjóðum,“ segir hann.

Umboðsmaður í 23 árUmboðsmaður í 23 ár
Tryggvi tók við sem umboðsmaður 
Alþingis árið 1998, eða fyrir nær tuttugu 
og þremur árum síðan. Ólafur Ragnar 
Grímsson hafði þá verið forseti í tvö ár 
og Davíð Oddsson forsætisráðherra í 
sjö. Ólafur og Davíð áttu eftir að fylgja 
Tryggva um nokkurt skeið en Davíð 
var forsætisráðherra til ársins 2004 og 
Ólafur forseti til ársins 2016.

Aðeins einn maður hafði sinnt 
embættinu á undan Tryggva en það var 

Við skulum 
ekki halda 
þessu samtali 
lengur áfram 
því það skiptir 
líka máli að 
umboðs-
maður, hann 
skellir ekki 
á fólk
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Gaukur Jörundsson sem hafði sinnt því 
frá árinu 1988 eða frá því að embættið 
var stofnað. Gaukur var Tryggva vel 
kunnugur enda hafði Tryggvi kynnst 
honum sem laganemi í háskólanum 
og hann aðstoðað Gauk við að koma 
embættinu á laggirnar. Það mætti því 
segja að Tryggvi hafi með þessum hætti 
mótað embættið sem hann sinnti svo í 
öll þessi ár. 

Það sem mótaði Tryggva hvað mest 
á þessum fyrstu árum hans við að að-
stoða Gauk við embættið var að kynnast 
öllu því fólki sem leitaði til umboðs-
manns Alþingis. „Maður finnur að þetta 
fólk hefur kannski lent út af brautinni, 
það hefur upplifað erfiðleika og það er 
það sem manni finnst svo dýrmætt,  að 
geta notað þekkingu sína og þá reynslu 
sem maður hefur sjálfur öðlast til að 
hjálpa fólki. Það hefur alla tíð síðan 
verið mitt leiðarljós í þessu starfi.“

Blaðamaður og lögmaður
Reynsluna dýrmætu hafði hann ekki Reynsluna dýrmætu hafði hann ekki 
síst öðlast í gegnum störf sín sem 
blaðamaður og síðar sem lögfræðingur. 
Hann var blaðamaður á Morgunblaðinu 
á meðan hann lagði stund á lögfræði í 
háskólanum. Blaðamennskuna segir 
hann þó einhvern besta skóla sem 
hann hefur komist í, hann hafi kynnst 

svo mörgu fólki og lært svo mikið af 
kynnum sínum við það. „Það var bæði 
skemmtilegt og krefjandi að vera blaða-
maður. Ég hafði mikið frelsi í mínum 
fréttaskrifum og ég fékk að skrifa mikið 
út á landsbyggðinni um landbúnaðinn 
og atvinnuvegina. Maður kynntist alveg 
ótrúlega miklu, bæði af landinu og 
fólkinu. Það er auðvitað það skemmti-
legasta í þessu,“ segir hann og brosir. 

Eftir að hann lauk námi í lögfræði 
starfaði hann meðal annars sem 
lögmaður á sinni eigin stofu. Enn og 
aftur voru málefni fólksins sem hann 
kynntist honum innblástur. Það var 
í því starfi sem Tryggvi fann hvernig 
hann, með lögfræðina í farteskinu, 
gat komið fólkinu til hjálpar, hvernig 
hann gat hjálpað því að finna úrlausn 
mála sinna. „Fyrstu árin starfaði ég 
sem lögfræðingur í landbúnaðarráðu-
neytinu og síðar sem sjálfstæður 
lögmaður. Þegar ég var hjá landbún-
aðarráðuneytinu sýslaði ég meðal 
annars með ríkisjarðir og heimsótti 
mörg sveitaheimili. Maður kynntist 
lífi fólks og áttaði sig á því að aðstæður 
fólks eru auðvitað mjög mismunandi,“ 
segir Tryggvi og bætir við að hann hafi 
í lögmennskunni einnig kynnst vel 
sjávarútveginum, hvort sem það voru 
smábátasjómenn eða stærri útgerðir. 

„Það skiptir máli fyrir mann í stöðu 
umboðsmanns Alþingis að þekkja líka 
vel til aðstæðana í atvinnulífinu. Fyrir-
tækin eiga oft mikið undir í samskipt-
um og ákvörðunum sem stjórnsýslan 
tekur,“ segi hann. 

Í raun var starfsferill Tryggva hálf 
ævintýralegur áður en hann tók við 
embætti umboðsmanns. Hann hafði 
rekið lögmannsstofu með félögum 
sínum, unnið lögfræðistörf í ráðuneyti, 
verið aðstoðarmaður hæstaréttardóm-
ara, sinnt bæði stöðu borgardómara 
og aðstoðað sérstakan saksóknara í 
Hafskips- og Útvegsbankamálinu, máli 
sem Ólafur Ragnar Grímsson sem þá 
var þingmaður kallaði „stærsta fjár-
málahneyksli í sögu lýðveldisins“. „Ég 
var sá lukkunnar pamfíll að hafa fengið 
öll þessi tækifæri til að prófa alls konar 
hluti,“ segir hann.

Tók upp málstað heimilislausraTók upp málstað heimilislausra
Þrjátíu og þrjú ár viðriðinn embættið. 
Þrjátíu og þrjú ár af reynslu, þrjátíu og 
þrjú ár af samskiptum við stjórnvöld, 
stóra manninn, og við borgarann, þann 
litla. Ég byrja á því að spyrja hann út í 
starf sitt fyrir litla manninn. 

Finnst þér þú í gegnum starf þitt 
hafa náð að vera málsvari fyrir fólkið á 
Lindargötunni?

„Já, ég vil nú halda því fram að ég 
hafi passað upp á það. Ég vek til dæmis 
athygli á því er varðar mannréttindi, þá 
er einn hluti þess sem ég lagði áherslu 
á í mínu starfi og það er staða þeirra 
sem ekki búa við það að eiga heimili, 
þeir heimilislausu. Það er þannig að í 
gegnum tíðina þá hafa þessir einstak-
lingar, eins og aðrir, heimsótt skrifstofu 
umboðsmanns og borið upp sín mál, 
kvartað yfir því að þeir hafa verið svo 
árum skiptir á biðlista til dæmis eftir fé-
lagslegu húsnæði,“ segir hann og staðn-
æmist um stund. Hann virðist almennt 
vera maður með mikið jafnaðargeð en 
það er augljóst að staða þessa fólks hef-
ur áhrif á hann. Hann heldur áfram.

„Þessi staða og þessi vitneskja, það 
að fylgjast með þessu fólki jafnvel í 
áratug og vegna annarra kynna minna 
við það verður til þess að embættið fer 
í að gera frumkvæðisathugun á stöðu 
heimilislausra og hvernig stjórnsýslan, 
sveitarfélögin í þessu tilviki, passa upp 
á það.“

Bréf til borgarinnar 
um heimilislausa
Frumkvæðisathugun af hálfu umboðs-
manns er til þess að benda stjórnsýsl-

Framhald á næstu opnu  

Hafskipsmálið
 Hafskips- og Útvegs-

bankamálið var umfangs-
mikið gjaldþrotamál Haf-
skipa hf. sem varð til þess 
að Útvegsbanki Íslands, 
viðskiptabanki fyrirtækis-
ins, tapaði háum fjárhæð-
um og var lagður niður 
í kjölfarið. Stjórnendur 
Hafskipa og Útvegsbank-
ans voru ákærðir og fjórir 
æðstu menn fyrirtækisins 
voru dæmdir sekir um 
brot á lögum og Albert 
Guðmundsson, þáverandi 
iðnaðarráðherra, sagði af 
sér 24. mars 1987 vegna 
þáttar síns í málinu.
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Fólk í atvinnurekstri hrætt við 
að leita til umboðsmanns

 Tryggvi segist undrast það hversu fáar 
kvartanir koma til umboðsmanns frá að-
ilum í atvinnulífinu og að hans upplifun 
sé sú að aðilar úr atvinnulífinu séu látnir 
gjalda fyrir að leita til hans.

Að mati Tryggva eru fyrirsvarsmenn 
fyrirtækja of tregir við að hreyfa við 
athugasemdum ef þeim finnst eitthvað 
hafa farið úrskeiðis í samskiptum sínum 
við stjórnsýsluna.

„Ég hef sagt það áður að ég hef 
undrast það hversu fáar kvartanir koma 
til umboðsmanns frá aðilum í atvinnu-
lífinu,“ segir hann og lýsir því að þegar 
hann hafi reynt að kanna hvað ræður 
hafi hann komist að því að þessir aðilar 

væru ekki tilbúnir að leggja fram kvörtun 
til umboðsmanns. „Því miður hef ég 
upplifað það á mínum ferli að menn 
hafa verið látnir gjalda þess, bæði beint 
og óbeint, að leita til dæmis til umboðs-
manns. Því miður hefur það viðhorf verið 
aðeins í gangi að menn hafa sagt sem 
svo að ef þeir fari að gera athugasemdir 
þá séu þeir hræddir um að það muni 
koma í bakið á þeim. Þá eru þeir hrædd-
ir um það að það verði látið bitna á þeim 
í meðferð mála frá stjórnsýslunni. Auðvit-
að höfum við upplifað það, ég og mínir 
starfsmenn, að það hefur verið hnjóðað 
í menn og fyrirtæki fyrir það að hafa 
leitað til umboðsmanns, “ segir hann.

unni á veikleika innan hennar sem 
bitna á borgurum en umboðsmaður 
hefur ekki vald til að fara fram á 
breytingar, hann getur aðeins bent á 
misbresti. Í bréfi Tryggva til Reykja-
víkurborgar er varðar málefni heimilis-
lausra segir:

„Athugunin beinist meðal annars að 
því hvaða úrræði eru í boði fyrir þessa 
einstaklinga og hvernig staðið er að 
meðferð mála þeirra í ljósi atvika fram-
angreinds máls. Jafnframt beinist hún 
að því hvaða skyldur hvíla á sveitarfé-
lögum að lögum til að mæta þörfum 
þessara einstaklinga með heildstæðum 
hætti og þar með að hlutast til um að 
þeir fái dvalarstað þar sem þeir njóta 
friðhelgi einkalífs og heimilis með 
hliðsjón af þeim kröfum sem leiða af 
stjórnarskrá og mannréttindasáttmála 
Evrópu. Í framangreindu bréfi var þess 
óskað að svar bærist eigi síðar en 20. 
janúar 2017.“

Aðspurður um það hvernig stjórn-
sýslan brást við frumkvæðisathugun 
hans á stöðu heimilislausra segir hann 
að sveitarfélögin hafi brugðist við með 
ýmsum hætti, Reykjavíkurborg og 
Akureyri séu til að mynda að reyna að 
koma á fót húsnæði fyrir heimilislausa 
en í það heila hafi stjórnsýslan brugðist 
of seint við stöðu þessa fólks. Það eigi 
ekki einungis við um stöðu heimilis-
lausra heldur einnig um stöðu fanga og 
geðsjúkra.

„Við verðum að átta okkur á því að í 
hverju einasta samfélagi þá eru alltaf 
einhverjir sem ná ekki fullkomlega 
að aðlagast hinu venjubundna lífi í 
samfélaginu og það er bara viðfangsefni 
allra samfélaga að það eru einhverjir 
sem ekki eiga heimili, aðrir sem búa við 
einhverja fíkn, hugsanlega samhliða 
öðrum sjúkdómum, gjarnan eitthvað 
sem varðar geðræn málefni. Úrræðin 
þurfa að taka mið af þessari stöðu 
þeirra. Þú nærð ekki á einni nóttu að 
breyta lífsviðhorfi eða lífsmáta þessa 
fólks. Heimilislausir, fangar og aðrir, 
þetta er fylgifiskur hvers samfélags og 
við verðum þá að aðlaga okkur og búa 
til kerfi sem við höldum úti þannig að 
þau taki á vandamálum þeirra,“ segir 
hann og bætir við að meðal stærri sam-
félagslegra verkefna í nútímanum sé að 
takast á við vandamál þessara aðila.

Framhald af fyrri opnu  

Gleymir aldrei  
heimsókn í fangelsiðheimsókn í fangelsið
Hvað varðar fangelsismál og aðstöðu 
fanga segir Tryggvi að allmörg ár séu 
síðan hann heimsótti fangelsi á Íslandi 
fyrst og að síðan þá hafi hann fylgst 
með þeirri þróun sem átt hefur sér 
stað í málefnum fanga. Þar að auki 
hafi hann í gegnum árin fylgst með 
einstaklingum sem þar hafa komið til 
vistunar. „Ég hef fylgst með mönnum 
sem hafa farið inn í fangelsi sem ungir 
menn sem hafa svo sumir komið til mín 
núna á síðari árum og sagt mér: Ég get 
þetta ekki lengur. Það er að segja, það 
umhverfi sem þarna er, það hentar ekki 
til að vista þessa einstaklinga og veita 
þeim í raun og veru þann aðbúnað sem 
þarf,“ segir hann.

Tryggvi segist muna ljóslifandi frá 
sinni fyrstu heimsókn á Litla-Hraun 
fyrir öllum þessum árum síðan. „Ég 
man alveg ljóslifandi fyrstu heimsókn 

mína að kvöldlagi miðvikudags þegar 
ég tvítugur, árið 1975, fylgdi lögmanni 
sem ég þekkti á Litla-Hraun. Hann 
var að hitta þar gæsluvarðhaldsfanga. 
Farandi þar um húsið, þetta er mynd 
sem ég man alltaf eftir,“ segir hann og 
útskýrir að aðbúnaður þessa fólks, eins 
og annarra sem þurfa að njóta þjónustu 
á slíkum stofnunum ráðist mikið til af 
húsnæði og þeim aðbúnaði sem hægt er 
að veita fólki og svo hins vegar starfs-
fólki sem sinnir fólkinu. „Á báðum 
þessum sviðum þá höfum við á síðustu 
árum, kannski tiltölulega of seint, upp-
lifað miklar breytingar.“

Að mati Tryggva er mikilvægt að 
stjórnsýslan hjálpi föngum að komast 
aftur út í samfélagið eftir að fangels-
isvist lýkur. „Það þarf að sinna endur-
hæfingu og taka á málum þeirra sem 
búa til dæmis við geðræn vandamál og 
sjúkdóma í fangelsum. Því miður tel ég 
að við höfum ekki staðið okkur nógu 
vel í því. Það hefur verið gert ýmislegt 
á vegum Fangelsismálastofnunar og 
heilbrigðisyfirvalda en það hefur verið 
tregða í að fá starfsfólk til starfa og svo 
kostar þetta kerfið peninga. Þó svo að 
þetta kosti peninga verðum við að hafa 
í huga að það er gríðarlegur samfé-
lagslegur ávinningur fólginn í því að 
hjálpa fólki áður eða eftir að það lendir 
í afbrotum. Það er verulegur ábati að 
leggja peninga og rækt við það að veita 
þessum föngum aðstoð,“ segir hann.

Gölluð lög um frelsis-
sviptingu geðsjúkra
Sama var upp á teningnum þegar Sama var upp á teningnum þegar 
embættið gerði athugun á stöðu 
geðsjúkra á deildum Landspítalans á 
Kleppi. Þetta var athugun sem er hluti 
af almennu eftirliti umboðsmanns 
með þeim sem búa við frelsissviptingu 
hér á landi, svokallað OPCAT eftirlit. 
Að mati Tryggva gripu stjórnvöld 
einnig of seint inn í er varðar frels-
issvipta sjúklinga á stofnunum fyrir 
geðsjúka á Íslandi. „Þegar við förum 
að skoða þetta hér á landi þá verður að 
segjast alveg hreint eins og er að við 
höfðum þá trú að við værum bærilega 
stödd er varðar hina lagalegu umgjörð 
um þessi málefni, enda ekki langt síð-
an lögræðislögin voru endurskoðuð,“ 
segir hann og útskýrir að þegar komi 
að málefnum geðsjúkra séu geðsjúk-
dómar þess eðlis að þeir sem sinna 
meðferð þeirra telji sig stundum þurfa 
að grípa inn í hefðbundinn frelsisrétt 
borgaranna, til að mynda með frelsis-
sviptingu, dvöl við lokaðar aðstæður, 
beitingu þvingaðrar meðferðar og svo 
framvegis. „Þegar við förum að skoða 
þetta áttar maður sig á því að við erum 
hvað löggjöf varðar um þessi málefni 
í allt öðru fari og búin að vera mjög 
lengi en tíðkast í nágrannalöndum 
okkar, eins og Danmörku og Noregi,“ 
segir hann.

Staðan kom honum því virkilega á 
óvart. „Maður hefði gert ráð fyrir því að 
sú endurskoðun sem nú þegar hafði átt 
sér stað hefði bætt úr þeim annmörkum 
sem maður vissi af fyrri tíð að væru til 
staðar“. Svo var ekki. Stjórnvöld skorti 
lagalegar heimildir fyrir þeim úrræðum 
og inngripum sem framkvæmd voru á 
grundvelli meðferðar geðsjúkra á stofn-
unum. Nú eru til meðferðar á Alþingi 
lagabreytingar í framhaldi af tilmælum 
umboðsmanns. 

Tregða að bregðast viðTregða að bregðast við
Dæmin hér að ofan sýna fram á 
hvernig starfi umboðsmanns er 
háttað. Í þessu tilviki var það eigin 
athugun umboðsmanns en almennt 
er það svo að til umboðsmanns leita 
einstaklingar, borgarar með vanda-
mál tengd stjórnsýslunni sem þeir 
þurfa aðstoð við að greiða úr. Með 
tímanum safnast svo saman dæmi 
um vandamál einstaklinga sem 
erfiðlega hefur gengið að greiða úr og 
augljóst er að kerfislægur vandi er til 
staðar, það er einmitt þá sem getur 
skipt máli að umboðsmaður geti hafið 
frumkvæðisathugun á stofnun eða 
starfsemi stjórnsýslunnar. 

Spurningin sem hlýtur þá að vakna 
er sú, af hverju gripu stjórnvöld ekki 
fyrr inn í? Þarnæst er sú spurning, 
hvernig bregðast stjórnvöld við 
eftir að umboðsmaður bendir þeim 
á misbresti? Svar Tryggva við slíkum 
spurningum er að stjórnvöld eigi að 
hafa frumkvæði að því að ganga í að 
breyta kerfislægum vanda. „Það á ekki 
að bíða eftir því að fleira fólk í svipaðri 
stöðu láti heyra í sér eða umboðs-
maður. Stjórnsýslan á að skynja sitt 

hlutverk, sem er að hjálpa og greiða úr 
málum borgaranna.“ 

Tryggvi segist sjá þetta víða í 
stjórnsýslunni, meðal annars er varðar 
velferðarkerfið. „Þar er ákveðin tregða 
að bregðast við, að hafa frumkvæði að 
breytingum,“segir hann og bendir á 
vandamál sem hann hefur allt of oft 
lent í varðandi stjórnvöld.

„Þá er þetta vandamál sem ég hef 
ítrekað rekið mig á í samskiptum við 
stjórnvöld. Maður áttar sig á því að það 
sé eitthvað sem þarf að gera betur og þá 
er veruleg tregða hjá stjórnvöldum að 
viðurkenna að það hafi farið eitthvað 
úrskeiðis. Það er gjarnan þannig að 
menn eru á því að ef þeir viðurkenna 
að það hafi ekki verið rétt staðið að 
hlutunum fái þeir yfir sig holskeflu af 
málaferlum og slíku. Ég hef alltaf sagt 
það, þú átt ekki að draga það að bæta 
úr hlutunum. Það sem búið er, það 
er búið. Ef það hefur ekki verið gert 
rétt þá verður þú bara að takast á við 
afleiðingarnar.“

Stjórnsýsla án ábyrgðarStjórnsýsla án ábyrgðar
Ein birtingarmynd þess að taka 
afleiðingum gjörða sinna er að taka 

Þá er veruleg 
tregða hjá 
stjórnvöldum 
að viðurkenna 
að eitthvað 
hafi farið 
úrskeiðis 
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ábyrgð á þeim. „Ég held að það sé rosa-
lega mikilvægt að við pössum upp á það 
að þeir sem taki ákvarðanir í stjórn-
sýslunni beri ábyrgð á verkum sínum, 
ábyrgð sem er endanlega hægt að láta 
reyna á, í kosningum,“ segir Tryggvi og 
vísar þar til þess að í okkar stjórnskip-
an séu ráðherrar æðstu stjórnendur á 
sínu málefnasviði. Ráðherrarnir sitji í 
skjóli meirihluta Alþingis og þurfi að 
svara fyrir gjörðir sínar þar og síðan 
gagnvart kjósendum í kosningum. Það 
hefur hins vegar að mati Tryggva verið 
vaxandi ásókn í það, bæði á Alþingi og 
af hálfu stjórnsýslunnar að byggja upp 
kerfi þar sem viðkomandi stjórnsýsla 
er ekki á ábyrgð ráðherra. „Ég hef nefnt 
þetta stjórnsýslu án ábyrgðar. Við get-
um verið ósátt eða ósammála úrskurð-
um ráðherra eða ráðuneyta en það er þá 
allavega ábyrgð,“ segir hann. 

Með stjórnsýslu án ábyrgðar á 
Tryggvi við þá þróun að komið er upp 
til dæmis sjálfstæðum úrskurðarnefnd-
um og verkefni þar með færð undan 
ákvörðunarvaldi ráðherra. Stundum 
gæti þess líka að farið sé að líta á 
aðkomu nefndar sem ætlað er að veita 
til dæmis ráðherra aðstoð við rann-

sókn máls áður en tekin er ákvörðun 
um ráðningu í tiltekið starf þannig 
að þessir utanaðkomandi aðilar fari í 
raun með valdið. Þannig eigi ráðherrar 
möguleika á því að firra sig ábyrgð á 
þeirri ákvörðun sem var tekin með því 
að vísa í mat nefndar. 

Almennt segir Tryggvi að starf 
þessara utanaðkomandi aðila sé bara 
ráðgefandi en það séu þó til dæmi um 
til dæmis vegna ráðninga á dómurum 
þar sem slíkri nefnd sé ætlað meira 
hlutverk. „Það sem hefur verið að gerast 
er til að mynda þetta verkefni með 
stjórnsýslukærurnar, þegar borgararn-
ir eru ósáttir við niðurstöðu lægra 
setts stjórnvalds og þær eru sendar til 
úrlausnar hjá sjálfstæðum nefndum 
út í bæ. Þá hafa þessar nefndir enga 
ábyrgð á framkvæmdinni að öðru leyti 
en að skera úr þessum ágreiningi. 
Þeir bera enda enga ábyrgð gagnvart 
ráðherra eða Alþingi. Staða ráðherra til 
að hafa eftirlit og fylgjast með þessum 
sjálfstæðu úrskurðarnefndum er svo 
mjög takmarkað. Í slíkum tilvikum er 
ábyrgðin tekin út fyrir sviga.“

Hvað varðar ráðningar í störf innan 
stjórnsýslunnar ítrekar Tryggvi fyrri Framhald á næstu opnu  

orð sín um aðstoð utanaðkomandi aðila 
vegna þeirra mála. „Það sem hefur verið 
að þróast er það að menn telja að þeir 
sem eru að aðstoða veitingarvaldshafa, 
sem er ráðherrann, við það að rannsaka 
málið, hæfni og hæfi þessara sem hafa 
sótt um geti þar með tekið endanlega 
ábyrgð er varðar ráðninguna. Auðvitað 
er það ráðherrann sem ber ábyrgð á 
ákvörðuninni sem verður svo á endan-
um að meta það, er ég sammála þessari 
rannsókn sem þarna hefur átt sér stað 
eða legg ég áherslu á önnur sjónarmið? 
Það getur svo kallað á nánari rannsókn 
ráðherra vegna þessara sjónamiða. Ég 
hef lagt áherslu á það að menn megi 
ekki víkja sér undan því að ráðherrar 
beri ábyrgð á þessum málum.“

Tryggvi segir að starfsmannamál 
hins opinbera séu dæmi um að stjórn-
sýslan hafi ekki nægjanlega gott vald 
almennt á þeim málsmeðferðarreglum 
sem beri að fylgja þar, svo sem stjórn-
sýslulögum og óskráðum reglum. Þetta 
eru reglur sem geri kröfu um að hið op-

Ef það hefur 
ekki verið gert 
rétt þá verður 
þú bara að 
takast á við 
afleiðingarnar

Frumkvæðis athugun 
í vopnabúrinu

 Eitt af þeim vopnum sem um-
boðsmaður hefur í vopnabúri sínu 
til að veita stjórnvöldum eftirlit og 
aðhald í þágu borgaranna er að 
hefja frumkvæðisathugun. Forsenda 
þess að umboðsmaður fari í 
slíka athugun er gjarnan sú að ef 
umboðsmaður finnur að vandamál 
einhvers einstaklings sem hefur leit-
að til hans gæti verið vísbending um 
stærri kerfislægan vanda, að það 
þurfi að líta á vandann heildrænt og 
finna úrlausn og úrbætur sem henti 
ekki bara þeim einstakling heldur 
öllum einstaklingum í sömu stöðu.
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inbera þurfi að gæta sín með ákveðnum 
hætti í samskiptum við undirbúning 
ákvarðana.

„Ef þetta er reyndin í starfsmanna-
málum þá spyr maður sjálfan sig næstu 
spurningar, bíddu við, þetta eru í 
grunninn sömu reglur og gilda um þær 
ákvarðanir sem þessi stofnun á að taka 
í málefnum hinna borgaranna sem ekki 
eru starfsmenn. Hvernig er þá þessum 
reglum fylgt við þær ákvarðanir fyrst 
þeir passa ekki upp á þær þegar þeir 
taka ákvarðanir um málefni starfs-
manna sinna? Stóra atriðið á bak við 
þetta allt er það að þeir sem fara þarna 
fyrir, það er að segja forstöðumenn í 
málefnum starfsmanna, þeir fara með 
valdheimildir gagnvart borgurunum 
og það má ekki gleyma því að þeir sem 
sækja um þessi störf hjá hinu opinbera 
og sinna þeim eru borgarar líka og 
okkur er ekki sama um það hvernig 
hið opinbera umgengst þetta fólk. Þess 
vegna hefur Alþingi í umboði okkar, 
almennings, sett þessar leikreglur.“almennings, sett þessar leikreglur.“

Forsætisráðherra með yfirgangForsætisráðherra með yfirgang
Sem dæmi um misbresti í ákvörðunar-
töku um ráðningu opinberra starfs-
manna spyr ég Tryggva annars vegar 
um skipun Ólafs Barkar Þorvaldssonar 
sem hæstaréttardómara árið 2003 og 
svo skipun dómara í Landsrétt árið 
2016. 

Fyrra málið varðaði að Björn Bjarna-
son, þáverandi dómsmálaráðherra, 
skipaði Ólaf Börk Þorvaldsson, frænda 
Davíðs Oddssonar, sem þá var forsætis-
ráðherra, sem hæstaréttardómara árið 
2003. „Þá ákvað ráðherrann að byggja 
skipun sína á því að það væri sérstök 
þörf á þekkingu á Evrópurétti inn í rétt-
inn. Það vildi þannig til að þessi tiltekni 
einstaklingur hafði sótt sér viðbótar-
nám í Evrópurétt en þá spyr maður 
sig, hvað með aðra umsækjendur? Var 
þekking þeirra á þessu réttarsviði líka 
könnuð og metin og þá með tilliti til 
þess að hæfasti umsækjandinn yrði 
valinn? Það eru svona hlutir sem sýnir 
manni hversu miklu máli skiptitr að 
fara rétt með það vald sem maður 

hefur. Það fylgir því ábyrgð að taka 
ákvarðanir um ráðningu opinberra 
starfsmanna og það þarf að gera rétt,“ 
segir Tryggvi. 

Umboðsmaður gerði athugasemdir 
við ráðningu Ólafs Barkar á sínum tíma 
við Björn Bjarnason. Athugasemdir 
Tryggva reittu ýmsa ráðamenn til 
reiði, þar á meðal Davíð Oddsson, sem 
hringdi í Tryggva til að segja honum 
skoðun sína á málinu. Tryggvi var ekki 
sáttur við framgöngu Davíðs forsætis-
ráðherra í samtalinu. Framferði Davíðs 
í samtali þeirra tveggja umrætt sinn var 
með þeim hætti að þegar því lauk þurfti 
að koma á sérstökum reglum um sam-
skipti ráðamanna og umboðsmanns.  
„Þegar þér er treyst fyrir þessu embætti 
þá þarftu líka að passa upp á það að 
varðveita stöðu þess, tryggja sjálfstæði 
þess og passa að það sé ekki verið að 
skaða traust á embættið. Í þessu símtali 
taldi ég einfaldlega að samskiptin 
hefðu verið með þeim hætti að það væri 
nauðsynlegt til frambúðar að það lægi 
skýrt fyrir að svona kysi umboðsmað-
ur ekki að haga sínum samskiptum 
við stjórnvöld. Þess fremur að það 
væri skilningur á því ef hann segði: 
Við skulum ekki halda þessu samtali 
lengur áfram því það skiptir líka máli 
að umboðsmaður, hann skellir ekki á 
fólk. Í mínu starfi hef ég fengið fjölda 
ábendinga vegna svona símtala og 
athugasemda sem ráðamenn hafa haft 
gagnvart starfsmönnum í stjórnsýsl-
unni. Þegar svona lagað gerist og varðar 
umboðsmann er nauðsynlegt að koma 
því í formlegan farveg.“

Það var svo sannarlega gert. Í kjölfar 
símtalsins kalla forseti og varaforseti 
Alþingis á Davíð Oddsson forsætis-
ráðherra á fund til að skrifa undir 
yfirlýsingu um að slík hegðun myndi 
ekki endurtaka sig. Í framhaldi af því að 
Davíð undirritaði yfirlýsinguna og lofaði 
þar með að endurtaka ekki leikinn voru 
settar reglur um samskipti stjórnvalda 
við umboðsmann. 

Árið 2008 rannsakaði embætti um-
boðsmanns kvartanir vegna skipunar 
Árna Mathiesen, setts dómsmála-
ráðherra, á syni Davíðs Oddssonar í 
embætti héraðsdómara, gegn mati 

faglegrar nefndar. Umboðsmaður sendi 
Árna bréf þar sem hann óskaði eftir 
svörum ráðherra við ýmsum spurning-
um. Í kjölfar þess birti Árni svar sitt til 
umboðsmanns opinberlega þar sem 
hann sakaði umboðsmann Alþingis 
um að hafa tekið ákvörðun í máli sínu 
fyrirfram og með því brotið á rétti hans. 
„At hygli vek ur að spurn ing ar yðar eru 
mjög ít ar leg ar í fram setn ingu og með 
því yfi r bragði og orðavali að svo virðist 
sem afstaða yðar til úr lausn ar efn is-
ins kunni að vera mótuð fyr ir fram. Af 
þeim sök um má halda því fram að svör 
þau sem und ir ritaður ber fram hér að 
neðan komi til með að hafa tak markaða 
þýðingu þegar þér leysið úr mál inu og 
þar með hinn sjálf sagði rétt ur und ir-
ritaðs til and mæla“. 

Sigurður Líndal lagaprófessor líkti 
atlögu Árna að umboðsmanni sem árás 
á sjálft stjórnkerfið.

Tengsl við ráðherra í 
LandsréttarmálinuLandsréttarmálinu
Hvað varðar Landsrétt segir Tryggvi 
að aðkoma hans að málinu hafi komið 
til vegna beiðni stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis um að hann 
mætti á fund nefndarinnar vegna 
tillögu sem nefndin hafði til athugunar 
um könnun á ákvörðunum dóms-
málaráðherra og verklag við vinnslu 
tillögu til Alþingis um skipun dómara í 
Landsrétt. Hann hefði verið beðin um 
að gera almennt grein fyrri þeim regl-
um sem reyndi á í málinu. Til þess að 
geta gert það óskaði hann eftir gögnum 
um embættisfærslur Sigríðar Andersen 
í málinu, meðal annars um ráðgjöf sem 
ráðherra kynni að hafa fengið.

Sigríður svaraði umboðsmanni á 
þann hátt að hún hefði sjálf búið yfir 
sérfræðiþekkingu sem hafi nýst við 
málsmeðferð og undirbúning að skipun 
dómara við Landsrétt. „Dómsmálaráð-
herra sjálfur býr yfir sérþekkingu sem 
nýttist við vinnslu málsins en hún er 
menntaður lögfræðingur og starfaði 
sem lögmaður um árabil,“ segir í svari 
Sigríðar til Tryggva. 

Hennar mat reyndist rangt eins og 

Framhald á næstu opnu  

Skýrsla umboðsmanns vegna 
heimsóknar hans á Klepp
Umboðsmaður Alþingis 
heimsótti geðsvið Landspít-
ala á Kleppi dagana 29.– 31. 
október 2018. Um var að 
ræða fyrstu eftirlitsheimsókn 
umboðsmanns á grundvelli 
OPCAT-eftirlits þar sem farið var 
á þrjár lokaðar deildir spítalans; 
réttargeðdeild, öryggisgeð-
deild og sérhæfða endurhæf-
ingargeðdeild. Deildirnar eiga 
það sameiginlegt að þar dvelja 
að jafnaði sjúklingar sem þurfa 
langvarandi meðferð vegna 
alvarlegs geðræns vanda og 
hafa m.a. af þeirri ástæðu 
verið vistaðir á sjúkrahúsi án 
samþykkis. Flestir sjúklingar 
þar hafa verið sviptir sjálfræði 
á grundvelli lögræðislaga nr. 
71/1997 eða eru í undantekn-
ingartilvikum nauðungarvistaðir 
þar á grundvelli sömu laga. Þá 
vistast sumir á lokaðri deild á 
grundvelli dóms samkvæmt 62. 
gr. almennra hegningarlaga, 
einkum á réttargeðdeildinni.

Við heimsókn umboðsmanns 
á deildirnar og eftirfarandi 
athugun kom í ljós að ýmis 
atriði er snerta hinn lagalega 
grundvöll vistunar sjúklinga 
sem þar dvelja og meðferð 
þeirra þörfnuðust meiri athug-
unar en gert hafði verið ráð 
fyrir. Skýrist það m.a. af því að 
hér á landi er ekki fyrir hendi 
sérstök heildstæð geðheil-
brigðislöggjöf, ólíkt því sem 
gerist t.a.m. á hinum Norður-
löndunum, eða annar laga-
grundvöllur fyrir ákvörðunum 
sem teknar eru í tengslum við 
vistun og meðferð frelsissviptra 
einstaklinga á geðheilbrigðis-
stofnunum. Almennt gildir sú 
regla að læknismeðferð megi 
ekki framkvæma nema með 

samþykki sjúklings og engan 
megi leggja inn á sjúkrahús 
til meðferðar gegn vilja hans. 
Vistun og meðferð á sjúklingum 
sem glíma við alvarlegan geð-
rænan vanda getur í núverandi 
framkvæmd falið í sér frávik frá 
þessari meginreglu um sjálfsá-
kvörðunarrétt sjúklinga. Inngrip 
í frelsi og friðhelgi einkalífs 
sjúklinganna getur jafnframt 
reynst nauðsynlegt, s.s. með 
vísan til öryggissjónarmiða.

Ljóst er að fullnægjandi 
lagaheimildir eru ekki til staðar 
í íslenskri löggjöf til að taka 
ákvarðanir gagnvart frelsissvipt-
um einstaklingum á heilbrigðis-
stofnunum sem geta falið í sér 
inngrip í réttindi sem varin eru 
í stjórnarskrá og mannréttinda-
sáttmálum. Þar dugar ekki að 
fella athafnir og inngrip í líf 
sjúklinga undir það eitt að um 
sé að ræða meðferð í læknis-
fræðilegum tilgangi.

Við athugun umboðsmanns 
kom í ljós að mörkin milli 
annars vegar meðferðar-
sjónarmiða og hins vegar 
öryggissjónarmiða og annarra 
sjónarmiða geta verið óljós 
þegar teknar eru ákvarðanir 
um meðferð og líf sjúklinga á 
Kleppi. Þrátt fyrir að ekki verði 
séð að fullnægjandi lagagrund-
völlur sé ávallt til staðar til að 
beita þvingunum eða öðrum 
inngripum gagnvart sjúklingum 
á deildunum var ekki að sjá 
að sjúklingar þar séu beittir 
ómannlegri eða vanvirðandi 
meðferð. Aftur á móti verður 
ekki fram hjá því litið að ráð-
stafanir sem kunna að skerða 
stjórnarskrárvarin réttindi 
einstaklinga verða að eiga sér 
fullnægjandi lagastoð.
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Héraðsdómur Reykjavíkur, Hæstiréttur 
Íslands og Mannréttindadómstóll 
Evrópu úrskurðuðu síðar um. 

Eitt það eftirminnilegasta í sam-
skiptum umboðsmanns og dómsmála-
ráðherra er varðaði Landsréttarmálið 
var að Tryggvi óskaði eftir gögnum um 
embættisfærslur Sigríðar í málinu frá 
dómsmálaráðuneytinu þann 8. janúar 
til að geta metið hvort tilefni væri til 
frumkvæðisathugunar á málsmeðferð 
ráðherra við skipun dómara. Tryggvi 
óskaði eftir því að fá gögnin send „sem 
allra fyrst“ og „eigi síðar en 17. janúar“. 
Tryggvi fékk gögnin hins vegar ekki 
í hendurnar fyrr en tíu dögum síðar, 
sama dag og hann átti að koma á fund 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Al-
þingis til að fjalla um verklag og stöðu 
ráðherra. Fyrir vikið gafst Tryggva sem 
og nefndarmönnum takmarkað ráð-
rúm til að kynna sér gögn málsins áður 
en fjallað var um þau á fundinum.

Í  tilviki Landsréttarmálsins segir 
Tryggvi að menn hafi ekki gætt sín 
nægilega við meðferð þess valds sem 
þeir höfðu. „Þarna var staðan ekki sú 
að ráðherra mætti ekki gera tillögu um 
aðra úr hópi umsækjenda heldur bara 
hvort rétt hefði verið staðið að undir-
búningi tillögunnar. Því miður eru 
dæmi um að þessi mál hafi lotið að því 
að einhverjir sem hafa ákveðin tengsl 
við ráðherra eða það umhverfi sem þar 
er undir hafa verið leiddir fram. Mér 
er ekki grunlaust um að þessi forsaga 
hafi að einhverju leyti markað þetta 
Landsréttarmál,“ segir hann.

Þegar ráðherra beitti sér 
gegn lögreglustjóra

Athugasemdir eða álit umboðs-Athugasemdir eða álit umboðs-
manns hafa þó orðið til þess að ráð-
herra stígi til hliðar eða í það minnsta 
átt sinn hlut í því. Það var til að mynda 
tilvikið í lekamálinu svokallaða. Um-
boðsmaður hóf frumkvæðisathugun 
á lekamálinu eftir að DV greindi frá 
afskiptum Hönnu Birnu, þáverandi 
innanríkisráðherra, af störfum lög-
reglustjóra þann 29. júlí 2014. Stefán 
Eiríksson, þáverandi lögreglustjóri, 
staðfesti við umboðsmann að ráð-
herrann hefði „ýtt á eftir“ lögreglunni 
við rannsókn málsins, sett á hana 
tímapressu, hellt yfir sig „dágóðri gusu 
af gagnrýni“, kvartað undan umfangi 
rannsóknarinnar, deilt á einstakar 
rannsóknarathafnir lögreglu, beðið 
um að yfirheyrslum yrði flýtt og lýst 
því yfir að rannsaka þyrfti lögreglu og 
ríkissaksóknara. 

Í ársskýrslu umboðsmanns frá árinu 
2015 vakti Tryggvi sérstaka athygli á 
málinu. „Borgarar verða að geta treyst 
því að stjórnmálamenn skipti sér ekki 
af lögreglurannsóknum eins og gerðist 
í lekamálinu. Ég tel nauðsynlegt sem 
umboðsmaður Alþingis að vera á 
varðbergi um að slík þróun verði ekki í 
íslenskri stjórnsýslu.“

Hanna Birna sagði svo af sér sem 
innanríkisráðherra í kjölfar lekamáls-
ins og aðstoðarmaður hennar, sem 
lekið hafði gögnum innan úr ráðu-
neytinu, hlaut 8 mánaða skilorðsbund-
inn fangelsisdóm fyrir. 

Í eðli sínu segir Tryggvi að lekamálið 
hafi ekki verið stórt mál hjá emb-
ættinu vegna þess að „stóru málin hafa 
auðvitað lotið að stærri kerfislægum 
atriðum,“ eins og hann orðar það.

Ráðamenn gegn umboðs-
manni í lekamálinu
Þegar málið var til umræðu á Alþingi Þegar málið var til umræðu á Alþingi 
komu forystumenn ríkisstjórnarinn-
ar Hönnu Birnu ítrekað til varnar og 
Alþingi sá aldrei ástæðu til þess að lýsa 
yfir vantrausti vegna afskipta hennar 
af lögreglurannsókninni. Það sem 
meira var að forystumenn ríkisstjórn-
arinnar, meðal annars forsætis- og 
fjármálaráðherra,  gagnrýndu Tryggva 
harkalega fyrir vinnulag sitt í tengsl-
um við athugun hans á málinu, meðal 
annars fyrir það að hafa birt bréf til 
ráðherrans opinberlega. Sigmund-
ur Davíð, þá forsætisráðherra, gaf í 
skyn að umboðsmaður hefði brotið 
á mannréttindum Hönnu Birnu með 
því að birta bréfið opinberlega. „Það 
eru mannréttindi allra, þar með talið 
ráðherra, að hafa andmælarétt þegar 
þeir eru sakaðir um hluti.“

Fleiri tóku undir gagnrýni ráð-
herranna, leiðarahöfundur Morgun-
blaðsins á þeim tíma sagði Hönnu 
Birnu ekki hafa verið geranda í leka-
málinu og að Tryggvi hefði „troðið sér“ 
inn í málið. Ritstjórar Morgunblaðsins 
voru á þeim tíma Davíð Oddsson og 
Haraldur Johannessen, sem einnig 
var framkvæmdastjóri Árvakurs, 
útgáfufélags blaðsins. „Að lokum telur 
leiðarahöfundur sjálfstæða saksóknara 
hafa gengið mjög hart fram í leka-
málinu og ekki sé hægt að benda á 
hliðstæðu þess. Svo ekki sé minnst á 
ósköpin þegar umboðsmaður Alþingis 
tróð sér inn í málin, sem þegar var 
í höndum lögreglu og saksóknara,“ 
sagði í leiðara Morgunblaðsins. Seinna 
kom í ljós að Haraldur Johannessen 
hafði komið við sögu í lekamálinu 
en hann átti leynifund með Hönnu 
Birnu í ráðherrabíl hennar, tveimur 
dögum eftir að Gísli Freyr Valdórsson, 
aðstoðarmaður hennar, hafði veitt 
ritstjóranum trúnaðarupplýsingarnar 
sem málið varðaði. 

Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrver-
andi hæstaréttardómari og lögfræði-
ráðgjafi Hönnu Birnu í lekamálinu, 
gagnrýndi einnig athugasemdir 
umboðsmanns varðandi málið. Jón 
Steinar talaði um „tilefnislausa aðför“ 
þar sem umboðsmaður hefði gerst liðs-
maður í „flokki ófagnaðarmanna sem 
vildu koma höggi á ráðherrann“. Björn 
Bjarnason, fyrrverandi dómsmála-
ráðherra, tók undir með Jóni Steinari 
og sagði embætti umboðsmanns 
„leggja lykkju á leið sína til að rökstyðja 
aðkomu sína að málinu“. Þá ýjaði hann 
einnig að því að umboðsmaður smíðaði 
nýjar reglur í þeim tilgangi að koma 
með aðfinnslur við ráðherra. 

Formaður fjárlaganefndar á þeim 
tíma, Vigdís Hauksdóttir, bættist svo 
enn við í lið með þeim sem gagnrýndu 
Tryggva. Hún sagði í færslu á Face-
book-síðu sinni í kjölfar lekamálsins 
að hún vildi endurskilgreina hlutverk 
Ríkisendurskoðunar og umboðsmanns 
Alþingis. Hún sagðist vilja gera það á 
þann hátt að „embættin fari ekki langt 
út fyrir valdheimildir sínar á grunni 
venju sem hefur skapast undanfarin 
ár“.

Stuttu síðar lagði meirihluta fjár-
laganefndar fram breytingartillögu 
við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016 
þess efnis að skera niður framlög til 
embættis umboðsmanns um 13 millj-
ónir. tillagan var samþykkt en eftir 
umræðu á þinginu var fallið frá henni. 

Staðan er samt sem áður sú vegna 
fjárskorts sér umboðsmaður ekki fram 
á að geta sinnt frumkvæðisathugun-
um. Tryggvi tekur þó fram að hann 
tengi fjárskortinn ekki við lekamálið.tengi fjárskortinn ekki við lekamálið.

Hættan við veikan umboðsmann
Tryggvi segir áhættu falda í því að um-Tryggvi segir áhættu falda í því að um-
boðsmaður geti ekki sinnt frumkvæð-
isathugunum og sagði um þá áhættu 
opinberlega að kannski væri það svo 
að einhverjir innan stjórnsýslunnar 
vildu ekki láta ónáða sig varðandi 
umbætur. „Það er þessi áhætta að 
umboðsmaður og starfsmenn hans fá 
alveg einstaka innsýn inn í stjórnkerfið 
vegna þess að fólk kemur, segir því frá 
hvernig hlutirnir hafa gengið, við fáum 
kvartanir, við fáum svör stjórnvalda 
og menn átta sig á því að það kann að 
vera eitthvað sem betur má fara. Það 
að geta ekki komið þessari vitneskju á 
framfæri, það er áhætta í því gagnvart 

umbótum í þágu borgaranna.“
Hann tekur annað dæmi þar sem 

fjárskortur hefur áhrif á starf um-
boðsmanns en það er ekki langt síðan 
umboðsmanni var veitt sú heimild 
með lögum að borgarar geti leitað til 
hans í trúnaði ef þeir vilja ljóstra upp 
um eitthvað sem úrskeiðis hefur farið 
innan stjórnsýslunnar. „Umboðsmað-
ur þarf þá að hafa einhverjar leiðir 
og úrræði til að vinna úr því. Það er 
auðvitað erfitt ef það er enginn mann-
skapur til að sinna svona frumkvæð-
isathugunum. Þá vaknar sú spurning, 
verða menn ekki að gera það mögulegt 
að hægt sé að verða við þessu? Það er 
til lítils að stofna til svona úrræðis ef 
það er þá ekki hægt að vinna úr því,“ 
segir hann.

Hefði athugað mun fleiri mál
Aðspurður um það hvaða frumkvæð-Aðspurður um það hvaða frumkvæð-
isathuganir embættið hefði farið í 
síðastliðin ár hefði það haft nægilegt 
fjármagn og mannafla segir Tryggvi 
að fjölda mála hafi nú verið lokað sem 
hefðu getað endað sem frumkvæðis-
athuganir, jafnvel mál sem embættið 
hafði verið að skoða og afla gagna í 
síðan 2005. Hann nefnir sem dæmi 
rannsókn embættisins á tjáningarfrelsi 
opinberra starfsmanna og auglýs-
ingum á opinberum störfum. „Hvað 
varðar auglýsingar um opinber störf 
þá höfðum við verið að skoða þau mál, 
reyna að ná utan um umfang þess. 
Reglurnar um skylduna til að auglýsa 
eru skýrar. Við höfðum rekist á fullt 
af frávikum og alls konar útúrdúra og 
alltaf fjölgar í flórunni og við höfðum 
mjög takmarkaðan tíma til að sinna 
þessu. Í millitíðinni finna menn bara 
nýjar leiðir. Við sendum auðvitað 
einhver fyrirspurnarbréf og spurð-
um viðkomandi af hverju hann réði 
einhvern tímabundið þegar starfið 
á að vara lengur en í sex mánuði og 
kröfðumst svara um af hverju starfið 
var aldrei auglýst. Það næsta sem gerist 
er að það er búið að ráða viðkomandi á 
einhverjum öðrum kjörum, á verk-
takasamningum til dæmis.“

Bað um meira fjármagnBað um meira fjármagn
Hvað varðar tjáningarfrelsi opinberra 
starfsmanna segir í frétt á heimasíðu 
umboðsmanns frá 27. apríl síðastliðn-
um að „af og til hafa umboðsmanni 
borist ábendingar og kvartanir þar 
sem álitamálið er hvort stjórnendur 
opinberra stofnana hafi með afskipt-
um sínum og inngripum takmarkað 
stjórnarskrárbundið tjáningarfrelsi 
starfsmanna þeirra“. Eitt slíkt mál sem 
ratað hafði á borð umboðsmanns varð 
til þess að Tryggvi fór að huga að því 
hvort rétt væri að hefja frumkvæðis-
athugun á tjáningarfrelsi opinberra 
starfsmanna við sambærilegar 
aðstæður. 

Málið varðaði það að stjórnendur 
sveitarfélags hefðu tilkynnt forstöðu-
mönnum tiltekinna starfseininga 
að þeir ættu ekki að svara fyrirspurn 
fjölmiðils um tiltekið málefni heldur 
vísa henni á upplýsingafulltrúa sveitar-
félagsins. Í svari þess til umboðsmanns 
kom fram að í þessu tilviki hefði fyrir-
spurn fjölmiðils verið beint til margra 
forstöðumanna hliðstæðra starfsein-
inga og því hafi verið talið rétt að taka 
þessar upplýsingar í heild saman af 
hálfu sveitarfélagsins og tryggja þannig 
samræmi. Sveitarfélagið lýsti því að það 
teldi að með þessu hefði tjáningarfrelsi 

stofnunarinnar ekki verið settar neinar 
skorður enda höfðu þetta bara verið 
tilmæli en ekki reglur. 

Í frétt umboðsmanns kemur fram að 
fengnum þessum skýringum taldi um-
boðsmaður ekki tilefni til þess að fjalla 
sérstaklega um þetta einstaka mál en 
atvik í því hafa þó áfram verið hluti 
af almennu eftirliti af hálfu umboðs-
manns með tilvikum þar sem álitamál 
kunna að hafa verið uppi um að stjórn-
endur hins opinbera hefðu takmarkað 
tjáningarfrelsi starfsmanna. Þá kemur 
einnig fram í álitinu að álíka mál hefðu 
í nokkrum mæli komið til umfjöll-
unar hjá umboðsmönnum annarra 
Norðurlanda, meðal annars í tengsl-
um við skrif opinberra starfsmanna í 
dagblöðum og á samfélagsmiðlum. Í 
fréttinni stendur:

„Við þetta eftirlit umboðsmanns 
Alþingis hafa ekki komið fram dæmi í 
sambærilegu umfangi og að stjórnend-
ur hafi gengið jafn langt í afskiptum 
sínum og sést hafa í eftirliti umboðs-
manna á hinum Norðurlöndunum. 
Vegna þeirra takmarkana sem verið 
hafa á því að umboðsmaður Alþingis 
gæti sinnt frumkvæðisathugun-
um síðustu ár og þar með beinum 
athugasemdum á vettvangi stjórnvalda 
er þó rétt að fara varlega í að draga of 
miklar ályktanir af þessu um stöðuna 
hér á landi að þessu leyti.“

Tryggvi segist hafa gert Alþingi mjög 
nákvæma grein fyrir stöðunni. „Til 
þess að rækja þetta frumkvæðiseftirlit 
þá þarf ákveðinn lágmarks mannafla. 
Þú gerir þetta ekki bara með einum 
manni, með einum starfsmanni, 
það er bara ekki hægt. Sá starfsmað-
ur má ekki einu sinni verða veikur, 
hann má ekki fara í fæðingarorlof og 
ef hann hættir þá þarf að byggja alla 
þekkinguna upp á nýtt. Það var bara 
þannig komið að það var ekki hægt að 
sinna þessum frumkvæðisþætti og þá 
er ekkert annað fyrir umboðsmann 
að gera en að láta Alþingi vita af því. 
Svo er það Alþingis að segja til um 
hver afstaða þess er til þessarar stöðu. 
Svarið sem kom núna síðast var að það 
ætti að bæta við hálfum starfsmanni 
tímabundið hjá embættinu.“

HætturHættur
Nú er það svo að Tryggvi hefur látið 
af störfum sem umboðsmaður. Það 
kemur þeim sem hann þekkja kannski 
ekki á óvart, þótt hann sé að nafninu til 
hættur störfum er hann langt í frá að 
vera hættur að hafa áhuga á stjórnsýsl-
unni og hvernig sé hægt að leiða fram 
úrbætur. Nú loksins hafi hann tíma 
til að taka saman alla þá reynslu og 
þekkingu sem hann hefur aflað sér og 
koma því í farveg.

Ég spyr hann hvort hann sé að 
vinna að bók um stjórnsýsluna. „Ja, ég 
ætla nú ekki að vera að gefa út neinar 
yfirlýsingar um það. Ég get allavega 
sagt þér að ég hef verið frekar mikið 
til baka að skrifa um stjórnsýslurétt 
og þau viðfangsefni sem ég hef verið 
að fást við í starfi umboðsmanns. Ég 
hef ekki talið rétt að gera það á sama 
tíma og ég sinnti starfinu. Taldi það 
ekki fara saman að leysa úr einstökum 
málum og hafa svo uppi almennar 
fræðiskoðanir um hvrnig stjórnsýslan 
ætti að leysa úr sömu málum. Nú fæ ég 
kannski tækifæri til að skrifa fræðilega 
um þetta,“ segir hann.

Tryggvi vinnur nú að því að setja 
saman fræðsluefni handa starfsmönn-
um  um þær reglur og viðmið sem ber 
að fylgja við meðferð mála en eftir öll 
sín ár í starfi telur hann að töluvert 
skorti á þekkingu á þeim málum innan 
stjórnsýslunnar. Það verði hins vegar 
að leiðbeina fólki og færa því þá þekk-
ingu svo það sé betur í stakk búið að 
takast á við stóra verkefnið sem er að 
búa borgurunum betra samfélag, bæði 
litla manninum og fólkinu sem starfar 
fyrir þann stóra í Stjórnarráðinu.

Að lokum segir hann að fram undan 
sé loks tími til að sinna mikilvægasta 
fólkinu, fjölskyldunni. Hann eigi líka 
loks tíma til að ganga í fáein verk 
sem hafa þurft að sitja á hakanum á 
sveitabænum og njóta hrossanna. Ég 
geri því ráð fyrir því að næst þegar ég 
hitti Tryggva Gunnarsson verði hann í 
gúmmístígvélum. 

Það að geta 
ekki komið 
þessari 
vitneskju á 
framfæri, það 
er áhætta í því

„Þú getur klúðrað þessu á einni nóttu“„Þú getur klúðrað þessu á einni nót
 Tryggvi segir það hlutverk um-

boðsmanns að taka upp mál er varði 
til að mynda ráðamenn en í augum 
umboðsmanns séu þó allir jafnir.

„Ég hef alltaf sagt það með þetta 
starf að þú ert kosinn og þér er 
treyst fyrir því. Það hvernig tekst til 
í þessu byggist alfarið á því hvernig 
þér tekst að rækja þetta. Þú getur 
klúðrað þessu á einni nóttu með 
vitlausri niðurstöðu eða með því að 
fara inn í einhver mál sem skipta 
samfélaginu eða eitthvað slíkt. Um-
boðsmaður á ekkert að vera ragur 

su á einni nóttu“
að taka upp mál þó það sé ágrein-
ingur eða að það varði ráðamenn, 
það er hlutverk hans. Í augum 
umboðsmanns eru allir jafnir. Ég 
hef alltaf litið svo á að þú umgengst 
fólk með sama hætti og ef það er 
tilefni til einhverra athugasemda 
við störf einhverra, hvort sem það 
eru ráðherrar eða einhverjir lægra 
settir starfsmenn, nú þá er það bara 
hlutverk umboðsmanns að gera þær 
athugasemdir sem eru viðeigandi. 
Það þarf ekki að gera það með 
neinum hávaða.“
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Rangárþing ytra:
Tekur þátt í endurheimt skógarlandslags 
samkvæmt „Bonn-áskoruninni“samkvæmt „Bonn-ásk
Sveitarstjórn Rangárþings ytra 
hefur samþykkt að taka vel í þátt-
töku í verkefni um endur heimt 
skógarlandslags í anda svokall-
aðrar „Bonn-áskorunar“. 

Landsvæði sem teljast til 
aðrar „Bonn-áskorunar“. 

Landsvæði sem teljast til 
Hekluskóga eru að stórum hluta 
innan sveitarfélagsins og fellur það 
verkefni algjörlega að markmiðum 
Bonn-áskorunarinnar. Sveitarstjórn 
vísar því til Hekluskógaverkefnisins, 
sem gríðarlega mikilvægs framtaks 
til endurheimtar skógarlandslags 
á Íslandi. „Bonn-áskorunin“ er 

æmt „Bonn-áskoruninni“

 

alþjóðlegt átak um út breiðslu eða 
endurheimt skóga á stórum sam-
felldum svæðum eða landslags-
heildum og er skipulagt af alþjóð-
legu náttúruverndar samtökunum 
IUCN í samstarfi við fleiri aðila. 
Stjórnvöld hafa sett Íslandi 
það markmið innan „Bonn-
áskorunarinnar“ að auka verulega 
þekju birkiskóga og birkikjarrs 
en hún er nú 1,5% af flatarmáli 
landsins. Það er Skógræktin og 
Landgræðslan, sem eru í forsvari 
fyrir „Bonn-áskorunina.“  /MHH

Rangárþing ytra:
Horft til Heklu. Mynd / HKr. 
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Nýfædd folöld skoða heiminn í Árbæjarhjáleigu II í Rangárþingi ytra:

Báru sig vel þrátt fyrir hvassviðri í maílok
Víða má nú sjá merar með nýköstuð folöld 

Báru sig vel þrá
Víða má nú sjá merar með nýköstuð folöld 
sín sem eru að feta sín fyrstu spor í þessu 
lífi. Margir voru því með hugann við þessa 
fallegu ferfætlinga þegar stormur skall á 
sunnan- og vestanvert landið síðustu helgina 
í maí.   

Eiríkur Vilhelm Sigurðarson er einn þeirra 
í maí.   

Eiríkur Vilhelm Sigurðarson er einn þeirra 
sem fór að líta eftir folöldunum sem voru í haga 
í stóðinu í Árbæjarhjáleigu II, Rangárþingi ytra, 
rétt vestan við Ytri-Rangá sunnudagskvöldið 
30. maí. 

Eiríkur sagði í samtali við Bændablaðið að 
fölöldin hafi borið sig nokkuð vel þrátt fyrir 
rokið, enda var hvorki kalt né mikil rigning. 
Smellti Eiríkur nokkrum fallegum myndum 
af folöldunum til að gleðja augu lesenda 
Bændablaðsins. 

Eiríkur starfar annars sem markaðs- og 
kynningarfulltrúi á Hellu og var ráðinn af 
Rangárbökkum, þjóðarleikvangi íslenska 
hestsins ehf., sem framkvæmdastjóri Landsmóts 
hestamanna 2020. Mótið átti sem kunnugt er 
að halda á Hellu, en ekkert varð af því vegna 
COVID-19. Eiríkur stefnir samt ótrauður á 
að halda mótið sumarið 2022. Segir hann alla 
aðstöðu á mótsvæðinu vera mjög góða og með 
stóru og vel búnu tjaldsvæði. Þar er á hverju ári 

plantað fjölda trjáa til að mynda skjólbelti sem 
smám saman er að taka á sig svip. 

„Þá er búið að skipuleggja lóðir fyrir 
hesthúsahverfi þarna á svæðinu og þegar 
búið að úthluta 8 lóðum. Þar fer uppbygging 
væntanlega af stað í haust,“ segir Einar. /HKr.  

&&

Brúnblesótt hryssa undan Skrýtlu frá Árbæjarhjáleigu 2 og Blesa frá Heysholti.  Myndir / Eiríkur Vilhelm Sigurðarson

el þrátt fyrir hvassviðri í maílok

Folaldið hennar Strýtlu. 

Glókolla frá Skarði með folald sitt undan Blesa frá Heysholti.

Rauðstjörnótt hryssa undan Heklu frá Skarði og Draupni frá Stuðlum.
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Vegabætur fylgi sameiningunni
� Sveitarfélög milli Þjórsár og Skeiðarársands í viðræðum � Vegina þarf að bæta � Bið eftir slitlagi
gæti tekið hálfa öld � Uppbygging gæti kostað 25 ma. kr. � Ráðherra vill styrkja sveitarstjórnarstigið
Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Mikilvægt er að hafist verði handa
sem fyrst um miklar samgöngubætur
á Suðurlandi, að mati sveitarstjórnar-
manna þar, sem funduðu í vikunni með
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra vegna vinnu sem nú stendur yfir
vegna hugsanlegrar sameiningar
sveitarfélaga milli Þjórsár og Skeiðar-
ársands. „Sameinuð erum við miklu
sterkari en í samkeppni,“ segir Anton
Kári Halldórsson, oddviti Rangár-
þings eystra og formaður verkefnisins
Sveitarfélagsins Suðurlands.

Kosið verður um
sameiningu 25. september

Fimm sveitarfélög eru nú í samein-
ingarviðræðum: það er Ásahreppur,
Rangárþing ytra, Rangárþing eystra,
Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur.
Kosið verður um sameiningu 25. sept-
ember nk., samhliða alþingiskosning-
um.

Á svæðinu, sem hugsanlega gæti
orðið eitt sveitarfélag, eru héraðs- og
tengivegir, samtals um 1.300 kílómetr-
ar. Af þeim eru um 500 km malarvegir
eða 38%. Ef miðað er við áætlanir
verða þeir ekki allir lagðir slitlagi fyrr
en eftir hálfa öld. Anton Kári Þor-
steinsson segir mikla hagsmuni felast í

því að bæta úr stöðunni. Um helming-
ur grunnskólanemenda á svæðinu býr
í dreifbýli og ferðast með skólaakstri
daglega, mörg langa leið um erfiða
vegi. Þar eru flestir af fjölsóttustu
ferðamannastöðum landsins en kallað
hefur verið mjög eftir uppbyggingu í
kringum ferðaþjónustuna. Auk þess er

mikill landbúnaður á svæðinu sem
reiðir sig á allir flutningar á aðföngum
og afurðum gangi greitt fyrir sig.

Samstarf lækki kostnað

Sveitarfélögin hafa skorað sameig-
inlega á Alþingi og ríkisstjórn að bæta
samgöngur innan svæðisins. Samstarf
sveitarfélaganna veiti mikil tækifæri
til að hraða uppbyggingunni og nýta
fjármuni betur. Sé byggt á stöðlum og
kostnaðarmati Vegagerðarinnar er
áætlaður kostnaður við að byggja upp
alla héraðs- og tengivegi á svæðinu 20-
25 milljarðar króna, eða sem nemur
einum jarðgöngum.

Anton Kári segir góð fordæmi fyrir
því að Alþingi og samgönguyfirvöld
hafi veitt sameinuðum sveitarfélögum
sérstaka fyrirgreiðslu til að mæta
brýnum samgöngubótum í landstórum
sveitarfélögum. Verði af sameiningu
sveitarfélaganna fimm sé það vilji
heimamanna að veitt verði sérstök
fjárveiting til uppbyggingar héraðs-
og tengivega. Sveitarfélagið Suður-

land sé reiðubúið að taka þátt í til-
raunaverkefni þar sem sveitarstjórn
tekur þátt í að forgangsraða verkefn-
um og leita leiða til að draga úr kostn-
aði við framkvæmdirnar. Ef samstarf
sveitarfélags og Vegagerðar skilar
15% betri nýtingu fjármuna skapast
tækifæri til að spara tæpa 4 milljarða,
eða leggja um 100 km af bundnu slit-
lagi. Verkefnið getur því orðið góð
fyrirmynd.

Sameining virki kraft

„Ég hef í mínum störfum lagt mikla
áherslu á að styrkja sveitarstjórnar-
stigið,“ segir Sigurður Ingi Jóhanns-
son, ráðherra samgöngu- og sveitar-
stjórnarmála. Hann segir einn hluta af
eflingu sveitarstjórna þann að þau
verði stærri og sterkari og þannig
tækifæri til að mæta auknum kröfum
íbúa. „Sameining er ekki til að breyta
samfélögum heldur til að virkja á
markvissari hátt þann kraft sem þau
búa yfir. Þannig verða til aukin at-
vinnutækifæri og meiri lífsgæði.“

Ljósmynd/Jón Hrói Finnsson

Viðræður Sveitarstjórnarmenn á Suðurlandi fóru yfir stóru myndina og
vegamál með tilliti til sameiningar sveitarfélaga með samgönguráðherra.
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Fulltrúar í stjórnum
og nefndum alls 370
BAKSVIÐ

Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

Í
búar í fimm sveitarfélögum á
Suðurlandi greiða atkvæði um
sameiningu hinn 25. sept-
ember næstkomandi, samhliða

alþingiskosningum. Þetta eru Ása-
hreppur, Rangárþing ytra, Rang-
árþing eystra, Mýrdalshreppur og
Skaftárhreppur.

Verkefnið hefur verið kallað
„Sveitarfélagið Suðurland“ á und-
irbúningsstiginu. Samstarfsnefnd
hefur greint kosti og galla samein-
ingar og birt helstu niðurstöður í
skýrslu. Stöðugreining er byggð á
vinnu samstarfsnefndar og starfs-
hópa, upplýsingum og ábendingum
frá íbúafundum og greiningu op-
inberra gagna.

Ljóst er að sameinað sveitarfé-
lag yrði stærsta sveitarfélagið á Ís-
landi að flatarmáli. Það yrði 15.659
ferkílómetrar eða um 16% af heild-
arstærð landsins. Samanlagður íbúa-
fjöldi í sveitarfélögunum fimm var
5.317 í byrjun þessa árs sem myndi
þýða að sameinað sveitarfélag yrði
það níunda fjölmennasta á landinu.
Vakin er athygli á því að íbúafjöldi
hefur aukist um 22% undanfarinn
áratug. Mikil fjölgun hefur verið
meðal íbúa með erlent ríkisfang. Þeir
voru 23% íbúa svæðisins árið 2019.

Sjá tækifæri til hagræðingar

Augljóst er á lestri skýrslunnar
að talsverð tækifæri eru til hagræð-
ingar í stjórnsýslu með fyrirhugaðri
sameiningu, svo ekki sé fastar að orði
kveðið. Í dag eru 29 fulltrúar í fimm
sveitarstjórnum, tvö byggðaráð eru
starfandi með sex fulltrúum og 36
fastanefndir eru starfræktar með 152
fulltrúum. Þegar allt er saman tekið
eru stjórnir, nefndir og ráð 103 tals-
ins. Fulltrúar í þeim eru 370 talsins.
Allt kostar þetta sitt og kostnaður við
laun stjórna, ráða og nefnda er met-
inn á 80-90 milljónir króna ár hvert.

Auk almennrar hagræðingar
sem hægt væri að ná fram með einni
stjórnsýslu fyrir allt svæðið kemur í
ljós að hjá sveitarfélögunum fimm
starfa nú hlutfallslega fleiri starfs-
menn í fjármálum og stjórnsýslu en
hjá samanburðarsveitarfélögum. Í
dag eru 34 starfsmenn hjá Sveitarfé-
laginu Suðurlandi á þeim vettvangi

en til samanburðar eru þeir 35 í Ár-
borg. Þar eru íbúar þó tvöfalt fleiri.
Ef horft er til Fjarðabyggðar er íbúa-
fjöldi sambærilegur við Suðurland en
starfsmenn um það bil 40% færri í
fjármálum og stjórnsýslu.

Áætlað hagræði við rekstur upp-
lýsingakerfa og kaup á sérfræðiþjón-
ustu nemur ríflega 86 milljónum
króna á ári. Þá gætu 35 milljónir
sparast með fækkun ársreikninga í
sameinuðu sveitarfélagi.sameinuðu sveitarfélagi.

Fulltrúi sveitarstjóra
verði á hverjum stað

Hugmynd að stjórnskipulagi
nefndakerfis er lögð fram í skýrsl-
unni. Þar er gert ráð fyrir því að
sveitarstjórn verði skipuð 11 fulltrú-
um. Byggðaráð verði skipað fimm
fulltrúum og þrjár stórar fagnefndir
verði starfræktar með fimm fulltrú-
um hver. Þær nefndir eiga að funda
ört. Gert er ráð fyrir því að deild-
arstjórar og sérfræðingar starfi með
fagnefndum. Skipaður verður fulltrúi
sveitarstjóra á hverjum þéttbýlisstað
og undir hann heyrir íbúaráð. Til við-
bótar verða svo ýmis notendaráð, svo
sem öldungaráð, ungmennaráð, fjöl-
menningarráð og notendaráð fé-
lagsþjónustu.

Ekki eru ráðgerðar miklar
breytingar á skipulagi skólastarfs og
það verður áfram í öllum „hverfum“
nýs sveitarfélags eins og það er kall-
að. Þá muni núverandi hjúkr-
unarheimili starfa áfram.

FUNDUR MEÐ RÁÐHERRA

Vilja sam-
göngubætur
Eins og kom fram í Morg-
unblaðinu funduðu sveit-
arstjórnarmenn í sveitarfélög-
unum fimm með Sigurði Inga
Jóhannssyni samgöngu-
ráðherra á dögunum. Á fund-
inum var lögð áhersla á sam-
göngubætur. Á svæðinu, sem
hugsanlega gæti orðið eitt
sveitarfélag, eru héraðs- og
tengivegir, samtals um 1.300
kílómetrar. Af þeim eru um
500 km malarvegir eða 38%.
Verði af sameiningu vilja
heimamenn að veitt verði sér-
stök fjárveiting til uppbygg-
ingar héraðs- og tengivega.
Sveitarfélagið Suðurland sé
reiðubúið að taka þátt í til-
raunaverkefni þar sem sveit-
arstjórn taki þátt í að for-
gangsraða verkefnum og leita
leiða til að draga úr kostnaði
við framkvæmdirnar. Ef sam-
starf sveitarfélags og Vega-
gerðar skili 15% betri nýtingu
fjármuna skapist tækifæri til
að spara tæpa fjóra milljarða.

Morgunblaðið/Eggert

Tækifæri Nefnd sem unnið hefur að undirbúningi sameiningar fimm
sveitarfélaga á Suðurlandi sér mörg tækifæri með sameiningu.
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Oddabrú fyrir öryggið
og skapar alfaraleið
� Samgöngubót í Rangárþingi � Brú og vegur kosta 300
milljónir króna � Einföld og ódýr � Breikkun auðveld
Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Ný 93 metra brú yfir Þverá í
Rangárvallasýslu var formlega
opnuð við hátíðlega athöfn síðast-
liðinn laugardag. Brúin tengir
saman Oddahverfi á Rangárvöllum
og svonefnda Bakkabæi sunnan
Þverár. Bæirnir eru landfræðilega
í Landeyjum en tilheyra Rang-
árþingi ytra, sveitarfélaginu sem
hafði frumkvæði að verkefninu.
Við athöfnina afhenti Ágúst Sig-
urðsson sveitarstjóri skjal þar sem
Vegagerðinni var falið mannvirkið
og veitti Bergþóra Þorkelsdóttir
plagginu viðtöku. Atburður þessi
var einn dagskrárliða á Oddahátíð,
menningarveislu sem efnt var til á
hinu forna höfuðsetri.

Breikkun er lítið mál

Rúmlega fjögur ár eru síðan
brúargerðin hófst, en verkið var
tekið í áföngum og allra leiða til
hagkvæmni leitað. Áratugir eru
síðan hugmyndir um brú á þessum
slóðum var fyrst sett fram en fá ár
síðan málið komst á rekspöl. Til
þess að svo mætti verða þurfti at-
beina marga, svo sem vegna fjár-
veitinga til verksins, og þar gat
sveitarstjórinn meðal annars að-
komu Haraldar Benediktssonar og
Vilhjálms Árnasonar alþing-
ismanna.

„Þetta er tiltölulega einföld brú
og ódýr. Fyrst og fremst er þetta
hugsað sem öryggisleið komi til
náttúruhamfara hér á svæðinu,
enda þótt tilgangurinn sé líka að
greiða leiðir innan sveitarfé-
lagsins,“ segir Ágúst Sigurðsson.

Kostnaður við brúna er 170

milljónir kr. Gerð vega að brúnni
og fleira slíkt bætist svo við og því
má gera ráð fyrir að pakkinn allur
kosti um 300 milljónir kr. Brúin er
með timburgólfi og er einbreið. Er
samt hönnuð þannig að breikkun
er lítið mál ef umferð eykst eða
aðrar aðstæður skapa þörf á slíku.

Möguleikar fyrir ferðafólk
„Nýja vegtengingin mun færa

Odda aftur í alfaraleið líkt og á
tímum Oddaverja,“ sagði Sigurður
Ingi Jóhannsson samgöngu-
ráðherra sem flutti ávarp við hina
formlegu opnun. Lýsti brúargerð-
inni sem samfélagslega mikilvægu
verkefni fyrir byggð og búskap á

þessum slóðum. Öryggishagsmun-
irnir vegna hugsanlegra eldgosa
og flóða vegi líka þungt. „Við þetta
bætast fjölbreyttari möguleikar
fyrir ferðafólk, en vöxtur er í
ferðaþjónustu á þessu svæði og
mikilvægt að dreifa álagi á sam-
göngukerfi sem ferðamannastaði,“
sagði ráðherra enn fremur.

Verktaki við brúarsmíðina var
Mikael ehf. á Hornafirði. Verktak-
ar við veglagningu voru feðgarnir
Vilhjálmur Þórarinsson og Guðni
Vilhjálmsson í Litlu-Tungu í Holt-
um í Rangárþingi ytra. Í sumar
verður lögð varanleg klæðning á
brúarveginn og þar átti Þjótandi á
Hellu lægsta tilboðið.

Tenging Brúin er 93 metra löng og bætir samgöngur í Rangárþingi ytra. Langþráð mannvirki er tilbúið.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Oddaverjar Sigurður Ingi Jóhannnsson samgönguráðherra, Bergþóra Þor-
kelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra
og Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri, lengst til hægri, ánægð við opnunina.
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Láta karamellum rigna við Hellu í dag
gar@frettabladid.is

VIÐBURÐIR Flughátíðin Allt sem 
flýgur á Hellu, sem hófst í gær, mun 
ná hápunkti í dag.

„Svæðið er ein samfelld flugsýn-
ing frá föstudegi til sunnudags og 
getur þú skoðað vélarnar, setið við 
flugbrautina, fylgst með alls konar 
loftförum á svæðinu leika listir 
sínar og notið sólarinnar á sama 

tíma,“ segir á vef Rangárþings ytra 
um hátíðina, sem er á vegum Flug-
málafélags Íslands.

„Það verða vélar í lofti og fólk á 
ferli alla helgina. Hápunktur krakk-
anna er karamellukastið á laugar-
deginum þar sem sælgæti rignir yfir 
svæðið og allir safna því sem þeir 
geta, um kvöldið mæta svo gestir 
hátíðarinnar á ekta íslenska kvöld-
vöku í f lugskýlinu,“ segir á ry.is. ■

Sælgætisregn 
á hátíðinni Allt 
sem flýgur á 
Hellu.

MYND/FLUGMÁLA-
FÉLAG ÍSLANDS

mailto:gar@frettabladid.is
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Innviðir samfélagsins verði sterkari

Kosið verður um sameiningu sveitarfélaganna milli Þjórsár og Skeiðarársands í næsta mánuði

Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

„Sameinað sveitarfélag á Suður-
landi yrði sterk eining með burði
til að takast á við áskoranir í sam-
félagi, þar sem gerðar eru miklar
og sívaxandi kröfur um þjón-
ustu,“ segir Anton Kári Hall-
dórsson, formaður samstarfs-
nefndar um sameiningu fimm
sveitarfélaga á Suðurlandi.

Jafnhliða þingkosningum 25.
september næstkomandi greiða
íbúar Ásahrepps, Rangárþings
ytra, Rangárþings eystra og Mýr-
dals- og Skaftárhreppa atkvæði
um hvort sameina eigi þessi sveit-
arfélög í eitt. Málið hefur lengi
verið í deiglunni og mörgum flöt-
um velt upp.um velt upp.

Milli Þjórsár
og Skeiðarársandsog Skeiðarársands

„Hagræðing, skilvirkari
stjórnsýsla og svigrúm til að
koma betur til móts við íbúana. Í
mínum huga eru kostir samein-
ingar margir. Mikilvægast er
samt að íbúarnir kynni sér málin
og taki upplýsta ákvörðun þegar
þeir segja af eða á í kosningunum
í haust,“ segir Anton Kári.

Í samstarfsnefnd um samein-
ingarmál eiga sæti fulltrúar sveit-
arfélaganna fimm; en þau ná yfir
svæðið milli Þjórsár og Skeið-
arársands, það er Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellsýslur. Milli
vatna og frá fjöru og inn til fjalla
spannar svæðið 15.672 ferkíló-
metra og á því búa 5.230 manns.
Flestir eru íbúar í Rangárþingi
eystra þar með talinn Hvolsvöllur,
nærri 1.850. Þeir eru 1.760 í
Rangárþingi ytra og þá er Hella
inni í breytunni. Í Mýrdal búa 760
manns, 600 í Skaftárhreppi, og
260 í Ásahreppi.

Sveitarfélagið
sjái um vegamálinsjái um vegamálin

„Á þessu stóra og víðfema
svæði eru mörg sambærileg hags-
munamál frá einni byggð til ann-
arrar. Í viðræðum við samgöngu-
og sveitarstjórnarráðherra sett-
um við þunga í vegamálin. Meg-
inæðarnar þarf að byggja upp og
bæta en ekki síst héraðs- og
tengivegi í dreifbýlinu,“ segir
Anton Kári.

„Úr sveitum sækja margir
vinnu í þéttbýlið og á þessum leið-
um eru skólabílar á ferðinni að
morgni og síðdegis. Á nokkrum
stöðum hér á Suðurlandi er ferða-
lag barnanna í skóla klukkustund
hvora leið – þá gjarnan á mal-
arvegum sem verður að byggja

upp og setja slitlag á. Hagsmunir
landbúnaðar og ferðaþjónustu
krefjast úrbóta á vegunum. Í sam-
tölum okkar við ráðherra settum
við því fram þá hugmynd að sam-
einað sveitarfélag tæki að ein-
hverju leyti við vegamálum í hér-
aði. Myndi stýra forgangsröðun
framkvæmda sem yrði hraðað,
enda yrði verulegum fjármunum
varið til verkefna sem sérstaklega
væru eyrnamerkt svæðinu.“

Stafrænt ráðhús

Verði sameining á Suður-
landi að veruleika má vænta alls
800 milljóna króna framlags á
næstu árum frá ríkinu. Þeim fjár-
munum yrði, skilmálum sam-
kvæmt, varið til margvíslegrar
uppbyggingar innviða því margs
þarfnast búið við eins og mál-
tækið segir. Nú eru til dæmis að
hefjast framkvæmdir við bygg-
ingu nýs leikskóla á Hvolsvelli,
stækka þarf hús grunnskólans á
Hellu og svo mætti áfram telja.
Sömuleiðis er kominn tími á við-
hald og endurbætur á fjölda
mannvirkja.

Þá fengu sveitarfélögin fimm
á dögunum 25 milljóna króna
framlag til þess að koma upp því
sem Anton Kári kallar stafrænt

ráðhús. Með því er ætlunin að
gera íbúum kleift að sækja þjón-
ustu til sveitarfélaga sem mest í
gegnum netið; senda inn umsókn-
ir og fá afgreiðslu erinda, ganga
frá greiðslu og sjá hvar sín erindi
eru í stjórnsýslunni.

Eitt af því sem fjallað hefur
verið um í viðræðum um samein-
ingu sveitarfélaganna er hvort
æskilegt sé að settur verði á lagg-
irnar framhaldsskóli í héraðinu.
Unglingar og foreldrar voru

spurðir álits og reyndist lítill
hljómgrunnur fyrir stofnun skóla.
„Ungmenni hér sækja flest hver
annaðhvort í Fjölbrautaskóla Suð-
urlands á Selfossi eða í Mennta-
skólann að Laugarvatni og vilja
halda því áfram. Mikilvægt er því
að samgöngur séu góðar og
öruggar og er það okkar áhersla
til framtíðar. Stofnun nýs fram-
haldsskóla verður því ekki for-

gangsmál að svo stöddu, einnig
þegar horft er til þess hvað hug-
myndir okkar um skólastarf hafa
breyst mikið með fjarkennslu á
tímum covid, “ segir Anton Kári
og að lokum:og að lokum:

Matarkista ÍslandsMatarkista Íslands

„Nú eru ljósleiðaratengingar
komnar hér í allt dreifbýli sveit-
arfélaganna, sem hefur gjör-

breytt búsetuskilyrðum til dæmis
í sveitunum. Aðstæður þar eru
allt aðrar en var til skamms tíma.
Í samkomutakmörkunum vegna
veirunnar hefur fjarvinnslan
sannað sig. Í landbúnaði í sveit-
unum er staðan svo sú að búum
þar hefur fækkað, en þau sem
áfram standa eru munu stærri en
áður. Þetta er þróun sem sveitar-
félagið getur ekki breytt, heldur
verður að líta á sem tækifæri.
Stoðir atvinnulífsins verða fleiri
og fjölbreytnin meiri, á svæði sem
er matarkista Íslands. Hér eru
rekin stór bú og matvælavinnslur.
Með afurðum af þessu svæði
mætti fæða alla Íslendinga. Raun-
ar er blússandi gangur í mörgum
verkefnum hér sem aftur kallar á
að innviðir samfélagsins séu
sterkir, eins og sameining sveitar-
félaganna getur vonandi leitt til.“

Hver er hann?

� Anton Kári Halldórsson, sem
er fæddur 1983, er byggingar-
fræðingur að mennt. Hann
starfaði sem skipulags- og
byggingarfulltrúi Skaftár-
hrepps frá 2009-2012 og
gegndi sama starfi fyrir Rang-
árþing eystra frá 2012-2018.
Var sveitarstjóri Rangárþings
eystra 2018-2020.
� Anton Kári er nú oddviti
Rangárþings eystra og deild-
arstjóri skipulags- og bygging-
ardeildar Árborgar. Anton Kári
er búsettur á Sunnuhvoli við
Hvolsvöll ásamt konu sinni,
Kristínu Bjarnveigu Böðvars-
dóttur, og þremur börnum.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hvolsvöllur Stærsti þéttbýlisstaðurinn á svæðinu sem rætt er um að sam-
eina. Um 1.000 manns búa á Hvolsvelli sem er þjónustustaður í héraði.

Viðhorf Mikilvægast að íbúarnir kynni sér málin og taki upplýsta ákvörð-
un þegar þeir segja af eða á í kosningunum í haust,“ segir Anton Kári.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Vík Ferðaþjónusta er burðarás í atvinnulífi byggðanna í Vestur-
Skaftafellssýslu, sem á margan hátt hafa átt í vök að verjast síðustu ár.
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Áfangasigur hjá Loo er
kröfu nágranna var hafnað

Úrskurðarnefnd umhverfis- og
auðlindamála hefur hafnað því að
ógilda ákvörðun sveitarstjórnar
Rangárþings ytra um að sam-
þykkja deiliskipulag fyrir Leyni 2
og 3 í Landsveit. Um er að ræða
umdeildan landskika þar sem
Malasíumaðurinn Loo Eng Wah
hyggst koma á fót ferðaþjónustu.

Nágrannar Loo hafa sett sig
upp á móti áformum hans eins og
Morgunblaðið hefur greint frá. Í
kærunni kveðast þeir hafa fjárfest
í eignum og innviðum á svæðinu
en með fyrirhuguðum skipulags-
áformum sé hagsmunum þeirra
fórnað í þágu tiltekins aðila. Þá
átelja þeir meðferð sveitarfé-
lagsins og telja að ekki hafi verið
gætt að stöðu svæðisins sem
vatnsverndarsvæðis.

Þessu hafnaði sveitarfélagið í
svörum til úrskurðarnefndarinnar
og sagði að fyrirhugað væri að
hlúa að þeim lágstemmda takti
sem einkenndi svæðið. Loo sagði í
svörum sínum að breyting á land-
notkun að Leyni 2 og 3 væri í
samræmi við raunverulega notkun
landsins undanfarinn áratug.

Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

� Deiliskipulag fyrir Leyni 2 og 3 í Landsveit skal standa

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
mál tengd uppbyggingunni að
Leyni 2 og 3 kemur fyrir úrskurð-
arnefnd umhverfis- og auðlinda-
mála. Eins og komið hefur fram í
Morgunblaðinu felldi nefndin síð-
asta vor úr gildi ákvörðun Skipu-
lagsstofnunar um að framkvæmdir
þar skyldu ekki háðar mati á um-
hverfisáhrifum. Skipulagsstofnun
mun því ákvarða á ný hvort þörf
sé á umhverfismati á svæðinu.

Fyrr verður ekki gefið út fram-
kvæmdaleyfi.

Í fréttum Morgunblaðsins hefur
komið fram að Loo hyggst reisa
allt að 200 fermetra þjónustuhús
fyrir tjaldsvæði að Leyni 2 og 3,
allt að 800 fermetra byggingu fyr-
ir veitingastað, verslun, móttöku
og fleira og allt að 45 gestahús á
einni hæð, sum þeirra 60 fermetra
að stærð og kúluhús við hvert og
eitt.

Morgunblaðið/Hari

Stórhuga Malasíumaðurinn Loo við kúluhús sín og hjólhýsi að Leyni 2 og 3.
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AuglýsingAuglýsing
frá landskjörstjórn um framboð við alþingiskosningar 25. september 2021

Samkvæmt 44. gr. laga um kosningar til Alþingis er hér með gert kunnugt  

að við alþingiskosningar 25. september 2021 verða þessir listar í kjöri:

NorðvesturkjördæmiNorðvesturkjördæmi
B - listi Framsóknarflokks:
1. Stefán Vagn Stefánsson,

kt. 170172-5909, forseti sveitastjórnar og 

yfirlögregluþjónn, Hólavegi 26, Sauðárkróki.

2. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir,
kt. 140996-3279, háskólanemi og formaður 

SUF, Bakkakoti 1, Borgarbyggð.

3. Halla Signý Kristjánsdóttir,
kt. 010564-4259, alþingismaður, Holti í 

Önundarfirði, Ísafjarðarbæ.

4. Friðrik Már Sigurðsson,
kt. 191180-7129, bóndi og formaður 

byggðarráðs, Lækjamóti, Húnaþingi vestra.

5. Iða Marsibil Jónsdóttir,
kt. 151077-4559, skrifstofu- og 

mannauðsstjóri og forseti sveitarstjórnar, 

Arnarbakka 3, Bíldudal.

6. Elsa Lára Arnardóttir,
kt. 301275-5529, aðstoðarskólastjóri, 

bæjarfulltrúi og fyrrv. alþingismaður, 

Eikarskógum 4, Akranesi.

7. Þorgils Magnússon,
kt. 130181-3929, skipulags- og 

byggingarfulltrúi, Árbraut 7, Blönduósi.

8. Gunnar Ásgrímsson,
kt. 190600-3190, háskólanemi, Hólatúni 11, 

Sauðárkróki.

9. Kolbrún Ösp Guðrúnardóttir,
kt. 110373-2959, nemi, Breiðvangi 17, 

Hafnarfirði.

10. Jóhanna María Sigmundsdóttir,
kt. 280691-2329, verkefnastjóri og fyrrv. 

alþingismaður, Brekkuhvammi 6, Búðardal.

11. Ragnheiður Ingimundardóttir,
kt. 021055-7199, verslunarstjóri, Hrófá 2, 

Strandabyggð.

12. Gauti Geirsson,
kt. 290493-3239, háskólanemi, Noregi.

13. Sæþór Már Hinriksson,
kt. 090300-4070, tónlistarmaður, Víðihlíð 

37, Sauðárkróki.

14. Sigrún Sjöfn Ámundadóttir,
kt. 231188-3129, lögreglumaður, 

Hrafnakletti 8, Borgarbyggð.

15. Sigurdís Katla Jónsdóttir,
kt. 130303-3740, nemi, Skerðingsstöðum, 

Dalabyggð.

16. Sveinn Bernódusson,
kt. 180653-2369, járnsmíðameistari, 

Traðarstíg 8, Bolungarvík.

C - listi Viðreisnar:
1. Guðmundur Gunnarsson,

kt. 230976-5119, fyrrv. bæjarstjóri 

Ísafjarðarbæjar, Perlukór 1b, Kópavogi.

2. Bjarney Bjarnadóttir,
kt. 100279-4799, grunnskólakennari, 

Berugötu 16, Borgarnesi.

3. Starri Reynisson,
kt. 060795-2669, forseti Uppreisnar, 

Rauðarárstíg 41, Reykjavík.

. . .

4. Ingunn Rós Kristjánsdóttir,
kt. 010898-3589, sálfræðinemi, Engjavegi 

28, Ísafirði.

5. Egill Örn Rafnsson,
kt. 290382-3359, tónlistarmaður og nemi í 

skapandi greinum, Hraunkoti 3, Borgarnesi.

6. Edit Ómarsdóttir,
kt. 280388-3439, verkefnastjóri Icelandic 

Startups, Furugrund 11, Akranesi.

7. Pétur Magnússon,
kt. 180377-4849, húsasmiður, Aðalstræti 

19, Ísafirði.

8. Svandís Edda Halldórsdóttir,
kt. 240560-3139, lögfræðingur, 

Viðjuskógum 13, Akranesi.

9. Alexander Aron Guðjónsson,
kt. 150896-3399, rafvirki, Esjuvöllum 19, 

Akranesi.

10. Auður Helga Ólafsdóttir,
kt. 191263-4649, hjúkrunarfræðingur, 

Urðarvegi 27, Ísafirði.

11. Ragnar Már Ragnarsson,
kt. 200373-5109, byggingarfulltrúi, 

Hjallatanga 34, Stykkishólmi.

12. Lee Ann Maginnis,
kt. 291085-2029, kennari og lögfræðingur, 

Smárabraut 21, Blönduósi.

13. Magnús Ólafs Hansson,
kt. 201056-2769, húsgagnasmíðameistari, 

Víðigrund 1, Akranesi.

14. Ragnheiður Jónasdóttir,
kt. 300462-5889, forstöðumaður, 

Hólmaflöt 7, Akranesi.

15. Pétur G. Markan,
kt. 160281-5459, samskiptastjóri 

Biskupsstofu, Austurgötu 32, Hafnarfirði.

16. Sigrún Camilla Halldórsdóttir,
kt. 100647-4009, formaður Félags eldri 

borgara á Ísafirði, Hjallavegi 17, Ísafirði.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,

kt. 041187-3879, alþingismaður og 

ráðherra, Helgubraut 11, Kópavogi.

2. Haraldur Benediktsson,
kt. 230166-5529, alþingismaður og bóndi, 

Vestra-Reyni, Hvalfjarðarsveit.

3. Teitur Björn Einarsson,
kt. 010480-3379, lögmaður og 

varaþingmaður, Geldingaholti 3, Varmahlíð.

4. Sigríður Elín Sigurðardóttir,
kt. 141200-2750, sjúkraflutningakona, 

Eystra-Miðfelli 1, Hvalfjarðarsveit.

5. Guðrún Sigríður Ágústsdóttir,
kt. 240174-4569, ráðgjafi, Selvogsgrunni 14, 

Reykjavík.

6. Örvar Már Marteinsson,
kt. 180775-4479, skipstjóri, Holtabrún 6, 

Ólafsvík.

7. Magnús Magnússon,
kt. 091272-4669, sóknarprestur, 

Lækjarbakka, Húnaþingi vestra.

8. Lilja Björg Ágústsdóttir,
kt. 230782-4159, lögmaður og forseti 

sveitarstjórnar, Signýjarstöðum 2, 

Reykholti.

9. Bjarni Pétur Marel Jónasson,
kt. 260300-2610, háskólanemi, Bakkavegi 

39, Hnífsdal.

10. Bergþóra Ingþórsdóttir,
kt. 190696-3919, nemi í félagsráðgjöf, 

Vallholti 13, Akranesi.

11. Friðbjörg Matthíasdóttir,
kt. 060269-4329, viðskiptafræðingur og 

oddviti í Vesturbyggð, Sæbakka 2, Bíldudal.

12. Sigrún Hanna Sigurðardóttir,
kt. 130378-4639, búfræðingur, bóndi, 

Lyngbrekku 2, Búðardal.

13. Anna Lind Særúnardóttir,
kt. 011194-3469, meistaranemi í 

félagsráðgjöf, Lágholti 19a, Stykkishólmi.

14. Gísli Sigurðsson,
kt. 040764-3219, framkvæmdastjóri 

og formaður byggðarráðs, Drekahlíð 2, 

Sauðárkróki.

15. Guðmundur Haukur Jakobsson,
kt. 040375-5389, pípulagningarmeistari 

og forseti sveitarstjórnar, Sunnubraut 3, 

Blönduósi.

16. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir,
kt. 261066-8319, viðskiptafræðingur, 

Miðtúni 18, Tálknafirði.

F - listi Flokks fólksins:
1. Eyjólfur Ármannsson,

kt. 230769-3469, lögfræðingur LL.M., 

Hrafnabjörgum 1, Þingeyri.

2. Þórunn Björg Bjarnadóttir,
kt. 311061-2599, landbúnaðarverkakona, 

fyrrv. bóndi, Borgarvík 24, Borgarnesi.

3. Hermann Jónsson Bragason,
kt. 050943-2089, vélstjóri, Skólastíg 14, 

Stykkishólmi.

4. Eyjólfur Guðmundsson,
kt. 160753-5019, starfsmaður á sambýli 

fyrir fatlaða, Brimslóð 14, Blönduósi.

5. Sigurlaug Sigurðardóttir,
kt. 200490-2829, náttúrufræðingur, 

Holtabrún 16, Bolungarvík.

6. Sigurjón Þórðarson,
kt. 290664-4119, líffræðingur, 

Skagfirðingabraut 13, Sauðárkróki.

7. Sigríður Inga Sigurjónsdóttir,
kt. 250768-4789, dýralæknir, Hlíðarvegi 8, 

Ísafirði.

8. Bjarki Þór Pétursson,
kt. 160280-3529, verkamaður og öryrki, 

Vesturgötu 19, Akranesi.

9. Jenný Ósk Vignisdóttir,
kt. 140399-2059, landbúnaðarverkakona, 

Borgarvík 24, Borgarnesi.

10. Einir G. Kristjánsson,
kt. 080162-2199, verkefnastjóri og öryrki, 

Brekkugötu 16, Vogum.

11. M. Sigurlaug Arnórsdóttir,
kt. 271066-4819, öryrki, Sundstræti 29, 

Ísafirði.

12. Magnús Kristjánsson,
kt. 290943-2219, eldri borgari, Skúlagötu 5, 

Stykkishólmi.

13. Erna Gunnarsdóttir,
kt. 250562-7219, öryrki, Brekkugötu 16, 

Vogum.

14. Halldór Svanbergsson,
kt. 250159-5449, bílstjóri, Hörðukór 5, 

Kópavogi.

15. Jóna Marvinsdóttir,
kt. 160346-4429, matráður og eldri borgari, 

Sléttuvegi 9, Reykjavík.

16. Kristjana S. Vagnsdóttir,
kt. 080331-2829, eldri borgari, Brekkugötu 

14, Þingeyri.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. Helga Thorberg,

kt. 070750-2959, leikkona og 

garðyrkjufræðingur, Brekkugerði 11, 

Reykjavík.

2. Árni Múli Jónasson,
kt. 140559-7769, 

mannréttindalögfræðingur og 

framkvæmdastjóri, Garðavegi 6, 

Hafnarfirði.

3. Sigurður Jón Hreinsson,
kt. 150571-4729, véliðnfræðingur og 

bæjarfulltrúi, Hjallavegi 15, Ísafirði.

4. Aldís Schram,
kt. 210159-4449, lögfræðingur og kennari, 

Tjarnargötu 10, Reykjavík.

5. Bergvin Eyþórsson,
kt. 111270-4149, þjónustufulltrúi og 

varaformaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga, 

Dalbraut 1a, Ísafirði.

6. Guðni Hannesson,
kt. 080863-5009, ljósmyndari, Skólabraut 

20, Akranesi.

7. Ágústa Anna Ómarsdóttir,
kt. 241065-3169, lyfjatæknir, Silfurgötu 17, 

Stykkishólmi.

8. Sigurbjörg Magnúsdóttir,
kt. 250943-4079, eftirlaunakona, 

Húnabraut 32, Blönduósi.

9. Jónas Þorvaldsson,
kt. 250576-3319, sjómaður, Norðurbraut 5, 

Skagaströnd.

10. Valdimar Andersen Arnþórsson,
kt. 030961-4129, heimavinnandi húsfaðir, 

Holtsflöt 2, Akranesi.

11. Guðrún Bergmann Leifsdóttir,
kt. 210665-3589, listakona, Hjöllum 15, 

Patreksfirði.

12. Magnús A. Sigurðsson,
kt. 230664-4399, minjavörður, Skúlagötu 

21, Stykkishólmi.

13. Dröfn Guðmundsdóttir,
kt. 160261-3669, kennari, Sunnubraut 12, 

Akranesi.



Fréttablaðið, 15.09.2021, síðu 18
grein stærð: 1037.37 sm2
grein hæð: 38.92 sm

14. Indriði Aðalsteinsson,
kt. 100741-3699, bóndi, Skjaldfönn, 

Hólmavík.

15. Fjóla Heiðdal Steinarsdóttir,
kt. 300986-2429, háskólanemi, Flókagötu 

67, Reykjavík.

16. Finnur Torfi Hjörleifsson,
kt. 071136-2219, lögfræðingur og 

eftirlaunamaður, Skúlagötu 19a, Borgarnesi.

M - listi Miðflokksins:
1. Bergþór Ólason,

kt. 260975-4559, alþingismaður, 

Bjarkargrund 24, Akranesi.

2. Sigurður Páll Jónsson,
kt. 230658-2349, alþingismaður, Hjallatanga 

46, Stykkishólmi.

3. Finney Aníta Thelmudóttir,
kt. 110897-2359, háskólanemi, Kristnibraut 

91, Reykjavík.

4. Ílóna Sif Ásgeirsdóttir,
kt. 100191-2539, starfsmaður við frístund, 

Skagavegi 10, Skagaströnd.

5. Högni Elfar Gylfason,
kt. 220168-5499, bóndi og vélfræðingur, 

Korná, Varmahlíð.

6. Hákon Hermannsson,
kt. 120680-4559, framkvæmdastjóri, 

Urðarvegi 31, Ísafirði.

7. Anna Ágústa Halldórsdóttir,
kt. 180572-5899, skrifstofumaður, 

Arnarkletti 32, Borgarnesi.

8. Erla Rut Kristínardóttir,
kt. 290478-5109, stuðningsforeldri, 

Vesturgötu 37, Akranesi.

9. Óskar Albert Torfason,
kt. 260558-5879, framkvæmdastjóri, 

Holtagötu 5, Drangsnesi.

10. Valgerður Sveinsdóttir,
kt. 190372-5459, lyfjafræðingur, Reykjum, 

Borgarbyggð.

11. Erna Ósk Guðnadóttir,
kt. 140883-5579, húsmóðir, Oddagötu 1, 

Skagaströnd.

12. Ragnar Stefán Rögnvaldsson,
kt. 050185-2309, starfsmaður á 

hjúkrunarheimili, Skagavegi 10, 

Skagaströnd.

13. Hafdís Björgvinsdóttir,
kt. 190660-5329, sjúkraliði, Hjallatanga 46, 

Stykkishólmi.

14. Ingi Guðnason,
kt. 130163-2389, dyravörður, Hraunbæ 107, 

Reykjavík.

15. Gunnlaugur Magnús Sigmundsson,
kt. 300648-3719, fyrrv. alþingismaður, 

Kópavogstúni 10, Kópavogi.

16. Óli Jón Gunnarsson,
kt. 070749-7699, fyrrv. bæjarstjóri, 

Reynigrund 44, Akranesi.

O - listi Frjálslynda lýðræðis- 
flokksins:
1. Sigurlaug Guðrún Inga Gísladóttir,

kt. 140163-4229, verslunarmaður, 

Urðarbraut 18, Blönduósi.

2. Jóhann Bragason,
kt. 300467-5209, rafvirki, Sjafnarvöllum 4, 

Reykjanesbæ.

3. Hafþór Magnússon,
kt. 300848-6569, sjómaður, Yrsufelli 3, 

Reykjavík.

4. Jón Sigurðsson,
kt. 090659-3409, smiður, Tröllaborgum 15, 

Reykjavík.

5. Reynir Sigurður Gunnlaugsson,
kt. 300756-5069, iðnaðarmaður, Urðarbraut 

18, Blönduósi.

6. Karl Löve,
kt. 121057-3289, öryrki, Hraunteigi 17, 

Reykjavík.

7. Ásta Björg Tómasdóttir,
kt. 110460-4069, öryrki, Lautasmára 8, 

Kópavogi.

8. Sigurður Þorri Sigurðsson,
kt. 150899-3469, öryrki, Urðarbraut 18, 

Blönduósi.

9. Ingólfur Daníel Sigurðsson,
kt. 130291-2609, tæknimaður, Urðarbraut 

18, Blönduósi.

10. Jóhanna María Kristjánsdóttir,
kt. 181146-4009, eldri borgari, Móavegi 4, 

Reykjavík.

11. Gunnar Karl Halldórsson,
kt. 011065-4739, prentari, Munaðarhóli 14, 

Hellissandi.

12. Friðfinnur V. Hreinsson,
kt. 071267-5719, viðskiptafræðingur, 

Heiðargerði 6, Vogum.

13. Guðrún Kristín Ívarsdóttir,
kt. 280667-4129, matreiðslumaður, 

Skyggnisbraut 8, Reykjavík.

14. Símon Sverrisson,
kt. 260351-3979, kaupmaður, Tangabryggju 

4a, Reykjavík.

15. Höskuldur Davíðsson,
kt. 010148-2009, eldri borgari, 

Laugarnesvegi 75, Reykjavík.

16. Gunnlaugur Dan Sigurðsson,
kt. 191284-2759, öryrki, Sunnubraut 21, 

Blönduósi.

P - listi Pírata:
1. Magnús Davíð Norðdahl,

kt. 080282-4009, lögmaður, Naustabryggju 

31, Reykjavík.

2. Gunnar Ingiberg Guðmundsson,
kt. 171283-2219, strandveiðisjómaður og 

nemi, Fjallalind 104, Kópavogi.

3. Pétur Óli Þorvaldsson,
kt. 100594-2859, verslunarmaður, Stað, 

Suðureyri.

4. Sigríður Elsa Álfhildardóttir,
kt. 130590-3499, sjúkraliðanemi, Urðarvegi 

6, Ísafirði.

5. Ragnheiður Steina Ólafsdóttir,
kt. 180872-4189, öryrki, Bröttugötu 4b, 

Borgarnesi.

6. Ólína Björk Hjartardóttir,
kt. 130988-2889, atvinnurekandi, 

Smáragrund 7, Sauðárkróki.

7. Hákon Óli Sigurðsson,
kt. 260494-2879, málari, Hlíðarvegi 26a, 

Ísafirði.

8. Ingibjörg Alma Benjamínsdóttir,
kt. 150275-5719, leikskólakennari, 

Skólabraut 18, Hólmavík.

9. Jóhannes Gunnar Þorsteinsson,
kt. 150188-2109, leikjasmiður, Kollafossi, 

Húnaþingi vestra.

10. Vigdís Auður Pálsdóttir,
kt. 040245-3249, ellilífeyrisþegi, Grandavegi 

45, Reykjavík.

11. Leifur Finnbogason,
kt. 230989-3979, verkefnastjóri, Stöðlakoti 

2, Borgarnesi.

12. Elsa Kristjánsdóttir,
kt. 240787-2619, framkvæmdastjóri, 

Holtsgötu 22, Reykjavík.

13. Samúel Kristjánsson,
kt. 060353-2559, sjómaður, Álfabyggð 1, 

Súðavík.

14. Vignir Árnason,
kt. 030689-2089, bókavörður, Jörfabakka 2, 

Reykjavík.

15. Svafar Helgason,
kt. 270483-5779, nemi í sameindalíffræði, 

Holtsgötu 22, Reykjavík.

16. Eva Pandora Baldursdóttir,
kt. 081090-2979, fyrrv. alþingismaður, 

Sigtúni 35, Reykjavík.

S - listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Valgarður Lyngdal Jónsson,

kt. 140972-3399, grunnskólakennari og 

forseti bæjarstjórnar Akraness, Vallholti 13, 

Akranesi.

2. Jónína Björg Magnúsdóttir,
kt. 250865-4309, keiluþjálfari, Suðurgötu 

27, Akranesi.

3. Sigurður Orri Kristjánsson,
kt. 171287-2519, ríkisstarfsmaður og 

íþróttafréttamaður, Meistaravöllum 5, 

Reykjavík.

4. Edda Katrín Einarsdóttir,
kt. 180183-4779, nemi í 

þroskaþjálfafræðum, Mjallargötu 6, Ísafirði.

5. Ída Finnbogadóttir,
kt. 181090-3919, þroskaþjálfi, Ljósheimum 

20, Reykjavík.

6. Magnús Vignir Eðvaldsson,
kt. 120576-4969, kennari, Mánagötu 4, 

Hvammstanga.

7. Ingimar Ingimarsson,
kt. 300878-4669, organisti, Hólatröð 7, 

Reykhólahreppi.

8. Steinunn M. Sigurbjörnsdóttir,
kt. 281166-5229, kerfisfræðingur, 

Ljárskógum 18, Reykjavík.

9. Guðríður Sigurjónsdóttir,
kt. 010770-5999, leikskólakennari, 

Akralundi 2, Akranesi.

10. Gylfi Þór Gíslason,
kt. 080463-5619, lögregluvarðstjóri, 

Urðarvegi 49, Ísafirði.

11. Guðný Friðfinnsdóttir,
kt. 201084-2539, nemi, Skagfirðingabraut 

10, Sauðárkróki.

12. Oddur Sigurðarson,
kt. 200760-3449, framkvæmdastjóri 

og frumkvöðull, Norðurbraut 12, 

Hvammstanga.

13. Salvör Svava G. Gylfadóttir,
kt. 021297-2409, hjúkrunarfræðingur, 

Austurholti 8, Borgarnesi.

14. Guðni Kristjánsson,
kt. 071063-5269, sérfræðingur, 

Skagfirðingabraut 25, Sauðárkróki.

15. Sigurbjörg K. Ásgeirsdóttir,
kt. 220958-4699, ræstitæknir, Neðri-Tungu, 

Patreksfirði.

16. Björn Guðmundsson,
kt. 070656-7369, húsasmiður, Garðabraut 

6, Akranesi.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Bjarni Jónsson,

kt. 060666-3939, fiskifræðingur og 

sveitarstjórnarmaður, Nátthaga 22, Hólum 

í Hjaltadal.

2. Lilja Rafney Magnúsdóttir,
kt. 240657-7919, alþingismaður, Hjallavegi 

31, Suðureyri.

3. Sigríður Gísladóttir,
kt. 240881-4899, dýralæknir, Túngötu 12, 

Ísafirði.

4. Þóra Margrét Lúthersdóttir,
kt. 010282-4389, sauðfjár- og skógarbóndi, 

Forsæludal, Húnavatnshreppi.

5. Lárus Ástmar Hannesson,
kt. 150766-4199, grunnskólakennari, 

Nestúni 4, Stykkishólmi.

6. Heiðar Mar Björnsson,
kt. 170382-5799, kvikmyndagerðarmaður, 

Einigrund 22, Akranesi.

7. Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,
kt. 250681-3649, kennslustjóri, 

Hallveigartröð 7, Reykholti.

8. Ólafur Halldórsson,
kt. 070603-2250, starfsmaður í 

aðhlynningu, Hólabraut 23, Skagaströnd.

9. Dagrún Ósk Jónsdóttir,
kt. 131293-2329, þjóðfræðingur, Kirkjubóli, 

Strandabyggð.

10. María Hildur Maack,
kt. 221157-5089, umhverfisstjóri, 

Reykjabraut 13, Reykhólum.

11. Auður Björk Birgisdóttir,
kt. 280484-2889, háriðnmeistari og bóndi, 

Grindum, Hofsósi.

12. Einar Helgason,
kt. 141270-5329, skiptastjóri, Urðargötu 26, 

Patreksfirði.

13. Brynja Þorsteinsdóttir,
kt. 210579-4439, leiðbeinandi á leikskóla, 

Þórólfsgötu 6a, Borgarnesi.

14. Rún Halldórsdóttir,
kt. 081264-5469, læknir, Skógarflöt 25, 

Akranesi.

15. Valdimar Guðmannsson,
kt. 290452-2799, iðnverkamaður, 

Sunnubraut 4, Blönduósi.

16. Guðbrandur Brynjúlfsson,
kt. 300448-8019, bóndi, Brúarlandi 2, 

Borgarbyggð.

Norðausturkjördæmi
B - listi Framsóknarflokks:
1. Ingibjörg Ólöf Isaksen,

kt. 140277-3719, framkvæmdastjóri, 

Lögbergsgötu 5, Akureyri.

2. Líneik Anna Sævarsdóttir,
kt. 031164-3389, alþingismaður, Hlíðargötu 

47, Fáskrúðsfirði.

3. Þórarinn Ingi Pétursson,
kt. 220872-3199, bóndi, Grund, Akureyri.

4. Helgi Héðinsson,
kt. 130488-3589, oddviti, Geiteyjarströnd 

1a, Mývatni.

5. Halldóra K. Hauksdóttir,
kt. 140882-4539, lögmaður, Bakkahlíð 2, 

Akureyri.

6. Kristinn Rúnar Tryggvason,
kt. 231267-5739, bóndi, Hóli, Kópaskeri.

7. Jónína Brynjólfsdóttir,
kt. 220779-2979, viðskiptalögfræðingur, 

Sólvöllum 10, Egilsstöðum.

8. Ari Teitsson,
kt. 130343-3849, lífeyrisþegi, Hrísum, 

Húsavík.

9. Brynja Rún Benediktsdóttir,
kt. 080993-4209, verkefnastjóri, Sólbrekku 

1, Húsavík.

10. Eiður Gísli Guðmundsson,
kt. 290782-3689, leiðsögumaður, 

Lindarbrekku 1, Djúpavogi.

11. Íris Hauksdóttir,
kt. 010587-3449, upplýsingafulltrúi, 

Hólavegi 7, Dalvík.

12. Sverre Andreas Jakobsson,
kt. 080277-6019, handboltaþjálfari, 

Skálatúni 8, Akureyri.

13. Ásdís Helga Bjarnadóttir,
kt. 020269-5539, verkefnastjóri, Húsum - 

Brekkugerðishúsum, Egilsstöðum.

14. Halldóra Magnúsdóttir,
kt. 190683-5249, leikskólastarfsmaður, 

Hraunkoti, Akureyri.

15. Eggert Stefánsson,
kt. 271081-4489, bóndi, Laxárdal 1, 

Þórshöfn.

16. Rósa Jónsdóttir,
kt. 200773-4899, nemi, Mararbyggð 10, 

Ólafsfirði.

17. Bjarni Stefán Vilhjálmsson,
kt. 090591-2079, verkstjóri, Túngötu 7, 

Stöðvarfirði.

18. Alda Ósk Harðardóttir,
kt. 090382-3149, snyrtifræðimeistari, 

Ranavaði 11, Egilsstöðum.

19. Anna Sigrún Mikaelsdóttir,
kt. 031148-3919, húsmóðir, Útgarði 6, 

Húsavík.

20. Friðbjörn Haukur Guðmundsson,
kt. 210446-7299, bóndi, Hauksstöðum 1, 

Vopnafirði.

C - listi Viðreisnar:
1. Eiríkur Björn Björgvinsson,

kt. 060966-3899, sviðsstjóri, Bjarkarási 7, 

Garðabæ.

2. Sigríður Ólafsdóttir,
kt. 160471-3019, mannauðsráðgjafi og PCC 

markþjálfi, Mánahlíð 1, Akureyri.

3. Ingvar Þóroddsson,
kt. 250698-2839, háskólanemi í 

rafmagnsverkfræði og hagnýtri stærðfræði, 

Ásvegi 23, Akureyri.

4. Draumey Ósk Ómarsdóttir,
kt. 300598-2859, íslenskunemi við Háskóla 

Íslands, Bjarkaseli 7, Egilsstöðum.

5. Jens Hilmarsson,
kt. 200365-5429, lögreglumaður, Brekkuseli 

2, Egilsstöðum.

6. Margrét L. Laxdal,
kt. 220570-2909, framhaldsskólakennari og 

íslenskufræðingur, Böggvisbraut 12, Dalvík.

7. Ingi Þór Ágústsson,
kt. 030372-2989, hjúkrunarfræðingur og 

forstöðumaður Austurhlíðar, Stekkjartúni 

2, Akureyri.

8. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir,
kt. 270591-3539, sölustjóri, Borgarhlíð 5f, 

Akureyri.

. . .
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9. Kristján Gunnar Óskarsson,
kt. 050489-3299, sálfræðingur, Urðargerði 

6, Húsavík.

10. Lilja Björnsdóttir,
kt. 170688-2449, leigubílstjóri og 

sjúkraliðanemi, Dalbrún 5, Egilsstöðum.

11. Erlingur Arason,
kt. 220761-2669, félagsliði og 

tónlistarmaður, Eyrarvegi 17, Akureyri.

12. Dušanka Kotaraš,
kt. 170167-2289, matráður, Tjarnartúni 17, 

Akureyri.

13. Steingrímur Karlsson,
kt. 140770-5319, kvikmyndagerðarmaður 

og ferðaþjónustufrumkvöðull, Valþjófsstað 

1, Egilsstöðum.

14. Bryndís Arnardóttir,
kt. 250560-4519, listgreinakennari og 

listamaður, Álfabyggð 11, Akureyri.

15. Arngrímur Viðar Ásgeirsson,
kt. 150768-4979, athafnamaður, Selbrekku 

1, Múlaþingi.

16. Auðbjörg Björnsdóttir,
kt. 020677-3769, forstöðumaður 

kennslumiðstöðvar Háskólans á Akureyri, 

Hafnarstræti 79, Akureyri.

17. Valtýr Þór Hreiðarsson,
kt. 100149-3709, viðskipta- og 

rekstrarhagfræðingur, Sunnuhlíð, Akureyri.

18. Gréta Sóley Arngrímsdóttir,
kt. 071096-2549, tómstunda- og 

félagsmálafræðingur, Selbrekku 1, 

Múlaþingi.

19. Hólmar Erlu Svansson,
kt. 141165-2919, framkvæmdastjóri 

Háskólans á Akureyri, Byggðavegi 122, 

Akureyri.

20. Guðný Björg Hauksdóttir,
kt. 090467-5499, mannauðsstjóri, 

Mánagötu 18, Reyðarfirði.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Njáll Trausti Friðbertsson,

kt. 311269-4459, alþingismaður, Vörðutúni 

8, Akureyri.

2. Berglind Ósk Guðmundsdóttir,
kt. 070793-2109, lögfræðingur, Stekkjartúni 

22, Akureyri.

3. Berglind Harpa Svavarsdóttir,
kt. 281175-3009, bæjarfulltrúi, Sólbrekku 

14, Egilsstöðum.

4. Ragnar Sigurðsson,
kt. 081280-3559, bæjarfulltrúi, 

Stekkjarbrekku 5, Reyðarfirði.

5. Gunnar Hnefill Örlygsson,
kt. 020190-3969, framkvæmdamaður, 

Laugarbrekku 16, Húsavík.

6. Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir,
kt. 170695-2169, háskólanemi, Hlíðarvegi 

38, Ólafsfirði.

7. Hanna Sigríður Ásgeirsdóttir,
kt. 221082-3039, sjálfstæður 

atvinnurekandi, Norðurgötu 4b, Siglufirði.

8. Ketill Sigurður Jóelsson,
kt. 090786-3189, verkefnastjóri, 

Norðurbyggð 27, Akureyri.

9. Ásta Arnbjörg Pétursdóttir,
kt. 061074-5899, fjölskyldufræðingur, 

Hranastöðum, Eyjafjarðarsveit.

10. Einar Freyr Guðmundsson,
kt. 270303-3150, menntaskólanemi, 

Laugavöllum 7, Egilsstöðum.

11. Helgi Ólafsson,
kt. 310529-2309, rafvirkjameistari, Nónási 

4, Raufarhöfn.

12. Freydís Anna Ingvarsdóttir,
kt. 130480-3149, sjúkraliði og bóndi, 

Miðhvammi, Aðaldal.

13. Róbert Ingi Tómasson,
kt. 010294-3559, framleiðslustjóri, Snægili 

4, Akureyri.

14. Guðný Margrét Bjarnadóttir,
kt. 110579-4119, kennari, Miðdal 15, 

Eskifirði.

15. Jens Garðar Helgason,
kt. 151276-3699, framkvæmdastjóri, 

Bakkastíg 2, Eskifirði.

16. Kristín Halldórsdóttir,
kt. 120466-4109, rekstrarstjóri, Arnarsíðu 

13, Akureyri.

. . .

17. Stefán Magnússon,
kt. 280660-5239, bóndi, Fagraskógi, 

Hörgársveit.

18. Guðrún Ása Sigurðardóttir,
kt. 240287-2859, leikskólastarfsmaður, 

Dölum 2, Fáskrúðsfirði.

19. Arnbjörg Sveinsdóttir,
kt. 180256-7099, fyrrv. alþingismaður, 

Austurvegi 11, Seyðisfirði.

20. Kristján Þór Júlíusson,
kt. 150757-2669, ráðherra, Krókeyrarnöf 24, 

Akureyri.

F - listi Flokks fólksins:
1. Jakob Frímann Magnússon,

kt. 040553-3989, tónlistarmaður, Úthlíð 3, 

Reykjavík.

2. Katrín Sif Árnadóttir,
kt. 060780-5289, þjálfari, Bjarkarbraut 7, 

Dalvík.

3. Brynjólfur Ingvarsson,
kt. 271041-3069, læknir og eldri borgari, 

Skálateigi 7, Akureyri.

4. Diljá Helgadóttir,
kt. 250182-5469, líftæknifræðingur, 

Ólafsvegi 3, Ólafsfirði.

5. Ástrún Lilja Sveinbjarnardóttir,
kt. 140951-7069, verkakona, Einbúablá 16b, 

Egilsstöðum.

6. Tomasz Piotr Kujawski,
kt. 300470-2469, bílstjóri og veitingamaður, 

Klettaborg 38, Akureyri.

7. Ida Night Mukoza Ingadóttir,
kt. 210464-2129, sjúkrahússtarfsmaður, 

Heiðargerði 2b, Húsavík.

8. Þorleifur Albert Reimarsson,
kt. 271163-2589, stýrimaður, Bárugötu 1, 

Dalvík.

9. Snjólaug Ásta Sigurfinnsdóttir,
kt. 270863-4189, umsjónarmaður, 

Strandgötu 19, Ólafsfirði.

10. Gísli Gunnlaugsson,
kt. 050955-3469, tæknifræðingur, 

Þingvallastræti 2, Akureyri.

11. Guðrún Þórisdóttir,
kt. 260771-4699, listamaður, Ólafsvegi 2, 

Ólafsfirði.

12. Jónína Auður Sigurðardóttir,
kt. 310856-0029, leikskólakennari, Víðilundi 

10, Akureyri.

13. Sigurður Stefán Baldvinsson,
kt. 021058-7699, öryrki, Öldugötu 2, 

Reyðarfirði.

14. Karen Telma Birgisdóttir,
kt. 260794-3299, þjónustufulltrúi og nemi, 

Stapasíðu 15f, Akureyri.

15. Agnieszka Kujawska,
kt. 290671-2729, veitingamaður, Klettaborg 

38, Akureyri.

16. Þórólfur Jón Egilsson,
kt. 230775-5249, öryrki, Austurvegi 23, 

Reyðarfirði.

17. Páll Ingi Pálsson,
kt. 180167-3829, bifvélavirki, Aðalgötu 4, 

Dalvík.

18. Regína B. Agnarsdóttir,
kt. 090760-5139, starfsstúlka í aðhlynningu, 

Aðalgötu 4, Dalvík.

19. Erna Þórunn Einisdóttir,
kt. 311257-6849, félagsliði, Norðurgötu 

41a, Akureyri.

20. Kjartan Heiðberg,
kt. 160751-4609, framhaldsskólakennari, 

Hlíðarlundi 2, Akureyri.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. Haraldur Ingi Haraldsson,

kt. 121155-5839, verkefnastjóri, Brekkugötu 

1a, Akureyri.

2. Margrét Pétursdóttir,
kt. 031166-2929, verkakona, Hringbraut 63, 

Hafnarfirði.

3. Guðrún Þórsdóttir,
kt. 290372-3999, menningarstjóri og 

ráðgjafi, Hlíðargötu 11, Akureyri.

4. Þorsteinn Bergsson,
kt. 270664-5719, dýraeftirlitsmaður, 

Norðurtúni 11, Egilsstöðum.

5. Unnur María Máney Bergsveinsdóttir,
kt. 190478-3789, sirkuslistakona og 

sagnfræðingur, Aðalgötu 18, Ólafsfirði.

6. Auður Traustadóttir,
kt. 100356-3099, sjúkraliði, Huldugili 39, 

Akureyri.

7. Rúnar Freyr Júlíusson,
kt. 210999-2489, námsmaður, Lyngholti 19, 

Akureyri.

8. Karólína Sigurðardóttir,
kt. 020265-4939, verkakona, Aski, 

Múlaþingi.

9. Bergrún Andradóttir,
kt. 060692-2039, námsmaður, Kringlumýri 

33, Akureyri.

10. Brynja Siguróladóttir,
kt. 110462-4689, öryrki, Stapasíðu 21b, 

Akureyri.

11. Stefán L. Rögnvaldsson,
kt. 170361-5129, bóndi og raunsæisskáld, 

Leifsstöðum, Norðurþingi.

12. Kolbeinn Agnarsson,
kt. 180751-3519, sjómaður, Miðtúni 8, 

Selfossi.

13. Halldóra Hafdísardóttir,
kt. 101174-3609, myndlistarmaður, 

Kirkjuvegi 19, Ólafsfirði.

14. Arinbjörn Árnason,
kt. 060446-3429, fyrrv. bóndi og 

bifreiðastjóri, Kelduskógum 1-3, 

Egilsstöðum.

15. Ari Sigurjónsson,
kt. 311251-4149, sjómaður, Kolbeinsgötu 

28, Vopnafirði.

16. Árni Daníel Júlíusson,
kt. 310759-2019, sagnfræðingur, Hringbraut 

37, Reykjavík.

17. Michal Polácek,
kt. 120575-2289, lögfræðingur, Holtsgötu 7, 

Reykjavík.

18. Katrín María Ipaz,
kt. 210901-3960, þjónn, Fjarðarbraut 64, 

Stöðvarfirði.

19. Skúli Skúlason,
kt. 220480-4299, leiðbeinandi, 

Oddeyrargötu 22, Akureyri.

20. Jóhann Axelsson,
kt. 050730-2479, prófessor emeritus, 

Hringbraut 50, Reykjavík.

M - listi Miðflokksins:
1. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,

kt. 120375-3509, alþingismaður og 

formaður Miðflokksins, Skrúðási 7, 

Garðabæ.

2. Anna Kolbrún Árnadóttir,
kt. 160470-3729, alþingismaður, Stapasíðu 

11c, Akureyri.

3. Þorgrímur Sigmundsson,
kt. 180476-2969, verktaki, Fossvöllum 24, 

Húsavík.

4. Ágústa Ágústsdóttir,
kt. 110878-5839, verktaki, sauðfjár- og 

ferðaþjónustubóndi, Meiðavöllum, 

Kópaskeri.

5. Alma Sigurbjörnsdóttir,
kt. 250680-5629, sálfræðingur, Heiðarvegi 

23b, Reyðarfirði.

6. Guðný Harðardóttir,
kt. 260785-3629, sauðfjárbóndi og 

framkvæmdastjóri Breiðdalsbita, 

Gilsárstekk, Breiðdalsvík.

7. Helgi Sveinbjörn Jóhannsson,
kt. 050583-4149, skrifstofumaður, Háalundi 

2, Akureyri.

8. Þórlaug Alda Gunnarsdóttir,
kt. 270188-3979, verslunarmaður, 

Hléskógum 21, Egilsstöðum.

9. Ingibjörg Hanna Sigurðardóttir,
kt. 310783-5529, móttökuritari og 

sjúkraflutningamaður, Miðási 5, Raufarhöfn.

10. Sverrir Sveinsson,
kt. 050733-4599, eldri borgari, Hlíðarvegi 

17, Siglufirði.

11. Magnea María Jónudóttir,
kt. 270499-2959, heilbrigðisstarfsmaður, 

Hlíðargötu 57, Fáskrúðsfirði.

12. Ragnar Jónsson,
kt. 300982-4259, bifvélavirki og bóndi, 

Halldórsstöðum 2, Eyjafjarðarsveit.

13. María Guðrún Jónsdóttir,
kt. 310862-3399, húsmóðir og 

frístundabóndi, Laugarholti 7b, Húsavík.

14. Viðar Valdimarsson,
kt. 260282-3369, ferðamálafræðingur, 

Munkaþverárstræti 34, Akureyri.

15. Sigríður Valdís Bergvinsdóttir,
kt. 041270-2929, hársnyrtimeistari, 

Lönguhlíð 6, Akureyri.

16. Bjarney Guðbjörnsdóttir,
kt. 070894-2549, olíubifreiðastjóri og 

bóndi, Halldórsstöðum 2, Eyjafjarðarsveit.

17. Ævar Rafn Marinósson,
kt. 270371-4269, bóndi, Tunguseli, 

Þórshöfn.

18. Guðmundur Þorgrímsson,
kt. 301056-4869, vörubifreiðastjóri, 

Stekkholti 18, Fáskrúðsfirði.

19. Helga Þórarinsdóttir,
kt. 111166-3909, verkefnastjóri, Hamrahlíð 

1, Egilsstöðum.

20. Hannes Karlsson,
kt. 170659-5389, framkvæmdastjóri, 

Lerkilundi 2, Akureyri.

O - listi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins:
1. Björgvin Egill Vídalín Arngrímsson,

kt. 300947-4259, eldri borgari, Hraunbæ 

146, Reykjavík.

2. Hilmar Daníel Valgeirsson,
kt. 140987-3019, framkvæmdastjóri, 

Tjarnargötu 16, Siglufirði.

3. Halina Kravtchouk,
kt. 290280-2229, yfirþerna, Lyngholti 3, 

Akureyri.

4. Gestur Helgi Friðjónsson,
kt. 030855-3109, öryrki, Smárahlíð 1, 

Akureyri.

5. Valgeir Sigurðsson,
kt. 031047-7069, veitingamaður, Aðalgötu 

2, Siglufirði.

6. Óskar Steingrímsson,
kt. 150151-3689, rekstrarstjóri, Kjarnagötu 

12, Akureyri.

7. Fannar Eyfjörð Skjaldarson,
kt. 060358-2229, bílstjóri, Laufrima 20, 

Reykjavík.

8. Höskuldur Geir Erlingsson,
kt. 071060-3149, múrarameistari, Írabakka 

22, Reykjavík.

9. Vilhjálmur Ragnarsson,
kt. 280556-4839, vélvirkjameistari, 

Vogagerði 19, Vogum.

10. Edda Lára Guðgeirsdóttir,
kt. 240954-3709, fótaaðgerðafræðingur, 

Vogagerði 19, Vogum.

11. Grétar Harðarson,
kt. 051267-3039, rafvirki, Ísleifsgötu 2, 

Reykjavík.

12. Sólveig Höskuldsdóttir,
kt. 041058-2349, meðferðarfulltrúi, 

Yrsufelli 3, Reykjavík.

13. Jónína Vilborg Jóhannesdóttir,
kt. 101249-4099, ellilífeyrisþegi, Álftamýri 

30, Reykjavík.

14. Árni Franklín Guðmundsson Jóns-
son,
kt. 050593-3989, rekstrarstjóri, 

Langholtsvegi 131, Reykjavík.

15. Sigrún S. Sigurðardóttir,
kt. 170442-7099, eldri borgari, Bláhömrum 

4, Reykjavík.

16. Guðlaugur Guðmundsson,
kt. 040458-6709, öryrki, Miðvangi 41, 

Hafnarfirði.

17. Gísli Tómas Ívarsson,
kt. 030449-7979, skipstjóri, Asparfelli 4, 

Reykjavík.

18. Matthías Ingvar Auðarson,
kt. 050660-2499, öryrki, Tjarnarlundi 6, 

Akureyri.

19. Friðbjörn Friðbjarnarson,
kt. 290975-4849, rekstrarstjóri, 

Bergþórugötu 3, Reykjavík.

20. Pétur Gissurarson,
kt. 170535-3919, skipstjóri, Lagarási 17, 

Egilsstöðum.
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P - listi Pírata:
1. Einar Brynjólfsson,

kt. 261068-3389, menntaskólakennari 

og fyrrv. alþingismaður, Grenilundi 27, 

Akureyri.

2. Hrafndís Bára Einarsdóttir,
kt. 180783-2969, leikkona og 

viðburðastjóri, Grenivöllum 22, Akureyri.

3. Rúnar Gunnarsson,
kt. 080971-5089, yfirhafnarvörður, 

Bröttuhlíð 6, Seyðisfirði.

4. Hans Jónsson,
kt. 041082-5429, öryrki, Bylgjubyggð 67, 

Ólafsfirði.

5. Skúli Björnsson,
kt. 070456-0019, framkvæmdastjóri Soffíu 

frænku ehf., Fjósakambi 14, Egilsstöðum.

6. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir,
kt. 241184-3319, fyrrv. borgarfulltrúi, 

Sólbrekku 11, Húsavík.

7. Bryndís Lilja Gísladóttir,
kt. 181291-2819, fjölmiðlafræðingur, 

Klettastíg 4, Akureyri.

8. Sigríður Lára Sigurjónsdóttir,
kt. 040474-5799, bókaútgefandi, Selási 

9-11, Egilsstöðum.

9. Skúli Heiðar Benediktsson,
kt. 130355-4639, 

hreindýraveiðileiðsögumaður, Hlíð 5, 

Djúpavogi.

10. Halldór Jóhannsson,
kt. 270553-4869, fyrrv. sjómaður, 

Langanesvegi 9, Þórshöfn.

11. Gunnar Ómarsson,
kt. 190370-5859, starfsmaður á sambýli, 

Glæsibæ 3, Akureyri.

12. Kristrún Ýr Einarsdóttir,
kt. 180781-5449, háskólanemi, Bárugranda 

9, Reykjavík.

13. Katla Hólm Þórhildardóttir,
kt. 180787-3219, verkefnastýra, Limerick, 

Írlandi.

14. Margrét Urður Snædal,
kt. 050881-5399, þýðandi, Eyrarvegi 2, 

Akureyri.

15. Snorri Emilsson,
kt. 050564-2589, leikskáld, leikari, leikstjóri, 

Múlavegi 19, Seyðisfirði.

16. Sævar Þór Halldórsson,
kt. 301085-3389, náttúrulandfræðingur, 

Hörpulundi 15, Akureyri.

17. Valur Þór Hilmarsson,
kt. 120959-3529, umhverfisfræðingur, 

Brúnahlíð 7, Eyjafjarðarsveit.

18. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir,
kt. 120879-4569, framkvæmdastjóri, 

Austurvegi 22, Seyðisfirði.

19. Valgarður Reynisson,
kt. 220383-5209, kennari, Ásabyggð 3, 

Akureyri.

20. Guðrún Ágústa Þórdísardóttir,
kt. 120762-5599, fyrrv. varaþingmaður, 

Mölnlycke, Svíþjóð.

S - listi Samfylkingarinnar –  
jafnaðarmannaflokks Íslands:

1. Logi Már Einarsson,
kt. 210864-2969, alþingismaður 

og formaður Samfylkingarinnar, 

Munkaþverárstræti 35, Akureyri.

2. Hilda Jana Gísladóttir,
kt. 170876-3509, oddviti Samfylkingarinnar 

á Akureyri og formaður SSNE, Grundargerði 

8a, Akureyri.

3. Eydís Ásbjörnsdóttir,
kt. 220673-4219, forseti bæjarstjórnar 

Fjarðabyggðar og framhaldsskólakennari, 

Bleiksárhlíð 21, Eskifirði.

4. Kjartan Páll Þórarinsson,
kt. 120182-4559, íþrótta- og 

tómstundafulltrúi, Stekkjarholti 20, 

Húsavík.

5. Margrét S. Benediktsdóttir,
kt. 140998-2659, háskólanemi, Fannagili 13, 

Akureyri.

6. Sigurður Vopni Vatnsdal,
kt. 281096-3039, deildarstjóri á leikskóla, 

Hafnarbyggð 29, Vopnafirði.

7. Ísak Már Jóhannesson,
kt. 230889-3419, umhverfisfræðingur, 

Löngumýri 13, Akureyri.

8. Lilja Guðný Jóhannesdóttir,
kt. 091072-3009, konrektor, Gnoðarvogi 66, 

Reykjavík.

9. Ólafur Haukur Kárason,
kt. 060658-5449, byggingarmeistari, Hávegi 

7, Siglufirði.

10. Guðrún Einarsdóttir,
kt. 040786-2609, hjúkrunarfræðinemi, 

Túngötu 14, Húsavík.

11. Jóhannes Óli Sveinsson,
kt. 170703-3320, framhaldsskólanemi, 

Vanabyggð 8d, Akureyri.

12. Nanna Árnadóttir,
kt. 020763-4269, félagsliði á 

öldrunarheimili, Aðalgötu 38, Ólafsfirði.

13. Baldur Pálsson,
kt. 160749-2379, Austurlandsgoði, 

Sunnufelli 4, Egilsstöðum.

14. María Hjálmarsdóttir,
kt. 280582-5739, varaþingmaður og 

verkefnastjóri, Árdal 19, Eskifirði.

15. Sigríður Huld Jónsdóttir,
kt. 251169-4979, skólameistari, 

Margrétarhaga 10, Akureyri.

16. Magni Þór Harðarson,
kt. 221278-4889, ráðgjafi, Árdal 5, Eskifirði.

17. Björgvin V. Guðmundsson,
kt. 240259-2579, leiðbeinandi í grunnskóla, 

Fjarðarbraut 29, Stöðvarfirði.

18. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir,
kt. 170280-4319, alþingismaður, Tungusíðu 

23, Akureyri.

19. Svanfríður Inga Jónasdóttir,
kt. 101151-3019, fyrrv. alþingismaður og 

bæjarstjóri, Hafnarbraut 25, Dalvík.

20. Kristján L. Möller,
kt. 260653-5989, fyrrv. alþingismaður og 

ráðherra, Laugarvegi 25, Siglufirði.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir,

kt. 270265-4489, alþingismaður, Hlíðarvegi 

71, Ólafsfirði.

2. Jódís Skúladóttir,
kt. 061177-5669, lögfræðingur, 

Reynihvammi 1, Múlaþingi.

3. Óli Halldórsson,
kt. 100575-5079, sveitarstjórnarfulltrúi, 

Garðarsbraut 2, Húsavík.

4. Kári Gautason,
kt. 270189-3699, sérfræðingur, Njálsgötu 

94, Reykjavík.

5. Jana Salóme Ingibjargar Jóseps-
dóttir,
kt. 080191-3169, varabæjarfulltrúi, 

Hafnarstræti 23, Akureyri.

6. Helga Margrét Jóhannesdóttir,
kt. 150390-3629, nemi, Skólatröð 7, 

Hrafnagilshverfi, Akureyri.

7. Ingibjörg Þórðardóttir,
kt. 200572-5569, kennari, Valsmýri 5, 

Neskaupstað.

8. Sigríður Hlynur Helguson Snæbjörns-
son,
kt. 090469-5849, bóndi og 

sveitarstjórnarmaður, Öndólfsstöðum, 

Þingeyjarsveit.

9. Ásrún Ýr Gestsdóttir,
kt. 030387-3849, nemi, Eyrarlandsvegi 12, 

Akureyri.

10. Einar Gauti Helgason,
kt. 051294-2979, matreiðslumeistari, 

Skarðshlíð 15, Akureyri.

11. Cecil Haraldsson,
kt. 020543-3539, fyrrv. sóknarprestur, 

Múlavegi 7, Seyðisfirði.

12. Angantýr Ómar Ásgeirsson,
kt. 061290-3039, nemi, Munkaþverárstræti 

16, Akureyri.

13. Þuríður Helga Kristjánsdóttir,
kt. 211177-3499, framkvæmdastjóri, 

Hlíðargötu 4, Akureyri.

14. Helgi Hlynur Ásgrímsson,
kt. 011069-5259, útvegsbóndi, Svalbarði, 

Borgarfirði eystra.

15. Katarzyna Maria Cieslukowska,
kt. 100374-2859, starfsmaður í 

heimahjúkrun, Lyngbrekku 5, Húsavík.

16. Gréta Bergrún Jóhannesdóttir,
kt. 020882-4339, kynjafræðingur, 

Langanesvegi 11, Þórshöfn.

17. Kristján Eldjárn Hjartarson,
kt. 100956-3309, byggingafræðingur, Tjörn, 

Dalvík.

18. Anna Czeczko,
kt. 270789-4559, grunnskólaleiðbeinandi, 

Búlandi 8, Djúpavogi.

19. Svavar Pétur Eysteinsson,
kt. 260477-4209, menningarbóndi, Ystaseli 

35, Reykjavík.

20. Steingrímur J. Sigfússon,
kt. 040855-7349, alþingismaður, 

Gunnarsstöðum 1, Þistilfirði.

SuðurkjördæmiSuðurkjördæmi
B - listi Framsóknarflokks:
1. Sigurður Ingi Jóhannsson,

kt. 200462-3789, alþingismaður, 

Syðra-Langholti 4, Hrunamannahreppi.

2. Jóhann Friðrik Friðriksson,
kt. 260379-5699, lýðheilsufræðingur, 

Skólavegi 38, Reykjanesbæ.

3. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir,
kt. 200591-3059, lögfræðingur, Álalæk 17, 

Selfossi.

4. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir,
kt. 080580-4959, verkefnastjóri, Háaleiti 17, 

Reykjanesbæ.

5. Njáll Ragnarsson,
kt. 270284-3299, bæjarfulltrúi 

og deildarstjóri, Hrauntúni 29, 

Vestmannaeyjum.

6. Ásgerður Kristín Gylfadóttir,
kt. 101268-3739, bæjarfulltrúi og 

hjúkrunarfræðingur, Álaleiru 10, Höfn í 

Hornafirði.

7. Lilja Einarsdóttir,
kt. 040273-4849, sveitarstjóri, Króktúni 5, 

Hvolsvelli.

8. Daði Geir Samúelsson,
kt. 120394-2749, verkfræðingur, 

Bryðjuholti, Hrunamannahreppi.

9. Stefán Geirsson,
kt. 300581-5289, bóndi, Gerðum 2, 

Flóahreppi.

10. Eiríkur Vilhelm Sigurðarson,
kt. 100989-2479, markaðs- og 

kynningarfulltrúi, Árbæjarhjáleigu 2, Hellu.

11. Ragnhildur Hrund Jónsdóttir,
kt. 191073-3989, ferðaþjónustubóndi, 

Prestshúsum 2, Vík í Mýrdal.

12. Inga Jara Jónsdóttir,
kt. 130788-2039, ráðgjafi í félagsþjónustu, 

Gráhellu 57, Selfossi.

13. Anton Kristinn Guðmundsson,
kt. 120193-2959, matreiðslumeistari, 

Stafnesvegi 2, Sandgerði.

14. Jóhannes Gissurarson,
kt. 160962-5429, bóndi, Herjólfsstöðum 1, 

Kirkjubæjarklaustri.

15. Gunnhildur Imsland,
kt. 100269-5899, 

heilbrigðisgagnafræðingur, Hagatúni 9, 

Höfn í Hornafirði.

16. Jón Gautason,
kt. 171095-2209, vél- og 

orkutæknifræðingur, Seljalandi 16, Selfossi.

17. Drífa Sigfúsdóttir,
kt. 080754-3969, varaformaður 

Landssambands eldri borgara, Hamragarði 

2, Reykjanesbæ.

18. Haraldur Einarsson,
kt. 240987-3769, fyrrv. alþingismaður, 

Urriðafossi, Flóahreppi.

19. Páll Jóhann Pálsson,
kt. 251157-4139, fyrrv. alþingismaður, 

Stafholti, Grindavík.

20. Silja Dögg Gunnarsdóttir,
kt. 161273-4149, alþingismaður, Seljudal 5, 

Reykjanesbæ.

C - listi Viðreisnar:
1. Guðbrandur Einarsson,

kt. 291058-3619, forseti bæjarstjórnar, 

Langholti 5, Reykjanesbæ.

2. Þórunn Wolfram Pétursdóttir,
kt. 291067-5069, sviðsstjóri og doktor 

í umhverfisfræðum, Kambahrauni 2, 

Hveragerði.

3. Sigurjón Vídalín Guðmundsson,
kt. 220974-5109, jarðfræðingur og 

bæjarfulltrúi í Árborg, Dverghólum 28, 

Selfossi.

4. Elva Dögg Sigurðardóttir,
kt. 150195-2419, tómstunda- og 

félagsmálafræðingur, Baugholti 19, 

Reykjanesbæ.

5. Axel Sigurðsson,
kt. 260890-2719, matvæla- og búfræðingur, 

Löngumýri 52, Selfossi.

6. Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,
kt. 090992-3769, lögmaður, Smyrlaheiði 52, 

Hveragerði.

7. Arnar Páll Guðmundsson,
kt. 290987-3939, viðskiptafræðingur, 

Svölutjörn 33-35, Reykjanesbæ.

8. Kristina Elisabet Andrésdóttir,
kt. 210286-2419, viðskiptafræðingur, 

Gónhóli 30, Reykjanesbæ.

9. Bjarki Eiríksson,
kt. 110484-2169, sölu- og þjónusturáðgjafi, 

Baugöldu 15, Hellu.

10. Jasmina Vajzovic Crnac,
kt. 100381-2069, stjórnmálafræðingur, 

Ásgarði 2, Reykjanesbæ.

11. Jóhann Karl Ásgeirsson,
kt. 190497-2759, háskólanemi, Réttarheiði 

18, Hveragerði.

12. Kristjana Helga Thorarensen,
kt. 130870-4149, geðtengslafræðingur, 

Klettagljúfri 23, Ölfusi.

13. Halldór Rósmundur Guðjónsson,
kt. 210666-5409, lögfræðingur, Klapparstíg 

5, Reykjanesbæ.

14. Justyna Wroblewska,
kt. 280190-2769, deildarstjóri í leikskóla og 

nemi í mannauðsstjórnun, Tjarnargötu 40, 

Reykjanesbæ.

15. Heimir Hafsteinsson,
kt. 210651-3149, trésmíðameistari 

og aðstoðarmaður byggingarfulltrúa, 

Freyvangi 14, Hellu.

16. Kolbrún M. Haukdal Jónsdóttir,
kt. 280949-3619, hjúkrunarfræðingur, 

Bröttugötu 12, Vestmannaeyjum.

17. Alfreð Alfreðsson,
kt. 170358-5119, leiðsögumaður, Brekastíg 

7a, Vestmannaeyjum.

18. Guðbjörg Ingimundardóttir,
kt. 051150-3179, sérkennari, Kjóalandi 16, 

Garði.

19. Hannes Sigurðsson,
kt. 060550-4179, framkvæmdastjóri, Hrauni

2b, Ölfusi.

20. Ingunn Guðmundsdóttir,
kt. 131157-7119, viðskiptafræðingur, 

Erlurima 4, Selfossi.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Guðrún Hafsteinsdóttir,

kt. 090270-5839, markaðsstjóri, Iðjumörk 3, 

Hveragerði.

2. Vilhjálmur Árnason,
kt. 291083-4989, alþingismaður, Vesturhópi 

30, Grindavík.

3. Ásmundur Friðriksson,
kt. 210156-4459, alþingismaður, Grænulaut 

10, Reykjanesbæ.

4. Björgvin Jóhannesson,
kt. 040178-4149, fjármálastjóri, Grenigrund 

29, Selfossi.

5. Ingveldur Anna Sigurðardóttir,
kt. 190197-2559, laganemi, Varmahlíð, 

Hvolsvelli.

6. Jarl Sigurgeirsson,
kt. 031167-3889, skólastjóri, Heiðarvegi 53, 

Vestmannaeyjum.

7. Eva Björk Harðardóttir,
kt. 200668-3679, oddviti, Efri-Vík, 

Kirkjubæjarklaustri.

. . .
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8. Guðbergur Reynisson,
kt. 171171-5989, framkvæmdastjóri, 

Óðinsvöllum 3, Reykjanesbæ.

9. Stefanía Anna Sigurjónsdóttir,
kt. 080181-3379, þroskaþjálfi, Bogaslóð 6, 

Höfn í Hornafirði.

10. Gígja Sigríður Guðjónsdóttir,
kt. 300689-2649, uppeldisfræðingur og 

flugfreyja, Krossholti 12, Reykjanesbæ.

11. Einar Jón Pálsson,
kt. 141067-3119, stöðvarstjóri og forseti 

bæjarstjórnar, Klapparbraut 11, Garði.

12. Arndís Bára Ingimarsdóttir,
kt. 170485-4089, lögfræðingur, Kirkjuvegi 

66, Vestmannaeyjum.

13. Grétar Ingi Erlendsson,
kt. 211183-2259, markaðs- og sölustjóri og 

bæjarfulltrúi, Finnsbúð 11, Þorlákshöfn.

14. Birgitta H. Káradóttir Ramsay,
kt. 040380-4939, skjalastjóri og 

bæjarfulltrúi, Heiðarhrauni 18, Grindavík.

15. Sveinn Ægir Birgisson,
kt. 120298-3059, kennaranemi og 

varabæjarfulltrúi, Fosstúni 9, Selfossi.

16. Hulda Gústafsdóttir,
kt. 050366-4489, hestakona og 

framkvæmdastjóri, Árbakka, Hellu.

17. Baldur Þórir Guðmundsson,
kt. 270764-2909, viðskiptafræðingur, 

Smáratúni 8, Reykjanesbæ.

18. Jónas Logi Ómarsson,
kt. 171175-4539, matreiðslumeistari og 

yfirbryti, Smáragötu 20, Vestmannaeyjum.

19. Alda Agnes Gylfadóttir,
kt. 241269-5589, framkvæmdastjóri 

Einhamars, Víkurhópi 28, Grindavík.

20. Björn Bjarnason,
kt. 141144-3409, fyrrv. ráðherra, Kvoslæk 2, 

Hvolsvelli.

F - listi Flokks fólksins:
1. Ásthildur Lóa Þórsdóttir,

kt. 201166-3309, grunnskólakennari, 

Háhæð 1, Garðabæ.

2. Georg Eiður Arnarson,
kt. 281164-4739, hafnarvörður og trillukarl, 

Kirkjuvegi 57, Vestmannaeyjum.

3. Elín Íris Fanndal,
kt. 020363-7119, félagsliði og 

leiðsögumaður, Selvogsbraut 3, 

Þorlákshöfn.

4. Sigrún Berglind Grétars,
kt. 030269-3069, leikskólaliði og öryrki, 

Mávabraut 4b, Reykjanesbæ.

5. Stefán Viðar Egilsson,
kt. 260573-5789, bílstjóri hjá Tengi, 

Eyjahrauni 16, Þorlákshöfn.

6. Inga Helga Fredriksen,
kt. 120272-4899, sjúkraliði, Vogagerði 5, 

Vogum.

7. Hallgrímur Jónsson,
kt. 150650-4379, vélamaður, Hæðagarði 1, 

Höfn í Hornafirði.

8. Bjarni Pálsson,
kt. 100361-3969, bakari, Faxabraut 22, 

Reykjanesbæ.

9. Jórunn Lilja Jónasdóttir,
kt. 270776-4779, öryrki, Hulduhóli 12, 

Eyrarbakka.

10. Heiða Rós Hauksdóttir,
kt. 310380-3939, öryrki, Leirdal 37, 

Reykjanesbæ.

11. Jóna Kjerúlf,
kt. 081046-3289, eldri borgari, Mánabraut 

14, Vík í Mýrdal.

12. Guðfinna Sigurgeirsdóttir,
kt. 070651-3279, verkakona, Lindartúni 18, 

Garði.

13. Ríkarður Óskarsson,
kt. 171155-3209, öryrki, Dalsbraut 22, 

Reykjanesbæ.

14. Jón Þ. Magnússon,
kt. 181054-2479, golfvallarstarfsmaður, 

Bala 1-2, Hellu.

15. Guttormur Helgi Rafnkelsson,
kt. 110149-7519, vélvirki, Lækjarbrún 32, 

Hveragerði.

16. Gunnþór Guðmundsson,
kt. 040244-3529, ellilífeyrisþegi, Hringbraut 

82, Reykjanesbæ.

. . .

17. María Guðfinna Blómkvist Andrés-
dóttir,
kt. 170851-4129, eldri borgari, Háengi 25, 

Selfossi.

18. Hjálmar Hermannsson,
kt. 150848-3859, eldri borgari, Hásteinsvegi 

14, Stokkseyri.

19. Ámundi Hjörleifs Elísson,
kt. 020846-4109, öryrki, Háengi 25, Selfossi.

20. Ísleifur Gíslason,
kt. 140846-3419, eftirlaunamaður, 

Smyrlaheiði 22, Hveragerði.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. Guðmundur Auðunsson,

kt. 281063-2199, stjórnmálahagfræðingur, 

Lyngbrekku, Grímsnes- og Grafningshreppi.

2. Birna Eik Benediktsdóttir,
kt. 060782-4909, framhaldsskólakennari, 

Spóarima 9, Árborg.

3. Ástþór Jón Ragnheiðarson,
kt. 221198-2399, þjálfari og varaformaður 

ASÍ-UNG, Fossöldu 4, Rangárþingi ytra.

4. Arna Þórdís Árnadóttir,
kt. 260682-4159, verkefnastjóri, Eyjahrauni 

25, Ölfusi.

5. Unnur Rán Reynisdóttir,
kt. 011282-4749, hársnyrtimeistari og 

kennari, Háaleiti 37, Reykjanesbæ.

6. Þórbergur Torfason,
kt. 120354-7449, ferðaþjónustubóndi, 

Lundi, Höfn í Hornafirði.

7. Einar Már Atlason,
kt. 201171-5559, sölumaður, Blikabraut 15, 

Reykjanesbæ.

8. Þórdís Bjarnleifsdóttir,
kt. 080371-4549, nemi, Sæmundargötu 21, 

Reykjavík.

9. Arngrímur Jónsson,
kt. 191060-2889, sjómaður, Hafnargötu 1a, 

Vogum.

10. Guðmundur Eyjólfur Jóelsson,
kt. 050558-6739, bifreiðastjóri, 

Friggjarbrunni 44, Reykjavík.

11. Bjartey Hermannsdóttir,
kt. 211084-3249, móttökuritari, Bessastíg 

10, Vestmannaeyjum.

12. Pawel Adam Lopatka,
kt. 070985-3579, landvörður, Sílalæk 2, 

Árborg.

13. Sigurður Erlends Guðbjargarson,
kt. 300798-4039, rafíþróttaþjálfari, Fossvegi 

8, Árborg.

14. Þórdís S. Guðbjartsdóttir,
kt. 190260-2249, öryrki, Eyrargötu 32, 

Árborg.

15. Kári Jónsson,
kt. 250559-4539, verkamaður, Nátthaga 14, 

Sandgerði.

16. Bergljót Davíðsdóttir,
kt. 240852-3149, blaðamaður, Dalsbrún 29, 

Hveragerði.

17. Elínborg Steinunnardóttir,
kt. 110473-4949, öryrki, Nesvegi 17, 

Reykjanesbæ.

18. Stefán Helgi Helgason,
kt. 250159-5369, atvinnurekandi, Setbergi 

1, Höfn í Hornafirði.

19. Finnbjörg Guðmundsdóttir,
kt. 050851-3629, eftirlaunakona, Spóarima 

9, Reykjanesbæ.

20. Viðar Steinarsson,
kt. 110257-3259, bóndi, Kaldbak, 

Rangárþingi ytra.

M - listi Miðflokksins:
1. Birgir Þórarinsson,

kt. 230665-5919, alþingismaður, 

Minna-Knarrarnesi, Vogum.

2. Erna Bjarnadóttir,
kt. 260562-5849, hagfræðingur, Hjallabrún 

21, Hveragerði.

3. Heiðbrá Ólafsdóttir,
kt. 131285-2489, lögfræðingur og bóndi, 

Stíflu 1, Hvolsvelli.

4. Guðni Hjörleifsson,
kt. 081157-6779, netagerðarmeistari, 

Bessahrauni 1b, Vestmannaeyjum.

5. Ásdís Bjarnadóttir,
kt. 271257-2609, garðyrkjubóndi, Auðsholti 

3, Flúðum.

6. Davíð Brár Unnarsson,
kt. 090979-3889, flugstjóri og skólastjóri, 

Þrastartjörn 18, Reykjanesbæ.

7. Guðrún Jóhannsdóttir,
kt. 210658-6889, aðstoðarverslunarstjóri, 

Nýjabæ lóð 5, Selfossi.

8. Gunnar Már Gunnarsson,
kt. 211172-4879, umboðsmaður, 

Glæsivöllum 18b, Grindavík.

9. Magnús Haraldsson,
kt. 041077-4849, verslunarmaður, Litlagerði 

15, Hvolsvelli.

10. Sigrún Þorsteinsdóttir,
kt. 300967-2999, félagsliði og starfsmaður í 

apóteki, Tjarnabakka 8, Reykjanesbæ.

11. Bjarni Gunnólfsson,
kt. 081172-4399, framreiðslumaður, 

Sunnubraut 12, Reykjanesbæ.

12. Ari Már Ólafsson,
kt. 161074-4469, húsasmíðameistari, 

Bakkatjörn 12, Selfossi.

13. Guðrún Svana Sigurjónsdóttir,
kt. 100263-4919, bóndi, Holti, 

Kirkjubæjarklaustri.

14. Hulda Kristín Smáradóttir,
kt. 030568-5329, hársnyrtir, Austurhópi 11, 

Grindavík.

15. Hafþór Halldórsson,
kt. 200883-4709, verkefnastjóri og 

rafeindameistari, Kirkjubæjarbraut 15, 

Vestmannaeyjum.

16. Hrafnhildur Guðmundsdóttir,
kt. 090743-3929, sundþjálfari, Eyjahrauni 1, 

Þorlákshöfn.

17. Sólveig Guðjónsdóttir,
kt. 220570-5849, starfsmaður Árborgar, 

Lyngheiði 10, Selfossi.

18. Eggert Sigurbergsson,
kt. 070262-2319, viðskiptafræðingur, 

Borgarvegi 24, Reykjanesbæ.

19. Elvar Eyvindsson,
kt. 200960-3869, viðskiptafræðingur, 

Skíðbakka 2, Hvolsvelli.

20. Einar G Harðarson,
kt. 230951-2689, löggiltur fasteignasali, 

Húsatóftum 1c, Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi.

O - listi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins:
1. Magnús Ívar Guðbergsson,

kt. 250969-4309, skipstjóri, Blikatjörn 6, 

Njarðvík.

2. Gestur Valgarðsson,
kt. 020255-2189, verkfræðingur, Dalsási 2a, 

Hafnarfirði.

3. Birkir Pétursson,
kt. 220268-3309, bílstjóri, Akralandi 20, 

Selfossi.

4. Heimir Ólafsson,
kt. 140655-4499, bóndi, Steinhólum, 

Flóahreppi.

5. Alda Björk Ólafsdóttir,
kt. 090766-5469, forstjóri, Sólheimum, 

Hrunamannahreppi.

6. Þórarinn Þorláksson,
kt. 300853-4639, verkamaður, Fossheiði 58, 

Selfossi.

7. Steinar Smári Guðbergsson,
kt. 030867-4839, framkvæmdastjóri, 

Heiðargerði 21, Vogum.

8. Þórarinn Baldursson,
kt. 090652-3549, vélamaður, Bjarkavöllum 

1b, Hafnarfirði.

9. Viðar Sigurðsson,
kt. 090158-2799, smiður, Deildartúni 4, 

Akranesi.

10. Ingibjörg Fanney Pálsdóttir,
kt. 161079-3329, matsveinn, Nýbýlavegi 42, 

Kópavogi.

11. Sigtryggur Jón Gíslason,
kt. 240277-4259, vinnslustjóri, Tjarnabraut 

8c, Reykjanesbæ.

12. Sigríður Halla Sigurðardóttir,
kt. 120853-2529, tamningarkona, 

Vesturbrún 18, Flúðum.

13. Brynjólfur Þór Jóhannsson,
kt. 130465-4209, bóndi og verktaki, 

Kolsholtshelli, Flóahreppi.

14. Sveinn Einarsson,
kt. 221267-5329, tæknimaður, Suðurhólum 

30, Reykjavík.

15. Aðalheiður Gunnlaugsdóttir,
kt. 190956-5479, ritari, Akurgerði 11, 

Vogum.

16. Guðlaugur Jónasson,
kt. 120966-3759, fiskiðnaðarmaður, Kríuási 

47, Hafnarfirði.

17. Unnur Íris Hlöðversdóttir,
kt. 080481-4469, húsmóðir, Blikatjörn 6, 

Reykjanesbæ.

18. Helga Brynja Tómasdóttir,
kt. 100772-5749, húsmóðir, Eyktarhæð 3, 

Garðabæ.

19. Bjarni Pétur Magnússon,
kt. 160956-3219, vélamaður, Vallholti 43, 

Selfossi.

20. Guðbjörg Sigríður Pétursdóttir,
kt. 211158-7869, lífskúnstner, Ytri-Skógum, 

Hvolsvelli.

P - listi Pírata:
1. Álfheiður Eymarsdóttir,

kt. 180669-4779, stjórnmálafræðingur, 

Austurbæ, Selfossi.

2. Lind Draumland Völundardóttir,
kt. 091055-5119, framhaldsskólakennari, 

Hagatúni 7, Höfn í Hornafirði.

3. Hrafnkell Brimar Hallmundsson,
kt. 020881-5429, fornleifa- og 

tölvunarfræðingur, Grænásbraut 1219, 

Reykjanesbæ.

4. Eyþór Máni Steinarsson,
kt. 041098-2959, frumkvöðull og nemi, 

Bergþórugötu 57, Reykjavík.

5. Einar Bjarni Sigurpálsson,
kt. 010185-3199, pípulagningarmeistari, 

Þórufelli 8, Reykjavík.

6. Tinna Helgadóttir,
kt. 060291-3149, háskólanemi, Rauðagerði 

33, Reykjavík.

7. Ingimundur Stefánsson,
kt. 241267-5209, auðlindafræðingur, 

Urðarbrunni 14, Reykjavík.

8. Margrét Sigrún Þórólfsdóttir,
kt. 200161-6539, leik- og 

grunnskólakennari, Tjarnabraut 16, 

Reykjanesbæ.

9. Ragnheiður Pálsdóttir,
kt. 030189-2489, háskólanemi, Tjarnarmóa 

20, Selfossi.

10. Þórólfur Júlían Dagsson,
kt. 091087-3599, fisktæknir, Heiðarholti 20, 

Reykjanesbæ.

11. Kristinn Ágúst Eggertsson,
kt. 070580-3309, deildarstjóri, Úthaga 4, 

Selfossi.

12. Fanný Þórsdóttir,
kt. 301173-3509, bókasafnsfræðingur, 

Vallargötu 2, Sandgerði.

13. Sigurður Ágúst Hreggviðsson,
kt. 150974-4889, varabæjarfulltrúi, Úthaga 

9, Selfossi.

14. Ólafur Ingi Brandsson,
kt. 130369-3089, öryrki, Móavöllum 2, 

Reykjanesbæ.

15. Gísli Magnússon,
kt. 090574-3029, tónlistarmaður, Bogaslóð 

2, Höfn í Hornafirði.

16. Skrýmir Árnason,
kt. 060875-4809, framhaldsskólakennari, 

Miðtúni 12, Höfn í Hornafirði.

17. Rakel Bergmann Rúnarsdóttir,
kt. 100379-3929, félagsliði, Úthaga 9, 

Selfossi.

18. Kolbrún Valbergsdóttir,
kt. 080675-3489, rithöfundur, Víkurbraut 

18, Raufarhöfn.

19. Hallmundur Kristinsson,
kt. 021246-4099, hundraðþjalasmiður, 

Fjörubraut 1227, Reykjanesbæ.

20. Smári McCarthy,
kt. 070284-2789, alþingismaður, 

Hverfisgötu 49, Reykjavík.
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S - listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Oddný G. Harðardóttir,

kt. 090457-4899, alþingismaður og fyrrv. 

ráðherra, Garðbraut 14, Garði.

2. Viktor Stefán Pálsson,
kt. 200672-3139, sviðsstjóri hjá 

Matvælastofnun, Grafhólum 18, Selfossi.

3. Guðný Birna Guðmundsdóttir,
kt. 140282-3759, hjúkrunarstjóri 

heimahjúkrunar, Vallarási 17, Reykjanesbæ.

4. Inger Erla Thomsen,
kt. 300397-3289, stjórnmálafræðinemi, 

Gunnarsgerði 1b, Hvolsvelli.

5. Friðjón Einarsson,
kt. 011156-2749, formaður bæjarráðs 

Reykjanesbæjar, Heiðarbrún 9, 

Reykjanesbæ.

6. Anton Örn Eggertsson,
kt. 120691-2799, yfirkokkur, Fjólugötu 13, 

Vestmannaeyjum.

7. Margrét Sturlaugsdóttir,
kt. 010768-3579, leiðbeinandi og 

háskólanemi, Miðgarði 3, Reykjanesbæ.

8. Davíð Kristjánsson,
kt. 200564-5889, vélvirki hjá Veitum, 

Hrafnhólum 1, Selfossi.

9. Siggeir Fannar Ævarsson,
kt. 290185-3359, framkvæmdastjóri, 

Hólavöllum 3, Grindavík.

10. Elín Björg Jónsdóttir,
kt. 211052-4739, fyrrv. formaður BSRB, 

Haukabergi 6, Þorlákshöfn.

11. Óðinn Hilmisson,
kt. 010465-5089, húsasmíðameistari, 

Auðnum, Vogum.

12. Guðrún Ingimundardóttir,
kt. 051052-2429, starfsmaður í umönnun 

og eftirlaunaþegi, Smárabraut 9, Höfn í 

Hornafirði.

13. Hrafn Óskar Oddsson,
kt. 021145-7269, sjómaður, Áshamri 19, 

Vestmannaeyjum.

14. Hildur Tryggvadóttir,
kt. 070584-3019, sjúkraliði og nemi í 

leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands, 

Gilsbakka 11, Hvolsvelli.

15. Fríða Stefánsdóttir,
kt. 221084-2689, formaður bæjarráðs 

og deildarstjóri í Sandgerðisskóla, 

Lækjamótum 18, Suðurnesjabæ.

16. Eggert Arason,
kt. 160194-2869, landvörður, Eystri-Þurá 1, 

Ölfusi.

17. Sigurrós Antonsdóttir,
kt. 181280-3369, hársnyrtimeistari, 

atvinnurekandi og kennari, Kirkjubraut 13, 

Reykjanesbæ.

18. Gunnar Karl Ólafsson,
kt. 051193-2539, sérfræðingur á kjarasviði 

hjá Bárunni stéttarfélagi, Dælengi 18, 

Selfossi.

19. Soffía Sigurðardóttir,
kt. 180957-4059, markþjálfi, Engjavegi 2, 

Selfossi.

20. Eyjólfur Eysteinsson,
kt. 080435-2239, formaður öldungaráðs 

Suðurnesja, Suðurgötu 5, Reykjanesbæ.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Hólmfríður Árnadóttir,

kt. 280373-4279, skólastjóri, Bogabraut 12, 

Sandgerði.

2. Heiða Guðný Ásgeirsdóttir,
kt. 260478-4279, bóndi, Ljótarstöðum, 

Kirkjubæjarklaustri.

3. Sigrún Birna Steinarsdóttir,
kt. 101198-2359, háskólanemi, Kristnibraut 

93, Reykjavík.

4. Rúnar Gíslason,
kt. 170496-3029, rannsóknarlögreglumaður, 

Dalsbraut 3, Reykjanesbæ.

5. Helga Tryggvadóttir,
kt. 220266-4789, náms- og starfsráðgjafi, 

Brekkugötu 9, Vestmannaeyjum.

6. Almar Sigurðsson,
kt. 140559-3509, ferðaþjónustubóndi, 

Lambastöðum, Flóahreppi.

7. Anna Jóna Gunnarsdóttir,
kt. 090364-4489, hjúkrunarfræðingur, 

Spóarima 31, Selfossi.

8. Sigurður Torfi Sigurðsson,
kt. 100169-3559, ráðunautur 

og verkefnisstjóri hjá RML, 

Vestra-Stokkseyrarseli, Selfossi.

9. Pálína Axelsdóttir Njarðvík,
kt. 120291-2899, félagssálfræðingur, 

Eystra-Geldingaholti, Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi.

10. Ásgeir Rúnar Helgason,
kt. 051157-3549, lýðheilsufræðingur, 

Hólagötu 33, Reykjanesbæ.

11. Linda Björk Pálmadóttir,
kt. 131277-2969, félagsfræðingur og 

verkefnisstýra, Melteigi 16, Reykjanesbæ.

12. Þorsteinn Kristinsson,
kt. 120673-3789, tölvunarfræðingur, 

Gunnarsholti, Hellu.

13. Hörður Þórðarson,
kt. 140352-4039, leigubílstjóri, Búhamri 72, 

Vestmannaeyjum.

14. Valgerður María Þorsteinsdóttir,
kt. 190897-3039, nemi, Heiðarhrauni 21, 

Grindavík.

15. Guðmundur Ólafsson,
kt. 160559-2339, bóndi, Búlandi, Hvolsvelli.

16. Kjartan H. Ágústsson,
kt. 231055-3129, bóndi og kennari, 

Löngumýri, Selfossi.

17. Gunnhildur Þórðardóttir,
kt. 100379-3419, myndlistarmaður, 

Greniteigi 10, Reykjanesbæ.

18. Linda Björk Kvaran,
kt. 221165-3229, kennari, Hafdal 12, 

Reykjanesbæ.

19. Sæmundur Helgason,
kt. 240871-5999, kennari og 

sveitarstjórnarmaður, Álaleiru 13b, Höfn í 

Hornafirði.

20. Ari Trausti Guðmundsson,
kt. 031248-7369, alþingismaður, 

Bjarkarholti 18, Mosfellsbæ.

SuðvesturkjördæmiSuðvesturkjördæmi
B - listi Framsóknarflokks:
1. Willum Þór Þórsson,

kt. 170363-2569, þingmaður, Bakkasmára 

1, Kópavogi.

2. Ágúst Bjarni Garðarsson,
kt. 290987-2539, formaður bæjarráðs 

Hafnarfjarðar, Brekkuási 5, Hafnarfirði.

3. Anna Karen Svövudóttir,
kt. 180177-2139, þýðandi, Kirkjuvöllum 8a, 

Hafnarfirði.

4. Kristín Hermannsdóttir,
kt. 170298-2419, háskólanemi, Heiðaþingi 

8, Kópavogi.

5. Ívar Atli Sigurjónsson,
kt. 070193-3379, flugmaður, Hlynsölum 

5–7, Kópavogi.

6. Svandís Dóra Einarsdóttir,
kt. 050784-4289, leikkona, Lyngbrekku 10, 

Kópavogi.

7. Ómar Stefánsson,
kt. 140766-3139, forstöðumaður, 

Kastalagerði 4, Kópavogi.

8. Halla Karen Kristjánsdóttir,
kt. 070270-4719, íþróttakennari, Helgafelli 

5, Mosfellsbæ.

9. Baldur Þór Baldvinsson,
kt. 190641-2959, eldri borgari, Lækjasmára 

6, Kópavogi.

10. Margrét Vala Marteinsdóttir,
kt. 020386-2669, forstöðukona, Suðurgötu 

21, Hafnarfirði.

11. Valdimar Víðisson,
kt. 100978-3509, skólastjóri, Brekkuási 7, 

Hafnarfirði.

12. Hjördís Guðný Guðmundsdóttir,
kt. 030980-5309, deildarstjóri, Dýjagötu 15, 

Garðabæ.

13. Einar Gunnarsson,
kt. 091286-6029, stjórnmálafræðingur, 

Álalind 14, Kópavogi.

14. Þorbjörg Sólbjartsdóttir,
kt. 160776-6099, grunnskóla- og 

íþróttakennari, Laxatungu 10, Mosfellsbæ.

15. Árni Rúnar Árnason,
kt. 310373-5599, tækjamaður, Álfaskeiði 72, 

Hafnarfirði.

16. Dóra Sigurðardóttir,
kt. 140743-4889, hjúkrunarfræðingur, 

Víkurströnd 14, Seltjarnarnesi.

17. Páll Marís Pálsson,
kt. 110597-3129, háskólanemi, 

Dimmuhvarfi 10, Kópavogi.

18. Björg Baldursdóttir,
kt. 180969-5279, skólastjóri, Haukalind 23, 

Kópavogi.

19. Sigurjón Örn Þórsson,
kt. 110367-4149, framkvæmdastjóri, 

Iðalind 4, Kópavogi.

20. Tinna Rún Davíðsdóttir,
kt. 230187-3479, verslunareigandi, 

Hraungötu 14, Garðabæ.

21. Einar Sveinbjörnsson,
kt. 230365-3189, veðurfræðingur, Eikarási 

8, Garðabæ.

22. Helga Björk Jónsdóttir,
kt. 280876-5779, djákni, Sjávargötu 31, 

Garðabæ.

23. Einar Gunnar Bollason,
kt. 061143-4089, fyrrv. framkvæmdastjóri, 

Kópavogsgerði 5–7, Kópavogi.

24. Hildur Helga Gísladóttir,
kt. 100860-4069, fyrrv. framkvæmdastjóri 

Kvenfélagasambands Íslands, 

Klausturhvammi 15, Hafnarfirði.

25. Birkir Jón Jónsson,
kt. 240779-5289, formaður bæjarráðs 

Kópavogs, Ásakór 3, Kópavogi.

26. Eygló Þóra Harðardóttir,
kt. 121272-5719, fyrrv. alþingismaður og 

ráðherra, Laxatungu 129, Mosfellsbæ.

C - listi Viðreisnar:
1. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir,

kt. 041065-3039, formaður Viðreisnar, 

Mávahrauni 7, Hafnarfirði.

2. Sigmar Guðmundsson,
kt. 070469-3409, fjölmiðlamaður, 

Blönduhlíð 20, Reykjavík.

3. Elín Anna Gísladóttir,
kt. 310388-2979, verkfræðingur, 

Ástu-Sólliljugötu 20, Mosfellsbæ.

4. Thomas Möller,
kt. 210254-5609, verkfræðingur og ráðgjafi, 

Garðatorgi 2b, Garðabæ.

5. Ástrós Rut Sigurðardóttir,
kt. 180588-2489, þjónustufulltrúi, Engjavegi 

63, Selfossi.

6. Rafn Helgason,
kt. 180590-3669, umhverfis- og 

auðlindafræðingur, Asparási 8, Garðabæ.

7. Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir,
kt. 030778-5109, lögmaður, Hásölum 14, 

Kópavogi.

8. Jón Ingi Hákonarson,
kt. 240171-3179, bæjarfulltrúi, Nönnustíg 5, 

Hafnarfirði.

9. Sigrún Jónsdóttir,
kt. 101066-3399, flugfreyja, Norðurbakka 

9a, Hafnarfirði.

10. Guðlaugur Kristmundsson,
kt. 140981-3899, þjálfari, Melhæð 6, 

Garðabæ.

11. Kristín Pétursdóttir,
kt. 091165-8059, sjálfstætt starfandi 

ráðgjafi, Hringbraut 59, Hafnarfirði.

12. Ívar Lilliendahl,
kt. 180890-3199, læknir, Ljósuvík 34, 

Reykjavík.

13. Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir,
kt. 190574-3509, sölufulltrúi, 

Lindarhvammi 12, Hafnarfirði.

14. Hermundur Sigurðsson,
kt. 100273-4549, raffræðingur, Engjavöllum 

6, Hafnarfirði.

15. Soumia I. Georgsdóttir,
kt. 221275-2419, framkvæmdastjóri, 

Bakkahjalla 15, Kópavogi.

16. Þórólfur Heiðar Þorsteinsson,
kt. 160680-3859, lögmaður, Kópavogsbarði 

18, Kópavogi.

17. Sigríður Sía Þórðardóttir,
kt. 140970-5739, forstöðumaður, 

Skjólbraut 8, Kópavogi.

18. Jón Gunnarsson,
kt. 020501-2860, háskólanemi, Garðatorgi 

2b, Garðabæ.

19. Auðbjörg Ólafsdóttir,
kt. 281279-4329, yfirmaður samskipta, 

Hverfisgötu 52b, Hafnarfirði.

20. Páll Árni Jónsson,
kt. 051050-8199, stjórnarformaður, 

Nesbala 78, Seltjarnarnesi.

21. Karólína Helga Símonardóttir,
kt. 221084-3229, framhaldsskólakennari, 

Hlíðarbraut 5, Hafnarfirði.

22. Magnús Ingibergsson,
kt. 230171-4679, húsasmíðameistari, 

Kvíslartungu 33, Mosfellsbæ.

23. Þórey S. Þórisdóttir,
kt. 231063-4129, doktorsnemi, Þúfubarði 9, 

Hafnarfirði.

24. Eyþór Eðvarðsson,
kt. 110967-4039, ráðgjafi, Sjávargötu 29, 

Garðabæ.

25. Theodóra S Þorsteinsdóttir,
kt. 020969-5479, fyrrv. alþingismaður, 

Fjallalind 43, Kópavogi.

26. Þorsteinn Pálsson,
kt. 291047-4679, fyrrv. ráðherra, Vatnsstíg 

20–22, Reykjavík.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Bjarni Benediktsson,

kt. 260170-5549, fjármála- og 

efnahagsráðherra, Bakkaflöt 2, Garðabæ.

2. Jón Gunnarsson,
kt. 210956-4179, alþingismaður, Austurkór 

155, Kópavogi.

3. Bryndís Haraldsdóttir,
kt. 291276-3779, alþingismaður, 

Skeljatanga 12, Mosfellsbæ.

4. Óli Björn Kárason,
kt. 260860-4619, alþingismaður, 

Tjarnarmýri 17, Seltjarnarnesi.

5. Arnar Þór Jónsson,
kt. 020571-4709, héraðsdómari, Hegranesi 

32, Garðabæ.

6. Sigþrúður Ármann,
kt. 130477-3809, framkvæmdastjóri, 

Hraunhólum 23, Garðabæ.

7. Kristín María Thoroddsen,
kt. 201168-5469, bæjarfulltrúi, Burknabergi 

4, Hafnarfirði.

8. Guðbjörg Oddný Jónasdóttir,
kt. 050285-2279, samskiptastjóri, 

Hraunbrún 48, Hafnarfirði.

9. Bergur Þorri Benjamínsson,
kt. 150279-4889, formaður Sjálfsbjargar, 

Dalbrekku 8, Kópavogi.

10. Hannes Þórður Þorvaldsson,
kt. 130483-4379, lyfjafræðingur, 

Fögrubrekku 25, Kópavogi.

11. Halla Sigrún Mathiesen,
kt. 221297-3349, formaður SUS, Lindarbergi 

18, Hafnarfirði.

12. Gísli Eyjólfsson,
kt. 310594-2379, knattspyrnumaður og 

þroskaþjálfi, Baugakór 3, Kópavogi.

13. Sigríður Heimisdóttir,
kt. 210270-3109, iðnhönnuður, Tjarnarstíg 

4, Seltjarnarnesi.

14. Halla Karí Hjaltested,
kt. 180286-2419, verkefnastjóri, Austurkór 

2, Kópavogi.

15. Jana Katrín Knútsdóttir,
kt. 031086-2649, hjúkrunarfræðingur, 

Leirutanga 18, Mosfellsbæ.

16. Dragoslav Stojanovic,
kt. 011069-2589, húsvörður, Núpalind 2, 

Kópavogi.

17. Inga Þóra Pálsdóttir,
kt. 260701-2230, laganemi við HÍ, Selbraut 

11, Seltjarnarnesi.

18. Guðfinnur Sigurvinsson,
kt. 190878-4069, stjórnsýslufræðingur, 

Löngulínu 10, Garðabæ.

19. Guðmundur Ingi Rúnarsson,
kt. 150880-5569, lögreglumaður, Hlíðartúni 

4a, Mosfellsbæ.

. . .
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20. Sólon Guðmundsson,
kt. 010796-2029, flugmaður, Efstuhlíð 31, 
Hafnarfirði.

21. Helga Möller,
kt. 120557-2469, tónlistarmaður, 
Vefarastræti 12, Mosfellsbæ.

22. Kristján Jónas Svavarsson,
kt. 070671-5659, stálvirkjasmíðameistari, 
Erluhrauni 9, Hafnarfirði.

23. Björgvin Elvar Björgvinsson,
kt. 110170-3359, málarameistari, 
Gerplustræti 19, Mosfellsbæ.

24. Petrea Ingibjörg Jónsdóttir,
kt. 141149-4239, fyrrv. skrifstofustjóri, 
Vallarbraut 6, Seltjarnarnesi.

25. Ingimar Sigurðsson,
kt. 260656-3689, vátryggingaráðgjafi, 
Hrólfsskálamel 6, Seltjarnarnesi.

26. Laufey Jóhannsdóttir,
kt. 060348-4729, leiðsögumaður, 
Strandvegi 19, Garðabæ.

F - listi Flokks fólksins:
1. Guðmundur Ingi Kristinsson,

kt. 140755-7299, alþingismaður, 
Sunnusmára 24, Kópavogi.

2. Jónína Björk Óskarsdóttir,
kt. 250153-2799, skrifstofustjóri, Engihjalla 
3, Kópavogi.

3. Sigurður Tyrfingsson,
kt. 251260-4009, löggiltur fasteignasali 
og húsasmíðameistari, Vindakór 10–12, 
Kópavogi.

4. Þóra Gunnlaug Briem,
kt. 081276-4129, tölvunarfræðingur, 
Lækjasmára 2, Kópavogi.

5. Stefanía Hinriksdóttir,
kt. 140974-3909, bifvéla- og bifhjólavirki, 
Hólabergi 82, Reykjavík.

6. Ósk Matthíasdóttir,
kt. 080979-5769, förðunarfræðingur, 
Engjahlíð 1, Hafnarfirði.

7. Hafþór Rúnar Gestsson,
kt. 051255-4539, prófdómari, Sjávargrund 
13a, Garðabæ.

8. Magnús Bjarnarson,
kt. 041250-2679, lífeyrisþegi, Vesturbrú 1, 
Garðabæ.

9. Bjarni Steinarsson,
kt. 201067-5109, körfubílstjóri, Hjallabraut 
9, Hafnarfirði.

10. Páll Þ. Ó. Hillers,
kt. 040163-4339, framkvæmdastjóri, 
Lyngmóum 9, Garðabæ.

11. Davíð Örn Guðmundsson,
kt. 160787-2529, móttökustjóri, Fjarðarseli 
19, Reykjavík.

12. Einar Magnússon,
kt. 120255-5339, rafvirki, Kristnibraut 8, 
Reykjavík.

13. Gunnar Þór Þórhallsson,
kt. 180135-7319, vélfræðingur, 
Suðurlandsbraut 60, Reykjavík.

14. Heiða Leifsdóttir,
kt. 301153-7919, huglistamaður, Auðbrekku 
36, Kópavogi.

15. Karl Hjartarson,
kt. 110448-7599, varðstjóri, lögreglumaður, 
Digranesheiði 5, Kópavogi.

16. Erla Magnúsdóttir,
kt. 080147-2609, fyrrv. sundlaugarvörður, 
Álfaskeiði 102, Hafnarfirði.

17. Vilborg Reynisdóttir,
kt. 280459-3649, starfsmaður í félagsstarfi 
eldri borgara, Eskivöllum 21a, Hafnarfirði.

18. Guðni Karl Harðarson,
kt. 230754-2769, öryrki, Ásbraut 17, 
Kópavogi.

19. Margrét G. Sveinbjörnsdóttir,
kt. 050147-7469, skólaliði, Álfaskeiði 102, 
Hafnarfirði.

20. Andrea Kristjana Sigurðardóttir,
kt. 180178-3179, atvinnulaus, Engjahlíð 1, 
Hafnarfirði.

21. Katrín Gerður Júlíusdóttir,
kt. 250555-3699, öryrki, Klukkubergi 5a, 
Hafnarfirði.

22. Kolbeinn Sigurðsson,
kt. 200959-7799, framkvæmdastjóri, 
Kvistavöllum 59, Hafnarfirði.

. . .

23. Guðmundur Ingi Guðmundsson,
kt. 040192-2399, sölumaður, Sunnusmára 
24, Kópavogi.

24. Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir,
kt. 250650-5159, sjúkraliði, Digranesheiði 
5, Kópavogi.

25. Baldur Freyr Guðmundsson,
kt. 050285-2199, öryrki, Sunnusmára 24, 
Kópavogi.

26. Jón Númi Ástvaldsson,
kt. 301054-4329, öryrki, Berjahlíð 3, 
Hafnarfirði.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. María Pétursdóttir,

kt. 040872-5079, myndlistarkona og öryrki, 
Huldubraut 1, Kópavogi.

2. Þór Saari,
kt. 090660-8299, hagfræðingur, 
Breiðabólstöðum, Álftanesi.

3. Agnieszka Sokolowska,
kt. 281180-2669, bókavörður, Lækjargötu 4, 
Hafnarfirði.

4. Luciano Domingues Dutra,
kt. 061173-2699, þýðandi, Nesvegi 100, 
Seltjarnarnesi.

5. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir,
kt. 301275-5879, tónlistarmaður og 
kvikmyndagerðarkona, Langeyrarvegi 3, 
Hafnarfirði.

6. Hörður Svavarsson,
kt. 150160-2949, leikskólastjóri, Hólabraut 
6, Hafnarfirði.

7. Nanna Hlín Halldórsdóttir,
kt. 050984-2229, nýdoktor, Safamýri 38, 
Reykjavík.

8. Sæþór Benjamín Randalsson,
kt. 311081-2929, matráður, Smiðjuvegi, 
Efstalandi, Kópavogi.

9. Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir,
kt. 010380-4219, rannsóknarlögreglumaður 
og stjórnsýslufræðingur, Hamraborg 28, 
Kópavogi.

10. Tómas Atli Ponzi,
kt. 100659-3799, garðyrkjubóndi, 
Háteigsvegi 38, Reykjavík.

11. Sara Stef. Hildardóttir,
kt. 150673-3729, upplýsingafræðingur, 
Skjólbraut 10, Kópavogi.

12. Agni Freyr Arnarson Kuzminov,
kt. 061199-2339, námsmaður, Miðbraut 12, 
Seltjarnarnesi.

13. Zuzanna Elvira Korpak,
kt. 091100-4280, námsmaður, Bjarkavöllum 
1b, Hafnarfirði.

14. Sigurður Hergeir Einarsson,
kt. 080857-5199, vélvirki, Norðurvangi 20, 
Hafnarfirði.

15. Silja Rún Högnadóttir,
kt. 170702-2470, myndlistarnemi, 
Hulduhlíð 5, Mosfellsbæ.

16. Alexey Matveev,
kt. 160978-2959, skólaliði, Frostaþingi 11, 
Kópavogi.

17. Freyja Sól Pálsdóttir,
kt. 151098-2079, vakstjóri, Garðastræti 16, 
Reykjavík.

18. Arnlaugur Samúel Arnþórsson,
kt. 111099-2789, garðyrkjumaður, 
Hlíðarhvammi 3, Kópavogi.

19. Kolbrún Valvesdóttir,
kt. 190456-4559, starfsmaður í 
heimaþjónustu, Hlíðarvegi 38, Kópavogi.

20. Baldvin Björgvinsson,
kt. 111167-4949, framhaldsskólakennari, 
Hrauntungu 42, Kópavogi.

21. Elsa Björk Harðardóttir,
kt. 200368-5339, grunnskólakennari og 
öryrki, Prestastíg 1, Reykjavík.

22. Jón Hallur Haraldsson,
kt. 060578-4519, forritari, Vesturvangi 8, 
Hafnarfirði.

23. Brynhildur Yrsa Valkyrja Guðmunds-
dóttir,
kt. 150677-5219, leikskólakennari, 
Brekkuhvammi 18, Hafnarfirði.

24. Gísli Pálsson,
kt. 221249-2089, mannfræðiprófessor, 
Hrólfsskálamel 3, Seltjarnarnesi.

25. Erling Smith,
kt. 020564-7849, tæknifræðingur og öryrki, 
Dvergholti 8, Mosfellsbæ.

26. Sylviane Lecoultre,
kt. 200153-7909, iðjuþjálfi, Grænumýri 12, 
Seltjarnarnesi.

M - listi Miðflokksins:
1. Karl Gauti Hjaltason,

kt. 310559-5559, alþingismaður, 
Grófarsmára 15, Kópavogi.

2. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir,
kt. 090478-5409, framkvæmdastjóri, 
Góðakri 2, Garðabæ.

3. Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson,
kt. 231100-2450, aðstoðarbyggingastjóri og 
nemi, Galtalind 28, Kópavogi.

4. Arnhildur Ásdís Kolbeins,
kt. 010262-2839, fjármálastjóri, Gauksási 
57, Hafnarfirði.

5. Sveinn Óskar Sigurðsson,
kt. 270768-5989, bæjarfulltrúi, Barrholti 23, 
Mosfellsbæ.

6. Hafliði Ingason,
kt. 100874-2969, sölustjóri, Sunnuvegi 12, 
Hafnarfirði.

7. Elías Leví Elíasson,
kt. 231199-2339, nemi, Klapparhlíð 24, 
Mosfellsbæ.

8. Íris Kristina Óttarsdóttir,
kt. 040771-4849, markaðsfræðingur, 
Krókamýri 80b, Garðabæ.

9. Þórunn Magnea Jónsdóttir,
kt. 040376-4299, viðskiptafræðingur, 
Vefarastræti 15, Mosfellsbæ.

10. Brynjar Vignir Sigurjónsson,
kt. 180602-2750, nemi, Bjargartanga 12, 
Mosfellsbæ.

11. Haraldur Anton Haraldsson,
kt. 120385-2759, kennari, Álfkonuhvarfi 35, 
Kópavogi.

12. Kolbeinn Helgi Kristjánsson,
kt. 071192-2969, fangavörður, Klapparhlíð 
32, Mosfellsbæ.

13. Jón Kristján Brynjarsson,
kt. 210852-4689, ellilífeyrisþegi, Suðurtúni 
5, Garðabæ.

14. Þorleifur Andri Harðarson,
kt. 310189-2869, bílstjóri, Þrastarhöfða 2, 
Mosfellsbæ.

15. Katrín Eliza Bernhöft,
kt. 230677-4849, viðskiptafræðingur, 
Grandahvarfi 3, Kópavogi.

16. Elena Alda Árnason,
kt. 120566-2459, viðskiptafræðingur, 
Lynghólum 20b, Garðabæ.

17. Valborg Anna Ólafsdóttir,
kt. 151065-5899, skrifstofukona og nemi, 
Klapparhlíð 24, Mosfellsbæ.

18. Ragnheiður Brynjólfsdóttir,
kt. 110147-2529, athafnakona, Álfhólsvegi 
113, Kópavogi.

19. Bryndís Þorsteinsdóttir,
kt. 031055-5129, framkvæmdastjóri, 
Bæjargötu 4, Garðabæ.

20. Smári Guðmundsson,
kt. 301050-2679, vélstjóri, Austurströnd 8, 
Seltjarnarnesi.

21. Ásbjörn Garðar Baldursson,
kt. 031256-3569, raffræðingur, Naustavör 9, 
Kópavogi.

22. Örn Björnsson,
kt. 090443-7399, fyrrv. útibússtjóri, 
Eiðismýri 30, Seltjarnarnesi.

23. Aðalsteinn J. Magnússon,
kt. 100859-3199, kennari, Hæðarbyggð 9, 
Garðabæ.

24. Alexandra Einarsdóttir,
kt. 120888-2349, sérfræðingur, Stekkjarkinn 
7, Hafnarfirði.

25. Sigrún Aspelund,
kt. 110446-4629, ellilífeyrisþegi, Arnarási 
16, Garðabæ.

26. Gunnar Bragi Sveinsson,
kt. 090668-4129, alþingismaður, 
Guðrúnargötu 8, Reykjavík.

O - listi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins:
1. Svanhvít Brynja Tómasdóttir,

kt. 141257-2349, hönnuður, Bláhömrum 2, 
Reykjavík.

2. Ívar Örn Hauksson,
kt. 250481-7489, lögfræðingur, Blómvangi 
18, Hafnarfirði.

3. Ingvi Arnar Halldórsson,
kt. 310373-5759, upplýsingafræðingur, 
Hrólfsskálamel 1, Seltjarnarnesi.

4. Ihtisham Ul Haq,
kt. 220880-2819, matreiðslumaður, 
Marbakkabraut 10, Kópavogi.

5. Júlía Gréta Pereira Hjaltadóttir,
kt. 120577-3019, húsmóðir og öryrki, 
Álakvísl 42, Reykjavík.

6. Grétar Franksson,
kt. 060460-5589, vélfræðingur, Lyngbergi 
31, Hafnarfirði.

7. Pétur Þór Guðjónsson,
kt. 060976-3689, flugvirki, Núpabakka 19, 
Reykjavík.

8. Bryndís Thorberg Guðmundsdóttir,
kt. 220160-3009, bókari, Frostafold 79, 
Reykjavík.

9. Gunnar Karlsson,
kt. 040748-2029, flugstjóri, Stórakrika 2b, 
Mosfellsbæ.

10. Andrés Guðmundsson,
kt. 040465-3089, lagermaður, Vesturbergi 
4, Reykjavík.

11. Hlíf Káradóttir,
kt. 281043-2859, tónlistarkennari, 
Fjóluhvammi 11, Hafnarfirði.

12. Sólmundur Oddsson,
kt. 140867-5789, kjötiðnaðarmeistari, 
Fálkahöfða 7, Mosfellsbæ.

13. Guðrún Rósa Hauksdóttir,
kt. 131169-5829, húsmóðir, Helluvaði 21, 
Reykjavík.

14. Guðlaugur Jörundsson,
kt. 150759-5449, múrari, Skólatúni 3, 
Álftanesi.

15. Jón Viðar Edgarsson,
kt. 150369-3399, prentari, Álfkonuhvarfi 6, 
Kópavogi.

16. Bjarni Ragnar Long Guðmundsson,
kt. 160745-4799, eftirlaunaþegi, Sævangi 9, 
Hafnarfirði.

17. Gunnar Örn Sveinsson,
kt. 220356-4269, verkamaður, Álfaskeiði 
104, Hafnarfirði.

18. Rebekka Aðalsteinsdóttir,
kt. 100726-4759, eldri borgari, Sævangi 41, 
Hafnarfirði.

19. Ólöf Brynja Sveinsdóttir,
kt. 081149-3649, húsmóðir, Sævangi 9, 
Hafnarfirði.

20. Berglind Kristín Long Bjarnadóttir,
kt. 041083-5309, afgreiðslukona, Sævangi 9, 
Hafnarfirði.

21. Sveinþór Eiríksson,
kt. 140450-2789, eftirlaunaþegi, 
Lækjasmára 84, Kópavogi.

22. Bylgja Sigurbjörnsdóttir Líndal,
kt. 260290-2079, nemi, Skógarási 6, 
Hafnarfirði.

23. Ingjaldur Indriðason,
kt. 110441-7899, eldri borgari, 
Sautjándajúnítorgi 3, Garðabæ.

24. Gunnar Kristjánsson,
kt. 150459-5409, veitingamaður, 
Þverbrekku 6, Kópavogi.

25. Hildur María Herbertsdóttir,
kt. 220261-7949, BA í þýsku, Lundarbrekku 
14, Kópavogi.

26. Elísabet Guðjohnsen,
kt. 231033-3789, eldri borgari, Aratúni 27, 
Garðabæ.

P - listi Pírata:
1. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,

kt. 060587-2809, þingkona, Engjavegi 8, 
Mosfellsbæ.

2. Gísli Rafn Ólafsson,
kt. 200369-5649, hjálparstarfsmaður, 
Svöluási 1a, Hafnarfirði.
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3. Eva Sjöfn Helgadóttir,
kt. 040887-2299, sálfræðingur, 

Þinghólsbraut 14, Kópavogi.

4. Indriði Ingi Stefánsson,
kt. 221277-3339, tölvunarfræðingur, 

Kópavogsbraut 111, Kópavogi.

5. Greta Ósk Óskarsdóttir,
kt. 281279-2979, bókmenntafræðingur, 

Vinastræti 4, Garðabæ.

6. Lárus Vilhjálmsson,
kt. 150261-2449, leikhússtjóri, Álfagarði, 

Kjósarhreppi.

7. Bjartur Thorlacius,
kt. 211295-2019, þróunarstjóri, 

Bergþórugötu 57, Reykjavík.

8. Leifur Eysteinn Kristjánsson,
kt. 151195-2029, rafvirki, Sléttahrauni 28, 

Hafnarfirði.

9. Elísabet Ólafsdóttir,
kt. 120577-3609, kennari, Safamýri 42, 

Reykjavík.

10. Claudia Ashanie Wilson,
kt. 130983-2199, lögmaður, Ásholti 32, 

Reykjavík.

11. Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir,
kt. 041276-3559, þroskaþjálfi, Suðurgötu 

88, Hafnarfirði.

12. Jón Svanur Jóhannsson,
kt. 110774-4439, verkefnastjóri, 

Vefarastræti 28–30, Mosfellsbæ.

13. Salóme Mist Kristjánsdóttir,
kt. 140486-2219, öryrki, Tröllakór 13–15, 

Kópavogi.

14. Albert Svan Sigurðsson,
kt. 311068-5719, umhverfislandfræðingur, 

Hverfisgötu 40, Hafnarfirði.

15. Stefanía Lára Magnúsdóttir,
kt. 040691-3089, framreiðslumeistari, 

Sæmundargötu 20, Reykjavík.

16. Hjalti Björn Hrafnkelsson,
kt. 290694-3029, stjórnmálafræðinemi, 

Glóru 3, Selfossi.

17. Kristbjörn Gunnarsson,
kt. 080774-3119, tölvunarfræðingur, 

Garðprýði 5, Garðabæ.

18. Ragnheiður H. Eiríksdóttir Bjarman,
kt. 031071-4459, geðhjúkrunarfræðingur, 

Hverfisgötu 40, Hafnarfirði.

19. Haraldur Óli Gunnarsson,
kt. 080280-3009, tæknimaður, Hjallabraut 

43, Hafnarfirði.

20. Þröstur Jónasson,
kt. 190472-4939, gagnasmali, Þinghólsbraut 

41, Kópavogi.

21. Nargiza Salimova,
kt. 200978-4209, nuddari, Gerplustræti 5, 

Mosfellsbæ.

22. Ögmundur Þorgrímsson,
kt. 121083-3539, nemi, Hraunbraut 47, 

Kópavogi.

23. Hákon Jóhannesson,
kt. 240657-5389, matvælafræðingur, 

Lækjasmára 70, Kópavogi.

24. Lára Guðrún Jóhönnudóttir,
kt. 141083-3179, háskólanemi, 

Framnesvegi 20a, Reykjavík.

25. Grímur R. Friðgeirsson,
kt. 080348-3989, eftirlaunaþegi, Eiðismýri 

28, Seltjarnarnesi.

26. Sigurbjörg Erla Egilsdóttir,
kt. 181186-2839, bæjarfulltrúi, Birkigrund 4, 

Kópavogi.

S - listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Þórunn Sveinbjarnardóttir,

kt. 221165-5789, fyrrv. alþingismaður, 

ráðherra og fyrrv. formaður BHM, Arnarási 

17, Garðabæ.

2. Guðmundur Andri Thorsson,
kt. 311257-6419, alþingismaður og 

rithöfundur, Blikastíg 14, Álftanesi.

3. Inga Björk Margrétar Bjarnad.,
kt. 270993-3469, listfræðingur og 

fötlunaraðgerðarsinni, Akurvöllum 1, 

Hafnarfirði.

4. Guðmundur Ari Sigurjónsson,
kt. 120988-2479, tómstunda- og 

félagsmálafræðingur og bæjarfulltrúi á 

Seltjarnarnesi, Miðbraut 18, Seltjarnarnesi.

5. Sólveig Skaftadóttir,
kt. 200183-4529, alþjóðafræðingur og 

starfsmaður þingflokks Samfylkingarinnar, 

Haukalind 29, Kópavogi.

6. Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson,
kt. 090794-2489, deildarstjóri á leikskóla, 

Kirkjuvegi 11b, Hafnarfirði.

7. Donata Honkowicz Bukowska,
kt. 030778-2279, sérfræðingur í 

skólaþróunarteymi hjá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, Álfhólsvegi 

78, Kópavogi.

8. Árni Rúnar Þorvaldsson,
kt. 260776-5769, grunnskólakennari, 

Stekkjarhvammi 5, Hafnarfirði.

9. Gerður Pálsdóttir,
kt. 220373-4609, þroskaþjálfi, Þrastarhöfða 

13, Mosfellsbæ.

10. Arnar Ingi Ingason,
kt. 091096-2699, tónlistarmaður, Reynimel 

84, Reykjavík.

11. Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir,
kt. 210372-5399, framkvæmdastjóri 

Bergsins headspace, Nesvegi 123, 

Seltjarnarnesi.

12. Sigurjón Gunnarsson,
kt. 201256-2919, húsasmíðameistari, 

Mýrarkoti 4, Álftanesi.

13. Ingibjörg Iða Auðunardóttir,
kt. 110500-3350, íslenskunemi og forseti 

Ungra jafnaðarmanna í Garðabæ, Einilundi 

1, Garðabæ.

14. Gylfi Ingvarsson,
kt. 131144-2969, vélvirki og eldri borgari, 

Garðavegi 5, Hafnarfirði.

15. Branddís Ásrún Snæfríðardóttir,
kt. 060795-2829, meistaranemi í lögfræði, 

Hjallahlíð 21, Mosfellsbæ.

16. Hörður Þorsteinsson,
kt. 020961-2019, framkvæmdastjóri, 

Stuðlabergi 38, Hafnarfirði.

17. Kristín Sævarsdóttir,
kt. 111163-4139, vörustjóri, Hrauntungu 71, 

Kópavogi.

18. Kolbeinn Arnaldur Dalrymple,
kt. 230688-4519, fjölmiðlamaður, 

Arnarhrauni 19, Hafnarfirði.

19. Hildur Rós Guðbjargardóttir,
kt. 280492-3379, kennaranemi og 

starfsmaður Hrafnistu, Ölduslóð 5, 

Hafnarfirði.

20. Hafsteinn Karlsson,
kt. 061056-3279, skólastjóri, Naustavör 4, 

Kópavogi.

21. Margrét Tryggvadóttir,
kt. 200572-5219, fyrrv. alþingismaður og 

rithöfundur, Reynihvammi 22, Kópavogi.

22. Magnús M Norðdahl,
kt. 300956-3199, lögfræðingur ASÍ og fyrrv. 

alþingismaður, Álfaheiði 7, Kópavogi.

23. Dóra Hansen,
kt. 230155-2599, innanhússarkitekt og 

kennari, Norðurbakka 17b, Hafnarfirði.

24. Jónas Sigurðsson,
kt. 300149-4999, fyrrv. bæjarfulltrúi í 

Mosfellsbæ, Hlíðartúni 8, Mosfellsbæ.

25. Jóna Dóra Karlsdóttir,
kt. 010156-3789, fyrrv. bæjarfulltrúi 

og forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði, 

Norðurbakka 11c, Hafnarfirði.

26. Rannveig Guðmundsdóttir,
kt. 150940-4789, fyrrv. alþingismaður og 

ráðherra, Hlíðarvegi 61, Kópavogi.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Guðmundur Ingi Guðbrandsson,

kt. 280377-5629, umhverfis- og 

auðlindaráðherra, Sólvallagötu 74, 

Reykjavík.

2. Una Hildardóttir,
kt. 030891-2529, varaþingmaður og 

forseti Landssambands ungmennafélaga, 

Álafossvegi 31, Mosfellsbæ.

3. Ólafur Þór Gunnarsson,
kt. 170763-4409, öldrunarlæknir og 

alþingismaður, Naustavör 18, Kópavogi.

4. Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir,
kt. 300595-2359, þjóðfræðinemi, 

Lækjargötu 32, Hafnarfirði.

5. Þóra Elfa Björnsson,
kt. 050639-7469, setjari og 

framhaldsskólakennari, Skólagerði 41, 

Kópavogi.

6. Júlíus Andri Þórðarson,
kt. 250290-3499, stuðningsfulltrúi og 

háskólanemi, Lindarbergi 6, Hafnarfirði.

7. Bjarki Bjarnason,
kt. 150652-2519, rithöfundur og forseti 

bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, Hvirfli, 

Mosfellsbæ.

8. Elín Björk Jónasdóttir,
kt. 261280-5319, veðurfræðingur, Einarsnesi 

76, Reykjavík.

9. Fjölnir Sæmundsson,
kt. 260170-5709, lögregluvarðstjóri og 

formaður Landssambands lögreglumanna, 

Lækjarkinn 10, Hafnarfirði.

10. Anna Þorsteinsdóttir,
kt. 100783-2909, þjóðgarðsvörður í 

Vatnajökulsþjóðgarði, Klappahrauni 4, 

Skútustaðahreppi.

11. Sigurður Loftur Thorlacius,
kt. 300690-3869, umhverfisverkfræðingur, 

Mánatúni 4, Reykjavík.

12. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir,
kt. 121066-4919, sérkennari og fyrrv. 

bæjarstjóri í Hafnarfirði, Norðurbakka 23, 

Hafnarfirði.

13. Árni Matthíasson,
kt. 310157-5119, netstjóri mbl.

is, rithöfundur og stjórnarmaður í 

Kvennaathvarfinu, Álfaskeiði 26, Hafnarfirði.

14. Birte Harksen,
kt. 260570-2349, leikskólakennari, handhafi 

Íslensku menntaverðlaunanna 2021, 

Kópavogsbraut 83, Kópavogi.

15. Gunnar Kvaran,
kt. 160144-3949, sellóleikari, Valhúsabraut 

23, Seltjarnarnesi.

16. Elva Dögg Ásudóttir og Kristinsdóttir,
kt. 210369-5979, lögfræðingur og 

myndlistarkona, Austurgötu 41, Hafnarfirði.

17. Sigurbjörn Hjaltason,
kt. 100658-5429, bóndi, Kiðafelli 2, 

Kjósarhreppi.

18. Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir,
kt. 060461-8139, iðjuþjálfi, Norðurbraut 37, 

Hafnarfirði.

19. Ingvar Arnarson,
kt. 240678-3819, bæjarfulltrúi í Garðabæ 

og framhaldsskólakennari, Lindarflöt 52, 

Garðabæ.

20. Anna Ólafsdóttir Björnsson,
kt. 040652-4349, fyrrv. þingkona Samtaka 

um kvennalista, tölvunar- og sagnfræðingur, 

Blátúni 1, Álftanesi.

21. Einar Ólafsson,
kt. 110949-2949, bókavörður á eftirlaunum 

og rithöfundur, Trönuhjalla 13, Kópavogi.

22. Ragnheiður Júlía Ragnarsdóttir,
kt. 150284-3179, deildarstjóri í leikskóla, 

Kópavogsbraut 74, Kópavogi.

23. Gestur Svavarsson,
kt. 271272-3839, upplýsingatækniráðgjafi, 

Blómvangi 20, Hafnarfirði.

24. Aldís Aðalbjarnardóttir,
kt. 301052-2009, kennari og leiðsögumaður, 

Brekkuhvarfi 9, Kópavogi.

25. Einar Bergmundur Þorgerðarson 
Bóasson,
kt. 240760-7119, hugbúnaðarsérfræðingur, 

Huldubraut 1, Kópavogi.

26. Þuríður Backman,
kt. 080148-4539, lífeyrisþegi, 

hjúkrunarfræðingur og fyrrv. alþingismaður, 

Bjarnhólastíg 2, Kópavogi.

Reykjavíkurkjördæmi 
suðursuður
B - listi Framsóknarflokks:
1. Lilja Dögg Alfreðsdóttir,

kt. 041073-4629, mennta- og 

menningarmálaráðherra, Huldulandi 22, 

Reykjavík.

2. Aðalsteinn Haukur Sverrisson,
kt. 200773-5439, framkvæmdastjóri og 

MPM, Hólmgarði 3, Reykjavík.

3. Sigrún Elsa Smáradóttir,
kt. 271172-3629, framkvæmdastjóri og 

fyrrv. borgarfulltrúi, Jöldugróf 3, Reykjavík.

4. Íris Eva Gísladóttir,
kt. 040492-2329, frumkvöðull í 

menntatækni, Eskihlíð 6b, Reykjavík.

5. Þorvaldur Daníelsson,
kt. 241170-4979, stofnandi Hjólakrafts og 

MBA, Fljótaseli 3, Reykjavík.

6. Guðni Ágústsson,
kt. 090449-4519, fyrrv. alþingismaður 

og landbúnaðarráðherra, Lindargötu 35, 

Reykjavík.

7. Hafdís Inga Helgudóttir Hinriksdóttir,
kt. 010481-4579, félagsráðgjafi, Hjallabraut 

35, Hafnarfirði.

8. Ólafur Hrafn Steinarsson,
kt. 291190-3169, formaður 

Rafíþróttasambands Íslands, Háaleitisbraut 

44, Reykjavík.

9. Ágúst Guðjónsson,
kt. 240700-2040, laganemi, Klapparstíg 7, 

Reykjavík.

10. Helena Ólafsdóttir,
kt. 121169-4959, knattspyrnuþjálfari og 

þáttastjórnandi, Hólavaði 25, Reykjavík.

11. Guðrún Loly Jónsdóttir,
kt. 020799-3319, leikskólaliði og nemi, 

Þórsgötu 25, Reykjavík.

12. Ingvar Mar Jónsson,
kt. 120873-4319, flugstjóri, Bjarmalandi 18, 

Reykjavík.

13. Hinrik Viðar B. Waage,
kt. 301092-2379, nemi í rafvirkjun, 

Kapellustíg 1, Reykjavík.

14. Jóhanna Sóley Gunnarsdóttir,
kt. 260262-7349, sjúkraliði, Tunguseli 6, 

Reykjavík.

15. Björn Ívar Björnsson,
kt. 290388-2529, verkamaður, Seilugranda 

9, Reykjavík.

16. Jón Finnbogason,
kt. 261080-5169, sérfræðingur, Mávahlíð 7, 

Reykjavík.

17. Þórunn Benný Birgisdóttir,
kt. 010481-5389, BA í félagsráðgjöf og 

iðnnemi, Fálkahlíð 6, Reykjavík.

18. Stefán Þór Björnsson,
kt. 140773-4259, viðskiptafræðingur, 

Bakkagerði 2, Reykjavík.

19. Ásta Björg Björgvinsdóttir,
kt. 030186-2499, tónlistarkona og 

forstöðukona í félagsmiðstöð, Ásgarði 38, 

Reykjavík.

20. Níels Árni Lund,
kt. 010750-3779, fyrrv. skrifstofustjóri 

og varaþingmaður, Gvendargeisla 34, 

Reykjavík.

21. Frosti Sigurjónsson,
kt. 191262-2479, fyrrv. alþingismaður, 

Haðalandi 21, Reykjavík.

22. Sigrún Magnúsdóttir,
kt. 150644-2409, fyrrv. ráðherra og 

borgarfulltrúi, Efstaleiti 14, Reykjavík.

C - listi Viðreisnar:
1. Hanna Katrín Friðriksson,

kt. 040864-4159, formaður þingflokks 

Viðreisnar, Þverholti 17, Reykjavík.

2. Daði Már Kristófersson,
kt. 221071-4259, prófessor, Laxakvísl 25, 

Reykjavík.

3. María Rut Kristinsdóttir,
kt. 170589-2389, aðstoðarmaður formanns 

Viðreisnar, Öldugranda 7, Reykjavík.

4. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson,
kt. 121189-2089, lögfræðingur, 

Smyrilshólum 4, Reykjavík.

5. Ingunn Heiða Ingimarsdóttir,
kt. 091284-2869, framkvæmdastjóri 

Skautasambands Íslands, Laugarnesvegi 77, 

Reykjavík.

6. Gunnar Björnsson,
kt. 230967-3939, forseti Skáksambands 

Íslands, Vesturbergi 14, Reykjavík.

7. Tinna Gunnlaugsdóttir,
kt. 180654-5859, fyrrv. þjóðleikhússtjóri, 

Klapparstíg 1, Reykjavík.

8. Sverrir Örn Kaaber,
kt. 150949-4839, fyrrv. skrifstofustjóri, 

Efstaleiti 14, Reykjavík.

. . .
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9. Eyrún Þórsdóttir,
kt. 181195-3129, verkefnastjóri, Skriðu 1, 

Hörgársveit.

10. Árni Grétar Jóhannsson,
kt. 280483-4359, leikstjóri og 

leiðsögumaður, Grettisgötu 45, Reykjavík.

11. Rhea Juarez,
kt. 240784-3519, nemi og stuðningsfulltrúi, 

Jórufelli 12, Reykjavík.

12. Stefán Andri Gunnarsson,
kt. 060580-5109, kennari, Hraunbæ 88, 

Reykjavík.

13. Kristín Hulda Gísladóttir,
kt. 211294-2059, sálfræðingur, Smáragötu 

5, Reykjavík.

14. Aron Eydal Sigurðarson,
kt. 121094-3479, þjónustufulltrúi, 

Hólmgarði 34, Reykjavík.

15. Sandra Hlín Guðmundsdóttir,
kt. 070185-2299, náms- og starfsráðgjafi, 

Espigerði 2, Reykjavík.

16. Reynir Hans Reynisson,
kt. 271290-2689, læknir, Smyrilshlíð 2, 

Reykjavík.

17. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir,
kt. 040697-2929, rannsóknarmaður 

rannsóknasviðs Skattsins, Mosagötu 9, 

Garðabæ.

18. Samúel Torfi Pétursson,
kt. 050776-3289, verkfræðingur, Stórholti 

47, Reykjavík.

19. Margrét Ósk Gunnarsdóttir,
kt. 220597-3779, laganemi, Látraseli 5, 

Reykjavík.

20. Geir Finnsson,
kt. 230292-2219, varaforseti 

Landssambands ungmennafélaga, 

Strýtuseli 13, Reykjavík.

21. Ásdís Rafnar,
kt. 240453-4799, hæstaréttarlögmaður, 

Hraunbæ 103b, Reykjavík.

22. Pawel Bartoszek,
kt. 250980-2059, borgarfulltrúi, Einholti 10, 

Reykjavík.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,

kt. 301190-2209, dómsmálaráðherra, 

Geirsgötu 2, Reykjavík.

2. Hildur Sverrisdóttir,
kt. 221078-6089, varaþingmaður og 

aðstoðarmaður ráðherra, Ránargötu 6, 

Reykjavík.

3. Birgir Ármannsson,
kt. 120668-2939, alþingismaður, Granaskjóli 

27, Reykjavík.

4. Friðjón R Friðjónsson,
kt. 180470-5229, framkvæmdastjóri, 

Reynimel 43, Reykjavík.

5. Ágústa Guðmundsdóttir,
kt. 020745-3209, frumkvöðull og prófessor 

emeritus, Vatnsstíg 20-22, Reykjavík.

6. Vigfús Bjarni Albertsson,
kt. 100275-5389, sjúkrahúsprestur, 

Bleikjukvísl 17, Reykjavík.

7. Ragnhildur Alda María Vilhjálms-
dóttir,
kt. 300790-2169, varaborgarfulltrúi, 

Sólvallagötu 66, Reykjavík.

8. Helga Lára Haarde,
kt. 270184-2279, M.Sc. í sálfræði, 

Hjarðarhaga 26, Reykjavík.

9. Jóhannes Stefánsson,
kt. 260788-3109, framkvæmdastjóri, 

Grandavegi 42b, Reykjavík.

10. Hildur Hauksdóttir,
kt. 260586-2899, sérfræðingur í 

umhverfismálum, Sogavegi 162a, Reykjavík.

11. Hilmar Freyr Kristinsson,
kt. 130392-2539, bankamaður, Mánatúni 1, 

Reykjavík.

12. Ingi Björn Grétarsson,
kt. 170292-2869, öryggisráðgjafi, Skipholti 

55, Reykjavík.

13. Hafrún Kristjánsdóttir,
kt. 201179-3359, sálfræðingur, Vesturgötu 

21b, Reykjavík.

14. Helena Kristín Brynjólfsdóttir,
kt. 091195-2599, verðbréfamiðlari, 

Brekkugerði 19, Reykjavík.

. . .

15. Brynjólfur Magnússon,
kt. 260588-3709, lögfræðingur, Barónsstíg 

6, Reykjavík.

16. Kristín Björg Eysteinsdóttir,
kt. 090372-5809, ráðgjafi, Ánalandi 1, 

Reykjavík.

17. Kári Freyr Kristinsson,
kt. 050103-2340, framhaldsskólanemi, 

Laxakvísl 27, Reykjavík.

18. Þórður Kristjánsson,
kt. 061144-4559, fyrrv. rannsóknarmaður, 

Seiðakvísl 13, Reykjavík.

19. Arnar Sigurðsson,
kt. 130264-7869, víninnflytjandi, Hlíðarfæti 

15, Reykjavík.

20. Ólafur Teitur Guðnason,
kt. 021073-3779, stjórnmálafræðingur og 

aðstoðarmaður ráðherra, Kaplaskjólsvegi 

35, Reykjavík.

21. Nanna Kristín Tryggvadóttir,
kt. 160387-2629, verkfræðingur, 

Lautasmára 16, Kópavogi.

22. Halldór Blöndal,
kt. 240838-4359, fyrrv. alþingismaður og 

ráðherra, Efstaleiti 12, Reykjavík.

F - listi Flokks fólksins:
1. Inga Sæland,

kt. 030859-5299, alþingismaður, 

Maríubaugi 121, Reykjavík.

2. Wilhelm Wessman,
kt. 021042-7819, hótelráðgjafi, 

leiðsögumaður og eldri borgari, Sóltúni 11, 

Reykjavík.

3. Helga Þórðardóttir,
kt. 281257-3239, kennari, Seiðakvísl 7, 

Reykjavík.

4. Svanberg Hreinsson,
kt. 230565-3179, framreiðslumaður, 

Þverholti 23, Mosfellsbæ.

5. Halldóra Gestsdóttir,
kt. 240866-5289, fatahönnuður og öryrki, 

Víðimel 59, Reykjavík.

6. Birgir Jóhann Birgisson,
kt. 240464-7649, tónlistarmaður, Reyrengi 

7, Reykjavík.

7. Valur Sigurðsson,
kt. 271249-3659, rafvirki, Maríubaugi 115, 

Reykjavík.

8. Magano Katrina Shiimi,
kt. 290172-2689, sjúkraliði, Bjarkarholti 25, 

Mosfellsbæ.

9. Sigurjón Arnórsson,
kt. 271087-2769, framkvæmdastjóri, 

Kópavogsbraut 85, Kópavogi.

10. Ómar Örn Ómarsson,
kt. 180783-5129, athafnamaður, Efstasundi 

51, Reykjavík.

11. Hjördís Björg Kristinsdóttir,
kt. 021144-4799, snyrtifræðimeistari, 

Sóleyjarima 15, Reykjavík.

12. Sigurður Steingrímsson,
kt. 010749-4419, verkamaður, Úlfarsbraut 

114, Reykjavík.

13. Andrea Kristjana L. Gunnarsdóttir,
kt. 250696-2809, athafnakona, Rauðási 21, 

Reykjavík.

14. Hilmar Guðmundsson,
kt. 200343-2559, sjómaður, Ferjuvaði 13, 

Reykjavík.

15. Heiðrún Elsa Harðardóttir,
kt. 191056-2489, sjúkraliði, Hamravík 20, 

Reykjavík.

16. Guðmundur Þórir Guðmundsson,
kt. 270744-4519, fyrrv. bifreiðastjóri, 

Langagerði 60, Reykjavík.

17. Þóra B. Jónsdóttir,
kt. 060350-3889, handverkskona, Jöklaseli 

3, Reykjavík.

18. Þórarinn Kristinsson,
kt. 261142-4149, eldri borgari, Kirkjustétt 5, 

Reykjavík.

19. Sigrún Þorleifsdóttir,
kt. 260545-2999, eldri borgari, Maríubakka 

18, Reykjavík.

20. Óli Már Guðmundsson,
kt. 050753-5229, eldri borgari, Maríubaugi 

121, Reykjavík.

21. Kristján Arnar Helgason,
kt. 211153-2109, öryrki, Sléttuvegi 9, 

Reykjavík.

22. Sigríður Sæland Jónsdóttir,
kt. 250637-2929, eldri borgari, Þverholti 26, 

Reykjavík.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. Katrín Baldursdóttir,

kt. 200358-3339, atvinnulífsfræðingur og 

blaðamaður, Einholti 2, Reykjavík.

2. Símon Vestarr Hjaltason,
kt. 280181-4129, bókmenntafræðingur og 

kennari, Bergþórugötu 25, Reykjavík.

3. María Lilja Þrastardóttir Kemp,
kt. 010986-3039, nemi, Reykjavíkurvegi 27, 

Reykjavík.

4. Ólafur Örn Jónsson,
kt. 130651-3059, eldri borgari og fyrrv. 

skipstjóri, Otrateigi 2, Reykjavík.

5. Ása Lind Finnbogadóttir,
kt. 060272-5069, kennari, Hagamel 43, 

Reykjavík.

6. Jón Óskar Hafsteinsson,
kt. 221054-5399, myndlistarmaður, 

Hverfisgötu 16a, Reykjavík.

7. Sigrún E. Unnsteinsdóttir,
kt. 220457-4009, framkvæmdastjóri, 

Ásgarði 75, Reykjavík.

8. Halldóra Jóhanna Hafsteinsdóttir,
kt. 150470-5529, frístundaleiðbeinandi, 

Meistaravöllum 27, Reykjavík.

9. Bára Halldórsdóttir,
kt. 280476-5449, öryrki, Stóragerði 5, 

Reykjavík.

10. Bárður Ragnar Jónsson,
kt. 260853-3689, þýðandi, Reykjavíkurvegi 

48, Reykjavík.

11. Ellen Rósalind Kristjánsdóttir,
kt. 080559-8019, tónlistarmaður, Þykkvabæ 

5, Reykjavík.

12. Björn Reynir Halldórsson,
kt. 280489-2209, sagnfræðingur, Víðimel 

21, Reykjavík.

13. Krummi Uggason,
kt. 210102-4340, nemi, Sólvallagötu 29, 

Reykjavík.

14. María Sigurðardóttir,
kt. 201054-4009, leikstjóri, Eskihlíð 15, 

Reykjavík.

15. Tamila Gámez Garcell,
kt. 270874-2159, kennari, Sólvallagötu 6, 

Reykjavík.

16. Elísabet Einarsdóttir,
kt. 310564-4009, kennari og öryrki, 

Naustabryggju 27, Reykjavík.

17. Kristjana Kristjánsdóttir,
kt. 141292-3319, leikskólakennari, 

Sléttuvegi 3, Reykjavík.

18. Daníel Örn Arnarsson,
kt. 200988-2569, varaborgarfulltrúi, 

Vesturbergi 96, Reykjavík.

19. Mikolaj Cymcyk,
kt. 170999-3479, nemi, Sæmundargötu 21, 

Reykjavík.

20. Sigurjón B. Hafsteinsson,
kt. 050864-2199, prófessor, Sólvallagötu 3, 

Reykjavík.

21. María Gunnlaugsdóttir,
kt. 270356-7969, hjúkrunarfræðingur og 

öryrki, Asparfelli 8, Reykjavík.

22. Andri Sigurðsson,
kt. 300980-5039, hönnuður, Keilugranda 2, 

Reykjavík.

M - listi Miðflokksins:
1. Fjóla Hrund Björnsdóttir,

kt. 150588-2789, stjórnmálafræðingur, 

Álfheimum 70, Reykjavík.

2. Samsidanith Chan,
kt. 120678-2489, lögfræðingur, Barrholti 23, 

Mosfellsbæ.

3. Snorri Þorvaldsson,
kt. 100849-2919, eldri borgari, Breiðuvík 23, 

Reykjavík.

4. Ómar Már Jónsson,
kt. 010966-3029, forstjóri, Klyfjaseli 15, 

Reykjavík.

abæ 

5. Anna Björg Hjartardóttir,
kt. 100259-2659, framkvæmdastjóri, 

Sörlaskjóli 7, Reykjavík.

6. Patience Adjahoe Karlsson,
kt. 170174-2249, kennari, Skógarbraut 922, 

Reykjanesbæ.

7. Finnur Daði Matthíasson,
kt. 250987-2349, verktaki, Asparfelli 6, 

Reykjavík.

8. Steinunn Anna Baldvinsdóttir,
kt. 040891-2429, guðfræðingur og 

kirkjuvörður, Stapaseli 8, Reykjavík.

9. Björn Guðjónsson,
kt. 201050-3249, nemi í fornleifafræði, 

Bakkagerði, Kaldrananeshreppi.

10. Sigurður Hilmarsson,
kt. 230365-4319, bifreiðastjóri, Elliðabraut 

12, Reykjavík.

11. Guðbjörg Ragnarsdóttir,
kt. 130476-4229, grafískur hönnuður, 

Austurbergi 6, Reykjavík.

12. Anna Margrét Grétarsdóttir,
kt. 090153-4559, eldri borgari, Nökkvavogi 

36, Reykjavík.

13. Hólmfríður Hafberg,
kt. 260453-3949, bókari, Malarási 13, 

Reykjavík.

14. Guðlaugur G. Sverrisson,
kt. 020261-4989, sviðsstjóri, Hryggjarseli 

11, Reykjavík.

15. Dorota Anna Zaorska,
kt. 061063-2349, fornleifafræðingur, 

Hraunbæ 10, Reykjavík.

16. Gígja Sveinsdóttir,
kt. 100361-4859, hjúkrunarfræðingur, 

Álagranda 12, Reykjavík.

17. Svavar Bragi Jónsson,
kt. 030257-5459, fararstjóri, Seljabraut 22, 

Reykjavík.

18. Steindór Sigfússon,
kt. 200953-5929, múrari, Sunnusmára 25, 

Kópavogi.

19. Björn Steindórsson,
kt. 250771-3989, verktaki, Bjallavaði 1-3, 

Reykjavík.

20. Örn Guðmundsson,
kt. 040739-6109, húsasmíðameistari, 

Hólmvaði 8, Reykjavík.

21. Hörður Gunnarsson,
kt. 240839-4079, PhD og glímufrömuður, 

Hraunbæ 92, Reykjavík.

22. Vigdís Hauksdóttir,
kt. 200365-2919, lögfræðingur og 

borgarfulltrúi, Hverfisgötu 86, Reykjavík.

O - listi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins:
1. Glúmur Baldvinsson,

kt. 131066-5119, stjórnmálafræðingur, 

Gilsbakka 2-4, Bíldudal.

2. Júlíana Sigurbjörg Jónsdóttir,
kt. 301168-3819, forstjóri, Hrauntungu 9, 

Kópavogi.

3. Jóhann Jacobson,
kt. 020957-2209, matreiðslumaður, 

Miðhúsum 34, Reykjavík.

4. Kristófer Arnes Róbertsson,
kt. 040500-2270, iðnaðarmaður, 

Núpabakka 19, Reykjavík.

5. Grétar Örn Sigurðsson,
kt. 090262-7429, matsveinn, Dvergabakka 

24, Reykjavík.

6. Valdimar Tómasson,
kt. 130771-3009, skáld, Rauðarárstíg 1, 

Reykjavík.

7. Hólmfríður Díana Magnúsdóttir,
kt. 220767-6049, skrifstofumaður, 

Dalatanga 7, Mosfellsbæ.

8. Sigurður Pétursson,
kt. 051163-2819, öryrki, Furugrund 66, 

Kópavogi.

9. Kristín Ástríður Pálsdóttir,
kt. 230638-2259, húsmóðir, Hátúni 39, 

Reykjavík.

10. Friðleifur Stefánsson,
kt. 230733-2879, eldri borgari, Hátúni 39, 

Reykjavík.

11. Sigurður Jóhannsson,
kt. 080653-5229, verkstjóri, Skúlagötu 40, 

Reykjavík.
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12. Helgi Borgfjörð Kárason,
kt. 141158-2879, verkamaður, Hverfisgötu 

43, Reykjavík.

13. Sigurður Hafsteinsson,
kt. 030966-4739, vörubílstjóri, Kerhólum, 

Reykjavík.

14. Helga Þórey Heiðberg,
kt. 160961-4069, húsmóðir, Hátúni 10b, 

Reykjavík.

15. Magnús Ólafsson,
kt. 050857-3959, bílamálari, Hátúni 10b, 

Reykjavík.

16. Sigurlaug Stella Ágústsdóttir,
kt. 020367-2969, öryrki, Klukkurima 11, 

Reykjavík.

17. Jón Þórarinsson,
kt. 100381-4359, verkamaður, Austurbergi 

14, Reykjavík.

18. Mary Ann Enos,
kt. 031262-6909, stuðningsfulltrúi, 

Drápuhlíð 22, Reykjavík.

19. Sigríður Björk Jónsdóttir,
kt. 120474-5029, húsmóðir, Tunguseli 7, 

Reykjavík.

20. Jón Haukur Valsson,
kt. 090655-2139, sjómaður, Skipalóni 5, 

Hafnarfirði.

21. Berglind Jónsdóttir,
kt. 120859-2859, húsmóðir, Súluhólum 4, 

Reykjavík.

22. Björk Brand,
kt. 280453-3319, þýðandi, Tröllakór 13-15, 

Kópavogi.

P - listi Pírata:
1. Björn Leví Gunnarsson,

kt. 010676-6069, alþingismaður, Skeiðarvogi 

127, Reykjavík.

2. Arndís Anna K. Gunnarsdóttir,
kt. 030282-4509, lögmaður, Vesturgötu 56, 

Reykjavík.

3. Halldór Auðar Svansson,
kt. 260979-3029, notendafulltrúi, Hringbraut 

101, Reykjavík.

4. Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir,
kt. 010502-2760, nemi, Lækjarhvammi, 

Ölfusi.

5. Sara Elísa Þórðardóttir,
kt. 200181-3959, listamaður og 

handritshöfundur, Grenimel 35, Reykjavík.

6. Helga Völundardóttir,
kt. 270467-2969, sjálfstætt starfandi 

athafnakona, Bergstaðastræti 10c, Reykjavík.

7. Eiríkur Rafn Rafnsson,
kt. 050878-3179, aðstoðarmaður þingflokks 

Pírata, Kleppsvegi 38, Reykjavík.

8. Ingimar Þór Friðriksson,
kt. 180664-7269, forstöðumaður 

upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, 

Bakkastöðum 95, Reykjavík.

9. Huginn Þór Jóhannsson,
kt. 211100-2060, nemi, Kleppsvegi 48, 

Reykjavík.

10. Hrefna Árnadóttir,
kt. 250197-2769, sérfræðingur, Háteigsvegi 

54, Reykjavík.

11. Jón Ármann Steinsson,
kt. 120555-3839, frumkvöðull, Reynimel 34, 

Reykjavík.

12. Stefán Hjalti Garðarsson,
kt. 090583-5739, verkfræðingur, Austurbergi 

4, Reykjavík.

13. Ásgrímur Gunnarsson,
kt. 031001-2180, nemi, Skeljagranda 6, 

Reykjavík.

14. Elsa Nore,
kt. 130478-2479, leikskólakennari, Hagamel 

53, Reykjavík.

15. Rannveig Ernudóttir,
kt. 171279-5779, borgarfulltrúi, Kleppsvegi 

48, Reykjavík.

16. Hannes Jónsson,
kt. 160759-2839, framkvæmdastjóri, 

Lautarvegi 10, Reykjavík.

17. Hinrik Örn Þorfinnsson,
kt. 100789-3539, matreiðslumaður, 

Mávahlíð 46, Reykjavík.

18. Snæbjörn Brynjarsson,
kt. 301184-2989, listamaður, Lokastíg 20, 

Reykjavík.

19. Halla Kolbeinsdóttir,
kt. 061179-2919, vefstjóri, Háteigsvegi 48, 

Reykjavík.

20. Rúnar Björn Herrera Þorkelsson,
kt. 080582-4209, formaður 

NPA-miðstöðvarinnar, Sléttuvegi 3, 

Reykjavík.

21. Alexandra Briem,
kt. 180883-4019, borgarfulltrúi, Kaldaseli 

13, Reykjavík.

22. Kristín Vala Ragnarsdóttir,
kt. 270354-7269, prófessor, Mýrargötu 26, 

Reykjavík.

S - listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Kristrún Mjöll Frostadóttir,

kt. 120588-2309, hagfræðingur, 

Háaleitisbraut 91, Reykjavík.

2. Rósa Björk Brynjólfsdóttir,
kt. 090275-5189, þingmaður, Melhaga 17, 

Reykjavík.

3. Viðar Eggertsson,
kt. 180654-5269, leikstjóri og eldri borgari, 

Laufásvegi 39, Reykjavík.

4. Vilborg Kristín Oddsdóttir,
kt. 280760-5959, félagsráðgjafi, Skipholti 

54, Reykjavík.

5. Birgir Þórarinsson,
kt. 290968-3489, tónlistarmaður, 

Rauðagerði 52, Reykjavík.

6. Aldís Mjöll Geirsdóttir,
kt. 051094-2639, lögfræðingur, Keilugranda 

2, Reykjavík.

7. Gunnar Alexander Ólafsson,
kt. 121269-4229, heilsuhagfræðingur, 

Hvassaleiti 11, Reykjavík.

8. Ellen Jacqueline Calmon,
kt. 201073-5539, borgarfulltrúi og 

formaður Samfylkingarfélagsins í Reykjavík, 

Grandavegi 42e, Reykjavík.

9. Viktor Stefánsson,
kt. 220891-2249, stjórnmálahagfræðingur, 

Skólavörðustíg 19, Reykjavík.

10. Elín Tryggvadóttir,
kt. 270375-3329, hjúkrunarfræðingur, 

Þingaseli 6, Reykjavík.

11. Steinunn Ýr Einarsdóttir,
kt. 081182-5159, nemi, Vesturgötu 50a, 

Reykjavík.

12. Aleksandra Leonardsdóttir,
kt. 200782-4459, sérfræðingur, Næfurási 13, 

Reykjavík.

13. Axel Jón Ellenarson,
kt. 120569-3099, grafískur hönnuður, 

Yrsufelli 24, Reykjavík.

14. Ingibjörg Guðmundsdóttir,
kt. 080242-4179, hjúkrunarfræðingur, 

Skúlagötu 10, Reykjavík.

15. Jakob H. Magnússon,
kt. 010850-7899, veitingamaður, 

Grandavegi 42c, Reykjavík.

16. Ingibjörg Grímsdóttir,
kt. 140262-4129, þjónustufulltrúi, 

Kleppsvegi 106, Reykjavík.

17. Jónas Sigurður Hreinsson,
kt. 020451-2389, rafiðnaðarmaður, 

Skeiðarvogi 121, Reykjavík.

18. Sólveig Sigríður Jónasdóttir,
kt. 090765-4349, mannfræðingur, 

Barmahlíð 32, Reykjavík.

19. Hildur Kjartansdóttir,
kt. 150747-4149, listakona, Stakkholti 2a, 

Reykjavík.

20. Ellert Schram,
kt. 101039-3749, fyrrv. alþingismaður, 

Sörlaskjóli 1, Reykjavík.

21. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
kt. 290568-4989, hagfræðingur BSRB 

og fyrrv. alþingiskona, Vesturgötu 75, 

Reykjavík.

22. Dagur B. Eggertsson,
kt. 190672-5739, borgarstjóri, Óðinsgötu 

8b, Reykjavík.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Svandís Svavarsdóttir,

kt. 240864-2239, heilbrigðisráðherra, 

Hjarðarhaga 28, Reykjavík.

2. Orri Páll Jóhannsson,
kt. 190578-3999, aðstoðarmaður umhverfis- 

og auðlindaráðherra, Urðarstíg 11, Reykjavík.

3. Daníel E. Arnarsson,
kt. 280290-2629, framkvæmdastjóri 

Samtakanna ‘78, Hjarðarhaga 40, Reykjavík.

4. Brynhildur Björnsdóttir,
kt. 270470-5139, fjölmiðla- og söngkona, 

Drápuhlíð 28, Reykjavík.

5. Elva Hrönn Hjartardóttir,
kt. 260384-2609, sérfræðingur hjá VR, 

Þverholti 26, Reykjavík.

6. Sveinn Rúnar Hauksson,
kt. 100547-2369, heimilislæknir, 

Depluhólum 9, Reykjavík.

7. Kristín Magnúsdóttir,
kt. 060587-3299, meistaranemi í mannfræði, 

Öldugötu 55, Reykjavík.

8. Guy Conan Stewart,
kt. 021068-2689, grunnskólakennari, 

Mávahlíð 42, Reykjavík.

9. Elínrós Birta Jónsdóttir,
kt. 110597-3049, sjúkraliðanemi, 

Kristnibraut 47, Reykjavík.

10. Styrmir Reynisson,
kt. 240786-3549, framhaldsskólakennari, 

Hjarðarhaga 56, Reykjavík.

11. Jónína Riedel,
kt. 070493-2259, félagsfræðingur, 

Eggertsgötu 10, Reykjavík.

12. Bryngeir Arnar Bryngeirsson,
kt. 271181-3969, tómstunda- og 

félagsmálafræðingur og leiðsögumaður, 

Dyrhömrum 12, Reykjavík.

13. Sigrún Alba Sigurðardóttir,
kt. 260273-4349, menningarfræðingur, 

Bræðraborgarstíg 52, Reykjavík.

14. Gunnar Guttormsson,
kt. 311035-2749, vélfræðingur, Sóltúni 1, 

Reykjavík.

15. Álfheiður Sigurðardóttir,
kt. 190882-5199, skrifstofustjóri, 

Sjafnarbrunni 2, Reykjavík.

16. Ragnar Auðun Árnason,
kt. 261294-2499, stjórnmálafræðingur, 

Helsinki, Finnlandi.

17. Riitta Anne Maarit Kaipainen,
kt. 020181-3899, viðskiptafræðingur og 

sérfræðingur á sviði loftslagsmála, Víðimel 

36, Reykjavík.

18. Helgi Hrafn Ólafsson,
kt. 240188-2289, kennari og 

íþróttafræðingur, Ásbraut 19, Kópavogi.

19. Ingileif Jónsdóttir,
kt. 271152-7449, prófessor og deildarstjóri 

hjá Íslenskri erfðagreiningu, Vatnsstíg 16-18, 

Reykjavík.

20. Grímur Hákonarson,
kt. 080377-4019, leikstjóri, Framnesvegi 34, 

Reykjavík.

21. Sjöfn Ingólfsdóttir,
kt. 170739-2139, fyrrv. formaður 

Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, 

Suðurlandsbraut 70b, Reykjavík.

22. Kjartan Ólafsson,
kt. 020633-4179, fyrrv. ritstjóri Þjóðviljans, 

Suðurlandsbraut 70a, Reykjavík.

Reykjavíkurkjördæmi 
norðurnorður
B - listi Framsóknarflokks:
1. Ásmundur Einar Daðason,

kt. 291082-4249, félags- og 

barnamálaráðherra, Norðurbrún 14, 

Reykjavík.

2. Brynja Dan Gunnarsdóttir,
kt. 250885-3269, frumkvöðull og 

framkvæmdastjóri, Löngulínu 2, Garðabæ.

3. Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir,
kt. 281245-2019, fráfarandi formaður 

Landssambands eldri borgara, Hlíðarenda, 

Búðardal.

4. Gauti Grétarsson,
kt. 220660-5089, sjúkraþjálfari, 

Skeljagranda 9, Reykjavík.

5. Magnea Gná Jóhannsdóttir,
kt. 030497-2959, laganemi, Hringbraut 24, 

Reykjavík.

6. Lárus Helgi Ólafsson,
kt. 191087-2329, kennari og 

handboltamaður, Starengi 30, Reykjavík.

7. Unnur Þöll Benediktsdóttir,
kt. 040396-3149, háskólanemi, Skipholti 

50f, Reykjavík.

8. Guðjón Þór Jósefsson,
kt. 180600-2130, laganemi, Laugarnesvegi 

100, Reykjavík.

9. Kristjana Þórarinsdóttir,
kt. 151077-4989, sálfræðingur, 

Skrauthólum 2, Reykjavík.

10. Ásrún Kristjánsdóttir,
kt. 070449-2269, hönnuður og 

myndlistarkona, Ingólfsstræti 16, Reykjavík.

11. Bragi Ingólfsson,
kt. 160937-2629, efnafræðingur, Miðleiti 7, 

Reykjavík.

12. Snjólfur F. Kristbergsson,
kt. 040540-4829, vélstjóri, Starengi 26, 

Reykjavík.

13. Eva Dögg Jóhannesdóttir,
kt. 260882-4659, líffræðingur, Skipasundi 

44, Reykjavík.

14. Sveinbjörn Ottesen,
kt. 081259-2249, verkstjóri, Stakkholti 4b, 

Reykjavík.

15. Gerður Hauksdóttir,
kt. 231058-3979, fulltrúi, Óðinsgötu 6, 

Reykjavík.

16. Friðrik Þór Friðriksson,
kt. 120554-4099, kvikmyndagerðamaður, 

Baldursgötu 12, Reykjavík.

17. Þórdís Arna Bjarkarsdóttir,
kt. 230296-2279, læknanemi, Gvendargeisla

92, Reykjavík.

18. Birna Kristín Svavarsdóttir,
kt. 040553-3479, fyrrv. hjúkrunarforstjóri, 

Logafold 54, Reykjavík.

19. Haraldur Þorvarðarson,
kt. 010277-3379, kennari og 

handboltaþjálfari, Ísleifsgötu 4, Reykjavík.

20. Dagbjört S. Höskuldsdóttir,
kt. 100248-3529, fyrrv. kaupmaður, 

Skúlagötu 40, Reykjavík.

21. Guðmundur Kristján Bjarnason,
kt. 091044-7819, fyrrv. ráðherra, Kirkjusandi 

5, Reykjavík.

22. Jón Sigurðsson,
kt. 230846-2869, fyrrv. seðlabankastjóri og 

ráðherra, Reynihvammi 3, Kópavogi.

C - listi Viðreisnar:
1. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir,

kt. 230578-5089, þingmaður, Háagerði 29, 

Reykjavík.

2. Jón Steindór Valdimarsson,
kt. 270658-6609, þingmaður, Funafold 89, 

Reykjavík.

3. Katrín S. J. Steingrímsdóttir,
kt. 300798-3499, sálfræðinemi og 

frístundaleiðbeinandi, Snorrabraut 30, 

Reykjavík.

4. Guðmundur Ragnarsson,
kt. 191057-3849, fyrrv. formaður VM, 

Blásölum 3, Kópavogi.

5. Marta Jónsdóttir,
kt. 170579-4969, lögfræðingur, Álfabergi 28, 

Hafnarfirði.

6. Geir Sigurður Jónsson,
kt. 030873-5569, hugbúnaðarsérfræðingur, 

Melbæ 41, Reykjavík.

7. Þórunn Sif Böðvarsdóttir,
kt. 090264-4359, kennari og 

hársnyrtimeistari, Ofanleiti 25, Reykjavík.

8. Borgþór Kjærnested,
kt. 030943-4069, framkvæmdastjóri, 

Skúlagötu 10, Reykjavík.

9. Dóra Sif Tynes,
kt. 160472-4999, lögmaður, Skólavörðustíg 

22b, Reykjavík.

10. Einar Karl Friðriksson,
kt. 041268-5739, efnafræðingur og 

einkaleyfaráðgjafi, Vættaborgum 132, 

Reykjavík.

. . .
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11. Aðalbjörg Guðmundsdóttir,
kt. 090286-2859, náms- og starfsráðgjafi, 

Hjarðarhaga 24, Reykjavík.

12. Einar Torfi Einarsson Reynis,
kt. 151087-2569, verkfræðingur, Helgalandi 

7, Mosfellsbæ.

13. Emilía Björt Írisardóttir,
kt. 101097-2349, stjórnmálafræðinemi, 

Eggertsgötu 18, Reykjavík.

14. Kristján Ingi Svanbergsson,
kt. 271098-2009, meistaranemi í 

fjármálum, Álfatúni 33, Kópavogi.

15. Þuríður Elín Sigurðardóttir,
kt. 231190-2289, leikkona, Snorrabraut 75, 

Reykjavík.

16. Halldór Pétursson,
kt. 171260-3379, byggingaverkfræðingur, 

Suðurhlíð 38b, Reykjavík.

17. Svanborg Sigmarsdóttir,
kt. 270772-4129, framkvæmdastjóri, 

Tunguvegi 56, Reykjavík.

18. Sveinbjörn Finnsson,
kt. 300389-2449, sérfræðingur í 

orkumálum, Fálkagötu 17, Reykjavík.

19. Sigrún Helga Lund,
kt. 030282-3619, stærðfræðingur, Nesvegi 

55, Reykjavík.

20. Hákon Guðmundsson,
kt. 290747-2609, markaðsfræðingur, 

Barðastöðum 9, Reykjavík.

21. Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir,
kt. 090741-2769, kennari og tónlistarkona, 

Skipholti 18, Reykjavík.

22. Þorsteinn Víglundsson,
kt. 221169-5739, fyrrv. félagsmálaráðherra, 

Eskiholti 15, Garðabæ.

D - listi Sjálfstæðisflokks:
1. Guðlaugur Þór Þórðarson,

kt. 191267-5759, utanríkisráðherra, 

Logafold 48, Reykjavík.

2. Diljá Mist Einarsdóttir,
kt. 211287-2689, aðstoðarmaður 

utanríkisráðherra, Fannafold 146, Reykjavík.

3. Brynjar Þór Níelsson,
kt. 010960-3399, alþingismaður, Birkihlíð 

14, Reykjavík.

4. Kjartan Magnússon,
kt. 051267-5409, fyrrv. borgarfulltrúi, 

Hávallagötu 42, Reykjavík.

5. Bessí Jóhannsdóttir,
kt. 050248-2249, sagnfræðingur og 

framhaldsskólakennari, Grandavegi 42c, 

Reykjavík.

6. Jón Karl Ólafsson,
kt. 120958-2759, framkvæmdastjóri, 

Funafold 97, Reykjavík.

7. Katrín Atladóttir,
kt. 150980-4029, verkfræðingur og 

borgarfulltrúi, Hofteigi 18, Reykjavík.

8. Elsa B. Valsdóttir,
kt. 131069-5889, skurðlæknir, Sunnuvegi 

21, Reykjavík.

9. Kristófer Már Maronsson,
kt. 270993-3709, hagfræðingur, Álakvísl 15, 

Reykjavík.

10. Viktor Ingi Lorange,
kt. 180394-2229, formaður 

ungmennadeildar Norræna félagsins, 

Grundarhúsum 6, Reykjavík.

11. Elín Jónsdóttir,
kt. 270392-2379, lögfræðingur, Bogahlíð 9, 

Reykjavík.

12. Helgi Þór Guðmundsson,
kt. 170883-5789, framkvæmdastjóri, 

Logafold 188, Reykjavík.

13. Auðunn Kjartansson,
kt. 051265-5219, múrarameistari og 

fyrrv. formaður Félags múrarameistara, 

Sæviðarsundi 53, Reykjavík.

14. Eva Dögg M Sigurgeirsdóttir,
kt. 270870-4739, markaðsstjóri, Urriðakvísl 

23, Reykjavík.

15. Birta Karen Tryggvadóttir,
kt. 081100-3220, hagfræðinemi, 

Sóleyjarima 67, Reykjavík.

16. Alexander Witold Bogdanski,
kt. 031057-2059, varaborgarfulltrúi, 

Frostafold 159, Reykjavík.

. . .

17. Birgir Örn Steingrímsson,
kt. 180163-4769, öryrki, Háaleitisbraut 77, 

Reykjavík.

18. Halldóra Harpa Ómarsdóttir,
kt. 021178-4709, stofnandi 

Hárakademíunnar, Baughúsum 33, 

Reykjavík.

19. Emma Íren Egilsdóttir,
kt. 030400-3720, laganemi, Varmadal 1, 

Reykjavík.

20. Kristján Guðmundsson,
kt. 041045-3029, húsasmíðameistari, 

Krummahólum 23, Reykjavík.

21. Gréta Ingþórsdóttir,
kt. 250766-5219, framkvæmdastjóri 

Styrktarfélags krabbameinssjúkra barna, 

Neshömrum 7, Reykjavík.

22. Sigríður Ásthildur Andersen,
kt. 211171-3169, alþingismaður og fyrrv. 

ráðherra, Hávallagötu 53, Reykjavík.

F - listi Flokks fólksins:
1. Tómas A. Tómasson,

kt. 040449-6989, matreiðslumaður, 

Mjóstræti 6, Reykjavík.

2. Kolbrún Baldursdóttir,
kt. 230359-5479, sálfræðingur og 

borgarfulltrúi, Jakaseli 4, Reykjavík.

3. Rúnar Sigurjónsson,
kt. 300672-4939, vélvirki, Hólaberg 82, 

Reykjavík.

4. Rut Ríkey Tryggvadóttir,
kt. 041058-6929, klæðskerameistari, 

Nökkvavogi 6, Reykjavík.

5. Harpa Karlsdóttir,
kt. 090461-2309, 

heilbrigðisgagnafræðingur, Rauðarárstíg 33, 

Reykjavík.

6. Ingimar Elíasson,
kt. 071283-3059, leikstjóri, Hamravík 22, 

Reykjavík.

7. Svava Kristín Sveinbjörnsdóttir,
kt. 130876-5879, rekstrar- og 

framkvæmdastjóri, Björtuhlíð 5, 

Mosfellsbæ.

8. Þráinn Óskarsson,
kt. 220876-4119, kennari, Gnoðarvogi 84, 

Reykjavík.

9. Friðrik Ólafsson,
kt. 240753-2439, verkfræðingur, Reykjafold 

14, Reykjavík.

10. Margrét Gnarr,
kt. 160289-3099, einkaþjálfari, Ljósuvík 27, 

Reykjavík.

11. Ólafur Kristófersson,
kt. 180443-2079, bankamaður, Sóleyjarima 

15, Reykjavík.

12. Sunneva María Svövudóttir,
kt. 170699-2389, afgreiðsludama, Fálkagötu 

30b, Reykjavík.

13. Ingi Björgvin Karlsson,
kt. 141068-6449, prentari, Trönuhólum 5, 

Reykjavík.

14. Natalie G. Gunnarsdóttir,
kt. 100680-6109, nemi, Ingólfsstræti 21c, 

Reykjavík.

15. Kristján Davíðsson,
kt. 170776-3139, fyrrv. leigubílstjóri, 

Austurbrún 4, Reykjavík.

16. Magnús Sigurjónsson,
kt. 200359-5699, vélfræðingur, Asparfelli 6, 

Reykjavík.

17. Sigrún Hermannsdóttir,
kt. 190435-3939, eldri borgari, 

Laugarnesvegi 37, Reykjavík.

18. Gefn Baldursdóttir,
kt. 130862-4119, læknaritari og öryrki, 

Logafold 45, Reykjavík.

19. Ingvar Gíslason,
kt. 170887-2719, starfsmaður á sambýli 

fatlaðra, Stórholti 18, Reykjavík.

20. Freyja Dís Númadóttir,
kt. 080770-4809, tölvufræðingur, Safamýri 

42, Reykjavík.

21. Sigríður Sæland Óladóttir,
kt. 110284-3069, aðstoðardeildarstjóri, 

Hraunbæ 8, Reykjavík.

22. Særún Sigurðardóttir,
kt. 010961-5139, rekstrarstjóri, Drekavogi 

4b, Reykjavík.

J - listi Sósíalistaflokks Íslands:
1. Gunnar Smári Egilsson,

kt. 110161-4099, blaðamaður, Smiðjustíg 

12, Reykjavík.

2. Laufey Líndal Ólafsdóttir,
kt. 060974-3309, stjórnmálafræðingur, 

Álfheimum 34, Reykjavík.

3. Atli Gíslason,
kt. 051299-2649, tölvunarfræðingur, 

Barmahlíð 21, Reykjavík.

4. Sólveig Anna Jónsdóttir,
kt. 290575-4789, formaður Eflingar, 

Básenda 14, Reykjavík.

5. Oddný Eir Ævarsdóttir,
kt. 281272-4979, rithöfundur, Baldursgötu 

12, Reykjavík.

6. Bogi Reynisson,
kt. 010376-5139, tæknimaður, Framnesvegi 

2, Reykjavík.

7. Kristbjörg Eva Andersen Ramos,
kt. 120797-2479, stuðningsfulltrúi, 

Eggertsgötu 20, Reykjavík.

8. Ævar Þór Magnússon,
kt. 281086-2949, verkstjóri, Skyggnisbraut 

20, Reykjavík.

9. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir,
kt. 271074-3609, öryrki, Reykjavík.

10. Guttormur Þorsteinsson,
kt. 110388-2419, bókavörður, Kleppsvegi 

26, Reykjavík.

11. Sanna Magdalena Mörtudóttir,
kt. 030592-2559, borgarfulltrúi, 

Sólvallagötu 80, Reykjavík.

12. Atli Antonsson,
kt. 210585-2149, doktorsnemi, Freyjugötu 

49, Reykjavík.

13. Ævar Uggason,
kt. 250600-2080, bóksali, Baldursgötu 12, 

Reykjavík.

14. Jóna Guðbjörg Torfadóttir,
kt. 220469-4689, kennari, Nýlendugötu 7, 

Reykjavík.

15. Bjarki Steinn Bragason,
kt. 290390-2149, skólaliði, Sæmundargötu 

16, Reykjavík.

16. Loubna Anbari,
kt. 101193-2179, viðskiptafræðingur, 

Nökkvavogi 16, Reykjavík.

17. Jökull Sólberg Auðunsson,
kt. 180386-2709, ráðgjafi, Barmahlíð 44, 

Reykjavík.

18. Birgitta Jónsdóttir,
kt. 170467-3539, þingskáld, Hlíðarfæti 11, 

Reykjavík.

19. Sigurður Gunnarsson,
kt. 030478-4289, ljósmyndari, Njarðargötu 

47, Reykjavík.

20. Þorvarður Bergmann Kjartansson,
kt. 020392-2749, tölvunarfræðingur, 

Safamýri 34, Reykjavík.

21. Ísabella Lena Borgarsdóttir,
kt. 050999-3439, námsmaður, Grettisgötu 

44a, Reykjavík.

22. María Kristjánsdóttir,

kt. 190344-3049, leikstjóri, Naustabryggju 

57, Reykjavík.

M - listi Miðflokksins:
1. Vilborg Þóranna Bergmann Kristjáns-

dóttir,
kt. 020373-4909, lögfræðingur og 

sáttamiðlari, Vesturbrún 39, Reykjavík.

2. Tómas Ellert Tómasson,
kt. 201170-3979, verkfræðingur og 

bæjarfulltrúi, Birkivöllum 14, Selfossi.

3. Erna Valsdóttir,
kt. 210554-2119, fasteignasali, Flókagötu 

67, Reykjavík.

4. Þórarinn Jóhann Kristjánsson,
kt. 021064-3199, tölvunarfræðingur og 

kennari, Hellisgötu 33, Hafnarfirði.

5. Ásta Karen Ágústsdóttir,
kt. 150664-2339, laganemi og dómritari, 

Ánanaustum 15, Reykjavík.

6. Sólveig Bjarney Daníelsdóttir,
kt. 100974-5259, hjúkrunarfræðingur, 

Bólstaðarhlíð 52, Reykjavík.

7. Óttar Ottósson,
kt. 140156-4189, kerfisfræðingur, 

Skógargötu 12, Sauðárkróki.

8. Vilborg Þórey Styrkársdóttir,
kt. 111284-2459, meistaranemi í 

félagsráðgjöf, Tangabryggju 18, Reykjavík.

9. Jón Sigurðsson,
kt. 030877-3739, tónlistarmaður, Ljósuvík 

56, Reykjavík.

10. Sigurður Ólafur Kjartansson,
kt. 250590-2379, lögfræðingur, Rofabæ 29, 

Reykjavík.

11. Hólmfríður Þórisdóttir,
kt. 201066-5819, íslenskufræðingur, 

Eskivöllum 5, Hafnarfirði.

12. Fabiana Martins De A. Silva,
kt. 171082-2429, starfsmaður í 

heilbrigðisþjónustu, Arnarsmára 20, 

Kópavogi.

13. Anna Kristbjörg Jónsdóttir,
kt. 161069-2999, skólaliði, Vesturbergi 4, 

Reykjavík.

14. Linda Jónsdóttir,
kt. 250762-7719, einkaþjálfari, Sifjarbrunni 

3, Reykjavík.

15. Erlingur Þór Cooper,
kt. 230785-2369, sölumaður, Vatnsstíg 16-

18, Reykjavík.

16. Bjarney Kristín Ólafsdóttir,
kt. 311246-3729, sjúkraliði og 

guðfræðingur, Álftamýri 22, Reykjavík.

17. Örn Bergmann Jónsson,
kt. 040890-3199, hótelstjóri, Fjóluhvammi 

11, Egilsstöðum.

18. Guðmundur Bjarnason,
kt. 280872-6019, sölumaður, Klukkuholti 

17, Garðabæ.

19. Karen Ósk Arnarsdóttir,
kt. 090601-2610, háskólanemi, 

Bólstaðarhlíð 52, Reykjavík.

20. Birgir Stefánsson,
kt. 110748-4349, rafvélavirki og stýrimaður, 

Háaleitisbraut 111, Reykjavík.

21. Ágúst Karlsson,
kt. 200135-2969, verkfræðingur, Sunnuflöt 

8, Garðabæ.

22. Atli Ásmundsson,
kt. 220543-4049, fyrrv. ræðismaður 

Íslendinga í Kanada, Háteigsvegi 4, 

Reykjavík.

O - listi Frjálslynda lýðræðis-
flokksins:
1. Guðmundur Franklín Jónsson,

kt. 311063-6429, hagfræðingur, 

Langholtsvegi 131, Reykjavík.

2. Auðunn Björn Lárusson,
kt. 110878-5919, leiðsögumaður, 

Grensásvegi 58, Reykjavík.

3. Örn Helgason,
kt. 091163-5949, framkvæmdastjóri, 

Ólafsgeisla 8a, Reykjavík.

4. Andrés Zoran Ivanovic,
kt. 080865-2369, ferðaskipuleggjandi, 

Hjálmholti 8, Reykjavík.

5. Íris Lilliendahl,
kt. 270853-2269, löggiltur skjalaþýðandi, 

Laufrima 28, Reykjavík.

6. Haraldur Kristján Ólason,
kt. 011065-4149, bílstjóri, Lyngheiði 23, 

Kópavogi.

7. Sverrir Vilhelm Bernhöft,
kt. 291045-2199, framkvæmdastjóri, 

Sléttuvegi 25, Reykjavík.

8. Þröstur Árnason,
kt. 140360-3179, tæknimaður, Hvassaleiti 

7, Reykjavík.

9. Óskar Örn Adolfsson,
kt. 040380-5589, öryrki, Hátúni 10b, 

Reykjavík.

10. Dagmar Valdimarsdóttir,
kt. 041066-3429, öryrki, Austurbergi 18, 

Reykjavík.

11. Þorbjörn Ólafsson,
kt. 010974-4889, sölumaður, Fannafold 92, 

Reykjavík.

12. Arnþór Margeirsson,
kt. 061256-2459, verktaki, Grandavegi 47, 

Reykjavík.

13. Erna G Jóhannsdóttir,
kt. 090944-4799, eftirlaunaþegi, Leirubakka 

12, Reykjavík.
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14. Hafdís Elva Guðjónsdóttir,
kt. 300774-5989, húsmóðir, Svarthömrum 

48, Reykjavík.

15. Ingibjörg Loftsdóttir,
kt. 110735-4809, ellilífeyrisþegi, 

Bláhömrum 2, Reykjavík.

16. Kristjana Albertsdóttir,
kt. 070749-3009, listakona, Bláhömrum 4, 

Reykjavík.

17. Ingvar Jóel Ingvarsson,
kt. 020463-5709, verktaki, Hraunbæ 146, 

Reykjavík.

18. Jóhann Kristinn Grétarsson,
kt. 190168-3019, bifvélavirki, Svarthömrum 

48, Reykjavík.

19. Páll Heimir Einarsson,
kt. 130257-3219, ráðgjafi, Laugarnesvegi 42, 

Reykjavík.

20. Gísli Bragason,
kt. 030664-3029, vélfræðingur, Völvufelli 

36, Reykjavík.

21. Brynja Norðfjörð Guðmundsdóttir,
kt. 160586-2499, húsmóðir, Kríuhólum 2, 

Reykjavík.

22. Guðbergur Magnússon,
kt. 030146-4769, húsasmiður, Fróðengi 11, 

Reykjavík.

P - listi Pírata:
1. Halldóra Mogensen,

kt. 110779-4619, þingmaður, Urðarstíg 14, 

Reykjavík.

2. Andrés Ingi Jónsson,
kt. 160879-3519, alþingismaður, Rauðalæk 

14, Reykjavík.

3. Lenya Rún Taha Karim,
kt. 181299-2159, laganemi, Sæmundargötu 

20, Reykjavík.

4. Valgerður Árnadóttir,
kt. 030779-5179, teymisstjóri hjá Eflingu, 

Miklubraut 60, Reykjavík.

5. Oktavía Hrund Jónsdóttir,
kt. 070379-4659, framkvæmdastjóri, 

Fálkagötu 8, Reykjavík.

6. Kjartan Jónsson,
kt. 020560-3639, framkvæmdastjóri 

Múltikúlti-íslensku, Barmahlíð 32, Reykjavík.

7. Haukur Viðar Alfreðsson,
kt. 151189-2459, doktorsnemi í hagfræði, 

Grettisgötu 54, Reykjavík.

8. Björn Þór Jóhannesson,
kt. 020779-3149, upplýsingatæknistjóri, 

Hraunbæ 83, Reykjavík.

9. Atli Stefán Yngvason,
kt. 160583-5099, frumkvöðull og ráðsali, 

Bríetartúni 9, Reykjavík.

10. Lilja Sif Þorsteinsdóttir,
kt. 160982-5359, sálfræðingur, Grettisgötu 

79, Reykjavík.

11. Jason Steinþórsson,
kt. 220854-2729, eftirlitsmaður, Þverholti 

24, Reykjavík.

12. Steinar Jónsson,
kt. 250192-2669, hljóðmaður, Laufengi 9, 

Reykjavík.

13. Jóhannes Jónsson,
kt. 140161-3739, ráðgjafi, Skólavörðustíg 

40, Reykjavík.

14. Jón Arnar Magnússon,
kt. 200281-4979, bílstjóri, Móavegi 10, 

Reykjavík.

15. Halldór Haraldsson,
kt. 221068-5219, frumkvöðull, 

Háaleitisbraut 107, Reykjavík.

16. Valborg Sturludóttir,
kt. 280388-2899, kennari og 

tölvunarfræðingur, Álfheimum 66, 

Reykjavík.

17. Haraldur Tristan Gunnarsson,
kt. 070388-2949, forritari, Rauðarárstíg 41, 

Reykjavík.

18. Leifur A. Benediktsson,
kt. 020158-3609, sölumaður, Gvendargeisla 

19, Reykjavík.

19. Hekla Aðalsteinsdóttir,
kt. 140789-2409, starfsmaður þingflokks 

Pírata, Nýlendugötu 30, Reykjavík.

20. Steinar Þór Guðlaugsson,
kt. 100251-3109, jarðeðlisfræðingur, 

Fiskakvísl 3, Reykjavík.

21. Dóra Björt Guðjónsdóttir,
kt. 190688-2599, borgarfulltrúi, Leifsgötu 

28, Reykjavík.

22. Helgi Hrafn Gunnarsson,
kt. 221080-4089, alþingismaður, Barónsstíg 

65, Reykjavík.

S - listi Samfylkingarinnar – 
jafnaðarmannaflokks Íslands:
1. Helga Vala Helgadóttir,

kt. 140372-2939, alþingismaður, 

Vesturvallagötu 3, Reykjavík.

2. Jóhann Páll Jóhannsson,
kt. 310592-2429, blaðamaður, Vesturbrún 

4, Reykjavík.

3. Dagbjört Hákonardóttir,
kt. 140784-2499, lögfræðingur, Stangarholti 

24, Reykjavík.

4. Magnús Árni Skjöld Magnússon,
kt. 140368-3269, dósent, Ásvallagötu 1, 

Reykjavík.

5. Ragna Sigurðardóttir,
kt. 310892-2039, forseti UJ og læknanemi, 

Reynimel 28, Reykjavík.

6. Finnur Birgisson,
kt. 070646-3239, arkitekt, Dvergaborgum 3, 

Reykjavík.

7. Ásta Guðrún Helgadóttir,
kt. 050290-2129, ráðgjafi, Freyjugötu 15, 

Reykjavík.

8. Ásgeir Beinteinsson,
kt. 270753-5829, fyrrv. skólastjóri, 

Lönguhlíð 13, Reykjavík.

9. Magnea Kristín Marinósdóttir,
kt. 220368-3869, 

alþjóðastjórnmálafræðingur, Kleppsvegi 

42, Reykjavík.

10. Sigfús Ómar Höskuldsson,
kt. 231270-3539, yfirþjálfari hjá ÍR, 

Guðrúnargötu 4, Reykjavík.

11. Sonja Björg Írisar Jóhannsdóttir,
kt. 260392-2639, ráðgjafi barna og unglinga, 

Gnoðarvogi 54, Reykjavík.

12. Hallgrímur Helgason,
kt. 180259-2019, rithöfundur, Vesturbrún 

38, Reykjavík.

13. Alexandra Ýr van Erven,
kt. 060294-2329, ritari Samfylkingarinnar, 

Bergþórugötu 7, Reykjavík.

14. Hlal Jarah,
kt. 080379-4479, veitingamaður, 

Stuðlaseli 13, Reykjavík.

15. Inga Auðbjörg K. Straumland,
kt. 010386-2419, formaður Siðmenntar og 

kaos pilot, Barónsstíg 65, Reykjavík.

16. Rúnar Geirmundsson,
kt. 191154-5339, framkvæmdastjóri, 

Þverholti 30, Reykjavík.

17. Kolbrún Birna Hallgrímsdóttir Bach-
mann,
kt. 040694-2509, laganemi, Framnesvegi 29, 

Reykjavík.

18. Ólafur Örn Ólafsson,
kt. 120669-4009, veitingamaður, Mávahlíð 

44, Reykjavík.

19. Sólveig Halldóra Ásgrímsdóttir,
kt. 300147-4619, sálfræðingur og formaður 

60+, Lönguhlíð 15,

Reykjavík.

20. Vilhjálmur Þorsteinsson,
kt. 301265-5309, hugbúnaðarhönnuður, 

Baugatanga 6, Reykjavík.

21. Heiða Björg Hilmisdóttir,
kt. 210271-5549, borgarfulltrúi og 

varaformaður Samfylkingarinnar, 

Sæviðarsundi 90, Reykjavík.

22. Jóhanna Sigurðardóttir,
kt. 041042-4869, fyrrv. forsætisráðherra, 

Hjarðarhaga 17, Reykjavík.

V - listi Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs:
1. Katrín Jakobsdóttir,

kt. 010276-3149, forsætisráðherra, 

Dunhaga 17, Reykjavík.

2. Steinunn Þóra Árnadóttir,
kt. 180977-3849, alþingismaður, Eskihlíð 

10a, Reykjavík.

3. Eva Dögg Davíðsdóttir,
kt. 041288-2729, doktorsnemi, 

Krummahólum 41, Reykjavík.

4. René Biasone,
kt. 020170-2209, sérfræðingur, Víðimel 44, 

Reykjavík.

5. Andrés Skúlason,
kt. 030363-5829, verkefnastjóri, Úlfarsbraut 

48, Reykjavík.

6. Álfheiður Ingadóttir,
kt. 010551-4719, ritstjóri 

Náttúrufræðingsins, Fjólugötu 7, Reykjavík.

7. Arnar Evgení Gunnarsson,
kt. 200995-3179, þjónn, Sunnuvegi 19, 

Reykjavík.

8. Birna Björg Guðmundsdóttir,
kt. 080482-3459, tollmiðlari, Sundlaugavegi 

22, Reykjavík.

9. Ragnar Kjartansson,
kt. 030276-3539, myndlistarmaður, 

Tjarnargötu 16, Reykjavík.

10. Hólmfríður Sigþórsdóttir,
kt. 290574-5529, líffræðikennari, Aðallandi 

14, Reykjavík.

11. Jón M. Ívarsson,
kt. 031248-2999, sagnfræðingur og 

rithöfundur, Skipasundi 44, Reykjavík.

12. Íris Andrésdóttir,
kt. 240879-4259, grunnskólakennari, 

Rauðhömrum 8, Reykjavík.

13. Kinan Kadoni,
kt. 230189-5529, menningarmiðlari, 

Brávallagötu 18, Reykjavík.

14. Gunnar Hersveinn Sigursteinsson,
kt. 280360-5119, rithöfundur, Vesturgötu 

45, Reykjavík.

15. Unnur Eggertsdóttir,
kt. 040792-2529, leikkona, Skildinganesi 15, 

Reykjavík.

16. Gústav Adolf Bergmann Sigurbjörns-
son,
kt. 310785-3509, doktorsnemi, Öldugötu 

55, Reykjavík.

17. Torfi Stefán Jónsson,
kt. 100883-3419, verkefnastjóri í 

Þjóðgarðinum á Þingvöllum, Fremristekk 1, 

Reykjavík.

18. Sigríður Eyrún Friðriksdóttir,
kt. 090576-5269, leik- og söngkona, 

Blönduhlíð 18, Reykjavík.

19. Ragnar Gauti Hauksson,
kt. 200388-2679, samgönguverkfræðingur, 

Hraunbær 102d, Reykjavík.

20. Aðalheiður Björk Olgudóttir,
kt. 090964-3219, kennari, Efstasundi 12, 

Reykjavík.

21. Steinar Harðarson,
kt. 080444-3629, vinnuverndarráðgjafi, 

Sogavegi 198, Reykjavík.

22. Guðrún Ágústsdóttir,
kt. 010147-3959, eftirlaunaþegi, Mávahlíð 

30, Reykjavík.

Y - listi Ábyrgrar framtíðar:
1. Jóhannes Loftsson,

kt. 300673-3339, verkfræðingur, 

Framnesvegi 57, Reykjavík.

2. Helgi Örn Viggósson,
kt. 231160-2569, forritari, Ólafsgeisla 123, 

Reykjavík.

3. Ari Tryggvason,
kt. 040654-3219, eftirlaunaþegi, Skólatúni 

1, Garðabæ.

4. Sif Cortes,
kt. 121166-4889, viðskiptafræðingur, 

Álftamýri 36, Reykjavík.

5. Stefán Andri Björnsson,
kt. 181283-3279, hótelstarfsmaður, 

Vatnsendabletti, Kríunesi, Kópavogi.

6. Gunnar G. Kjeld,
kt. 030482-3609, frumkvöðull, Tryggvagötu 

16, Reykjavík.

7. Ágúst Örn Gústafsson,
kt. 170180-3489, rafvirki, Móabarði 36, 

Hafnarfirði.

8. Auður Ingvarsdóttir,
kt. 170560-4939, sagnfræðingur, 

Arnarsmára 4, Kópavogi.

9. Helga Birgisdóttir,
kt. 050860-7449, NLP meðferðar- og 

markþjálfi, Skipasundi 38, Reykjavík.

10. Dennis Helgi Karlsson,
kt. 060676-3729, verkamaður, Seljabraut 

54, Reykjavík.

11. Kári Þór Samúelsson,
kt. 290672-5709, málari, Hraunteigi 13, 

Reykjavík.

12. Andrína Guðrún Jónsdóttir,
kt. 151253-5719, listamaður, Smyrlaheiði 

43, Hveragerði.

13. Adriana Josefina Binimelis Saez,
kt. 190766-2179, leikskólakennari, Miðtúni 

90, Reykjavík.

14. Þorsteinn Sch Thorsteinsson,
kt. 260761-4639, verkamaður, 

Svarthömrum 33, Reykjavík.

15. Þórður Ottósson Björnsson,
kt. 080863-6759, verkamaður, Meðalholti 

5, Reykjavík.

16. Ingibjörg Björnsdóttir,
kt. 171067-3409, leiðbeinandi, 

Andrésbrunni 18, Reykjavík.

17. Kristín Ragnhildur Sigurðardóttir,
kt. 030268-5209, söngkennari, Iðufelli 12, 

Reykjavík.

18. Guðbjartur Nilsson,
kt. 040680-3309, framkvæmdastjóri, 

Álftamýri 30, Reykjavík.

19. Jón K. Guðjónsson,
kt. 070758-2969, smiður, Víðimel 53, 

Reykjavík.

20. Sigsteinn Magnússon,
kt. 150473-5279, rafvirkjameistari, 

Skeljatanga 3, Mosfellsbæ.

21. Vilborg Hjaltested,
kt. 280862-3399, lífeindafræðingur, 

Logasölum 7, Kópavogi.

22. Leifur Eiríksson,
kt. 050386-2369, hópeflis-,  

viðburða- og verkefnastjórnandi, 

Hjaltabakka 4, 

Reykjavík.

Reykjavík, 14. september 2021.

Landskjörstjórn,

Kristín Edwald, formaður
Páll Halldórsson                       Anna Tryggvadóttir
Heiða Björg Pálmadóttir       Ólafía Ingólfsdóttir       
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Oddvitinn kýs ekki
með sameiningu
� „Í sameinuðu sveitarfélagi væri
ekki endilega tryggt að nægileg
áhersla væri lögð á þau brýnu hags-
munamál sem þarf að vinna að
hér,“ segir Einar Freyr Elínarson,
oddviti í Mýrdalshreppi.

Einar Freyr tilkynnti á kynning-
arfundi fyrir kosningu um samein-
ingu fimm sveitarfélaga á Suður-
landi að hann myndi ekki kjósa með
sameiningunni. Samhliða kosn-
ingum til Alþingis um aðra helgi
verður kosið um sameiningu Rang-
árþings eystra, Rangárþings ytra,
Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps og
Ásahrepps. Yfirlýsing Einars kom
fulltrúum hinna sveitarfélaganna í
opna skjöldu á fundinum.

Einar Freyr sagði að sá ávinn-
ingur sem fengist með stærra sveit-
arfélagi væri óljós. „Hættan er sú
að í stóru sveitarfélagi beri freist-
ingin til þess að hagræða menn of-
urliði.“ »12

Morgunblaðið/Sigurður Bogi
Vík í Mýrdal Brýn hagsmunamál bíða úr-
lausnar að mati oddvita sveitarfélagsins.



Morgunblaðið, 15.09.2021, síðu 10
grein stærð: 754.06 sm2
grein hæð: 38.11 sm

Stöðugleiki mikilvægt kosningamál
Frá Suðurnesjum til Horna-

fjarðar. 15% kjósenda á

landinu eru í Suðurkjör-

dæmi. Aðstæður milli

svæða afar ólíkar. Atvinnu-

líf eftir veiru og vegamál

víða rædd fyrir kosningar.

Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Alls eiga 38.424 manns atkvæðisrétt
í Suðurkjördæmi, eða 15,09% kjós-
enda á landinu. Fólkið býr á svæðinu
frá Vatnsleysuströnd og austur fyrir
Hornafjörð; í landshluta þar sem að-
stæður, svo sem í atvinnuháttum og
menningu, eru mjög ólíkar milli
staða. Vegalengdir eru miklar og
fjarri er að kjördæmið sé samfélags-
leg heild; nema að í umboði íbúa sitja
á Alþingi 10 fulltrúar, sem valdir
verða um aðra helgi.

Skipta má kjördæminu í fernt;
það er Suðurnes, Suðurlandssléttan,
Vestmannaeyjar og austan Skeiðar-
ársands er Vatnajökulssvæðið. Milli
Þjórsár og Lómagnúps eru Ása-
hreppur, Rangárþing ytra og eystra
og Mýrdals- og Skaftáhreppur;

sveitarfélög sem áhugi er á að sam-
eina. Jafnhliða þingkosningum
greiða íbúar í framangreindum
byggðum atkvæði um tillögu sem
miðar að því að til verði Sveitarfé-
lagið Suðurland. Í umræðum um
hugsanlega sameiningu koma vega-

mál oft til tals, eins og að malarvegir
í sveitunum verði byggðir upp og
lagt slitlag á þá.

Þjónusta fylgi fólksfjölgun

Í Reykjanesbæ búa nú um 20 þús-
und manns og hefur íbúum fjölgað
um þriðjung á sjö árum. „Þessi
mikla fjölgun kallar á uppbyggingu
sem ríkið þarf að koma að, eins og
við höfum rætt við bæði frambjóð-
endur og ríkisstjórn,“ segir Kjartan
Már Kjartansson, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ.

„Opinber þjónusta á að fylgja
fólksfjölgun og þar þokast mál í
rétta átt, sbr. að heilbrigðisráðherra
hefur upplýst að heilsugæslustöð, til
viðbótar þeirri sem fyrir er, verði
stofnsett á næstu misserum. Einnig
er mikið fjallað um atvinnuástand,
sem lagast eftir því sem Covid fjar-
lægist og starf á flugvellinum tekur
betur við sér.“

Æðakerfi samfélags

„Stöðugleiki í stjórnarfari og efna-
hagsmálum er mikilvægt kosninga-

mál,“ segir Helgi Kjartansson, odd-
viti Bláskógabyggðar.
„Stjórnmálamenn þurfa að vinna
með okkur að endurreisn ferðaþjón-
ustu. Í Covid misstum við hér í sveit
út marga tugir starfa í þeirri grein
sem nú þarf að endurheimta. Þá eru
góðar samgöngur mikilvæg und-
irstaða ferðaþjónustu og margs
fleira úti í dreifbýlinu. Eru æðakerfi
samfélagsins, eins og frambjóð-
endur sem við sveitarstjórnarfólk
ræðum við skilja vel,“ segir Helgi
um viðhorf og áherslur sem heyra
má víða annars staðar. Þannig tala
Suðurnesjamenn nú um mikilvægi
þess að ljúka breikkun Reykjanes-
brautar, á Árborgarsvæðinu er kall-
að eftir að framkvæmdir við nýja
Ölfusárbrú hefjist sem fyrst og aust-
ur á Hornarfirði greindi bæjarstjóri
nýlega frá því að grafa þyrfti út
sandfyllta innsiglingu. Í Eyjum hafa
margir áhyggjur af heilbrigðisþjón-
ustu þar, sem þarf að vera sjálfbær,
aðstæðna vegna á eylandi. Hags-
munir landbúnaðar koma einnig oft
til tals í pólitík í Suðurkjördæmi.

Hvað brennur á íbúum?
Vatnajökull gefur stöðugt eftir

Hvað brennur á íbúum?

„Flugsamgöngur skipta landsbyggðina miklu og ég styð þau
sem stuðla að því að áfram verði flugvöllur í Reykjavík,“ seg-
ir Vigdís Borgarsdóttir, umboðsmaður flugfélagsins Ernis á
Höfn. „Réttindamál eru mikið rædd fyrir kosningar og
ómögulegt annað en að styðja slíka baráttu. Þá þurfum við að
vinna gegn hlýnun andrúmsloftsins. Vatnajökull gefur stöð-
ugt eftir, eins og við Hornfirðingar sjáum vel.“

tnajökull gefur stöðugt eftir

Ríkið styðji áætlunarflug
„Heilbrigðismálin og samgöngur eru stóru málin hér,“ segir
Geir Jón Þórisson í Vestmannaeyjum. „Sjúkrahúsið þarf að
efla, í dag er þetta lítið meira en heilsugæslustöð. Margvís-
lega þjónustu þarf jafnan að sækja suður og þá er slæmt að
ætlunarflug hingað hafi verið lagt af. Siglingar með Herjólfi
í Landeyjahöfn ganga vel. Við þurfum þó líka flug og þar
þarf ríkið að koma inn með einhvern stuðning.“

Ríkið styðji áætlunarflug

Unga fólkið og nýsköpunarstarf
„Mikilvægt er að styrkja stöðu landsbyggðarinnar í heild,“
segir Elfa Birkisdóttir, skólastjóri Bláskógaskóla á Laug-
arvatni. „Standa þarf vörð um að skólar út um landið eflist,
svo mikilvægir eru þeir við búsetuval. Þá er mikilvægt að
horfa til nýsköpunar í landbúnaði. Stóra verkefnið er annars
að hlúa vel að unga fólkinu og standa um það vörð; svo sem
með því að verja meiru fé í alhliða forvarnir.“

fólkið og nýsköpunarstarf

Fleiri valkosti í húsnæðismálum
„Atvinnulíf hér þarf að vera fjölbreyttara og að því ber að
vinna með nýsköpun ýmiskonar,“ segir Guðbjörg Krist-
mundsdóttir, formaður Verkalýðs- og sjómannafélags Kefla-
víkur. „Starfsemi tengd fluginu er mikilvæg, en við megum
ekki vera háð henni um of. Efling heilbrigðisþjónustu hér á
svæðinu er annað brýnt málefni og svo þarf fleiri valkosti í
húsnæðismálum; með byggingu ódýrra íbúða. “

Fleiri valkosti í húsnæðismálum

Úrslit kosninga í okt. 2017 Þingmenn og fylgi nú skv. könnunum MMR 18. ágúst til 10. sept.

5.230 atkv. 18,6% 2 þingm. B – Framsókn 16,7% 2 þingm.

871 atkv. 3,1% C – Viðreisn 7,9% 1 þingm.

7.056 atkv. 25,2% 3 þingm. D – Sjálfstæðisflokkur 24,5% 3 þingm.

2.509 atkv. 8,9% 1 þingm. F – Flokkur fólksins 7,7%

J – Sósíalistaflokkur 7,9%

3.999 atkv. 14,3% 1 þingm. M – Miðflokkur 13,0% 2 þingm.

1.985 atkv. 7,1% 1 þingm. P – Píratar 5,9%

2.689 atkv. 9,6% 1 þingm. S – Samfylking 8,5% 1 þingm.

3.321 atkv. 11,8% 1 þingm. V – Vinstri-græn 7,9% 1 þingm.

Sveitarfélag Fjöldi á kjörskrá

Árborg 7.511
Ásahreppur 152
Bláskógabyggð 652
Flóahreppur 483
Grímsnes- og Grafningshr. 2.138
Grindavíkurbær 365
Hornafjörður 870
Hrunamannahreppur 302
Hveragerði 538
Mýrdalshreppur 325

Sveitarfélag Fjöldi á kjörskrá

Ölfus 1.542
Rangárþing eystra 1.202
Rangárþing ytra 1.180
Reykjanesbær 11.706
Skaftárhreppur 351
Skeiða- og Gnúpverjahr. 413
Suðurnesjabær 133
Vestmannaeyjar 3.067
Vogar 351
Samtals 38.424

Sigurður Ingi
Jóhannsson

B
Jóhann Friðrik
Friðriksson

B
Guðbrandur
Einarsson

C

Ásmundur
Friðriksson

D
Guðrún

Hafsteinsdóttir

D
Vilhjálmur
Árnason

D

Oddný Harðardóttir

S
Hólmfríður Árnadóttir

V

Birgir Þórarinsson

M
Erna Bjarnadóttir

M

Talning atkvæða
verður á Selfossi

Suðurnes
Suðurland ogVestmannaeyjar
Skaftafellssýslur

Íbúafjöldi:

59.583
Fjöldi á kjörskrá:

38.424

Suðurkjördæmi

Fjöldi sveitarfélaga: 19
sem er fjölgun um 2.270
frá kosningunum í okt. 2017

Fjöldi þingsæta: 10
(þar af eitt jöfnunarþingsæti)

Kjörsókn í okt. 2017: 80,0%

Stöðugleiki mikilvægt kosningamál

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Árborg Mörg spennandi verkefni til vaxtar og viðgangs, svo sem í ferða-
þjónustu, í Suðurkjördæmi. Bygging nýs miðbæjar á Selfossi er eitt þeirra.

Vatnajök

Unga fólkið
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Líflegar umræður
íbúa um sameiningu
BAKSVIÐ

Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

ÞÞ
etta hafa verið mjög
skemmtilegir fundir. Um-
ræðurnar sem skapast og
spurningarnar fela eitthvað

nýtt í sér á hverjum stað,“ segir Anton
Kári Halldórsson, oddviti Rangár-
þings eystra og formaður samstarfs-
nefndar um Sveitarfélagið Suðurland.

Samhliða kosningum til Alþingis
um aðra helgi verður kosið um sam-
einingu fimm sveitarfélaga á Suður-
landi. Sveitarfélögin sem um ræðir
eru Rangárþing eystra, Rangárþing
ytra, Skaftárhreppur, Mýrdals-
hreppur og Ásahreppur.

Unnið hefur verið að sameining-
unni um nokkurra missera skeið. Ef
íbúar samþykkja sameiningu verður
til víðfeðmasta sveitarfélag landsins,
15.659 ferkílómetrar eða um 16% af
heildarstærð landsins.

Síðustu vikuna hafa verið kynn-
ingarfundir í öllum sveitarfélögunum
fimm. Sá síðasti er í kvöld í Rangár-
þingi ytra. Anton Kári segir að til-
lagan um sameiningu hafi lengi vel lít-
ið verið í umræðunni en nú sé annað
uppi á teningnum. „Fólk er tilbúið að
ræða kosti og galla og ég er bjartsýnn
að við náum að kynna þetta vel og skil-
merkilega. Þá geta íbúar tekið sína
eigin upplýstu ákvörðun,“ segir hann
og bendir á að á fundi á Kirkjubæjar-
klaustri á mánudagskvöld hafi 70
manns tekið þátt, ýmist í sal eða í
gegnum fjarfundabúnað. Það sé ansi
gott hlutfall af þeim 370 sem eru á
kjörskrá þar.

Samstarfsnefndin hefur lagt sig
fram að kynna bæði kosti og galla við
sameininguna. Á fundinum í Vík í
Mýrdal í síðustu viku voru fulltrúar
sveitarfélaganna spurðir hvort þeir
myndu sjálfir kjósa með sameining-
unni eður ei. Athygli vakti að Einar
Freyr Elínarson, oddviti í Mýrdals-
hreppi, kvaðst ekki myndu kjósa með
sameiningunni. Anton Kári segir við
Morgunblaðið að þessi afstaða hafi
komið fulltrúum hinna sveitarfélag-
anna á óvart. „Sérstaklega þar sem
hann setti þessa vinnu af stað í upp-
hafi. En að sjálfsögðu hugsar hann
bara um hag síns sveitarfélags og
metur hvað kemur því best. Það er
enginn kali vegna þessarar ákvörð-
unar.“

Einar Freyr segir í samtali við
Morgunblaðið að allir hafi gengið
óbundnir til viðræðna um sameiningu.

Hann ítrekar að þó þetta sé nið-
urstaða hans sjálfs hafi vinnan við
verkefnið verið unnin af góðum hug.

Á fundinum í Vík sagði Einar að
umrædd yfirlýsing hans fæli ekki í sér
áskorun til annarra að hafna samein-
ingunni. Hann kveðst hins vegar sjálf-
ur meta stöðuna þannig að þau tæki-
færi sem séu til staðar til að halda
áfram uppbyggingu í sveitarfélaginu
verði best nýtt með því að stjórnsýsl-
an verði áfram í Vík. „Í sameinuðu
sveitarfélagi væri ekki endilega
tryggt að nægileg áhersla væri lögð á
þau brýnu hagsmunamál sem þarf að
vinna að hér,“ sagði Einar og kvaðst
vísa til byggingar nýs hjúkrunarheim-
ilis og skipulags nýrra hverfa í Vík.
Hann bætti við að sá ávinningur sem
fengist með stærra sveitarfélagi væri
óljós. „Hættan er sú að í stóru sveitar-
félagi beri freistingin til þess að hag-
ræða menn ofurliði. Þrátt fyrir að
hagræðingin gæti haft í för með sér
mikla skerðingu á þjónustustigi á
ákveðnum stöðum, til dæmis í þjón-
ustu við eldri borgara.“

VANDRÆÐI Í ÁSAHREPPI

Endar ná

ekki saman
Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri
Ásahrepps, segir í viðtali á
Facebook-síðu verkefnisins
Sveitarfélagsins Suðurland
að breytingar séu að verða í
tekjumynstri og rekstrar-
forsendum sveitarfélaga.
Hann rekur að Ásahreppur fái
ekki lengur framlög úr Jöfn-
unarsjóði en hreppurinn hef-
ur haft háar tekjur vegna
orkumannvirkja. Fólki hafi
fjölgað en tekjur staðið í
stað. Valtýr segir að það
komi að því að hækka þurfi
útsvar og fasteignagjöld í
sveitarfélaginu.

„Því kostnaður við mála-
flokkana, hann hefur ekki
lækkað heldur hækkað. Þegar
meðaltekjur per íbúa lækka
líka þá segir það sig sjálft að
endar ná ekki saman. Það er
því mín sýn að innan eins
tveggja ára þurfi að breyta
ákvörðunum um skatta-
hlutföll, segir Valtýr. „Í mín-
um huga er alveg ljóst að það
er ekki hægt að halda áfram
að óbreyttu,“ segir hann.

Morgunblaðið/Eggert

Reynisdrangar Ekki verður deilt um náttúrufegurðina á Suðurlandi.

Anton Kári
Halldórsson

Einar Freyr
Elínarson



Morgunblaðið, 22.09.2021, síðu 21
grein stærð: 157.56 sm2
grein hæð: 15.13 sm

Það er komið haust-
hljóð í hagyrðinga

Vísnahorn

Guðmundur Þorsteinsson skrif-
aði á Boðnarmjöð á sunnudag:

„Við nýorðna atburði í Afganistan
rifjaðist upp fyrir mér vísa sem
varð til þegar George Walker Bush
hafði sent drengina sína til Írak að
kenna þarlendum Ameríku-
mannasiði:

„Að hantéra heiðingja kunnum.
Og heimsstríðin bæði við unnum.
Þar sem við erum stödd
eru vopn ekki kvödd.“
sagði Vilhjálmur Georg frá Runnum.“

Philip Vogler Egilsstöðum segir,
að sér þyki gaman að göngum en
verði stundum vonsvikinn af ár-
angrinum:

Kind ef smáa smugu sér
smellir sér í felur.
Smölum öllum framhjá fer,
feit við beit þar dvelur.

Hallmundur Guðmundsson yrkir
og kallar „Töðugjöld“:

Við töðugjöldin alltaf er
einhver veislukostur.
Þá kemur best í kjafti mér;
krækjó ber og ostur.

Hér yrkir Hallmundur og kallar
„Þjáníngar“ :

Jónmundur þjáðist nú í nótt
og næstum missti allan þrótt.

Því það tekur á
að þurfa að sjá;
- Þuríði Báru með léttasótt.

Það er komið hausthljóð í Haf-
stein Reykjalín Jóhannesson:

Þrestir hafa þagnað hér,
það má segja um fleiri.
Margur landinn lagstur er,
í ljúfa sól og meiri.

Kristján Helgi keikur sér,
í kjörstað þeirra á Spáni.
Ég sem staðfugl ekkert fer,
en óska að hitinn skáni.

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir:

Engan fugla heyri hljóm
horfið geislabrosið.
Sumar kveður blikna blóm
og bráðum verður kosið.

Gylfi Þorkelsson orti á sunnudag:

Blessuð sólin gyllir grund,
grámann burt nær sverfa.
Mér er gefin morgunstund
milli lægðakerfa.

Ármann þorgrímsson um „Stjórn-
mál“:.

Ýmislegt fer úrskeiðis
ágirnd fær að dafna
sumir fara margs á mis
meðan aðrir safna.

Halldór Blöndal

halldorblondal@simnet.is
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Hjóla- og göngustígur á milli 
Hellu og Hvolsvallar?Hellu og Hvolsv
Nú er unnið að forkönnun á  vegum 
Rangárþings ytra og Rangárþings 
eystra með Landsneti um að nýta 
fyrirhugaða jarðstrengslögn í hér
aðinu fyrir hjólastígalögn. 

Þá er hugsunin að nýta möguleik-
ana í lagningu hjólastígs milli Hellu 

olsvallar?
og Hvolsvallar samhliða lögninni. 
Tillaga er um að Rangárþing ytra 
taki þátt í starfshópi, til að kanna 
samlegðarhagkvæmni við fram-
kvæmd göngu- og hjólastígs og 
jarðstrengslagnar, sem skili frum-
niðurstöðum nú í september.   /MHH
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Vona að kjörsóknin verði góð og niðurstöðurnar skýrar
kristinnhaukur@frettabladid.is

SUÐURLAND Kosið verður um sam-
einingu fimm sveitarfélaga á Suður-
landi samfara alþingiskosningum. 
Fyrir skemmstu voru haldnir íbúa-
fundir í þeim öllum þar sem fulltrú-
ar sveitarfélaganna fræddu fólk um 
verkefnið og svöruðu spurningum.

Anton Kári Halldórsson, formað-
ur samstarfsnefndar, segir fundina 
hafa gengið vel og að vitaskuld hafi 
verið skiptar skoðanir. „Okkar von 
er sú að kjörsóknin verði góð þann-
ig að niðurstöðurnar verði skýrar,“ 
segir hann.

Sjálfur er Anton afar fylgjandi 
sameiningunni. „Hún gerir okkur 
gildandi, einfaldar stjórnsýsluna 
og gerir okkur kleift að veita þá 
þjónustu sem ber að veita og bæta 
hana,“ segir hann. En verði sam-
einingin samþykkt verður til víð-

feðmasta sveitarfélag landsins með 
fimm þúsund íbúa.“

Anton á erfitt með að segja til um 
hvernig hann haldi að kosningin 
fari. „Ég held að þetta gæti orðið 
knappt víða.“

Það vakti nokkra athygli þegar 
Einar Freyr Elínarson, oddviti Mýr-
dalshrepps, hélt ræðu á íbúafundi 
í Vík og lýsti sig andvígan samein-
ingu. Einar segir sameiningu ekki 
aðkallandi fyrir Mýrdalshrepp. „Hér 
eru mörg mikilvæg verkefni til að 
takast á við og ég er hræddur um að 
fókusinn yrði ekki nægilega mikill á 
þau,“ segir hann. Nefnir hann skipu-
lagsmálin og þróun íbúabyggðar 
í Vík. Einnig byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis og leikskóla.

Hann segir það hafa breytt mynd-
inni að Alþingi hafi horfið frá áætl-
unum um lágmarksíbúafjölda upp 
á þúsund, sem Mýrdalshreppur er 

undir sem stendur. „Mér finnst þessi 
ákvörðun Alþingis viðurkenning á 
því að smærri sveitarfélög hafi til-
verurétt,“ segir hann.

Sameining var samþykkt í Suður-
Þingeyjarsýslu í júní en felld í Aust-
ur-Húnavatnssýslu. Þar áður varð 
til stærsta sveitarfélag landsins á 
Austurlandi, Múlaþing.

Gauti Jóhannesson, forseti sveit-
arstjórnar í Múlaþingi, segir að fyrir 
utan faraldurinn og hamfarirnar á 
Seyðisfirði hafi allt gengið vel eftir 
sameiningu Borgarfjarðarhrepps, 
Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs 
og Seyðisfjarðarkaupstaðar. „Þetta 
tryggir stærra bakland í ýmsum 
málaf lokkum, til dæmis skóla-, 
félags- og skipulagsmálum,“ segir 
Gauti. „Það er óneitanlega breiðari 
faglegur grunnur sem við byggjum á 
en við gerðum, það á sérstaklega við 
um litlu sveitarfélögin.“ ■

Íbúar Rangárþings ytra, Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps, Skaftárhrepps 
og Ásahrepps kjósa um sameiningartillögu samfara alþingiskosningunum. 
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Úrslit verði
ljós fyrir
miðnætti
„Ég er gríðarlega spenntur. Ég vona
að kjörsókn verði góð og held að hún
verði það,“ segir Anton Kári Hall-
dórsson, formaður samstarfs-
nefndar um Sveitarfélagið Suður-
land.

Samhliða kosningum til Alþingis í
dag verður kosið um sameiningu
fimm sveitarfélaga á Suðurlandi.
Sveitarfélögin sem um ræðir eru
Rangárþing eystra, Rangárþing
ytra, Skaftárhreppur, Mýrdals-
hreppur og Ásahreppur. Ef íbúar
samþykkja sameiningu verður til
víðfeðmasta sveitarfélag landsins,
15.659 ferkílómetrar eða um 16% af
heildarstærð landsins.

Anton Kári segir að atkvæði í
kosningunni verði talin á hverjum
stað. „Þetta er ekki flókin talning og
úrslit eiga að vera ljós fyrir mið-
nætti, jafnvel klukkan 23,“ segir
hann. Anton fær úrslitin í sínar
hendur þegar þau liggja fyrir og
mun samstarfsnefndin sjá um að
koma þeim á framfæri. hdm@mbl.is

miðnætti
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Tillagan var felld en umræður haldi áfram
� Kosið var samhliða alþingiskosningum � Ásahreppur á móti sameiningu sveitarfélaga á Suðurlandi
Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Þótt tillaga um sameiningu Ása-
hrepps, Rangárþings ytra, Rangár-
þings eystra, Mýrdalshrepps og
Skaftáhrepps á Suðurlandi hafi ver-
ið felld af íbúum fyrstnefnda sveitar-
félagsins er ástæða til þess að for-
svarsmenn hinna fjögurra kanni
hvort grundvöllur sé fyrir samein-
ingu þar. Þetta segir Anton Kári
Halldórsson, formaður samstarfs-
nefndar um sameiningarmál.

Í Ásahreppi, þar sem íbúar eru
271, voru 79% kjósenda á móti sam-
einingu. Í Skaftáhreppi voru hins
vegar 75% þeirra sem atkvæði
greiddu fylgjandi tillögunni sem fyr-
ir var lögð. Í Rangárþingi ytra
sögðu 51% já í Mýrdal og í Rang-
árþingi eystra var einnig meirihluti
fyrir málinu, það er 52% á hvorum
stað. Afstaða Áshreppinga réð því
að sameiningartillagan var felld,
þótt 1.313 (52%) greiddu með henni

en 1.187 (48%) væru á móti. Virkj-
anir á hálendinu eru nokkrar innan
landamæra Ásahrepps og þess hef-
ur sveitarfélagið notið í fasteigna-
gjöldum. Hefur því getað haldið
álögum á íbúa mjög lágum. „Fólk
vill halda í lága skatta og niður-
greidd þjónustugjöld eins og hér
bjóðast. Þess vegna meðal annars
held ég að tillaga um sameningu hafi
verið felld,“ segir Ásta Berghildur
Ólafsdóttir oddviti Ásahrepps um
niðurstöðu kosninganna.

Spinna má út frá mynstrum

„Niðurstaðan er skýr. Tillagan
var felld en eftir standa ákveðin
mynstur sem spinna má út frá,“ seg-
ir Anton Kári. Í aðdraganda kosn-
inganna hafi verið tekin margvísleg
greiningarvinna um kosti og galla
sameiningar og línur lagðar út frá
upplýsingum. Á þeim megi byggja
og hugsanlega setja fram nýja til-
lögu um sameiningu, án Ásahrepps.
Þá væri í pakkanum tillaga að 5.000

manna sveitarfélagi, sem næði frá
Holtum í Rangárvallasýslu og aust-
ur að Skeiðarársandi. Á þessu svæði
eru fjórir þéttbýlisstaðirnir, það er
Hella, Hvolsvöllur, Vík og Kirkju-
bæjarklaustur – og svo víðfeðm
landbúnaðarhéruð þar sem vega-
lengdir eru oft mikilar. Því var í um-
ræðu um sameiningu lögð áhersla á
vegamál, sem heimamenn hafa lýst
áhuga sínum á að taka yfir að ein-
hverju leyti.

„Við í sameiningarnefndinni þurf-
um að ljúka okkar starfi formlega þó
tillagan sem fyrir lá hafi verið felld.
Komum saman nú strax eftir
helgina. Þar mun ég setja fram það
sjónarmið að í þeim sveitarfélögum
þar sem meirihluti var málinu sé
æskilegt að ekki verði látið staðar
numið,“ segir Anton Kári.

Í Mýrdal, þar sem sameiningartil-
lagan var samþykkt, hafði Einar
Freyr Elínarson oddviti á fyrri stig-
um lýst yfir að hann styddi málið
ekki. Almennt væri staða sveitarfé-

lagsins góð, það er stjórnsýslan í
lagi og fjárhagur góður. Margir
möguleikar væru á frekari uppbygg-
ingu – og þá væri til bóta að í Vík
væri haldið utan um stjórnsýslu
svæðisins. Í sameinuðu sveitarfélagi
væri ekki endilega víst að nægileg
áhersla yrði lögð á brýn hagsmuna-
mál sem vinna þyrfti að í náinni
framtíð, það er byggingu nýs leik-
skóla og hjúkrunarheimilis, skipu-
lagningu nýrra hverfa í Vík og al-
mennri hagsmunagæslu.

Samtals verði óskað

Í ljósi þess að ¾ þeirra sem at-
kvæði greiddu í Skaftárhreppi voru
fylgjandi sameiningu segir Sandra
Brá Jóhannsdóttir sveitarstjóri
mjög trúlegt að óskað verði eftir
samtali við fulltrúa þeirra sveitarfé-
laga þar sem einnig var meirihluti
fyrir sameiningu. Þetta verði vænt-
anlega rætt frekar og ákvörðun tek-
in á næsta fundi sveitarstjórnar,
sem verður síðari hlutann í október.

Inga Sæland hæst-
ánægð með fylgið
� Flokkur fólksins margfaldast á þingi
Inga Sæland, oddviti Flokks fólks-
ins, er hæstánægð með framgang
flokksins í kosningum þetta árið.
Flokkurinn bætti við sig 1,9% á
landsvísu og endaði með 8,8% fylgi.
Hlaut flokkurinn sex kjördæma-
kjörna frambjóðendur inn á þing.
Flokkurinn var fyrir kosningar með
tvo þingmenn. „Ég er bara enda-
laust ánægð og þakklát. Þetta er
bara dásamlegt.“

Bíður á kantinumBíður á kantinum

Inga vildi ekki svara því hvort hún
vildi fara í ríkisstjórn. Hún væri
tilbúin að fara í samstarf með Sjálf-
stæðisflokki og Framsókn, en þó
með skilyrðum.

„Ef það yrðu afnumdir hér skatt-
ar og skerðingar að 350.000 krónum
og þessir flokkar færu í það að
brjóta niður múrana í kringum fá-

tæktargildrurnar og fátækt fólk, þá
fór ég í stjórnmál til þess. En ég
held það sé ekki tímabært að vera að
tala um það þessa stundina,“ sagði
Inga sem kveðst hafa farið í stjórn-
mál til þess að gera gott og vinna
fyrir þau sem treysta hennar flokki.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hvolsvöllur Meirihluti var fyrir
sameiningu sveitarfélaga þar.

Anton Kári
Halldórsson

Sandra Brá
Jóhannsdóttir

Morgunblaðið/Eggert

Ánægð Inga Sæland sá ekki á bak
neinum þingmanni um helgina.
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Skoða sameiningu sveitarfélaga án aðkomu Ásahrepps 
SVEITARSTJÓRNIR Íbúar í Ásahreppi 
kolfelldu tillögu um sameiningu 
fimm sveitarfélaga á Suðurlandi í 
kosningu sem fram fór samhliða 
alþingiskosningum um helgina. Hin 
sveitarfélögin fjögur, Rangárþing 
ytra, Rangárþing eystra, Mýrdals-
hreppur og Skaftárhreppur, sam-
þykktu tillöguna. Fundað verður í 
dag um framhaldið.

„Þessu verkefni er lokið. Það var 
kveðið á um að öll sveitarfélögin 
fimm í þessu verkefni þyrftu að 
samþykkja sameininguna,“ segir 

arib@frettabladid.is Anton Kári Halldórsson, formaður 
samstarfsnefndar um Sveitarfélagið 
Suðurland og oddviti Rangárþings 
eystra.

Aðeins 159 eru á kjörskrá í Ása-
hreppi, tillagan var felld og var 
þetta eina sveitarfélagið sem felldi 
tillöguna. „Nú þurfum við að setj-
ast niður og meta stöðuna, hvort 
það séu forsendur fyrir því að hefja 
nýjar viðræður með þeim fjórum 
sveitarfélögum sem samþykktu 
sameiningu.“

Anton Kári segir að ef það sé vilji 
hjá sveitarfélögunum fjórum til að 
halda áfram þá muni það ekki taka 

langan tíma. „Öll gögnin eru fersk 
og til staðar. Ég tel að það ætti ekki 
að blanda þessu saman við sveitar-
stjórnarkosningar, ef það er vilji þá 
ættum við að stefna að því að kjósa í 
janúar eða febrúar á næsta ári þann-
ig að við höfum tíma til að undirbúa 
okkur fyrir sveitarstjórnarkosning-
ar sem fara fram í maí.“

Hann segir að það hafi komið á 
óvart hversu afgerandi niðurstaðan 
var í Ásahreppi. „Ég met það þann-
ig að þótt Ásahreppur fari út þá hafi 
það ekki úrslitaáhrif á tillöguna 
í heild, þetta er minnsta sveitar-
félagið sem tók þátt.“ ■

Það er vilji hjá 
hinum fjórum 
sveitarfélögun-
um til að halda 
áfram samein-
ingarviðræðum 
án aðkomu 
Ásahrepps. 
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16 sveitarfélög án vottunar
� Alls eru nú 321 fyrirtæki og stofnanir komin með vottun
Enn hafa 16 af sveitarfélögum lands-
ins ekki fengið jafnlaunavottun en öll
sveitarfélög áttu samkvæmt reglu-
gerð að hafa lokið vottun fyrir lok
ársins 2019.

Meðal sveitarfélaga sem ekki hafa
hlotið vottun eru stór sveitarfélög á
borð við Kópavog og Akureyri.

Í bréfi Jafnréttisstofu um stöðu
jafnlaunavottunar sveitarfélaga til
Sambands íslenskra sveitarfélaga er
minnt á skyldur þeirra til að fá vott-
un. Í bréfinu segir að þrátt fyrir ríf-
legan frest sem m.a. hefur verið
veittur vegna þeirrar stöðu sem
sveitarfélögin hafa verið í vegna kór-

ónuveirufaraldursins hafi umrædd
sveitarfélög ekki hlotið jafnlauna-
vottun.

Tekið fyrir í stjórn SÍS

Stjórn Sambands íslenskra sveit-
arfélaga skoraði á seinasta stjórnar-
fundi á öll sveitarfélög sem hafa
skyldu til að afla sér jafnlaunavott-
unar og ekki hafa lokið verkefninu að
ljúka því sem fyrst.

Sveitarfélögin sem ekki hafa enn
fengið jafnlaunavottun eru: Akur-
eyrarbær, Blönduósbær, Bolungar-
víkurkaupstaður, Grundarfjarðar-
bær, Húnaþing vestra, Kópavogs-

bær, Langanesbyggð, Rangárþing
eystra, Rangárþing ytra, Reykhóla-
hreppur, Skaftárhreppur, Snæfells-
bær, Strandabyggð, Stykkishólms-
bær, Sveitarfélagið Skagaströnd og
Þingeyjarsveit.

94.485 starfa hjá fyrirtækjum
og stofnunum með vottun

Nýlega uppfært yfirlit Jafnréttis-
stofu yfir jafnlaunavottun á landinu
leiðir í ljós að nú hafa alls 321 fyrir-
tæki og stofnanir hlotið jafnlauna-
vottun. Hjá þeim starfa alls 94.485
starfsmenn. omfr@mbl.is
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Kosið um stóra sameiningu á Suðurlandi:

Íbúar Ásahrepps sögðu nei
Kosið var um sameiningu fimm sveitarfélaganna,  því það hefði 

Íbúar Ásahrepps sögðu nei
Kosið var um sameiningu fimm 
sveitarfélaga í Rangárvalla og 
VesturSkaftafellssýslu laugar
daginn 25. september samhliða 
alþingskosningunum. Niður
staðan var sú að sameiningin 
varð felld vegna andstöðu íbúa 
í  Ásahreppi.

Íbúar fjögurra sveitarfé
í  Ásahreppi.

Íbúar fjögurra sveitarfé
laga sögðu já en það voru íbúar 
Skaftárhrepps, Mýrdalshrepps, 
Rangárþings eystra og Rangárþings 
ytra. Íbúar Ásahrepps sögðu hins 
vegar nei með miklum meirihluta 
atkvæða. Það þýðir að ekkert 
verður af sameiningaráformum 

epps sögðu nei
sveitarfélaganna,  því það hefði 
þurft meirihluta samþykki í öllum 
sveitarfélögunum fyrir sameiningu. 

Möguleiki á minni sameiningu

 

 

„Einn valmöguleikinn hlýtur nú 
að vera að kosið verði aftur í þeim 
fjórum sveitarfélögum, sem sam
þykktu og kannað hvort íbúar vilji 
að sameiningin gangi í gegn. Það 
gæti gerst tiltölulega hratt, t.d. í des
ember eða janúar,“ segir Anton Kári 
Halldórsson, formaður samstarfs
nefndarinnar um sameiningarmálin. 
 /MHH/HKr.

Íbúar Ásahrepps (dökkrautt) felldu sameiningu 5 sveitarfélaga á Suðurlandi. 
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Fanney Hrund Hilmarsdóttir og Steinþór Runólfsson:

Lögfræðingur og læknir sem stunda sjálfsþurftar-
búskap á Fjarkastokki við Þykkvabæbúskap á Fjarkastokki við Þykkvabæ
– segja bagalegt að þurfa að hafa hundinn í bandi í höfuðborginni og agalegt að handleika hundaskít í poka – segja bagalegt að þurfa að hafa hundinn í bandi í höfuðbor
Bærinn Fjarkastokkur stendur 
á bökkum Hólsár, skammt fyrir 
ofan Þykkvabæ í Rangárþingi 
ytra við hina frægu reiðleið 
Ástarbraut. Fanney Hrund 
Hilmarsdóttir lögfræðingur 
og Steinþór Runólfsson læknir 
keyptu Fjarkastokk haustið 2019. 
Þeim þótti nafnið fremur óþjált til 
að byrja með og þekktu ekki til 
annarra örnefna á landinu sem 
vísuðu til „fjarka“.

Ekki bætti úr skák þegar vinir 
vísuðu til „fjarka“.

Ekki bætti úr skák þegar vinir 
og vandamenn tóku til við að 
svívirða nafnið, hver með sínum 
hætti. Vestfirsk vinkona kom í 
heimsókn í „Fjörkustokk“, önnur í 
„Fjaðrastrokk“ og enn einn yfirgaf 
„Þrælastokk“ þreyttur eftir langan dag 
í girðingarvinnu. 

Eftir fremur árangurslítið grúsk 
seldi Bjarni Harðarson hjónunum 
bókina „Þúsund ára sveitaþorp“, og 
þar með hurfu allar hugmyndir um 
nafnabreytingu. Bærinn heitir eftir 
einum af þeim fjóru stóru álum sem 
Þykkbæingar stífluðu í kringum 1900. 

„Í fyrrgreindri bók er þetta ótrúlega 
þrekvirki rakið. Fjarkastokkur var 
200 metra breiður og þar var sund 
bakka á milli. Þetta var auðvitað allt 
unnið með handafli og þar stóðu 
menn úti í straumnum upp í háls til 
að gefa þeim sem hlóðu svigrúm. 
Svo sneri mannskapurinn heim í raka 
torfkofana. 

Ætli vanhelgt hrossakjötsátið hafi 
ekki bjargað þessum hreystimennum. 
Nú þykir mér bara ósköp vænt um 
þetta nafn,“ segir Fanney Hrund. En 
hvar hafa þau Fanney og Steinþór alið 
manninn og hvaðan eru þau?manninn og hvaðan eru þau?

Hamarshjáleiga og 
höfuðborgarsvæðið

 „Ég er fædd og uppalin hinum megin 
við Þjórsána; í Hamarshjáleigu í 
gamla Gaulverjabæjarhreppi, sem nú 
heitir Flóahreppur. Steinþór er fæddur 
og uppalinn á höfuðborgarsvæðinu 
en á bæði nafn og rætur að rekja í 
Rangárvallasýsluna. Hann er ættaður 
frá Ægissíðu, Berustöðum og Stóru-
Völlum á Landi og margir þekktu 
afa hans og alnafna, sem hér var 
ráðunautur og sæðingamaður. Ég 
held það sé nú samt ekki síður mér 
að kenna að við enduðum hér. 

Mér hefur alltaf þótt vænt um 
Rangárvallasýsluna, Hekluna, farið 
á hverju ári í Reiðarvatnsréttir og 
hvergi notið mín betur en gangandi 
eða ríðandi inni á Rangárvallaafrétti. 
Það er varla til sá staður í heiminum 
þar sem betra er að vera haldinn 
hestasjúkdómnum en á þessu gróna, 
sendna landi. En hver veit, kannski er 

þetta eitthvað í tjáningu erfðaefnisins. 
Mamma mín, Stefanía Geirs dóttir, 

var mörg sumur í sveit í Eystra-
Fróðholti í Landeyjum og þegar hún 
steig út úr bílnum í Fjarkastokki í 
fyrsta sinn þá horfði hún til Heklu 
og andvarpaði með orðunum: „Já, 
hér snýr hún rétt“,“ segir Fanney 
hlæjandi.

Vildi alltaf búa í sveit

– Fanney er næst spurð hvað hafi 
orðið til þess að þau hafi ákveðið 
að flytja í sveitina og gerast bændur, 
bæði svona vel menntuð?

„Það er nú saga að segja frá því 
en þegar ég var 10 ára gömul kom 
aldrei neitt annað til greina en að búa 
í sveit. Reyndar ætlaði ég að byggja 
kofa í garðinum við íbúðarhúsið 
í Hamarshjáleigu og búa þar til 
æviloka. Ætli foreldrar mínir hafi 
ekki verið þeim degi fegnastir sem 
ég staulaðist að heiman til að læra 
lögfræði í Reykjavík. Þar kynnt-
umst við Steinþór, bæði á fjórða ári 
í háskóla, ég í lögfræði og hann í 
læknisfræði. 

Við áttum sameiginlega vinkonu 
sem kom til mín og sagðist vera með 

hinn eina rétta mann fyrir mig. Ég 
gaf nú lítið fyrir það. Þegar annar 
vinur minn kom skömmu síðar og 
sagðist vera með hinn eina rétta mann 
fyrir mig þá var mér nú allri lokið. 
Þar til í ljós kom að þetta reyndist 
sami maðurinn. Þá lét ég til leiðast 
og fyrr en varði skrölti ryðrauður, 
lungnaveikur, sjálfráða Toyota Hilux 
upp að heimili ömmu minnar og afa 
í Breiðholtinu. Ég staldraði við á 
tröppunum og virti fyrir mér gamla 
sæðingabílinn frá Steinþóri eldri og 
Steinþór yngri í bílstjórasætinu og 
hlýnaði að innan. 

Svona eftir á að hyggja var 
blessaður drengurinn kannski búinn að 
skrölta á gamla sæðingabílnum hring 
eftir hring um Reykjavík þar til hann 
rambaði á þessa einu sveitastelpu sem 
var til í að hoppa upp í gamla Lúxann! 
Ef svo er, þá er það mín lífsins lukka 
að stelpurnar í Reykjavík skyldu vera 
svo hégómagjarnar,“ segir Fanney og 
glottir út í annað, ánægð með Steinþór 
sinn.sinn.

Héraðsdómslögmaður  
og bráðalækningar

Eftir að náminu lauk hjá hjóna-
kornunum störfuðu þau í Reykjavík 

í fimm ár. Fanney starfaði sem 
héraðsdómslögmaður hjá Ragnari 
Aðalsteinssyni, Sigríði Rut Júlíus-
dóttur og félögum á Rétti lög-
mannsstofu á meðan Steinþór sinnti 
störfum á hinum ýmsu deildum 
Landspítalans, þó lengst af á bráða-
móttökunni. 

Að þessum fimm árum liðnum 
langaði þau ekki í framtíðarhúsnæði 
á höfuðborgarsvæðinu, þeim þótti 
frelsið of lítið í hesthúsahverfinu, 
bagalegt að þurfa að hafa hundinn í 
bandi og agalegt að handleika hunda-
skít í poka. 

Draumurinn um að flytja í sveit 
lúrði alltaf undir yfirborðinu en þau 
vissu ekki alveg hvernig þau gætu 
sniðið þann draum að vinnunni. Þá var 
bara eitt að gera; snúa þessu við. Svo 
þau ákváðu að stefna í sveit og sníða 
restina að þeirri grundvallar forsendu. 
Það var þá sem Steinþór ákvað að 
velja sérnám í heimilislækningum 
en blanda það bráðalækningum svo 
hann yrði hvað best til þess fallinn að 
sinna vinnu úti í héraði. Það dró þau 
svo af stað í reisu. 

Hann langaði í nám í utanspítala-
lækningum og það nám stóð til boða 
í Ástralíu. Svo þau lögðust í árs-
flakk um Afríku, Asíu og Eyjaálfu 
og komu sér svo fyrir til ársdvalar á 
austurströnd Ástralíu.

Sjálfsþurftarbúskapur

- Má segja að á  Fjarkastokki 
sé stundaður nokkurs konar 
sjálfsþurftarbúskapur? 

„Já, það er rétt. Við erum með 
tíu kindur, fimmtán hænur og 
ofurhanann Bergþór, tíu hesta, 
tvo ketti, tvær tíkur og svo einn 
„fjárhund“, en það er heimalningur 
sem telur sig hund. 

Við lifum að miklu leyti á 
lambakjöti, eggjum og svo þeim 
hrossum sem reynast betri undir 
tönn en hnakki. Það er eiginlega verst 
hvað ræktuninni fleygir fram svo nú 
er bara hrossakjöt til hátíðabrigða. Þá 
erum við með nokkuð metnaðarfullan 
og ansi vanræktan matjurtagarð og 
gróðurhús. Það er góð tilfinning 
að vita hvað maður borðar hverju 
sinni,“ segir Fanney.

ít í poka 
Þekkir ekki hænurnar í sundur

Dýr eru í miklu uppáhaldi hjá þeim 
hjónum, ekki síst hjá Fanneyju enda 
fædd og uppalin í sveit. 

„Já, öll dýr eru í uppáhaldi hjá 
mér en einna helst hestarnir hjá 
Steinþóri. Mér er til dæmis fyrir-
munað að skilja hvernig hann þekk-
ir ekki hænurnar í sundur. Það er 
náttúrlega eins og mæta í vinnuna 
og þekkja ekki vinnufélagana hver 
frá öðrum,“ segir Fanney skellihlæj-
andi. 

„Þessi dýraáhugi minn hefur þó 
nokkrum sinnum komið okkur í koll, 
sér í lagi þegar við vorum á flakki, 
svo sem þegar við lentum í bavíana-
árás í Suður-Afríku og þurftum að 
leggja á flótta með þá hálfa inn um 
bílrúðurnar. Eða, þegar kengúrukarl-
inn réðst á Steinþór í Ástralíu því 
ég hafði víst lofað honum einhverju 
sem ég gat ekki staðið við. Árni Geir, 
bróðir minn, er alveg eins, svo það 
var ekki létt verk fyrir Steinþór að 
fara með okkur tvö í þriggja mánaða 
ferðalag um Afríku. Hann reyndi 
hvað hann gat og hrópaði reglulega 
að okkur einhverjum bakteríu- og 
sníkjudýraheitum.“

Hrossin númer eitt

Ræktunaráhugi á Fjarkastokki hefur 
fyrst og fremst snúið að hrossunum. 

„Við erum svona að stíga okkar 
fyrstu skref í markvissri ræktun 
en höfum verið svo lánsöm að fá 
að halda hátt dæmdri hryssu sem 
foreldrar mínir eiga. Ein hennar dætra 
fór í dóm í sumar en hana eigum við 
í félagi við foreldra mína. Það fór 
ekki vel. Reyndar gekk sýningin 
ljómandi en þetta var einmitt sömu 
vikuna og veiran kom til dóms á 
Gaddstaðaflötum. Það hafði verið 
svo lítið um smit og allir eins og kýr 
að vori. 

Við hökkuðum þarna í okkur úr 
hlaðborði inni í Rangárhöll, biðum 
í fimm tíma á milli kynbótadóms 
og reiðdóms vegna seinkunar og ég 
meira að segja ruglaðist á kaffibolla 
við einn af knöpunum sem reyndist 
smitaður. Það vantaði eiginlega bara 
að ég sleikti hurðarhúnana. 

Þegar grunur kviknaði um hópsmit 
á sýningunni þá fórum við hjónin 
fljótlega að kenna okkur hinna ýmsu 
meina og ekki skánaði líðanin við 
sífelldar fréttir af nýjum smitum. 
Við vorum svona komin hálfa leið 
í kör þegar við fengum neikvæða 
pláguniðurstöðu. Þá var ekkert annað 
að gera en hætta ímyndunarveikinni 
og drífa sig út að reyta arfapláguna 
sem hafði þá drepið allar gulræturnar 
í garðinum,“ útskýrir Fanney.

Harpa hefur slegið í gegn

 

– Fanney og Steinþór  eru líka með 
athyglisvert lamb, sem hefur komist 
í fréttirnar, hana Hörpu, sem heldur 
að hún sé hundur, en hver er sagan 
á bak við það?

„Já, Harpa hefur eiginlega stýrt 
hér öllu í sumar, með harðri klauf. 
Ætli þetta sé ekki ein birtingarmynd 
dýraáhuga míns. 

Ég hef náttúrlega ofdekrað hana 
og varið fyrir allri gagnrýni. Ullarfita 
er kannski bara eins og bón, segi ég 
þegar hún klórar sér á bílunum, … 
þetta vex aftur næsta vor, þegar hún 
hakkar í sig síðustu laufin í garðinum 
og hvað þó hún kíki aðeins inn, þegar 
hún ryðst inn í bæ og þyrlar spörðum 
um allt gólf. 

Það stóð til að gera hana að kind í 
byrjun ágúst. Hundarnir voru færðir 
úr augsýn og hún lokuð inni í fjár-
heldri girðingu með hinu fénu. Hún 

fa að hafa hundinn í bandi í höfuðborginni og agalegt að handleika hundaskít í pok

 
 
 

þetta eitthvað í tjáningu erfðaefnisins. hinn eina rétta mann fyrir mig. Ég í fimm ár. Fanney starfaði sem 

Fanney Hrund á Fjarkastokki innan um hestana þeirra Steinþórs og svo er gimbrin Harpa líka á myndinni.  
 Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Læknirinn Steinþór Runólfsson og lögfræðingurinn Fanney Hrund Hilmarsdóttir á góðri stund í Afríkuferð sinni 
með innfæddum íbúa.
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hefur hingað til séð við öllum okkar 
tilraunum. Hefur tekið sér stöðu sem 
eins konar „varðkind“ og sefur nú 
fyrir utan gluggann hjá okkur. 

Annars hef ég nýtt sumarið í 
atferlisrannsóknir. Helstu niður-
stöður eru þær að sauðfé sé almennt 
mjög greint en taugaveiklun hái því. 
Taugaboðin virðast berast með svip-
uðum hætti og í Brynjari Níelssyni, 
segir Fanney hlæjandi og heldur 
áfram að skýra út nafnið á Hörpu.

„Já, Harpa, eða Rökkurharpa 
eins og hún heitir fullu nafni, er 
nefnd eftir vinum okkar í Hólum, 
systkinunum Rökkva Hljómi og 
Hörpu Rún. Rökkurharpa er nefni-
lega undan hrúti frá Rökkva, sem er 
af hinu fræga Sokkukyni. 

Með okkur Hörpu tókst vin-
skapur eftir að ég fékk ljóðabókina 
hennar, Eddu, í jólagjöf. Ég sá það 
fljótt að ég þyrfti að kynnast henni 
ef ég gæti. Þetta leiddi ýmislegt 
af sér, svo sem yfirlestur hennar á 
mínu handriti og öfugt. Við stefn-
um nefnilega báðar á sund í jóla-
bókaflóðinu núna, ég með bókina 
mína „Fríríkið“ og hún með sína, 
„Kynslóð“. Báðar sögur eru skrif-
aðar af konum í sveit um fólk í sveit 
sem ég held að sé ágætis viðbót við 
sagna- og rithöfundaflóruna. Svo 
skellum við bara á okkur kútunum 
og vonum að við drukknum ekki.“og vonum að við drukknum ekki.“

Fríríkið er ný bók

– Þú ert að fara að gefa út þína fyrstu 
bók, „Fríríkið“, en hvað kemur til og 
hvers konar bók verður þetta?

„Við Ragnar Aðalsteinsson 
sátum oft saman og ræddum sam-
eiginleg áhugamál. Þar voru þjóð-
lendumálin gjarnan efst á baugi en 
stundum réttarheimspeki. Ég hafði 
nefnilega verið upptekin af einni 
ákveðinni kenningu; kenningu rétt-
arheimspekingsins John Rawls um 
„fávísisfeldinn“, en hann er þeim 
töfrum gæddur að undir honum 
missir einstaklingurinn sjálfsvitund-
ina. Hann hefur þar með enga vit-
neskju um kyn sitt, kynferði, aldur, 
stétt, stöðu eða nokkuð annað sem 
snýr að honum persónulega. Hann 
hefur aðeins þekkingu á virkni, 
þörfum og grunnuppbyggingu sam-
félagsins og sú þekking gerir honum 
kleift að leysa verkefnið; að semja 
grunnlög samfélagsins. 

Þeim sem liggja undir fávísis-
feldinum er ekki aðeins ómögulegt 
að taka sjálfsmiðaða ákvörðun 
heldur eru þeir jafnframt neyddir 
til að ígrunda stöðu allra hugsan-
legra samfélagsþegna. Því enginn 
veit hver þessara samfélagsþegna 
þeir eru raunverulega sjálfir, þegar 
komið er undan feldinum,“ segir 
Fanney.Fanney.

SveitasamfélagiðSveitasamfélagið

Í þessu samhengi segir Fanney að 
fávísisfeldurinn hafi einn galla. 
Þessi töfrafeldur sé óraunhæft fyr-
irbæri og verður því aldrei lagður 
yfir raunverulegt samfélag manna. 
Af þeirri staðreynd varð hún upp-
tekin og trúði einlæglega að í hug-
myndinni um fávísisfeldinn fælist 

grunnur réttláts samfélags, aukinnar 
siðferðisvitundar og samkenndar. 
Var einhver leið að færa fávísis-
feldinn nær samfélagi manna? 
Eða, það sem enn betra yrði, hinum 
ómótuðu og upprennandi samfé-
lagsþegnum?  

„Þetta fræ varð að sögu. Sögu sem 
ég taldi að gæti átt greiðari leið að 
sálum framtíðarinnar en kenningar 
réttarheimspekinnar. Og svo varð til 
heill heimur, sem óx jafnt og þétt 
þar til ég lagði inn héraðsdómslög-
mannsréttindin mín, fór í reisu og lét 
svo á það reyna hvort ég gæti skrifað. 
Fríríkið er forleikur að sögunni um 
Dreim, heiminn sem spannar fjórar 
bækur sem hverfast um í eftirfar-

andi röð:  Samfélagið – Náungann 
– Náttúruna – Sjálfið. 

Í Fríríkinu birtist sveitasamfélagið 
sem umlék æsku mína, frelsið, fjörið 
og samstaðan, ásamt skrautlegustu 
sérvitringum eldhúskróksins heima 
í hinni uppátækjasömu Öllömmu. 
Í Fríríkinu hennar Öllömmu er allt 
óvenjulegt venjulegt og leiðinlegt 
skemmtilegt  en þar verður einu 
aldrei hnikað; baráttuviljanum til 
að vernda hin raunverulegu verð-
mæti, samfélagið í Fósturdal. Enda 
deginum ljósara að það sem er 
ókeypis er hvergi hægt að kaupa,“ 
segir rithöfundurinn þegar hún lýsir 
stuttlega bók sinni og út á  hvað hún 
mun ganga.

Lífsstílsstarf að vera rithöfundur

– Fanney er næst spurð að því  hvort 
hún gangi með rithöfundinn í mag-
anum? 

„Það er nú það, ég taldi mig nú 
bara loksins hafa fætt þennan rithöf-
und og þótti alveg nóg um að ganga 
með hann í maganum í rúman ára-
tug. Þetta var orðin lengsta meðganga 
sögunnar og hann sjálfsagt orðinn 
þreyttur og illa morkinn, en hann 
kom fyrir rest. Mér leiðist að gera 
hlutina hálfpartinn. Ég var lögmað-
ur og nú mun ég reyna að gera mitt 
besta til að vera rithöfundur. Þetta er 
kannski fremur fáránleg fjárhagsleg 
ákvörðun. En þá er nú gott að hafa 

svona lífsstílsbúskap til að styðja 
við þetta lífsstílsstarf að vera rit-
höfundur,“ segir hún og hlær.

Fylgir bókinni eftir

– Fanney segist með sínum 
veika samfélagsmiðlamætti reyna að 
fylgja bókinni eftir. 

„Annars er ég nú svo heppin 
að hinir frábæru útgefendur hjá 
Bókabeitunni vildu gefa hana út. Svo 
Bókabeitan sér um að koma henni í 
bókabúðir sem og öðrum vönduðum 
bókum af þeim bænum. Hver veit 
svo hvað gerist. Kannski ég aki um 
sveitir landsins og hrelli bændur með 
einhverri söluræðu á miðjum mat-
málstíma. Eitthvað verð ég að gera til 
að reyna að vera annað en vinnukona 
hjá honum Steinþóri mínum.

Annars hefur þetta nú aldrei snúist 
um peningaskammirnar heldur frem-
ur um að fá að deila því með öðrum 
sem maður telur að geti bætt og 
glatt. Eftir að hafa komist á bragðið 
þá sé ég hversu stórkostlega glaða 
það gerir mig að skrifa. Og á móti, 
afspyrnu geðvonda og leiðinlega að 
gera það ekki.“

Megum ekki hverfa  
inn í rafheima

– Að lokum er Fanney spurð hvernig 
hún sjái næstu árin hjá þeim Steinþóri 
á Fjarkastokki og hvernig þau ætli að 
þróa sig áfram í sveitinni?

„Ætli við þróumst ekki bara áfram 
eins og aðrir mannapar, á hvaða leið 
veit enginn. Kannski það vaxi á 
okkur aukaskanki til að halda sím-
anum fyrir framan andlitin okkar. Ef 
svo fer þá vona ég að við berum gæfu 
til að skipta honum út fyrir góða bók. 

Annars tel ég mikilvægast að 
við hverfum ekki alveg inn í raf-
heima og glötum þannig næmninni 
í samskiptum. Það skiptir ekki öllu 
hvort þessi samskipti eru við menn 
eða önnur dýr. Raunar held ég að 
samskiptin við dýrin séu oft hreinni 
og beinni og minni okkur enn betur 
á hvaðan við komum, hvar rætur 
okkar liggja. 

Að temja hest er dans sem krefst 
leikni og sú sama leikni og sami dans 
á við í samskiptum við mannapa. Það 
er mikilvægt að tapa ekki taktinum, 
þurfa ekki stöðugt að telja, þá förum 
við að stíga á tærnar hvert á öðru,“ 
segir Fanney sem er sátt og sæl í 
sveitinni með Steinþóri sínum og 
dýrunum þeirra.   /MHH

Svona lítur bókarkápa nýju bókar-
innar hjá Fanneyju Hrund út en hún 
segir að bókin sé einmitt tileinkuð 
æskustöðvum sínum.

Hér má sjá bæinn Fjarkastokk þar sem þau Steinþór og Fanney Hrund búa með sínar skepnur og sjálfþurftarbúskap.

Fanney og flottur fíll í Afríkuferð þeirra hjóna.  
 Mynd /  Einkasafn

Steinþór og kengúrukarlinn, sekúndu áður en leikar hófust 
um hylli Fanneyjar.  Mynd /  Einkasafn
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Sextán sveitarfélög í hættu á að verða 
sektuð vegna jafnlaunavottunar
Kópavogsbær og Akureyrar-
bær eru meðal þeirra sveitar-
félaga sem ekki hafa lokið 
jafnlaunavottun, sem átti 
að klára fyrir tveimur árum 
síðan. Framkvæmdastjóri 
Jafnréttisstofu segir að tími 
fresta sé liðinn.

sektuð ve

fresta sé liðinn.

kristinnhaukur@frettabladid.iskristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Sextán sveitarfélög 
sem ekki hafa fengið jafnlauna-
vottun eiga það á hættu að verða 
beitt dagsektum um áramót. Hafa 
þau trassað að klára ferlið sem þau 
áttu að ljúka fyrir tveimur árum 
síðan. Bæði Jafnréttisstofa og for-
sætisráðuneytið hafa þrýst á Sam-
band íslenskra sveitarfélaga að 
ljúka málinu.

„Jafnréttisstofa hefur heimildir 
til þess að beita dagsektum og mun 
gera það ef þetta gengur ekki. Við 
erum hins vegar meðvituð um að 
við þurfum að gæta meðalhófs 
þegar kemur að íþyngjandi ákvörð-
unum,“ segir Katrín Björg Ríkarðs-
dóttir, framkvæmdastjóri Jafn-
réttisstofu. „Um áramótin skoðum 
við alvarlega hver staðan er með til-
liti til hvort dagsektarheimildinni 
verði beitt.“

Umrædd sveitarfélög eru af öllum 
stærðum og gerðum, víðs vegar á 
landinu. Þar á meðal tvö af þeim 
fjölmennari, Kópavogsbær og Akur-
eyrarbær. En Jafnréttisstofa er ein-
mitt staðsett á Akureyri. Einnig má 
nefna Stykkishólmsbæ, Snæfellsbæ, 
Rangárþing ytra og eystra, Blöndu-
ósbæ og Bolungarvíkurkaupstað.

„Sveitarfélögin eiga að ganga 
fram með góðu fordæmi,“ segir 
Katrín. Til að mynda vegna þeirra 
fyrirtækja sem starfa innan þeirra 
og þurfa að lúta löggjöfinni. 38 

sveitarfélög hafa fengið jafnlauna-
vottun.

Jafnréttisstofa er ekki inni í ferl-
inu hjá hverju og einu sveitarfélagi 
en fylgist með því hvort þau séu að 
vinna að því að fá vottun. Meðal 
annars hvort þau hafi gert samn-
inga við vottunaraðila.

Bæði Akureyrarbær og Kópavogs-
bær hafa gert slíka samninga. Full-
trúar Kópavogs segjast ætla að klára 
málið á haustdögum en Akureyrar 
fyrir áramót.

„Vegna ófyrirsjáanlegra áhrifa 

faraldursins höfum við gefið tíma-
frest. En nú er þessi tími liðinn sem 
ætla má að faraldurinn hafi haft 
truflandi áhrif á ferlið og við viljum 
að sveitarfélögin spýti í lófana,“ 
segir Katrín. „Í upphafi óttuðumst 
við að lítil sveitarfélög ættu erfiðara 
með þetta en það er ekki raunin.“

Hafa beri þó í huga að ekki öll 
sveitarfélög falli undir löggjöfina, 
aðeins þau sem hafi 25 starfs-

menn eða f leiri. Eru því þau 18 
fámennustu, eins og Árneshreppur 
á Ströndum og Tjörneshreppur í 
Þingeyjarsýslum, undanþegin.

Katrín segir engin dæmi um að 
sveitarfélög einfaldlega neiti að 
framfylgja lögunum eða sinni því 
ekkert að útvega vottunina. Þau séu 
hins vegar mislangt komin í ferlinu 
og henni finnst ganga óþarf lega 
hægt hjá sumum þeirra. ■

Sveitarfélög sem ekki hafa fengið jafnlaunavottun

Akureyrarbær
Blönduósbær
Bolungarvíkurkaupstaður
Grundarfjarðarbær
Húnaþing vestra
Kópavogsbær
Langanesbyggð
Rangárþing eystra

Rangárþing ytra
Reykhólahreppur
Skaftárhreppur
Snæfellsbær
Strandabyggð
Stykkishólmsbær
Sveitarfélagið Skagaströnd
Þingeyjarsveit

egna jafnlaunavottunar
Jafnlauna-
vottun sveitar-
félaganna átti 
að vera lokið 
árið 2019. Nú 
telur Jafnréttis-
stofa að frestir 
sem veittir voru, 
meðal annars 
vegna faraldurs-
ins, séu orðnir 
nógu langir.

Katrín Björg 
Ríkarðsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Jafnréttis-
stofu
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Vilja hefja vinnu á nýju svæði að ári
� Flókið og kostnaðarsamt skipulagsferli í Landmannalaugum � Rangárþing ytra leggur fram
matsáætlun � Þjónustumiðstöðin verður flutt úr Laugahrauni � Byrjað verður á bílastæðum
Ágúst Ingi Jónsson
aij@mbl.is

Rangárþing ytra hefur lagt fram
matsáætlun til Skipulagsstofnunar
vegna umhverfismats nýrrar þjón-
ustumiðstöðvar í Landmannalaug-
um. Nú er meginþjónustukjarninn
undir Laugahrauni en meginþungi
þjónustunnar verður færður norður
fyrir Námshraun og dagaðstaða
norður fyrir Námskvísl. Samkvæmt
ákvörðun Skipulagsstofnunar íSkipulagsstofnunar í

febrúar 2018 er
framkvæmdin
háð mati á um-
hverfisáhrifum.
Landmannalaug-
ar eru innan
Friðlandsins að
Fjallabaki og eru
einn vinsælasti
ferðamannastað-
urinn á hálendi
Íslands.Íslands.

Ágúst Sigurðs-
son, sveitarstjóri í Rangárþingi
ytra, segir að ferlið að breytingum
á skipulagi í Landmannalaugum
hafi tekið 6-7 ár, en nú sjái vonandi
fyrir endann á því. Á síðustu árum
hafi sveitarfélagið meðal annars
staðið fyrir samkeppni um skipulag
Landmannalauga og í kjölfarið unn-
ið deiliskipulag sem hafi tekið gildi
með fyrirvara um umhverfismat.
Nú sé matsáætlun komin til Skipu-
lagsstofnunar og á þeim grunni
ætti umhverfismat að liggja fyrir á
næsta ári í kjölfar athugasemda og
úrvinnslu. Umsjón með matsvinnu
er í höndum Landmótunar sf.

Sigurðsson

Í þágu náttúruperlunnar

Ágúst segir að ef allt gangi eftir
verði vonandi hægt að byrja fram-
kvæmdir á nýju svæði næsta haust.
Sveitarfélagið hafi útvegað fjár-
magn til að fara í gerð bílastæða,
sem verði fyrsta verkefnið þar.
Hann segir að ferlið sem tengist
skipulagsmálunum sé flókið og
kostnaðarsamt og leitað hafi verið
til færustu sérfræðinga.

Reynt hafi verið að fara eftir

bókinni í einu og öllu og skilyrðum
fylgt til hins ýtrasta í þágu náttúru-
perlunnar í Landmannalaugum. Á
svæði eins og í Landmannalaugum
sé brýnt að vanda til verka. Varð-
andi kostnað við skipulagsvinnuna
segir Ágúst að styrkur hafi fengist

til hennar, en eigi að síður lendi
talsverður kostnaður á sveitarfé-
laginu.

Mikil uppbygging

Áætlað er að flatarmál svæðis
sem fari undir ný mannvirki, það er

byggingar, palla, skýli, brýr, timb-
urstíga o.fl., verði alls 4.900 fer-
metrar. Móttökuhús á uppbyggðum
bakka við Jökulgilskvísl á að þjóna
gestum friðlandsins, sem og rann-
sóknaraðilum og starfsmönnum.
Þar verður veitingasalur, eldhús,
snyrtingar, upplýsingaþjónusta,
verslun með minniháttar viðlegu-
búnaði, fræðslu- og kynningasalur,
dagaðstaða fyrir landverði og rann-
sóknaraðila og kaffistofa/hvíldar-
rými.

Við Námshraun er gert ráð fyrir
sex gestaskálum með svefnaðstöðu
fyrir 16-20 manns í hverjum skála
og fjórum starfsmannaskálum sem
hver rúmar 4-10 manns. Þar er
áætlað að gerð verði manngerð
laug og við Námshraun verði enn-
fremur tjaldsvæði fyrir a.m.k. 150
tjöld og 50 húsbíla, hestagerði og
hestaskýli. Fyrirhugaðar fram-
kvæmdir fela í sér nokkra varnar-
garða og rofvarnir fyrir Jökul-
gilskvísl og Námskvísl.

Flest mannvirki fjarlægð
af svæðinu við Laugahraunaf svæðinu við Laugahraun

Samfara uppbyggingu nýs tjald-
svæðis og gistiaðstöðu norðan við
Námshraun verða gerðar breyt-
ingar á aðstöðu við skála Ferða-
félags Íslands við Laugahraun, en
skálinn er um 242 fermetrar og þar
er gistipláss fyrir 78 gesti. Við skál-

ann er gert ráð fyrir afmörkuðu
tjaldsvæði fyrir gönguhópa, þó
aldrei fyrir fleiri en 30 hefðbundin
viðlegutjöld. Öll önnur mannvirki
en skáli Ferðafélags Íslands skulu
fjarlægð af svæðinu við Lauga-
hraun, þ.e. hreinlætisaðstaða, hest-
hús, starfsmannahús, aðstaða há-
lendisvaktar og hestaleigu sem og
önnur tímabundin aðstaða.

Með matsáætlun sem nú hefur
verið lögð fram fylgja ábendingar
og athugasemdir við drög að tillögu
að matsáætlun og viðbrögð við
þeim. Brugðist hefur verið við ýms-
um athugasemdum, en sagt að aðr-
ar verði teknar til skoðunar við
gerð umhverfismatsskýrslu.

Farsælla að laga eldra svæðiFarsælla að laga eldra svæði

Í athugasemdum frá Ferðafélagi
Íslands er bent á að fyrirhugaðar
breytingar á þjónustusvæði kunni
að stofna mikilvægum hagsmunum
FÍ í voða. Félagið áskilur sér rétt
til bóta vegna mögulegs eignar-
náms eða íþyngjandi skipulags-
ákvæða. Þessum atriðum er ekki
svarað í matsáætlun.

„FÍ er enn þeirrar skoðunar að
farsælla hefði verið að vinna með
lagfæringar á núverandi svæði en
að hefja nýtt landnám og uppbygg-
ingu á nýju þjónustusvæði norðan
Námshrauns, hefði verið einfaldara,
fljótlegra, hagkvæmara og haft í för
með sér mun minna rask,“ segir í
athugasemdum FÍ.

Ennfremur telur Ferðafélag Ís-
lands að spurningum varðandi
kostnað við uppbyggingu sé ósvar-
að og bendir á að rekstrarlegar for-
sendur í Laugum takmarkist við
3-4 mánuði á ári. Ef til lengingar
tímabilsins eigi að koma þurfi að
bæta samgöngur sem auki álag á
svæðið.

Um þessi atriði segir Ágúst
sveitarstjóri að hann telji ekki að
gengið verði á hlut Ferðafélagsins
með breytingunum og skáli félags-
ins fái að standa undir Lauga-
hrauni. Samskiptin við Ferðafélagið
hafi að mörgu leyti verið með ágæt-
um.

Tölvumynd/VA-Arkitektar

Við Námshraun Dæmi um mögulegt útlit þjónustuhúss við manngerða laug.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Friðland að Fjallabaki Svæðið undir Laugahrauni og skáli Ferðafélagsins.
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Námskvísl

ákvörðun Skipulagsstofnunar

Ágúst
Sigurðsson
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Stokkseyri

Blönduós

Varma

Suðureyri
Hnífsdalur

Hvolsvöllur

Hólmavík

Reykhólahreppur

Hveragerði

Patreksfjörður

Vogar

Reykjavík

418

Kópavogur

155
Hafnarfjörður

90

Garðabær

49

Selfoss

24
Reykjanesbær

27
Mosfellsbær

23
Akranes

19

Sauðárkrókur

14

Vestmannaeyjar

14

Ísafjörður

10

Hella

3

Borgarnes

7

Ólafsvík

8
Hellissandur

5

Sandgerði 7

Þorlákshöfn

4

4

Grindavík

8

Seltjarnarnes 5

Garður 3

Álftanes

4

Grundarfjörður

2

Tálknafjörður
2

3

Bolungarvík

2

Stykkishólmur

2

Flúðir

4

Hvammstangi

3

Drangsnes2

Ölfus 2

2

2021
Fyrirmyndarfyrirtæki

Í  R E K S T R I

eftir byggðarlögum

Djúpavogur

ahlíð

Ólafsfjörður

Kópasker

Raufarhöfn

Akureyri

53
r

Höfn í Hornafirði

6

Húsavík

12

Egilsstaðir

7

Mývatn
3

Vík

Dalvík

5

Neskaupstaður3

Siglufjörður 2

Grenivík3

3

Kirkjubæjarklaustur

Fáskrúðsfjörður
2

Eskifjörður

4

Þórshöfn

Reyðarfjörður



Bændablaðið, 21.10.2021, síðu 22, 23
grein stærð: 55.15 sm2
grein hæð: 10.95 sm

Rangárþing ytra:
Sálfræðiþjónusta 
óskast bættóskast bætt
Starfsmenn Grunnskólans á Hellu 
hafa sent frá sér eftirfarandi 
ályktun vegna sálfræðiþjónustu 
í Rangárþingi ytra:

„Starfsmenn  telja afar brýnt 
að skólar í Rangárþingi hafi bein-
an aðgang að sálfræðingi sem 
kæmi reglulega inn í skólana til að 
sinna viðtölum við nemendur, m.a. 
vegna tilfinninga- og hegðunar-
vanda. Skorað er á stjórn Odda
bs. að fylgja þessu málefni eftir 
og leggja sitt af mörkum til að 
bæta úr sálfræðiþjónustu við skól-
ana sem tilheyra þjónustusvæði 
Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu.“ 

Lagt hefur verið til að óska eftir 
því við forstöðumann skólaþjón-
ustunnar að hann komi á næsta 
reglulega fund Odda til að fara yfir 
þessi mál en Oddi er samstarfsvett-
vangur sveitarstjórnarmanna um 
skólamál og fleiri mál. /MHH



Morgunblaðið, 22.10.2021, síðu 72
grein stærð: 692.67 sm2
grein hæð: 26.31 sm

Aðsetur Framúrskarandi
fyrirtækja 2021

Fjöldi

Reykjavík 349
Kópavogur 122
Hafnarfjörður 80
Garðabær 36
Akureyri 36
Reykjanesbær 22
Selfoss 21
Mosfellsbær 20
Akranes 19

Fjöldi

Vestmannaeyjar 11
Sauðárkrókur 10
Ólafsvík 8
Egilsstaðir 8
Húsavík 7
Sandgerði 6
Ísafjörður 6
Seltjarnarnes 6
Borgarnes 5

Fjöldi

Dalvík 5
Grindavík 5
Hellissandur 5
Höfn í Hornafirði 5
Bolungarvík 4
Grenivík 4
Neskaupstaður 4
Garður 3
Hella 3

Fjöldi

Hvammstangi 3
Mývatn 3
Stykkishólmur 3
Þorlákshöfn 3
Blönduós 2
Drangsnes 2
Eskifjörður 2
Flúðir 2
Grundarfjörður 2

Fjöldi

Raufarhöfn 2
Reykhólahreppur 2
Reyðarfjörður 2
Siglufjörður 2
Vík 2
Fáskrúðsfjörður 1
Hólmavík 1
Keflavíkurflug-
völlur 1

Fjöldi

Kirkjubæjar-
klaustur 1

Patreksfjörður 1
Stokkseyri 1
Suðureyri 1
Vogar 1
Þórshöfn 1

Reykjavík 349

Kópavogur 122

Hafnarfjörður 80

Garðabær 38

Mosfellsbær 20

Seltjarnarnes 6

Höfuðborgarsvæðið

36

3

2

2

2

3 1

61

1

1
2

5

3

4

3

24
1

2

4

1

6

2
3

1 2

19

11

21

5

8

5
7

8
2 3

5

10

11

5

615

1

Samtals: 883

22



Morgunblaðið, 30.10.2021, síðu 16
grein stærð: 468.15 sm2
grein hæð: 22.71 sm

Færri fá byggingarlóðir en vilja
ÚR BÆJARLÍFINU

Óli Már Aronsson
Hellu

Landsmót hestamanna 2022
verður haldið á Hellu dagana 4.-10.
júlí nk. Mótið átti að vera árið 2020
á Hellu, en var fellt niður vegna
Covid. Þetta landsmót er það 24. í
röðinni frá upphafi og það sjötta
sem haldið er á Hellu. Stjórn Rang-
árbakka ehf. sem heldur mótið hef-
ur nú ráðið Magnús Benediktsson
sem framkvæmdastjóra. Vonast er
til að um 8.000 gestir sæki mótið og
keppendur eru um 700 víðsvegar að
af landinu. Miðasala fyrir viðburð-
inn fer í gang föstudaginn 5. nóv-
ember nk. og verða miðar á sér-
stöku forsöluverði fram að ára-
mótum.

� � �

Skipulags- og lóðamál í
Rangárþingi ytra eru á fullri ferð ef
svo má að orði komast. Nú í vikunni
lá 101 umsókn um lóðir á Hellu fyrir
fundi í byggðaráði. Á fundinum var
úthlutað 15 íbúðalóðum fyrir 33
íbúðaeiningar og tveimur atvinnu-
lóðum. Draga þurfti úr umsóknum
þar sem allt að 14 umsóknir voru
um sumar lóðirnar. Nú eru einungis
tvær lóðir sem ekki er búið úthluta,
lausar og tilbúnar á Hellu fyrir
íbúðarhúsnæði. Hægt er að sjá laus-
ar lóðir á kortasjá sveitarfélagsins.

� � �

Gríðarlegur áhugi er fyrir lóð-
um til íbúðar utan þéttbýlis og mik-
ill áhugi er fyrir að breyta frí-
stundasvæðum í íbúðabyggð. Mjög
gott framboð er af lóðum til slíkra
bygginga. Má þar t.d. nefna skipu-
lögð íbúðasvæði eða landbúnaðar-
svæði eins og Rangársléttu, Þjóð-
ólfshaga, Selás, Litla-Hof og Gadd-
staði. Á Gaddstöðum eru t.d. aðeins
sex lóðir af 52 enn skráðar sem frí-
stundalóðir.

� � �

Lóðum til byggingar hesthúsa
í nýju hesthúsahverfi við reiðhöllina
á Rangárbökkum hefur verið út-
hlutað til nokkurra aðila og er beðið
framkvæmda þar. Sveitarfélagið
hefur með gatnahönnun og lagna-
hönnun að gera á svæðinu og eru

uppi áform um að ráðast í nauðsyn-
legar gatna- og veituframkvæmdir
þar á næstunni. Eitt hesthús hefur
þegar verið byggt en eldra hest-
húsahverfið norðan til á Hellu er
skilgreint sem víkjandi í skipulagi.

� � �

Í samráði með Isavia, flugmála-
yfirvöldum, flugklúbbnum á Hellu
og sveitarfélaginu er unnið að gerð
deiliskipulags fyrir flugvallar-
svæðið. Gert verði ráð fyrir upp-
byggingu flugtengdrar starfsemi,
svo sem byggingu flugskýla á sér-
lóðum. Nálægð vallarins við vænt-
anlega íbúðabyggð á Hellu hefur
marga kosti og er jafnframt verið
að ganga frá lagnahönnun í
tengslum við uppbyggingu vallarins
gagnvart hinni nýju íbúðabyggð í
Ölduhverfinu. Hugsanlegt er að
flugvöllurinn verði styttur til suðurs
og jafnvel lengdur til norðurs ef
þörf verður á.

� � �

Hafist er handa við að skipu-
leggja íbúðabyggð í svokölluðu
Bjargshverfi, rétt vestan Ytri-
Rangár gegnt Hellu. Það er svæði
sem tilheyrir þéttbýlinu og verður
um stærri lóðir þar að ræða með
miklum möguleikum til útivistar og
næðis. Gert verði ráð fyrir góðum
aksturs- og göngutengingum að

svæðinu og er gert ráð fyrir að
byggð verði göngubrú yfir ána.
Jafnframt liggur fyrir að bætt verði
við göngubrú utan á núverandi brú
þjóðvegarins yfir Ytri-Rangá.

� � �

Deiliskipulagsvinnu fyrir
Hvammsvirkjun er lokið og er beðið
eftir endanlegri afgreiðslu Skipu-
lagsstofnunar. Fjölmargar athuga-
semdir bárust á auglýsingatíma til-
lögunnar og hefur endanleg tillaga
tekið mið af þeim. Skipulagsstofnun
hefur kynnt til umsagnar matsáætl-
un vegna framkvæmda í Land-
mannalaugum. Matsáætlun er und-
anfari matsskýrslu sem væntanlega
mun líta dagsins ljós strax eftir ára-
mót. Hafin er vinna við athugun á
möguleikum sveitarfélagsins í sam-
ráði við Rangárþing eystra á að
lagður verði göngu- og hjólastígur á
milli þorpanna meðfram Suður-
landsveginum.

� � �

Rósey og Klukkublóm eru tvö
ný fyrirtæki á Hellu. Nöfnin gætu
bent til þess að bæði fyrirtækin
höndluðu með blóm eða rósir, en
svo er ekki. Rósey ehf. er nýtt fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í viðgerðum á
öllu er tengist glussakerfum, hvort
heldur það eru ámoksturstæki á
dráttarvél eða stórar véla-

samstæður í frystihúsum og iðnaði.
Síðastliðið sumar voru hins vegar
Klukkublóm opnuð í elsta hluta
þorpsins, en það er blóma- og gjafa-
vöruverslun. Þessi fyrirtæki eru góð
viðbót við þá fyrirtækjaflóru sem
fyrir er.

� � �

1.000 ára sveitaþorp, fyrir-
tæki í Þykkvabæ, hefur hingað til
framleitt skræður og selt kartöflur í
umhverfisvænum umbúðum.
Skræður eru þurrkað hrossakjöt,
kjötnasl, byggt á aldagamalli hefð
úr Þykkvabænum. Fyrirtækið er nú
með á teikniborðinu að framleiða
svokölluð KindaKol með margvís-
lega notkunarmöguleika, þar sem
aðalhráefnið er sauðatað og annar
vannýttur lífrænn úrgangur. Stefnt
er að því m.a. að þróa vistvæn iðn-
aðarkol sem gætu að einhverju leyti
leyst af hólmi hefðbundin kol sem
notuð eru til að mynda í starfsemi
stóriðjuvera.

� � �

Söluskála Olís á Hellu hefur
verið lokað hluta úr degi af og til
undanfarið vegna manneklu. Í við-
bót við að ekki hefur fengist nægt
fólk til starfa hafa veikindi orðið til
þess að forráðamenn söluskálans
hafa gripið til þess ráðs að loka
starfseminni hluta úr degi.

Morgunblaðið/Óli Már Aronsson

Framkvæmdir Atgangur er mikill í byggingarstarfsemi á Hellu og mikill áhugi er á byggingarlóðum á svæðinu.



Bændablaðið, 04.11.2021, síðu 34, 35
grein stærð: 414.34 sm2
grein hæð: 27.81 sm

Íslenska skyrinu fagnað 
í Skyrlandi á Selfossi
Það var stór hópur boðsgesta, 
sem  m ætti á form lega opnun 
Skyrlands í nýja m iðbænum  
á Selfossi fim m tudaginn 21. 
október. Um  er að ræða nýja 
upplifunarsýningu um  skyr og 
m atarm enningu Íslands. Sýningin 
hefur verið í undirbúningi í þrjú ár 
en aðalhönnuður hennar er Snorri 
Freyr Hilm arsson, leikm ynda- og 
sýningahönnuður.
Skyrland er í eigu Skyrheim a, 

félags sem  M jólkursam salan og 
Sigtún Þróunarfélag stofnuðu utan 
um  verkefnið. Saga Selfoss er 

í Skyrlandi á S

nátengd skyrgerð og mjólkuriðnaði 
á Íslandi. Fljótlega eftir stofnun 
M jólkurbús Flóamanna og byggingu 
gam la m jólkurbúsins 1929 hófst 
fyrir alvöru iðnaðarfram leiðsla 
ým issa m jólkurafurða hér á 
landi og þar á m eðal skyrsins. 
Staðsetning mjólkurbúsins skammt 
frá Ölfusárbrú dró til sín fjölda 
starfsm anna, sem  voru m eðal 
frum byggja hins nýja bæjar sem 
stækkaði hratt í kjölfarið. /MHH

&&

Fram sóknarráðherrarnir, núverandi og fyrrverandi, Sigurður Ingi Jóhannsson 
og Guðni Ágústsson, eru hrifnir og ánægðir með nýja Skyrlandið.

Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Íslenska skyrinu fagnað 
og Guðni Ágústsson, eru hrifnir og ánægðir með nýja Skyrlandið.

Þórunn Guðmundsdóttir,  Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri Rangárþings ytra, Gísli Halldór Halldórsson, bæ jarstjóri 
í Árborg og Leó Árnason frá Sigtún Þróunarfélagi létu sig ekki vanta við opnun Skyrlandsins.

Ari Edw ald hjá M S og M agnús H. 
Sigurðsson, fyrrverandi bóndi í 
Birtingaholti í Hrunam annahreppi, 
eru mjög ánægðir og stoltir af nýja 
Skyrlandinu í nýja m iðbæ num  á 
Selfossi.

Elísabet Ó sk G uðlaugsdóttir, rekstrarstjóri Skyrlands, m eð foreldrum  
sínum , þeim  Guðlaugi Gunnari Björnssyni og Rut Fjölnisdóttur, sem  eru 
að sjálfsögðu mjög stolt af dóttur sinni.

yrlandi á Selfossi

utan 

Starfsm enn M S á Selfossi, þau 
Jóna Steingrím sdóttir og Björn 
Magnússon (t.v.) og kúabændurnir 
í Bryðjuholti í Hrunam annahreppi, 
þau Samúel Eyjólfsson og Þórunn 
Andrésdóttir, m æ ttu við opnunina, 
alsæl með nýju sýninguna.



Morgunblaðið, 18.11.2021, síðu 4
grein stærð: 249.66 sm2
grein hæð: 9.68 sm

Lítill áhugi á nýjum kosningum
Enn rætt um sameiningu á Suðurlandi Sveitarstjórn Mýrdalshrepps hafnar erindi Skaftárhrepps� Enn rætt um sameiningu á Suðurlandi � Sveitarstjórn Mýrdalshrepps hafnar erindi Skaftárhrepps

um nýjar viðræður � Sveitarstjórn Rangárþings ytra kannar vilja íbúa með formlegum hætti
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Takmarkaður áhugi virðist vera hjá
þeim sveitarstjórnum á Suðurlandi
þar sem íbúarnir samþykktu sam-
einingu í haust að fara í nýjar sam-
einingarkosningar. Frumkvæðið nú
kemur frá sveitarstjórn Skaftár-
hrepps en þar var fyrri sameining-
artillagan samþykkt með yfirgnæf-
andi meirihluta atkvæða. Sveitar-
stjórn Rangárþings ytra er að kanna
vilja íbúa til sameiningar og þá
hvernig sameiningu þeir vilja skoða.

Tillaga um sameiningu fimm sveit-
arfélaga á Suðurlandi var samþykkt

af meirihluta íbúa í fjórum sveitar-
félögum en felld í einu. 75% íbúa
Skaftárhrepps sögðu já og sömuleið-
is 51-52% íbúa Rangárþings ytra,
Rangárþings eystra og Mýrdals-
hrepps. Aftur á móti sögðu 80%
þeirra íbúa Ásahrepps sem þátt tóku
nei.nei.

Þarf nýja umferð

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum
hefði sveitarstjórnunum fjórum þar
sem sameiningartillaga var sam-
þykkt verið heimilt að ákveða sam-
einingu, án Ásahrepps. Allar sveit-
arstjórnirnar höfðu hins vegar lýst
því yfir fyrir atkvæðagreiðsluna að

þær myndu ekki nýta þessa heimild.
Þurfa því nýjar sameiningarviðræð-
ur og eftir atvikum ný atkvæða-
greiðsla að fara fram. Sveitarstjórn
Skaftárhrepps vildi láta reyna á það.

Bjarki Guðnason, oddviti Skaftár-
hrepps, segir að aðalástæðan fyrir
frumkvæði sveitarstjórnarinnar sé
sá afgerandi vilji sem íbúar þar
sýndu til sameiningar. Hins vegar
virðist takmarkaður áhugi hjá hinum
sveitarstjórnunum og telur hann
ólíklegt að gengið verði til nýrra
sameiningarviðræðna í vetur. Stutt
sé til kosninga til sveitarstjórna.

Sveitarstjórn Rangárþings ytra
ákvað að fresta afgreiðslu erindis

Skaftárhrepps á meðan fram færi
könnun á afstöðu íbúa sveitarfé-
lagsins til sameiningar. Spurt verður
hvort íbúar vilji skoða umrædda
sameiningu, sameiningu með Rang-
árþingi eystra eða láta staðar numið
í sameiningarmálum.

Þegar erindi Skaftárhrepps var
tekið fyrir í sveitarstjórn Mýrdals-
hrepps var bókuð sú afstaða að eðli-
legt væri að bíða með frekari við-
ræður að svo stöddu og þess í stað
lögð áhersla á framgang verkefnis-
ins Stafrænt Suðurland. Markmið
þess er að móta eins konar stafrænt
ráðhús og þjónustuver fyrir sveitar-
félögin.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Suðurland Endurtaka þarf ferli
sameiningar og kjósa aftur.



Morgunblaðið, 11.12.2021, síðu 16
grein stærð: 214.26 sm2
grein hæð: 20.67 sm

Áhugi er á
sameiningu í
RangárþingiRangárþingi
� Umleitanir um stóra sameiningu á
Suðurlandi eru alveg úr sögunni
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Íbúar Rangárþings ytra hafa ekki
áhuga á að sameinast Skaftárhreppi,
Mýrdalshreppi og Rangárþingi
eystra. Þetta kemur fram í könnun
sem sveitarstjórn lét gera. Hins veg-
ar má lesa út úr könnuninni að
meirihluti þátttakenda hafi áhuga á
sameiningu, þar sem nágrannasveit-
arfélagið Rangárþing eystra er með.

Eftir að sameining fimm sveitar-
félaga á Suðurlandi féll á því að íbú-
ar Ásahrepps vildu ekki sameiningu
óskaði Skaftárhreppur eftir afstöðu
sveitarstjórna til þess að taka upp
viðræður um sameiningu sveitar-
félaganna fjögurra þar sem samein-
ing var samþykkt.

Sveitarstjórn Rangárþings eystra
var jákvæð til erindisins, sveitar-
stjórn Rangárþings ytra ákvað að
kanna hug íbúanna áður en afstaða
yrði tekin en sveitarstjórn Mýrdals-
hrepps hafnaði málaleitaninni.

43% vilja engar viðræður

Niðurstöður skoðanakönnunar
meðal íbúa Rangárþings ytra voru
þær að 21,2% þátttakenda vildu
hefja viðræður um sameiningu við
Skaftárhrepp og Rangárþing eystra,
35,3% töldu rétt að hefja viðræður
einungis við Rangárþing eystra og
43,4% þátttakenda vildu hætta frek-
ari viðræðum að sinni.

Sveitarstjórn Rangárþings ytra
leit svo á að niðurstöðurnar gæfu til
kynna að ekki væri mikill áhugi fyrir

því að taka þátt í þeim viðræðum
sem Skaftárhreppur lagði til og var
erindinu því hafnað.

Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri
segir að túlka megi niðurstöður
könnunarinnar þannig að fleiri séu
meðmæltir því að skoða sameiningu,
fremur en að hafa kyrrstöðu í þess-
um málum. Sömuleiðis megi túlka
niðurstöðurnar þannig að 57% þátt-
takenda séu tilbúin að skoða samein-
ingu þar sem Rangárþing eystra sé
með. Hann tekur fram að framhaldið
hafi ekki verið rætt en samsinnir því
að ef eitthvað eigi að gera hljóti
þrengri sameining, til dæmis Rang-
árþings ytra og eystra, að koma til
greina.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Frá Hellu Íbúar Rangárþings ytra
eru opnir fyrir þrengri sameiningu.
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Ákveðið að kanna hug
íbúa til sameiningaríbúa til sameiningar
� Meirihluti sveitarstjórnar Rangárþings eystra klofnaði
Helgi Bjarnason

helgi@mbl.is

Sveitarstjórn Rangárþings eystra
hefur samþykkt að láta fara fram
skoðanakönnun til að kanna hug íbúa
til sameiningar við önnur sveitar-
félög. Meirihlutinn klofnaði í afstöðu
til málsins. Fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins lögðu tillöguna fram og var
hún einnig studd af fulltrúa L-listans
sem er í minnihluta en fulltrúar
Framsóknarflokksins sem mynda
meirihluta með Sjálfstæðisflokknum
greiddu atkvæði á móti.

Íbúar Rangárþings eystra sam-
þykktu sameiningu fimm sveitarfé-
laga á Suðurlandi, raunar með litlum
mun, en sameiningin féll á því að íbú-
ar Ásahrepps vildu ekki sameiningu.
Umræður hafa verið í sveitarstjórn-
unum eftir að niðurstaðan lá fyrir.
Ekki reyndist vera samstaða meðal
sveitarstjórna um að láta reyna á
sameiningu sveitarfélaganna fjög-
urra sem samþykktu. Hins vegar
benti niðurstaða skoðanakönnunar
meðal íbúa Rangárþings ytra til þess
að áhugi kynni að vera á þrengri
sameiningu, til dæmis við Rangár-
þing eystra.

Einfaldar spurningar

Anton Kári Halldórsson, forseti
sveitarstjórnar og oddviti Sjálfstæð-
isflokksins, segir að lagðar verði ein-
faldar spurningar fyrir íbúa, til
dæmis um það hvort áhugi sé á
áframhaldandi vinnu við sameiningu
og þá hvort vilji sé til athugunar á

sameiningu við Rangárþing ytra eða
sveitarfélaganna þriggja í Rangár-
vallasýslu. Þetta ætti þó eftir að út-
færa.

Hann segir að framhaldið komi
væntanlega til kasta nýrrar sveitar-
stjórnar sem tekur við eftir sveitar-
stjórnarkosningar um miðjan maí en
gott væri að hún fengi vilja íbúanna í
veganesti. Einnig væri gott að vita ef
meirihluti íbúa vildi láta staðar num-
ið í athugun á sameiningu því þá geti
sveitarstjórn einbeitt sér að því góða

sem fram fer í Rangárþingi eystra.
Fulltrúar B-lista Framsóknar-

flokks lögðust gegn tillögunni, meðal
annars með þeim rökum að til þess
að niðurstöður skoðanakönnunar
verði sem réttastar þyrfti að fylgja
henni úr hlaði með vandaðri kynn-
ingu á þeim valkostum sem í boði
væru og áhrifum þeirra. Fannst
þeim of stuttur tími til kosninga til
að ganga til þeirrar vinnu. Því væri
eðlilegra að ný sveitarstjórn léti
framkvæma slíka könnun.

Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Hvolsvöllur Stutt er á milli þorpanna í Rangárþingi, aðeins um 13 kílómetr-
ar, en báðir staðirnir hafa verið byggðir upp sem þjónustumiðstöðvar.


